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(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

लक्षवेधी सूचनाांबाबत 

सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. िणसितससिंह मोसहते-पाटील यािंनी लक्षवेधी 

सचूना क्रमािंक-१ निंति चचलेा घ्यावी अशी सवनिंती केलेली असल्यामळेु सदिहू 

लक्षवेधी सचूना पढेु ढकलण्यात येत आह.े 

लक्षवेधी सचूना क्रमािंक-२ सन्माननीय सदस्य डॉ. सधुीि तािंबे व इति 

सन्माननीय सदस्यािंची आह.े पििंत,ु सभागहृात माननीय आसदवासी सवकास मिंत्री 

उपसस्ित नसल्यामळेु सदिहू लक्षवेधी सचूना निंति चचलेा घेण्यात येईल.  

लक्षवेधी सचूना क्रमािंक-३ सन्माननीय सदस्य श्री. सकशोि दिाडे यािंची आह.े 

पििंत,ु सभागहृात माननीय मिंत्री उपसस्ित नसल्यामळेु सदिहू लक्षवेधी सचूना निंति 

चचलेा घेण्यात येईल.  

लक्षवेधी सचूना क्रमािंक-५ सन्माननीय सदस्य श्री. बाळािाम पाटील व 

सन्माननीय सदस्य श्री. ियिंत प्र. पाटील यािंची आह.े पििंत,ु सभागहृात सन्माननीय 

सदस्य श्री. बाळािाम पाटील उपसस्ित नाहीत. पििंत,ु माननीय नगि सवकास मिंत्री 

उपसस्ित असल्यामळेु सदिहू लक्षवेधी सचूना निंति चचलेा घेण्यात येईल.   

लक्षवेधी सचूना क्रमािंक-७ सन्माननीय सदस्य डॉ. मसनषा कायिंद ेयािंची आह.े 

पििंत,ु सभागहृात माननीय मसहला व बालसवकास मिंत्री उपसस्ित नसल्यामळेु सदिहू 

लक्षवेधी सचूना निंति चचेला घेण्यात येईल.   

सभागहृात सन्माननीय सदस्य उपसस्ित आहते. पण सिंबिंसधत सवभागाच े

माननीय मिंत्री महोदय उपसस्ित नाहीत आसण सिंबिंसधत सवभागाचे माननीय मिंत्री 

महोदय उपसस्ित आहते पण सिंबिंसधत सन्माननीय सदस्य सभागहृात उपसस्ित नाहीत. 

त्यामळेु मी सभागहृाची बैठक १० समसनटािंसाठी स्िसगत किीत आह.े 

       (सभागहृाची बैठक सकाळी १०.०२ ते १०.१२ वािेपयंत स्िसगत झाली.) 

------        यानिंति श्री. बोडे.... 
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(स्थगितीनांतर) 

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

पृ.शी. : आसदवासी सवभागाच्या अनदुाननत आश्रमशाळाांतील 

सशक्षक/सशक्षकेति कममचाऱयािंचे प्रश्न सोडनिण्याची 

आवश्यकता 

मु.शी. : आसदवासी सवभागाच्या अनदुाननत आश्रमशाळाांतील 

सशक्षक/सशक्षकेति कममचाऱयािंचे प्रश्न सोडनिण्याची 

आवश्यकता, यासिंबिंधी डॉ.सधुीि तािंबे, सवमश्री ियिंत 

आसगावकि, असभिीत विंिािी, डॉ.विाहत समझाम, 

सवमश्री िािेश  िाठोड, अमिनाि िाििूकि, डॉ.प्रज्ञा 

सातव, श्री.मोहनिाव कदम, सव.प.स. यािंनी सदलेली 

लक्षवेधी सचूना. 

 

 डॉ.सधुीि तािंबे (नासशक सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय आसदवासी सवकास मिंत्रयािंचे लक्ष वधे ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्यािंनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनिंती कितो. 

"िाज्यातील आसदवासी सवभागाच्या अनदुानातील आश्रमशाळािंना गेल्या 

दोन वषांपासनू शासनाच्या आसदवासी व सवत्त सवभागािंकडून सवद्यार्थयांच्या 

भोिनापोटी दये परििक्षण समळण्यास वाििंवाि होणािी सदििंगाई व अडवणकू, यामळेु 

सवद्यार्थयांच्या शैक्षसणक व इति सोयी सवलतीवि होणािे परिणाम, त्यामळेु 

शासनाबाबत सनमामण झालेला असिंतोष, नासशक सिंच अप्पि आयकु्त के्षत्रातील 

आश्रमशाळािंचे गले्या दोन वषांपासनू परििक्षण अनदुान सनधामिण किण्यास झालेली 

सदििंगाई, त्यामळेु परिपोषण अनदुान समळण्यास येणाऱ या अडचणी व त्यावि 

किावयाची उपाययोिना, आश्रमशाळा सिंसहतेप्रमाणे मान्यतेबाबत शासनाने सनणमय न 

घेणे, आसदवासी आश्रमशाळािंच्या उच्च माध्यसमक आश्रमशाळेत  
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डॉ.सधुीि तािंबे.... 

गसणत/भौसतकशास्त्र या सवषयासाठीच्या एका पदास मिंत्रीमिंडळाच्या मान्यतचे े

शासनाचे आदशे सनघालेले असताना ते पद भिण्यास मान्यता न सदल्याने आसदवासी 

सवद्यार्थयामना फक्त एकाच म्हणिे मेसडकल सकिं वा इिंसिसनयिींगला िाता येत 

असल्यामळेु सवद्यार्थयांच ेहोणािे नकुसान, महागाईच्या काळात पहािेकिी पदास २४ 

तासासाठी फक्त दिमहा फक्त ५००० ह ेतटुपुिंिे मानधन समळत असल्यामळेु कोणीही 

व्यक्ती या पदावि काम किण्यास तयाि नसणे, मानधन वाढसवण्याबाबत आसदवासी 

सवभागाने कोणताही सनणमय न घेणे, कोिोना काळात आश्रमशाळािंमधील मतृ्यमूखुी 

पडलेल्या सशक्षक व सशक्षकेत्ति कममचािी यािंच्या रिक्त िागावि व सेवासनवतृ्तीमळेु 

सशक्षक व सशक्षकेत्ति कममचािी यािंची रिक्त झालेली पद ेन भिल्यामळेु सवद्यार्थयामच े

शैक्षसणक नकुसान होत असणे, ही पद ेतात्काळ भिण्यास मान्यता दणे्याबाबत सनणमय 

अपेसक्षत असणे, आश्रमशाळािंतील लहान मलुािंसाठी सफाईदािाचे पद नसल्यामळेु 

मलुािंच्या आिोग्यावि होणािे परिणाम लक्षात घतेा मानधन तत्वावि मसहला व परुुष 

सफाईदाि पदास तात्काळ मान्यता समळण्याची आवश्यकता, सवद्यार्थयांची सिंख्या 

लक्षात घेता व आिोग्याच्या दृष्टीने सहाय्यक असधक्षक व सहायक असधसक्षका ह ेपद 

भितीस प्राधान्याने मान्यता समळण्याची आवश्यकता इ. अनेक मागण्यािंवि वाििंवाि 

शासनाकडे सनवेदने सदली असता त्याकडे शासनाचे होणािे अक्षम्य दलुमक्ष, यावि 

शासनाने किावयाची उपाययोिना व किावयाची कायमवाही." 

 ॲड.के.सी.पाडवी (आसदवासी सवकास मिंत्री ) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 

 ( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 
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 डॉ.सधुीि तािंबे : सभापती महोदय, िाज्यातील अनदुासनत आश्रमशाळािंच्या 

सिंदभामतील ही लक्षवेधी सचूना आह.े  या शाळािंमध्ये पहािेकिी पद भिण्यास मान्यता 

दणे्यात आलेली आह.े  पििंत ुत्यािंना केवळ ५ हिाि रुपये इतके तटुपुिंिे मानधन सदले 

िात आह.े  त्यामळेु इतक्या कमी मानधनामळेु या पदावि काम किण्यास कोणी तयाि 

होत नाही.  पििंत ुदसुऱया बािलूा शासकीय आश्रमशाळािंतील पहािेकऱयािंना ३५ हिाि 

रुपये वेतन सदले िाते.  शासकीय आश्रमशाळेतील आसण अनदुासनत 

आश्रमशाळेतील पहािेकऱयािंच्या वेतनातील तफावत हा एकप्रकािे त्यािंच्यावि 

सामासिकदृष््टया अन्याय आह.े  अनदुासनत आश्रमशाळािंतील पहािेकऱयािंना सदु्धा 

पिेुशा प्रमाणात मानधन दणेे आवश्यक आह.े तसेच पहािेकिी ह ेपद पणूमवेळ कायमित 

असण्याची आवश्यकता आह.े मोठ्या पदािंना सनयसमत पगाि सदला िातो. पििंत ु

अनदुासनत आश्रमशाळािंमध्ये वगम-४ ची पद ेअनदुान तत्त्वावि सकिं वा किं त्राटी पद्धतीवि 

भिण्यात येतात.  हा एकप्रकािे सामासिक अन्याय आह.े  त्यामळेु हा सामासिक 

अन्याय य दिू किण्याच्या दृष्टीने मिंत्री महोदय सनणमय घेतील काय ? आश्रमशाळािंमध्ये 

सफाईगाि ह ेपद सदु्धा महत्त्वाच ेअसनू, त्यािंच्या माध्यमातनू आश्रमशाळािंमध्ये सफाई 

किणे गििेचे असते.  त्यामळेु अनदुासनत आश्रमशाळािंमध्ये सफाईगाि ह ेपद सनमामण 

किण्यात येईल काय ? मिंत्री महोदयािंनी  सवद्यार्थयांना भोिनापोटी दये असलेला आहाि 

भत्ता सवतरित केल्याबद्दल मी त्यािंचे आभाि मानतो.  सभापती महोदय, अनदुासनत 

आश्रमशाळािंमध्ये कसनष्ठ महासवद्यालय सरुु किण्यात आले आह.े पििंत ुत्या सठकाणी 

सशक्षकािंची पद ेरिक्त आहते.  ह ेखिे आह ेकी, िाज्य सिकािची सशक्षक भितीवि बिंदी 

आह.े  वास्तसवक पाहता सशक्षण ह े सवशेष समिले पासहिे, त्यातल्या त्यात 

आसदवासी समािासाठी दणे्यात येणािे सशक्षण ह ेअसतसवशेष समिले पासहिे.  मी 

स्पेसससफक सवचाितो की, ४ मे िोिीचा शासन सनणमय िद्द करुन आकृसतबिंधानसुाि 

सकिं वा त्या त्या अनदुासनत आश्रमशाळािंतील गििेनसुाि गसणत, सवज्ञान यासािख्या 

सवषयािंचे सशक्षक भिण्यात येतील काय ? 
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 ॲड.के.सी.पाडवी : सभापती महोदय, आहाि भत्ता अदा केल्याबद्दल 

सन्माननीय सदस्यािंनी माझे आभाि मानले आहते.  मी सािंग ू इसच्ितो की, आहाि 

भत्त्यापोटी १८५ कोटी रुपये सवतरित केले असनू त्यातील िवळिवळ १२६ कोटी 

रुपये खचम झाले आहते.   

 सभापती महोदय, ह ेखिे आह ेकी, शासकीय आश्रमशाळेत पहािेकिी ह ेपद 

मिंििू असनू त्यास िवळिवळ ३०-३५ हिाि रुपये पगाि असतो. पििंत ुआसदवासी 

अनदुासनत आश्रमशाळेतील पहािेकिी ह े ५ हिाि रुपये मानधनावि काम किीत 

आहते. सन्माननीय सदस्यािंची पहािेकऱयािंच्या मानधनात वाढ किण्याबाबतची 

मागणी िास्त आह.े आमच्या सवभागाने सामान्य प्रशासन सवभागाकडे पदािंचा 

आकृसतबिंध सादि केलेला आह.े सामान्य प्रशासन सवभागाकडून सदिहू प्रस्तावावि 

प्रगतीपिावि कायमवाही सरुु आह.े  तद्निंति सदिहू प्रस्ताव उप ससमतीकडे, त्यानिंति 

उच्चासधकाि ससमतीकडे मान्यतेसाठी िाईल.  सवामत शेवटी मिंसत्रमिंडळापढेु सदिहू 

प्रस्ताव मान्यतेसाठी येईल. मी सािंग ू इसच्ितो की, सनसितपणे पहािेकऱयािंच्या 

मानधनात बदल केला िाईल.  तसेच गिि पडली ति पहािेकिी ह ेपद बाह्यस्त्रोताद्वािे 

भिण्यात येतील.  तसेच एका आश्रमशाळेत कमीत कमी दोन पहािेकिी ठेवण े

आवश्यक आह.े कािण एक पहािेकिी २४ तास काम करु शकत नाही.  सफाई 

कामगािािंच्या बाबतीत आकृसतबिंधाला मान्यता समळाल्यानिंति कायमवाही किण्यात 

येईल. सभापती महोदय, पद भितीच्या बाबतीत सािंग ू इसच्ितो की, शासन सनणमय 

सद.२०/०९/२०१९ िोिी त्यािंचे एक पद मान्य केले आह.े  पििंत ु४ मे िोिीच्या शासन 

सनणमयान्वये त्याला स्िसगती आह.े सदिहू पद भिण्याबाबत आसदवासी सवभागाला 

पिवानगी दणे्याबाबत सवत्त सवभागाला सवनिंती किण्यात येईल. ह े खिे आह े की, 

इिंसिसनयिींग, एमबीबीएस सशक्षणासाठी िाणाऱया सवद्यार्थयांना सवज्ञान सवषय 

सशकसवण्यासाठी सदिहू सवषय सशक्षकािंची गिि आह.े 
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 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, माननीय आसदवासी सवकास मिंत्रयािंचा 

सिंसवधानावि सवश्वास आह े काय, असल्यास, सिंसवधानातील कलम-१४ ह े

समानतेच्या तत्त्वाबाबतचे आह.े सिंसवधानाने आसदवासी समािाला सवशेष सिंिक्षण 

सदलेले आह.े या दोन बाबी लक्षात घतेा, पद भिती न किणे आसण चतिुम श्रेणी 

कममचाऱयािंना सकमान वतेन दखेील न दणेे, या दोन्ही बाबी अन्यायकािक आहते.  मी 

सवचारु इसच्ितो की, आसदवासी सवकास सवभागाचे मिंत्री म्हणनू आपण या बाबींना 

सिंमती कशी दतेा ? मी स्पेसससफक सवचाितो की, पहािेकऱयािंच्या वेतनातील तफावत 

ताबडतोब दिू किण्यात येईल काय ? रिक्त पद ेभिण्याबाबत मिंत्री महोदयािंनी सािंसगतले 

आह.े ही पद े भिण्याचा आपला असधकाि आह.े आसदवासींना सवशेष सिंिक्षण 

असल्यामळेु पनु्हा वेगळ्या पिवानगी आवश्यकता नाही. मी स्पेसससफक सवचाितो 

की, िी पद ेमिंििू आहते ती तातडीने भिण्यात येतील काय ? 

 ॲड.के.सी.पाडवी : सभापती महोदय, मी सन्माननीय सदस्यािंना सािंग ूइसच्ितो 

की, मी िाज्यघटना या सवषयातनू पी.िी. झालेलो आह.े ह ेमान्य आह ेकी, शासकीय 

आश्रमशाळेत पहािेकऱयाला ३०-३५ हिाि रुपये पगाि आह े आसण अनदुासनत 

आश्रमशाळेतील पहािेकऱयािंना ५ हिाि रुपये मानधन आह,े ही बाब अन्यायकािक 

आह.े  पििंत ुआकृसतबिंधाला मान्यता समळाल्यानिंति यामध्ये बदल किण्यात येईल. 

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय..... 

 सभापती : माननीय मिंत्रयािंनी सािंसगतले की, या सिंदभामतील प्रस्ताव सामान्य 

प्रशासन सवभागाकडे सादि केलेला आह.े याचाच अिम आसदवासी सवकास 

सवभागाची सशफािस असल्यासशवाय ते या सिंदभामतील प्रस्ताव सामान्य प्रशाससन 

सवभागाकडे पाठव ूशकत नाहीत.  

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय,  मत्री महोदयािंनी पद भिण्याबाबतचा 

प्रस्ताव सादि केला आह.े  मिंत्री महोदय ह ेसािंसवधासनक पदावि काम किीत आहते.  

ते कोणत्या कॉलेिमध्ये सिंसवधान सशकले हा मदु्दा नाही.  मिंत्री महोदय, ह ेसिंसवधानाची 

शपि घेऊन काम किीत आहते. आसदवासी समािाला असलेल्या सवशषे 

सिंिक्षणाबाबत कोणालाही हस्तके्षप किता येत नाही.  तो मिंत्री महोदयािंचा असधकाि 
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श्री.कसपल पाटील.... 

आह.े  मी स्पेसससफक सवचाितो की, पहािेकऱयािंच्या वेतनातील तफावत ताबडतोब 

दिू किण्याबाबतची घोषणा मिंत्री महोदय कितील काय, तसेच रिक्त पद ेताबडतोब 

भिण्यात येतील काय ?  

 ॲड.के.सी.पाडवी : सभापती महोदय, केवळ पहािेकऱयािंपिुता सवषय मयामसदत 

नसनू आकृसतबिंधामध्ये १४,४०४ पद ेमिंििू किण्यासाठी आमचा सवभाग प्रयत्नशील 

आह.े  हा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन सवभागाकडून प्रगतीपिावि आह.े  सामान्य 

प्रशासन सवभागाने मान्यता सदल्यानिंति पढुील कायमवाही किण्यात येईल.  

 सभापती : मिंत्री महोदय, सन्माननीय सदस्यािंचे म्हणणे आह े की, 

पहािेकऱयािंच्या वेतनातील तफावत आपण सादि केलेल्या प्रस्तावामळेु दिू होईल 

काय ? 

  ॲड.के.सी.पाडवी : सभापती महोदय, िाज्यघटनेचे कलम १४ ह ेसमानतचे्या 

तत्त्वाबाबतचे आह.े  या कलमानसुाि पहािेकऱयािंच्या मानधनातील तफावत ही 

चकुीचीच आह.े  या सिंदभामतील शासन सनणमय बदलण्यासाठी योग्य ती पावले 

उचलली िातील. 

 श्री.सकिण सिनाईक : सभापती महोदय, सदनािंक ३० िनू, २०१९ िोिी हा प्रश्न 

सभागहृात उपसस्ित झाला होता.  शासनाने ३० िनू, २०१९ िोिी आश्रमशाळा 

सिंसहता किण्याचे मान्य केले होते.  आश्रमशाळा सिंसहतेमध्ये पहािेकिी ह ेपद श्रेणी 

पदावि घेण्याचे ठिलेले आह.े  आश्रमशाळा सिंसहतेची अिंमलबिावणी आिपयंत का 

किण्यात आली नाही, हा खिा प्रश्न आह.े  िि वेळीच आश्रमशाळा सिंसहतेची 

अिंमलबिावणी किण्यात आली असती ति या सवम अडचणी सटुल्या असत्या.  मी 

स्पेसससफक सवचाितो की, आश्रमशाळा सिंसहतचेी अिंमलबिावणी ताबडतोब किण्यात 

येईल काय, तसेच पहािेकिी पदािंना श्रेणी पदािंवि घेण्यात येईल काय ? 
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 ॲड.के.सी.पाडवी : सभापती महोदय, आश्रमशाळा सिंसहतलेा फक्त 

आसदवासी सवकास सवभागाने मान्यता सदलेली आह.े  या सिंसहतेला मिंसत्रमिंडळाची 

सदु्धा मिंििुी आवश्यक आह.े आम्ही आश्रमशाळा सिंसहतेची अिंमलबिावणी 

सनसितपणे किीत आहोत. पििंत ुकाही बाबींना मिंसत्रमिंडळाची मान्यता लागते.  त्यामळेु 

सन्माननीय सदस्यािंनी या बाबीचा आग्रह न धिता, सन्माननीय सदस्यािंनी पद 

भितीबाबत सवचािावे. 

 श्री.ियिंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, अनसुसूचत िाती आसण अनसुसूचत 

िमातीसाठी सकती बिेट असावे या बाबत घटनेत तितदू आह.े त्यानसुाि अनसुसूचत 

िातीसाठी १५ टक्के आसण अनसुसूचत िमातीसाठी ९ टक्के बिेट िाखीव ठेवावयास 

पासहिे.  मी सवचारु इसच्ितो की, गेल्या दोन वषामत आसदवासी सवकास सवभागाला 

प्राप्त झालेल्या सनधीपैकी सकती सनधी खचम न झाल्यामळेु पित गेला आह े? आसदवासी 

आश्रमशाळािंमध्ये आसदवासी सवद्यार्थयांना भोिन सदले पासहिे.  मी सवचारु इसच्ितो 

की, आसदवासी आश्रमशाळािंचा कायमक्रम ठिसवत असताना आसदवासी मलुािंच्या 

सशक्षणासाठी आसण वससतगहृािंसाठी आवश्यक असलेल्या सिंपणूम सनधीची तितदू 

किण्यात आलेली आह ेकाय ? 

 

      निंति श्री.कािंबळे..... 
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श्री. ियिंत प्र. पाटील .... 

तमु्हाला अिमसिंकल्पामध्ये ३-५ हिाि कोटी रुपये सदले आहते. त्यामध्ये िस्ते करु 

नका. मलेु सशकली, िेवली तिच कामे होणाि आहते. शासन त्या दृष्टीकोनातनू या 

सिंदभामतील सनणमय घेईल का ? सनणमय घेण्याची गिि नाही. तमु्ही वकील आहात. 

तमु्हाला सवम गोष्टींचे ज्ञान आह.े तमु्ही आसदवासी समािाचे असनू आसदवासी 

सवभागातील आहात. निंदिुबाि सिल्हा क्रमािंक एकचा आसदवासी सिल्हा आह.े 

....(अडिळा).... माननीय मिंत्रयािंना िाणीव करुन सदली पासहिे. ते सवसिलेले आहते. 

अिमसिंकल्पातील पैसे तमु्ही खचम किायच े आहते. अिम खात्याने सदलेल्या 

अिमसिंकल्पातील तितदुीतनू कोणते कायमक्रम क्रमाने घ्यायचे आहते ह े पाहण्याचा 

तमुच्या खात्याचा असधकाि आह ेआसण तो आपण वापिला पासहिे. येत्या ३ वषांत 

तमु्हाला सदलेले सकती पैसे अिम खात्याकडे पित गेले आहते ? 

 सभापती : माननीय मिंत्रयािंनी अखसचमत िक्कम सकती आह ेयाबाबत सािंगावे. 

 ॲङ के.सी.पाडवी : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यािंची कळकळ मला 

माहीत आह.े सन्माननीय सदस्यािंनी सवचािलेला अिम खात्याकडून सकती टक्के तितदू 

समळाली हा प्रश्न लक्षवेधी सचूनेशी सिंबिंसधत नसला तिी मी सािंग ू इसच्ितो की, 

आम्हाला अिमसिंकल्पात सितका सनधी समळाला पासहिे, त्यातनू सशक्षण खात्याला 

िे सदले पासहिे ते सदलेले आह.े कोिोना काळात आश्रमशाळा, सशक्षण व्यवस्िा येिे 

मलेुच आली नसल्यामळेु हा पैसा सशल्लक िासहला आह ेह ेतेवढेच खिे आह.े पििंत ु

असलेल्या अिमसिंकल्पात सनसितपणे सशक्षणासाठी पैसा कमी पडत नाही. टक्केवािी 

सकती हा सवषय येिील नाही. पण माझे सशक्षणासिंदभामत सनसितपणे लक्ष आह.े सशक्षण 

नसेल ति आसदवासी सवकासाला काही अिम नाही याची मला िाणीव आह.े त्यामळेु 

मी या गोष्टीकडे लक्ष वधेत आह.े  

 डॉ. िणसित पाटील : सभापती महोदय, माननीय मिंत्रयािंनी आताच काही बाबी 

सािंसगतल्या आहते. आसदवासी आश्रमशाळा शासकीय व अनदुासनत दखेील आहते. 

आपण त्यािंना खाण्यासपण्याचा भत्ता दतेो. अनदुासनत व शासकीय आश्रमशाळािंना तो  
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डॉ. िणसित पाटील .... 

भत्ता सािखा दतेो का ? दते नसाल ति तो सािखा सदला पासहिे. शालेय सशक्षण सवभाग 

व आसदवासी सवकास सवभाग यािंच्याकडून चालसवल्या िाणाऱया आश्रमशाळा 

आहते. शालेय सशक्षण सवभागाकडून िेव्हा एखादा शासन सनणमय सनघतो तेव्हा तो 

आपसकूच आसदवासी आश्रमशाळािंना लाग ूझाला पासहिे. पण असे लक्षात येते की, 

६-८ मसहने, वषमभि त्याची अिंमलबिावणी होण्यास कसनष् ठ पातळीवि .... शालेय 

सशक्षण सवभागाच्या आश्रमशाळा सकिं वा सामासिक न्याय सवभागाच्या आश्रमशाळा 

यािंना तो लाग ूहोत नाही, त्याला वषम लागते. कधी-कधी सशक्षकािंचे पगाि ६-८ मसहने 

होत नाहीत, ही वास्तसवकता आह.े शालेय सशक्षण सवभागाचे काम चालते.  आपण 

सशक्षकािंचे पगाि, सवद्यार्थयांना अनजेु्ञय असणािी स्कॉलिसशप, शैक्षसणक शलु्क या सवम 

गोष्टी शालेय सशक्षण सवभागासािख्या पॅिेलल किणाि का ? 

 ॲङ के.सी.पाडवी : सभापती महोदय, स्वयिंसेवी सिंस्िािंना पवूी एका 

सवद्यार्थयाममागे ९०० रुपये खचम होता. आता तो १५०० रुपये केला आह.े शासकीय 

आश्रमशाळेमध्ये २२०० रुपये आह.े ९०० रुपयािंच्या सठकाणी १५०० रुपये केले 

आहते. आपण २२०० रुपये दऊे शकत नाही. कािण त्या स्वयिंसेवी सिंस्िा आहते. 

स्वयिंसेवी सिंस्िािंचा स्वत:चा काही भाग असतो. त्यामळेुच आपण त्यािंना दतेो. 

 सभापती : माननीय मिंत्रयािंनी शासनाचा सनणमय नसेल ति नाही सािंगावे. होणाि 

नाही असे सािंगावे. 

 ॲङ के.सी.पाडवी : सभापती महोदय, तसे होणाि नाही. आपण वाढ केली 

आह.े आपण १५०० रुपयािंपयंत वाढसवले आहते. 

 सभापती : माझे त्या अनषुिंगाने एक सनिीक्षण आह.े माननीय मिंत्री श्री. उदय 

सामिंत सभागहृात उपसस्ित असल्यामळेु ते माझ्या लक्षात आले आह.े खिे म्हणिे 

मानीय मिंत्री असल्यामळेु मी ह ेसवचािीत आह.े शैक्षसणक के्षत्रातील पहािेकिी, सफाई 

कामगाि, सशपाई, क्लाकम  या सवांना सकमान वेतन दणे्याचे काय धोिण आह ेआसण तसे नसेल 

ति  सकमान वेतन दणे्याचा शासनाने सवचाि किावा असे मी सनदशे दते आह.े 
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 श्री. उदय सामिंत : सभापती महोदय, सवद्यापीठे स्वतिंत्र सनणमय घेतात. पििंत ु

अपेसक्षत असे आह े की, िेिे तात्पिुत्या स्वरुपाचे ह े लोक लागले आहते त्यािंना 

सकमान वेतन सदले गलेेच पासहिे अशा पध्दत सिंपणूम िाज्यात असणे गििेचे आह.े 

फक्त यामध्ये एकच गोष्ट िासहली आह ेकी, कामगाि सवभाग शैक्षसणक सवभाग सोडून 

अन्य सवम सवभागािंना सकमान वेतन सकती व काय द्यायचे याबाबत शासन सनणमय 

काढतो, त्यािंच्या भत्त्याचा दखेील ६ मसहन्यानिंतिचा शासन सनणमय काढतो. माझी 

आपल्यामाफम त एवढीच सवनिंती आह े की, कामगाि सवभागाने िि शैक्षसणक 

सवभागाला दखेील अिंतभूमत केले ति या सवांना सकमान वेतन आपण दऊे शकतो. 

 सभापती : ठीक आह.े मी शासनाला सनदशे दते आह ेकी, माननीय मिंत्री िि 

सकािात्मक असतील ति कामगाि सवभागाने त्यािंच्याशी सहकायम करुन काम किावे. 

---- 
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पृ.शी.: सन २०१८ ते सन २०२० या काळात सिकािकडून हाती 

घेण्यात आलेल्या ३३ कोटी वकृ्ष लागवडीत कोट्यवधी 

रुपयािंचा अपहाि होणे. 

मु.शी.: सन २०१८ ते सन २०२० या काळात सिकािकडून हाती 

घेण्यात आलेल्या ३३ कोटी वकृ्ष लागवडीत कोट्यवधी 

रुपयािंचा अपहाि होणे यासिंबिंधी श्री. सकशोि दिाडे, सव.प.स. 

यािंनी सदलेली लक्षवधेी सचूना 

 श्री. सकशोि दिाडे (नासशक सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदय, मी सनयम 

१०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या 

अनमुतीने माननीय मखु्यमिंत्रयािंचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्यािंनी सनवेदन 

किावे, अशी सवनिंती कितो. 

 "िाज्यात सन २०१८ ते सन २०२० या कालावधीत सिकािकडून ३३ कोटी 

व १३ कोटी वकृ्ष लागवड योिना हाती घेण्यात आलेली असणे, या योिनेअिंतगमत 

पिंढिपिू तालकु्यातील ससदे्धवाडी, गादगेाव, भिंडीशेगाव, किकिं ब, धोंडेवाडी, गादगेाव 

कासेगाव, कोसेवाडी, नेमतवाडी, गोपाळपिू, एकलासपिू, ससु्त,े फुलसचिंचोली, 

पिंढिपिू, खडी, पटवधमन कुिोली, भाळवणी या गावािंमध्ये वकृ्ष लागवड किण्यात 

आलेली असणे, ही वकृ्ष लागवड कित असताना सिंबिंसधत वनके्षत्रपाल व कायम 

वनमििू या दोघािंकडून मोठ्या प्रमाणात हिेाफेिी किण्यात आल्याच्या व या वकृ्ष 

लागवडीमध्ये मोठा भ्रष्टाचाि झाल्याच्या बातम्या तसेच तक्रािी शासनापयंत सादि 

झालेले असणे, सदि प्रकाि घडलेल्या गावािंमध्ये सिंबिंसधत असधकािी व कममचािी यािंनी 

लोकािंना वन खात्यात कायम कममचािी म्हणनू घेतो या असमषाने लोकािंच्या 

नातेवाईकाच्या नावे मोठ्या िकमेचे चेक काढून व त्या िक्कमा पित फोन पे, गगुल पे 

च्या माध्यमातनू स्वतःकडे घेतलेल्या असणे, वकृ्ष लागवड कित असताना ज्या वन 

मििुािंच्या नावे चेक काढले आहते त्या वन मििुािंनीही शासनाकडे तक्रािी केलेल्या 

असणे, िे मििू कधीही कामावि आले नाहीत अशाही वन मिरुाांच्या नावे  
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श्री. सकशोि दिाडे .... 

या असधकाऱयािंनी बोगस चेक काढून लाख रुपयािंचा अपहाि केलेला असणे, कॉलेि 

सवद्यािी, सवशेष म्हणि ेज्या व्यक्तीला दोन्ही हात नाहीत अशा व्यक्तींच्या नावेही 

बोगस चेक काढलेले असणे, घडलेल्या प्रकरणाची चौकशी किण्यासाठी सवभागीय 

वन असधकािी सोलापिू यािंच्याकडे तक्राि केली असता सिंबिंसधतावि केलेले 

भ्रष्टाचािाचे आिोप तत्कालीन वनासधकािी यािंनी फेटाळून लावनू त्यािंना सनदोष मकु्त 

केलेले असणे, पिंढिपिू तालकु्यात सन २०१८ ते सन २०२० या कालावधीत तालकुा 

वनिक्षक व त्याच्या इति सािीदािािंनी शासनाच्या कोट्यवधी रुपयािंच्या िकमेचा 

अपहाि केलेला असणे, या कृत्यािंसाठी सिंबिंसधत असधकाऱयाला बडतफम  किण्याऐविी 

त्याची बदली गािगोटी कोल्हापिू येिे केलेली असणे, या सवम बाबींचा सवचाि करून 

सिंबिंसधत असधकािी व याप्रकिणी सामील असधकाऱयाांची चौकशी करून दोषी 

असणाऱया सवम असधकाऱयािंना तात्काळ सनलिंसबत करून या असधकाऱयािंच्या 

सिंपत्तीची चौकशी किण्याबाबत शासनाने किावयाची काययिाही व शासनाची 

प्रसतनिया." 

 श्री. दत्तात्रय भिणे (वने िाज्यमिंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

(पे्रस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्री. सकशोि दिाडे : सभापती महोदय, सनवेदनात म्हटले आह ेकी, श्री. लक्ष्मण 

सवळी यािंनी पिुावे सादि केले नाहीत. श्री. िेऊिे यािंना फोन पेद्वािे पैसे पाठसवल्याच े

सबळ पिुाव े वेळोवेळी सादि केले आहते. माझ्याकडे दखेील ते आहते. ४०-५० 

हिाि रुपये, १ लाख रुपये असे फोन पेद्वािे पैसे सदल्याचे सबळ पिुावे असधकाऱयािंकडे 

सदले आहते. सनवेदनात दसुिे असे म्हटले आह ेकी, तक्रािदाि हिि नव्हते. प्रत्येक 

वेळी, नेहमी तक्रािदाि हिि होते. सीसीटीव्ही कॅमेिे पासहले ति तमु्हाला तो उपसस्ित 

सदसेल. चौकशी किणािे असधकािी त्यात सामील आहते. त्यामळेु त्या योिनेत 

असतशय मोठा भ्रष्टाचाि झाला आह.े हात-पाय नाहीत अशा मलुािंना दखेील चेक सदले 

आहते. ज्याला हात नाही, असा माणसू काय काम करु शकतो ? अशा लोकािंना चेक 

सदले आहते आसण यामध्ये किोडो रुपयािंचा भ्रष्टाचाि झालेला आह.े माझी माननीय 

मिंत्रयािंना मागणी आह ेकी, आपण सिंबिंसधत असधकाऱयािंचे सनलिंबन किाल का, असत्य 

मासहती दणेाऱया असधकाऱयािंवि कोणती कािवाई किाल, सिंबिंसधत असधकाऱयािंची 

सीबीआय सकिं वा एलसीबीमाफम त चौकशी होणाि का ? 

 श्री. दत्तात्रय भिणे : सभापती महोदय, या सवषयाच्या अनषुिंगाने पवूी दखेील 

सन २०२१ च्या सहवाळी असधवेशनात सन्माननीय सदस्यािंनी अनेक मदु्द ेलक्षवेधी 

सचूनेच्या माध्यमातनू उपसस्ित केले होते. मदु्द े उपसस्ित केल्यानिंति सहायक 

वनिक्षक, सामासिक वनीकिण, पणुे यािंच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी ससमती दखेील 

नेमलेली होती. मी आश्वाससत कितो की, सहायक वनिक्षक, सामासिक वनीकिण, 

पणुे यािंच्या अध्यक्षतेखाली िी चौकशी ससमती नेमली आह,े त्यािंच्या अहवाल, 

वस्तसुस्ितीदशमक मासहती अिनुही काही गोष्टींमध्ये न आल्यामळेु त्याची  

वरिष्ठािंमाफम त अिनुही फेिचौकशी किण्यात येईल. सन्माननीय सदस्यािंनी 

सवचािलेल्या प्रश्नाबाबत सािंगतो की, तत्कालीन वनके्षत्रपाल श्री. असहिे यािंची मनासे 

सनयम, १९७९ मधील सनयम क्रमािंक ८ अिंतगमत सवभागीय चौकशी सरुु किण्यात 

आली आह.े पििंत ु तिीही सन्माननीय सदस्यािंनी उपसस्ित केलेल्या मदु्यािंचे गािंभीयम 

लक्षात घेता त्यािंना तातडीने सनलिंसबत किण्यात येईल.  

 श्री. सकशोि दिाडे : सभापती महोदय, धन्यवाद. 
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 श्री. अमिनाि िाििूकि : सभापती महोदय, माननीय मिंत्रयािंनी त्यािंना सनलिंसबत 

केले आह.े मागच्या सिकािमध्ये गािावािा करुन ३३ कोटी झाडे लावण्याचा सनणमय 

झाला होता, त्यापैकी सकती झाडे िीविंत आहते याची मासहती समळेल का ? 

 सभापती : मासहती घऊेन पटलावि ठेवावी. 

 श्री. दत्तात्रय भिणे : सभापती महोदय, या सिंदभामत चौकशी ससमतीच नेमली 

आह.े आपण त्याबाबतीत लवकिच कायमवाही किीत आहोत. 

 डॉ. मसनषा कायिंद े: सभापती महोदय, ३३ कोटी वकृ्ष लागवड असे म्हटले 

आह.े हा आकडा ३३ कोटी का ठिसवला हा सिंशोधनाचा सवषय आह.े ३ वषे सतत 

याबाबत बातम्या येत आहते. ह ेसकती असत्य होते, सदखावा होता, नसुती इव्हेंटबािी 

होती याबाबत सवमच वतममानपत्रािंनी बातम्या सदल्या. त्याबाबतीत अनेक चौकशी, 

भिपिू चचाम झाली आह.े पििंत ुत्यामध्ये ठोस असे काही नाही. सन्माननीय सदस्यािंनी 

एका तालकु्यातील मदु्दा उपसस्ित केल आह.े पण ह ेति फक्त सटप ऑफ दी आईसबगम 

आह.े सिंपणूम िाज्यात काय घडले असेल, फोन पे, गगुल पे द्वािे ४० हिाि रुपय े 

नोकऱयािंचे असमष दाखवनू, वन खात्यामध्ये कायमस्वरुपी नोकिी दतेो म्हणनू ट्रान्सफि 

केले असतील  ति सिंपणूम िाज्यात काय घडले असेल ? माझी मागणी आह ेकी, आपण 

या सिंदभामत एसआयटी स्िापन किणाि का ? 

 श्री. दत्तात्रय भिणे : सभापती महोदय, ३३ कोटी वकृ्ष लागवड प्रकिणी प्राप्त 

तक्रािीच्या अनषुिंगाने िाज्यात ३३ कोटी वकृ्ष लागवडीच्या िाबसवण्यात आलेल्या 

सवशेष मोसहमेबाबत या सवषयावि  माझ्या अध्यक्षतेखाली सवधानसभेच्या सन्माननीय 

सदस्याची एक चौकशी ससमती नेमली आह.े आमच्या दोन बैठका झालेल्या आहते. 

सनसितपणे याबाबतीत अहवाल येईल. त्यामध्ये िे कोणी दोषी असतील त्यािंच्यावि 

कािवाई केली िाईल. 

 सभापती : ससमतीची बैठक झाली आह.े  तमु्ही तमुची ससमती नेमली आह,े 

त्यामध्ये सवधानपरिषदचे्या ज्या सन्माननीय सदस्यािंना िस आह ेत्यािंना घ्यावे. 

 श्री. दत्तात्रय भिणे : सभापती महोदय, ठीक आह,े काही अडचण नाही. 

        निंति श्री. खचे .... 
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श्री.सिंिय दौंड : सभापती महोदय, सन २०१८ ते २०२० या 

कालावधीमध्ये ३३ कोटी वकृ्ष लागवड किण्यात आली होती. आिंबेिोगाई 

तालकु्यातील साकूड या गावी मलुतानी समाि िाहतो. बीड सिल्ह्यापासनू 

आष्टी तालकुा िवळपास १५० सकलोमीटि आह.े पणूम सिल्ह्यात साकूड 

गावातील मििू कामावि असतात. या सशवाय कोणतेही मििू कामासाठी 

समळत नाहीत. ३३ कोटी वकृ्ष लागवडीबाबत चौकशी किण्यात येईल काय ? 

वकृ्षलागवडीमध्ये ज्या असधकाऱयािंनी भ्रष्टाचाि केला त्यािंना सनलिंसबत 

किण्यात येईल काय ? 

श्री.दत्तात्रय भिणे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यािंनी स्कोपच्या 

बाहिेील प्रश्न सवचािला आह,े त्याबाबत मासहती घेऊन योग्य ती कािवाई 

किण्याचा सनणमय घेण्यात येईल. 

    --------- 

लक्षवेधी सूचना क्रमाांक ४ बाबत 

सभापती : लक्षवेधी सचूना क्रमािंक ४ बाबत मी असे सािंग ूइसच्ितो 

की, माननीय मिंत्री महोदयािंची याच सवषयावि सवधानसभेत लक्षवेधी सचूना 

असल्यामळेु तेिील चचाम झाल्यावि ते सभागहृात येतील. त्या निंति ही 

लक्षवेधी सचूना चचेला घेण्यात येईल. 

-------- 

 

 

 

 

 



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) D - 17 

VVK/AKN/KTG प्रिम श्री.कािंबळे 10:30 

 

 

 पृ.शी. : पनवेल महानगिपासलका के्षत्रातील नागरिकािंना  

     मालमत्ता  किधािकािंना कोणतीही शास्ती,दिंड व 

     व्यािाची आकािणी न किणे 

 मु.शी. : पनवेल महानगिपासलका के्षत्रातील नागरिकािंना  

     मालमत्ता  किधािकािंना कोणतीही शास्ती,दिंड व 

     व्यािाची आकािणी न किणे यासिंबिंधी सवमश्री  

     बाळािाम पाटील, ियिंत प्र.पाटील,सव.प.स. यािंनी 

             सदलेली लक्षवधेी सचूना. 

 श्री. बाळािाम पाटील (कोकण सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदय, मी सनयम 

१०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या 

अनमुतीने सन्माननीय नगि सवकास मिंत्रयािंच ेलक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्यािंनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनिंती कितो. 

 "पनवले महानगिपासलका प्रशासनाने वतृ्तपत्रात िासहिातीत सदलेल्या 

मासहतीनसुाि नागरिकािंना नदनाांक ३१ माचम, २०२२ पयंतच्या मदुतीत कि भिण्याच े

आव्हान केलेले असणे, नदनाांक १ एसप्रल २०२२ पासनू २ टक्के दिमहा शास्ती कि 

आकारून व्याि घेणाि असल्याचे नमदू केलेले असणे, पनवेल महानगिपासलकेने 

सदनािंक १२ मे, २०२१ िोिी कायामलय िा. क्र. ३१२१ / प्र.क्र. १/१५५५/२१ सधुारित 

आदशे पान क्र. ५/६ वि च्या सदनािंक ०१ एनिल, २०२१ ते सदनािंक ३१ माचय, २०२३ 

पयंत सदि कालावधीमध्ये कोणतीही शास्ती /दिंड / व्याि आकािण्यात येऊ नये अस े

आदशे तत्कालीन आयकु्त यािंनी काढलेले असणे, त्यानिंति नवसनयकु्त आयकु्त यािंनी 

पदग्रहण केल्यानिंति शधु्दीपत्रकाद्वािे सदि मदुत ही कमी करून नदनाांक ३१ माचम, 

२०२२ पयंत किणे, पनवले महानगिपासलका क्षेत्रातील मालमत्ता किाबाबत 

नागिीकािंच्या मनात प्रचिंड िोष असणे, मळुातच लावलेला कि हा इति 

महानगिपासलकााािंच्या तलुनेत खापू िास्त असणे, सदि बाबतीत कि कमी 

किण्यासाठी शासन दिबािी पाठपिुावा कित असताना अनेक बैठका मिंत्री 

महोदयाािंबिोबि झालेल्या  
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श्री.बाळािाम पाटील..... 

असणे, पनवेलवानसयािंना माचम अखिे पयंत मालमत्ता किाबाबत ठोस सनणमय दणे्याचे 

आश्वाससत असणे, सनणमय होईपयंत पनवेलच्या नागरिकािंना सदलासा दणे्यासाठी 

सद्यपरिसस्ितीत शास्ती न लावण्यासाठी नदनाांक ३१ माचम, २०२३ पयंतची मदुतवाढ 

दणे्यासिंबसधत नागरिकािंद्वािे सवसवध आिंदोलनाािंद्वािे मागणी होत असणे, पनवले 

महानगिपासलका के्षत्रातील नागरिकािंना मालमत्ता कि धािकािंना कोणतीही शास्ती / 

दिंड / व्याि आकािणी किण्यात येऊ नय,े यासाठी शासनाने किावयाची कायमवाही व 

उपाययोिना." 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु (नगि सवकास िाज्यमिंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 
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 श्री.बाळािाम पाटील : सभापती महोदय, पनवले महानगिपासलकेने किाची 

आकािणी केली आह.े कोसवडच्या आसिमक सिंकटात महानगिपासलकेकडून हा कि 

िबिदस्तीने वसलू किण्याचे प्रयत्न सरुु आहते.  सरुुवातीच्या पसहल्या पाच वषामत 

ज्या पध्दतीने या किाची आकािणी केली तसा प्रकाि दसुऱया कोणत्याही 

महानगिपासलकेत असे घडलेले नाही. असतशय मोठ्या प्रमाणात हवेी स्लॅब येिे 

लावण्यात आले आहते. ह ेकिीत असताना कोसवड महामािीला सवम दशे सामोिे िात 

होता. या पाश्वमभमूीवि मुिंबई, ठाणे, नवी मुिंबई या महानगिपासलकािंना ५०० स्क्वेअि 

फूटाच्या घिािंना किमाफी दणे्याचा सनणमय घेतला असनू लोकािंना सदलासा दणे्याचा 

प्रयत्न केला आह.े पनवले महानगिपासलकेच्या नागरिकािंना मात्र मागील पाच वषामचा 

म्हणिे सन २०१६ ते २०२१ या कालावधीतील कि पवूमलक्षी प्रभावाने भिण्याचा 

अमानवी सनणमय घेण्यात येत आह.े हा कि भिण्यास सवलिंब केला ति दोन टक्के 

प्रसतमहा व्याि लावण्याचा सनणमय घेण्यात येत आह.े उप मखु्यमिंत्री व नगि सवकास 

मिंत्री महोदयािंच्या समवते चचाम सरुु आह.े त्या अनषुिंगाने पनवलेच्या नागरिकािंना या 

किापासनू काही सदलासा दणेाि काय ? तो  सदलासा समळेपयंत ३१ माचम २०२२ पासनू 

िी शास्ती सरुु केली आह ेती शास्ती न लावण्याबाबत पवूीप्रमाणे ३१ माचम २०२३ 

पयंत मदुतवाढ दणे्यात येईल काय ? 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यािंनी दोन तीन मदु्द े

उपसस्ित केले आहते. किाची वसलुी िबदिदस्ती होते असे त्यािंचे म्हणणे आह.े इति 

महानगिपासलकािंची तलुना केली ति मला असे सािंगायचे आह ेकी, सन २०२१-२२ 

या आसिमक वषामसाठी शास्ती माफ किण्यात आली आह.े सन्माननीय सदस्यािंनी असा 

प्रश्न सवचािला की, पवूी िाहीि केल्याप्रमाणे माचम २०२३ पयंत शास्ती माफ किण्यात 

येईल काय ?  पवूी असे िाहीि किण्यात आले होते ह ेखिे आह.े वसलुीची परिसस्िती 

पासहल्यानिंति िक्कम असतशय कमी होत असल्यामळेु दोन वषामची माफी काढून या 

आसिमक वषामपयंत शास्ती माफ किण्याचा सनणमय घेण्यात आला आह.े पढुील 

काळाबाबत आता काही सािंगण्यात येत नसले तिी कायद्यात अशी तितदू आह ेकी, 

त्यावेळच्या वसलुीची परिसस्िती पाहून आयकु्त त्याबाबत सनणमय घऊे शकतील. 
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 श्री.असनकेत तटकिे : सभापती महोदय, पनवले महानगिपासलका नव्याने 

स्िापन झाली आह.े त्या अगोदि पनवले ही नगिपरिषद होती. त्यानिंति २३ गावािंचा 

समावेश केला त्या अगोदि त्या गावािंना ससडकोकडून पणूम ससुवधा समळत होत्या. 

अिनूही या सवम सेवा ससडकोकडून दणे्यात येतात. फक्त घनकचिा व्यवस्िापन 

महानगिपासलकेने त्यािंच्याकडे घेतले आह.े असे असताना सवम सेवा शलु्क 

ससकडकोकडे ग्रामस्ि भिीत आहते. ससडकोला व महानगिपासलका अशा दोन्ही 

सठकाणी पैसे  भिायचे असतील ति एकाच सेवेसाठी दोन वेळा किाची आकािणी 

होत आह.े तशा प्रकािची सेवा महानगिपासलकेकडून सदली िात नाही. आता िो सव्ह े

झाला त्यानसुाि पनवेल महानगिपासलका शेवटून दसुिी आली आह.े नवी मुिंबई 

महानगिपासलकेचा सवचाि केला ति २७ पैसे प्रसत स्क्वेअि फूट किाची आकािणी 

किण्यात येते. आता ७० पैसे स्क्वेअि फूट प्रमाणे पनवेल महानगिपासलका किाची 

अकािणी किीत आह.े लक्षवेधी सचूनेच्या सनवेदनात असे नमदू केले आह े की, 

पनवले महानगिपासलकेचा कि तलुनेने कमी आह.े ह ेखिे नसनू त्याबाबत ससडको 

सकिं वा पनवले महानगिपासलका अशा एकाच सिंस्िेला कि आकािण्याचे सनदशे मिंत्री 

महोदय दतेील काय ? 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यािंनी असे सािंसगतले 

की, सवम सेवा ससडकोमाफम त सदल्या िातात, पििंत ुवस्तसुस्िती तशी नाही. सन २०१८ 

पासनू घनकचिा व्यवस्िापन पनवेल महानगिपासलका किीत आह.े िस्ते,पावसाळी 

गटािे, फूटपाि या सेवा २०२१ व २०२२ पासनू महानगिपासलकेकडे हस्तािंतरित 

झाल्या आहते. एसटीपीच्या प्लँटची दरुुस्ती बाकी आह,े  ती किण्यात येत आह.े 

त्यामळेु िवळपास सवम सेवा महानगिपासलकेकडे हस्तािंतरित झाल्या आहते. सन 

२०१८ पासनू घनकचिा व्यवस्िापन महानगिपासलका किीत आह.े पनवेल 

महानगिपासलकेने कोसवडची परिसस्िती हाताळली आह.े अबमन पब्लीक हले्ि सेंटि, 

आिोग्य सेवा, वैद्यकीय सेवा महानगिपासलका दते आह.े इति महानगिपासलकािंच्या 

तलुनेत िास्त कि आकािणाी किण्यात येते असे सन्माननीय सदस्यािंचे म्हणणे आह.े 

एमएमआिमधील इति महानगिपासलकािंच्या तलुनेत सवामत कमी कि पनेवल 

महानगिपासलकेचा आह.े माझ्याकडे िो तक्ता आह ेतो मी सन्माननीय सदस्यािंना दतेो.  
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श्री.प्रािक्त तनपिेु.... 

ग्रामपिंचायत व ससडको किािंची आकािणी किते असे नसनू ससडको ह ेसव्हीस चािेस 

घेते किािंची आकािणी किीत नाही. ग्रामिंपचायत मालमत्ता किाची आकािणी किते. 

त्याबाबत काही लोक न्यायालयात गेले होते. कोटामने असे स्पष्ट सनदशे सदले आहते 

की, ग्रामपिंचायतीचा मालमत्ता कि वेगळा व ससडकोचे सेवा शलु्क ह ेवेगळे आह.े 

 श्री.ियिंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, पनवेल महानगिपासलका ही ड वगम 

महानगिपासलका आह.े नगिपासलकेचे रुपािंति महानगिपासलकेत होते तेव्हा ती 

सरुुवातीला ड वगामत असते. मालमत्ता कि ठिसवताना नगिपासलकेचे उत्पन्न व 

आिबूािचू्या नगिपासलकािंच्या किाचा ॲव्हिेि काढून ठिवायचा असतो. 

पनवलेच्या आिबूािलूा क, ब व अ वगम नगिपासलका आहते. िेव्हा नगिपरिषदचे े

रुपािंति महानगिपासलकेत होते तेव्हा कोणते कि घ्यावेत ह ेनगिपासलका ॲक्टमध्ये 

अिंतभूमत आहते. ग्रामीण भागातील ३६ गावािंचा समावेश महानगिपासलकेत किण्यात 

आला  त्यािंना सहा पट किाची आकािणी किण्यात आली आह.े यामध्ये कोठेही 

ससुतू्रता सदसनू येत नाही ही बाब खिी आह ेकाय ?  पनवेल नगिपासलका असताना 

सव्हीस चािम होता. तो दोन पट वाढसवण्यात आला आह.े ही नगिपासलका १०० 

वषामपवूी स्िापन झाली आह.े शताब्दी महोत्सव आम्ही साििा केला आह.े याबाबत 

लोक न्यायालयात गेल्याचे असधकाऱयािंनी मिंत्री महोदयािंना सािंगायला पासहिे.  

न्यायालयाने टॅक्स कमी किा असे सािंसगतले नाही. टॅक्स वाढव ूनका असे न्यायालय 

सािंग ू शकते. मागील आठवड्यात या सवषयावि मी बोललो होतो. पनवले 

महानगिपासलकेत ग्रामीण भागातील ग्रामपिंचायतींचा समावेश किण्यात आला त े

लोक असतशय गिीब आहते, झोपडपट्टीतनू  लोक येऊन एमएमआि रििनमध्ये  

िाहतात. ते मोलमििूी कितात, त्यािंना तेिील पैसा फेडता येत नाही.  

        या निंति श्री.बोिले.... 
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श्री.ियिंत प्र.पाटील....... 

सदि महानगिपासलकेला एमएमआिडीएकडून, ससडकोकडून सनधी समळतो. नवी 

मुिंबई सवमानतळाच्या आिबुािचू्या के्षत्रातनू कि रुपाने सनधी समळतो. मग असे 

असताना महानगिपासलका स्वत:चा अट्टाहास का किीत आह े ? िनतेचा सविोध 

असताना, सोसायट्यािंच्या फोिमचा सविोध असताना महानगिपासलका भिमसाठ कि 

वाढसवण्याचे काम किीत आह ेत्याला िाज्य शासन ताबडतोब स्िसगती दणेाि आह े

काय ? 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यािंनी दोन-तीन मदु्द े

उपसस्ित केलेले आहते. महानगिपासलका क्षेत्रात ज्या ग्रामीण भागाचा समावशे 

झालेला आह ेत्यािंच्याकडून सहापट कि आकािण्यात आलेला आह ेअसे सन्माननीय 

सदस्यािंनी सािंसगतले. पििंत ु ॲक्टमधील तितदुीनसुाि ज्या ग्रामपिंचायतींचा समावशे 

महानगिपासलकेत झालेला आह े त्यािंच्याकडून सरुुवातीची दोन वषे सिंबिंसधत 

ग्रामपिंचायतीचा िो टॅक्स होता त्याच पद्धतीने टॅक्स आकािणी केलेली आह.े त्यानिंति 

महागनिपासलकेचा िो टॅक्स असेल त्याच्या २० टक्के सकिं वा ग्रामपिंचायतीचा टॅक्स 

यापैकी िो िास्त असेल तो आसण त्यानिंति ४० टक्के, ६० टक्के अशा प्रकािे 

टप्प्याटप्प्याने वाढ किण्यात आलेली आह.े पसहल्या वषामपासनू पवुमलक्षप्रभावाने 

शिंभि टक्के टॅक्स आकािण्यात आलेला नाही. ॲक्टमधील तितदुीनसुाि कि 

आकािणी किण्यात आलेली आह.े सन्माननीय सदस्यािंनी सािंसगतल्याप्रमाणे नवीन 

महानगिपासलका स्िापन झालेली असल्यामळेु तेिे बिीच कामे होण ेबाकी आहते. 

तेिे अबमन पसब्लक हले्ि सेंटि, वॉडम ऑसफसेस, ॲडसमसनस्टे्रसटव्ह इमाित 

उभािावयाची आह.े महागनिपासलका के्षत्रात ज्या ग्रामपिंचायतींचा समावशे झालेला 

आह ेतेिे पाणी पिुवठ्याचे नेटवकम  सनमामण किावयाचे आह.े अमतृ योिनेतनू पाणी 

पिुवठा योिना तयाि केली तिी त्यामध्ये महानगिपासलकेचा दखेील सहस्सा असतो. 

तेिे स्ट्रीट लाईट उभािावयाचे आहते. अशा प्रकािच्या बऱयाच गोष्टी किावयाच्या 
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श्री.प्रािक्त तनपिेु........ 

आहते. महागनिपासलकेच्या एकूण उत्पन्नापैकी िवळपास ७६ टक्के उत्पन्न प्रॉपटी 

टॅक्सच्या माध्यमातनू समळणाि आह.े त्यामळेु ही बाि ूलक्षात घेता कि आकािणी 

किणे गििेचे आह.े 

 श्री.बाळािाम पाटील : सभापती महोदय, िाज्य शासनाने सन २०१७ मधील 

सनणमयानसुाि महानगिपासलकेच्या एलबीटीच्या १२० कोटी रुपयािंची माफी काही 

कािखानदाि व लोखिंड पोलाद बािािाला सदलेली आह ेह ेखिे आह ेकाय ? कोिोना 

महामािीचे सिंकट असताना िलैु २०२१ मध्ये नागरिकािंवि किाचा बोिा टाकून 

महानगिपासलका उत्पन्न वाढसवण्याचा प्रयत्न किीत असेल ति ते चकुीचे आह.े खिे 

ति कोिोना महामािीच्या काळात नागरिकािंना सदलासा दणेे गििेचे असताना त्या 

काळात शास्ती लावण्याचा सनणमय घेतला असेल ति िाज्य शासनाने घेतलेल्या 

सनणमयाचा फेिसवचाि करुन एलबीटीचे उत्पन्न महानगिपासलकेला पनु्हा समळवनू 

दणे्याच्या दृसष्टकोनातनू सनणमय घेण्यात येणाि आह ेकाय ? तसेच, कोिोना काळात 

िाज्याच्या दिडोई उत्पन्नात घट झालेली आह.े महानगिपासलकेने अशा कालावधीत 

नागरिकािंवि दिंड व्याि व शास्ती लावण्याचा सनणमय घेतलेला आह ेत्यािंच्यावि पनवले 

महानगिपासलका के्षत्रातील नागरिकािंचे भसवतव्य सोपसवण्यापेक्षा शासन सदनािंक ३१ 

माचम, २०२३ पयंत सदि शास्तीसाठी मदुतवाढ दणे्याचा सनदशे दणेाि काय ? 

 सभापती : मिंत्री महोदयािंनी याबाबत उत्ति सदलेले आह.े 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, मी मघाशी सािंसगतल्याप्रमाणे आपण 

यावषी शास्तीसाठी माफी सदलेली आह.े त्यानिंति महानगिपासलकेच्या किाच्या 

वसलुीची आकडेवािी दखेील वाढलेली आह.े या व्यसतरिक्त महानगिपासलकेने 

लवकि कि भिला ति िास्तीत िास्त १७ टक्क्यापयंत सटू सदलेली आह.े पसहल्या ६ 

मसहन्यात कि भिला ति १० टक्के, पढुील ६ मसहन्यात कि भिला ति ५ टक्के आसण 

ऑन लाईन किाचा भिणा केला ति २ टक्के सटू सदलेली आह.े आयकु्तािंना असधकाि 

असल्यामळेु ते पढुील वषामची परिसस्िती बघनू कि दखेील माफ करु शकतात. 
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 श्री.ियिंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, आयकु्त सभागहृापेक्षा मोठे आहते 

काय ? सभागहृाने सनदशे सदल्यानिंति ते किावे लागेल. आयकु्तािंना असधकाि आहते 

असे मिंत्री महोदयािंनी सािंसगतले. आम्हाला असधकाि नाहीत काय, सभागहृाला 

असधकाि नाहीत काय ? मुिंबईतील ५०० स्क्वेअि फुटाच्या घिािंसाठी घिपट्टी माफ 

किण्यात आलेली आह.े िेिे किोडो रुपयािंचे उत्पन्न आह ेतेिील ५०० स्क्वेअि 

फुटाच्या घिािंसाठी घिपट्टी माफ केली िाते पििंत ुनव्याने स्िापन झालेल्या पनवले 

महानगिपासलका क्षेत्रात घिपट्टटी माफ केली िात नाही ह े अन्यायकािक आह.े 

आपण हायकोटामच्या सनणमयाचा दाखला दते आहात.  आपण असधकाऱयािंनी सदलेल्या 

मासहतीप्रमाणे उत्ति दऊे नये. आपण नवीन मिंत्री आहात. आपण अशा प्रकािे उत्ति 

दऊे नये. आमच्या सािख ेिागरुक सदस्य सभागहृात आहते. मुिंबई महागनिपासलका 

क्षेत्रासाठी वेगळा न्याय आसण नव्याने स्िापन झालेल्या महागनिपासलकेसाठी वेगळा 

न्याय ह ेबिोबि नाही. आपण नव्याने स्िापन झालेल्या महानगिपासलकेत िी घिपट्टी 

वसलू किीत आहात ते अन्यायकािक आह.े िाज्य शासन या सिंदभामत सधुािणा करुन 

तसे सनदशे महानगिपासलका आयकु्तािंना दणेाि आह ेकाय ?  

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, मुिंबई महानगिपासलकेने ५०० स्क्वेअि 

फुटाबाबत सनणमय घेतलेला आह.े मी पिवा सवधेयकाविील चचलेा उत्ति दतेाना 

सािंसगतले की, मुिंबई महानगिपासलकेची आसिमक परिसस्िती वेगळी आह.े पनवले 

महानगिपासलका नव्याने स्िापन झालेली आह.े आपण मुिंबई व पनवेल 

महानगिपासलकेची तलुना करु शकत नाही. मी आयकु्तािंच्या असधकािाबाबत उल्लेख 

केला. कायद्यात तशी तितदू आह.े मी कायद्याच्या बाहिे िाऊ शकत नाही. 

आयकु्तािंना िे असधकाि आहते त्या असधकािाचा ते वापि कितील अशी कायद्यात 

तितदू आह.े सभागहृात डबल टॅक्सेशनचा मदु्दा उपसस्ित केला िात आह ेत्या सिंदभामत 

माननीय उप मखु्यमिंत्री श्री.असित पवाि साहबे व नगिसवकास मिंत्री महोदयािंनी 

वेगवेगळ्या बैठका घेतलेल्या आहते. आपण सवधी व न्याय सवभागाकडून खलुासा 

मागसवलेला आह.े त्यािंच्याकडून कोणते असभप्राय प्राप्त होतात ह ेबघनू सनणमय घेता 

येईल. 
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 श्री.ियिंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, या सिंदभामत आपल्या दालनात बैठक 

आयोसित किण्यात यावी. 

 सभापती : ठीक आह.े मी स्वत: नगिपासलकेचा कािभाि चालसवलेला आह.े 

मी महागनिपासलकेचा कािभाि चालसवलेला नाही. घिपट्टी, डेव्हलपमेंट टॅक्स ह े

सवषय सिंवेदनशील असतात. आपल्या सचूनेप्रमाणे या प्रकिणी माझ्या दालनात बैठक 

आयोसित किण्यात येईल. ज्या सन्माननीय सदस्यािंनी या लक्षवेधी सचूनेत सहभाग 

घेतला आसण ज्यािंना हा सवषय महत्वाचा वाटतो त्यािंना बैठकीसाठी सनमिंसत्रत किण्यात 

येईल. एकूण तीन-चाि प्रश्न आहते. आपण मिंत्री महोदयािंकडे अिेंडा तयाि करुन 

द्यावा. 

-------- 
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पृ.शी. : एम.सफल. पात्र अध्यापकािंना सनयकु्ती, पदोन्नती 

तसेच वेतनवाढीचे लाभ दणे्याबाबत 

मु.शी. : एम.सफल. पात्र अध्यापकािंना सनयकु्ती, पदोन्नती 

तसेच वेतनवाढीचे लाभ दणे्याबाबत सवमश्री िािेश 

िाठोड, कसपल पाटील, सतीश चव्हाण, सवक्रम 

काळे, डॉ.मसनषा कायिंद,े श्री.असनकेत तटकिे, 

सव.प.स. यािंनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 

 श्री.सवक्रम काळे (औििंगाबाद सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक महत्त्वाच्या 

बाबीकडे सन्माननीय उच्च व तिंत्र सशक्ष्िंण मिंत्रयािंचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत 

त्यािंनी सनवेदन किावे, अशी सवनिंती कितो. 

 "शासन सनणमयानसुाि एम. फील. पात्र अध्यापकािंना सनयकु्ती, पदोन्नती व वेतन 

वाढीचे लाभ दणे्याबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाचे व मा.उच्च न्यायालयाच े ४८ 

प्रकिणाािंच ेसनकाल असताना शासनाने सदि अध्यापकािंसवरुध्द अन्यायकािक धोिण 

अवलिंसबले असल्याने, तत्कालीन अवि ससचव यािंनी सदनाांक २७ िानेवािी, २०२१ 

ला व सहसिंचालक, कोकण सवभाग यािंनी सदनाांक २१ िानेवािी, २०२२ ला सनगमसमत 

केलेले परिपत्रक न्यायालयाच्या सनणमयाचा अवमान किणािे असल्यामळेु तात्काळ 

स्िसगत किावे अशी एम.फील. अध्यापकािंनी केलेली मागणी, याबाबत मा. सवोच्च 

न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या सनकालाच्या (माधिुी दशेमखु) प्रकिणातील 

मा.सवोच्च न्यायालयाच्या सनणमयाच्या आधािावि एम. फील. या अध्यापकािंना 

सनयकु्ती, पदोन्नती, (CAS) तसेच वेतन वाढीचे लाभ दणे्याबाबतचे धोिण घोसषत 

किण्याबाबत मा.लोकप्रसतसनधी यािंनी सदनाांक २८ जानेिारी, २०२२ िोिी, 

मा.मखु्यमिंत्री महोदय व  प्रधान ससचव, उच्च व तिंत्र सशक्षण सवभाग यािंना दणे्यात 

आलेले सनवेदन, पििंताु अद्यापही सदिील सनवदनेावि कोणतीही कायमवाही होत 

नसल्याने एम.फील. अध्यापकािंमध्ये सनमामण झालेला असिंतोष व सिंतापाची भावना, 
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श्री.सवक्रम काळे........ 

त्यामळेु िाज्य शासनाने एम.फील. पात्र अध्यापकािंना सनयकु्ती, पदोन्नती तसेच वेतन 

वाढीचे लाभ दणे्याबाबत, तातडीने किावयाची कायमवाही व याबाबत िाज्य शासनाची 

प्रसतनिया." 

 श्री.उदय सामिंत (उच्च  तिंत्र सशक्षणमिंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो/ठेवते. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 ( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

---------- 
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 श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदय, िाज्यातील वरिष्ठ महासवद्यालयातील 

प्राध्यापकािंना सशक्षक होण्यासाठी सरुुवातीच्या काळात एम.फील. पात्रता होती. त्या 

अनषुिंगाने सिंपणूम िाज्यात एम.फील. केलेल्या प्राध्यापकािंना सनयकु्त्या दणे्यात आल्या, 

सिंबिंसधत सवभागाच्या सह सिंचालकािंनी त्यासाठी मान्यता दखेील सदली. सवद्यापीठाने 

सदु्धा त्यािंना मान्यता सदली आसण त्यािंचे सनयसमत वेतन सदु्धा झालेले आह.े आि 

त्यािंची २०-२२ वषे सेवा झालेली आह.े पदोन्नती, कॅस इत्यादी लाभ दतेाना त्यािंची 

पवूीची सेवा ग्राह्य धिण्याचा सनणमय त्या त्यावेळी झालेला आह.े सिंपणूम दशेात यिुीसी 

ॲपेक्स बॉडी आह.े त्यािंनी सदु्धा त्या कालावधीत एम.फील. झालेल्या 

असधव्याख्यात्यािंच्या सेवा सनयसमत किण्याचा सनणमय घेतलेला आह.े पििंत ुमध्यिंतिी 

एक न्यायालयीन प्रकिण..... 

 सभापती : आपण कृपया स्पेसससफक प्रश्न सवचािा, आपण कृपया सनबिंध सािंग ू

नये. 

 श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदय, मिंत्री महोदय अत्यिंत अभ्यास ूआहते. हा 

सवषय त्यािंच्या लक्षात आलेला आह.े या सिंदभामत सकािासत्मक सनणमय घेण्याची 

त्यािंची तीव्र इच्िा आह.े माझा मदु्दसेदू प्रश्न असा आह े की, २०-२२ वषे सेवा 

झालेल्या अध्यापकािंच्या वेतनातनू वसलुी किावी असा पनवले येिील सह 

सिंचालकािंनी आदशे सदलेला आह.े तो आदशे चकुीचा आह.े आपण तो आदशे माग े

घेणाि आहात काय ? एम.फील.धािक प्राध्यापकािंच्या बाबतीत सदनािंक २० मे २०२० 

िोिी काढण्यात आलेले परिपत्रक िद्द किण्यात यावे अशी िाज्यातील प्राध्यापकािंची 

मागणी आह.े ते परिपत्रक ह ेअसधवेशन सिंपण्यापवूी िद्द किण्यात येणाि आह ेकाय ? 

 श्री.उदय सामिंत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सवक्रम काळे यािंनी 

िी भसूमका मािंडली सकिं वा त्यािंच ेिे मत आह ेतचे मत महासवकास आघाडी सिकािचे 

आह.े पििंत ुआमच्यावि काही बिंधने आहते. ती सवम प्रकिणे न्यायप्रसवष्ट आहते.   

        यानिंति श्री.सािंगळे....... 
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श्री.उदय सामिंत..... 

सदनािंक १४ िनू २००० शासन सनणमयामध्ये  सेटनेट असनवायम असल्याबाबत स्पष्टपण े

नमदू केलेले आह.े पििंत ुज्यािंनी एम.फील. सकिं वा पीएचडी केलेली आह ेत्यािंनी सेट 

नेट केली नाही तिी चालेल, त्यािंना तेिे स्िान द्यावे अशा प्रकािे सदि शासन सनणमय 

आह.े यिुीसीने दखेील याबाबत सािंसगतले आह.े पििंत ुनिंति सदि बाब न्यायप्रसवष्ट 

झाल्यानिंति एम.फील. सकिं वा पीएचडी झालेल्या प्राध्यापकािंना सन २००६ ते २००९ 

पिुतेच सिंिसक्षत किावे अशा प्रकािे न्यायालयाने म्हटलेले आह.े तिी दखेील माधिुी 

दशेमखु यािंनी दाखल केलेल्या केसमध्ये न्यायालयाने याबाबतचा बेनसफट सदलेला 

आह.े ही सवम बाब सवोच्च न्यायालयामध्ये गेलेली आह.े सवोच्च न्यायालय या 

बाबतीत िो सनणमय घेईन तो आम्हाला बिंधनकािक िाहील. सवोच्च न्यायालयाच्या 

सनणमयानसुाि आम्ही कायमवाही करु.  

 डॉ.मसनषा कायिंद े: सभापती महोदय, नेटसेट व एम.फील. सिंबिंधी मला असे 

सािंगायच ेआह ेकी, मी यापवूी स्वत: प्राध्यापक पदावि काम केलेले आह.े मी या सवम 

परिसस्ितीतनू गेलेली आह.े मी स्वत: तीन वळेा अिम करुन सदु्धा एम.फील. चे कोसम 

सरुु झालेले नाहीत. ही त्यावेळची समस्या होती. त्यानिंति पीएचडीचा दखेील सवषय 

आला होता. मे मसहन्यामधील परिपत्रक माग ेघणे्यासिंबिंधी मिंत्री महोदयािंनी आताच 

उत्ति सदलेले आह.े पििंत ुहा प्रश्न मोठा आह.े नेटसेटचा सवषय कोटामत प्रलिंसबत आह.े 

आपण २५-२५ वषे सवषय प्रलिंसबत ठेवत असल्यामळेु अनेक लोक कोटामत िातात. 

त्यानिंति प्रशासन व सिकािला सनसमत्त होते की, सदि प्रकिण कोटामत आह.े परिणामी 

सदि प्रश्न िखडत िातो. आता टीसचिंग व नॉन टीसचिंगच्या सनयकु्त्या िािंबलेल्या आहते. 

सवम प्राध्यापक मिंडळी तसेच टीसचिंग व नॉन टीसचिंगमधील लोक पनु्हा सिंपाच्या 

तयािीत आहते. त्यािंनी यापवूी सिंप पकुािला होता. पििंत ुमाननीय मिंत्री तसेच आम्ही 

सवनिंती केल्यानिंति त्यािंनी तो सिंप स्िसगत केला होता. अशा प्रकािे नेहमी सिंप होत 

िासहल्यास आपण उच्च सशक्षणाचा गाडा कसा चालवायचा ? नेटसेट पिीक्षा, 

पीएचडी तसेच सीएचबी झालेले प्राध्यापक आहते. त्यािंची िवळपास १८ हिाि 

एवढी सिंख्या आह.े आपल्या सनयसमतपणे सनयकु्त्या होण्यासिंबिंधी ते मोठया अपेके्षने  
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डॉ.मसनषा कायिंद े..... 

सिकािकडे बघत आहते. माझा स्पेसससफक प्रश्न असा आह े की, सिंवगमसनहाय 

सनयकु्त्यािंचा शासन सनणमय कधी सनघणाि आह े ? टीसचिंग व नॉन टीसचिंगची भिती 

प्रसक्रया कधी सरुु होणाि आह े? 

 श्री.उदय सामिंत : सभापती महोदय, या सिंदभामत माननीय उप मखु्यमिंत्री यािंनी 

दखेील बैठक बोलासवली होती. त्या बैठकीस सन्माननीय सदस्या उपसस्ित होत्या. 

आमच्यासमोि अशी अडचण आह े की, सवोच्च न्यायालयामध्ये सदि प्रकिण 

प्रलिंसबत आह.े 

 सभापती : न्यायालयाने सदि प्रकिणामध्ये स्टे सदलेला आह ेका ? 

 श्री.उदय सामिंत : सभापती महोदय, सदि प्रकिणामध्ये न्यायालयाने स्टे सदलेला 

नाही. आम्ही माधिुी दशेमखुच्या केससिंबिंधी मासहती घतेली आह.े सवोच्च 

न्यायालयाने सदि केस वैयसक्तक म्हणनू सट्रट केलेली आह.े सवोच्च न्यायालयाने 

िाज्य शासनाकडे िी काही सवचािणा केली होती त्याबाबत शासनाने न्यायालयामध्य े

ससवस्ति उत्ति सदलेले आह.े सदि प्रकिणी न्यायालयाने स्टे सदलेला नसला तिी यापवूी 

असलेला शासन सनणमय कोठेही नाकािलेला नाही. त्यामळेु सदि शासन 

सनणमयानसुािच कायमवाही सरुु आह.े सदनाच्या भावना लक्षात घेता मी सदनाला सािंग ू

इसच्ितो की, सदि प्रकिणी सवोच्च न्यायालयाचा सनकाल होईपयंत प्राध्यापकािंकडून 

कोणतेही ड्यिू वसलू केले िाणाि नाहीत.  

 श्री.असभिीत विंिािी : सभापती महोदय, मागील २०-२२ वषांपासनू 

प्रशासनाच्या माध्यमातनू सातत्याने सभित घोंगडे पडलेले आह.े माधिुी दशेमखु यािंनी 

केलेली सपटीशन ही  self explanatory आह.े त्यानसुाि शासनाने कायमवाही 

किावयास पासहिे होती. आि पनु्हा काही लोकािंनी नव्याने कोटामत सपटीशन दाखल 

केलेल्या आहते. सदि प्रकिण न्यायप्रसवष्ट असल्यामळेु इति लोकािंना कॅसचे बेनेसफट 

लाग ू होत नाहीत. ह े म्हणणे चकुीचे आह.े *** यािंनी सन २००९ मध्ये कोटामत 

सपटीशन दाखल केली होती. सन २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे 

*** आदशेानसुाि सवलोसपत मिकूि. 
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श्री.असभिीत विंिािी.... 

नमदू केलेले आह ेकी, "Äs per guidelines issued by UGC in 2008."  त्यािंनी 

सन २००९ पयंत नेटसेट पिीक्षा व एम.फील. झालेल्या प्राध्यापकािंना सटु सदलेली 

आह.े   

 श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यािंनी त्यािंच्या प्रश्नामध्ये 

***  असा उल्लेख केला आह.े आपण सदिहू उल्लेख िेकॉडमवरुन काढून टाकावा.  

 सभापती : ठीक आह.े  

 श्री.असभिीत विंिािी : सभापती महोदय, मी माधिुी दशेमखु असाच उल्लेख 

केला आह.े सदि प्रकिणी कोटामने कोणताही स्टे सदलेला नाही. त्यामळेु सवम 

प्राध्यापकािंना कॅशचे बेनेसफट लवकिात लवकि सदले गेले पासहिेत.  

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, कॅस व दिंडवसलुी सिंदभामत माननीय मिंत्री 

यािंनी चािंगले उत्ति सदलेले आह.े न्यायप्रसवष्ट प्रकिण आह ेत्यामळेु ते पढेु ढकलत िाहण े

ह े उसचत होणाि नाही. माधिुी दशेमखु प्रकिणामध्ये न्यायालयाने सदलेला सनवाडा 

गहृीत धरुन त्यानसुाि शासन आपली भसूमका बदलणाि आह ेका ? तसेच सन २००९ 

पवूी सदलेली सवलत सवांना लाग ूकिण्यासिंबिंधी शासन भसूमका स्वीकािणाि आह े

का व तशी भसूमका सवोच्च न्यायालयात मािंडणाि आह ेका ? 

 श्री.उदय सािंमत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्या डॉ.मसनषा कायिंद ेयािंनी 

भितीसिंबिंधी प्रश्न सवचािला आह.े त्यात िाणीवपवूमक अनेक गैिसमि पसिवले िात 

आहते. पवूीची भिती बदलनू ती सिंवगमसनहाय किण्यासिंबिंधी शासनाने सनणमय घेतलेला 

आह.े सिंवगमसनहाय भिती किीत असताना ती फक्त उच्च व तिंत्रसशक्षण सवभागातच 

नव्ह ेति शालेय सशक्षण सवभाग, आसदवासी सवकास सवभाग असो, सवम सवभागािंमध्ये 

सिंवगमसनहाय भिती किण्यासिंबिंधी शासनाने धोिणात्मक सनणमय घेतला होता. त्यानिंति 

ही बाब सामान्य प्रशासन सवभागाकडे गेल्यानिंति त्यािंनी कालच आम्हाला असे 

कळसवले आह ेकी, २ सदवसािंमध्ये याबाबतचे असभप्राय कळसवले िातील. येत्या ८ 

**** आदशेानसुाि सवलोसपत मिकूि. 
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श्री.उदय सामिंत.... 

सदवसािंमध्ये शासनाकडून सिंवगमसनहाय भितीसिंबिंधी सनसितपणे शासन सनणमय काढला 

िाईल. 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील यािंनी माधिुी दशेमखु 

यािंनी सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सपटीशनबाबत सदनामध्ये िी मासहती 

सदलेली आह ेत्याबाबत सवधी व न्याय सवभागाकडून अभ्यास केला िाईल. तसेच 

त्यासिंबिंधी आवश्यकता वाटल्यास आपल्या सवांसमावते एक बैठक घेतली िाईल. 

यातनू सकािात्मक भसूमका घेऊन महािाष्ट्र शासन पढेु िाईल.  

 श्री.िािेश िाठोड : सभापती महोदय, मी एक बाब सदनाच्या सनदशमनास आणनू 

दऊे इसच्ितो की, सवद्यापीठ अनदुान आयोगाकडून शैक्षसणक पात्रता व वेतनाबाबत 

ठिसवले िाते. ते ५० टक्के िक्कम कें द्र शासनाकडून दते असतात. त्यािंच्या इसतवतृ्त 

आसण गाईड लाईन्समध्ये स्पष्टपणे नमदू केलेले असताना िाज्यात हा सवषय वाििंवाि 

उपसस्ित होत आह.े माझा स्पेसससफक प्रश्न आह ेकी, श्रीमती माधिुी दशेमखु यािंच्या 

सनयकु्तीसिंबिंधी न्यायालयाने िो सनणमय सदलेला आह ेतोच सनणमय सवम प्राध्यापकािंच्या 

बाबतीत एक समान लाग ू केला िाणाि आह ेका ? ६० पेक्षा िास्त प्रकिणािंमध्ये 

न्यायालयाने त्यािंच्या बािनेू सनणमय सदलेला आह.े अशा परिसस्ितीत 

असधव्याख्यात्यािंना कोटामत िाण्यासाठी शासन मिबिू किणाि आह े का ? तसचे 

सदनािंक २० मे िोिीचे शासन परिपत्रक असधवेशनापवूी िद्द केले िाणाि आह ेका ?   

 श्री.उदय सामिंत : सभापती महोदय, मी सरुुवातीलाच सदनामध्ये सािंसगतले होत े

की, ही न्यायालयीन बाब आह.े त्यासिंबिंधी सवधी व न्यायसवभागासमवेत चचाम केली 

िाईल. तसेच शासनाला तशा प्रकािची कायमवाही किावी लागल्यास या सिंदभामत ज्या 

सन्माननीय सदस्यािंनी प्रश्न सवचािलेले आहते अशा सवम सन्माननीय सदस्यािंसमवेत 

एक बैठक आयोसित केली िाईल व त्यानिंति पढुील कायमवाही केली िाईल.  
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डॉ.िणसित पाटील : सभापती महोदय, मिंत्री महोदयािंनी असतशय सकािात्मक 

उत्ति सदलेले आह.े हा प्रश्न २० ते २५ वषांपासनूचा आह.े आपण त्यािंना सातव्या वेतन 

आयोगानसुाि वेतन दते आहोत. पििंत ु त्यािंना स्िान सनसिती सदली िात नाही. 

सिुसक्षततेसाठी कॅशच्या ॲडव्हान्समेंट स्कीम त्यािंच्यापयंत पोहोचसवणे अत्यिंत 

आवश्यक आह.े अनेक कॉलेिेसमध्ये प्राध्यापकािंची पद े मोठया प्रमाणावि रिक्त 

आहते. यापवूीच्या काळात सदि पदािंसाठी िॉई िंट डायिेक्टि यािंच्या स्तिावि पिवानगी 

व एनओसी समळत होती. पििंत ुदीड दोन वषांपासनू सदि पदािंकरिता असलेले प्रस्ताव 

िॉई िंट डायिेक्टि यािंच्याकडे पाठसवल्यानिंति ते डायिेक्टि यािंच्याकडे पाठसवले िातात 

व त्यानिंति ते शासनाकडे पाठसवले िाते. या सवम  प्रसक्रयेत िवळपास वषामचा 

कालावधी उलटून िातो. ही प्रसकया सलुभ होण्याच्या शासनाने सकािात्मक सवचाि 

किण्याची गिि आह.े सीएचबी प्राध्यापकािंकरिता शासनाने मानधन वाढवनू सदलेले 

आह.े मी याबाबत शासनाचे समिमन कितो. पििंत ुशासनाने त्यािंना एकाच कॉलेिमध्ये 

सवम सपिीएड घेण्याची अट टाकली आह.े शासनाने ती अट सशसिल केल्यास त्यािंना 

िास्त फायदा होईल. शासन सदि अट सशसिल केली िाणाि आह ेका ? 

श्री.उदय सामिंत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यािंनी २-३ मदु्द ेमािंडलेले 

आहते. त्यापैकी २ मदु्द ेमला महत्त्वाचे वाटतात. सीएचबी प्राध्यापकािंच्या बाबतीत 

पैसे वाढवनू दते असताना शासनाने असा सनणमय घेतला होता की, ताससका आसण 

तास यातील िो फिक आह.े शासनाने त्यािंना पैसे दते असताना तास म्हणनू सदलेले 

आह.े आपल्या सवांची भावना लक्षात घऊेन तासाकरिता िे पैसे सदलेले आहते 

तेवढेच पैसे ताससकेला सदले िातील. त्यामळेु सीएचबी प्राध्यापकािंचे १० समसनटे, २० 

समसनटािंचे पैसे कमी केले िाणाि नाहीत. दसुऱया कॉलेिसिंबिंधी यापवूी काही सनणमय 

झालेले आहते. त्या सनणमयािंचा अभ्यास करुन याबाबत दखेील चािंगला सनणमय घेतला 

िाईल. तसेच शासनाने १०० टक्के प्राचायम भिती किण्यासाठी अनमुती सदलेली आह.े 

याबाबत शासनाकडे कोणत्याही स्तिावि काही प्रलिंसबत िाहणाि नाही याची 

शासनाकडून दक्षता घतेली िाईल.  

        यानिंति श्री.गागिे.... 
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श्री.सनतश चव्हाण : सभापती महोदय, मांत्री महोदयाांनी अत्यांत चाांगले उत्तर 

नदलेले आह.े त्याांनी िसलूी स्थनगत केली आह.े माझा िश्न आह ेकी, नदनाांक २० मे 

च ेपररपत्रक आपण रद्द करणार का, ह े रद्द केले तर सियच िश्न सटुतील. यजुीसीने 

यामध्य ेइतका घोळ घालनू ठेिला आह ेह ेआपणासही मान्य आह.े त्यामळेु ह ेसिय 

िश्न ननमायण झालेले आहते. ते पररपत्रक रद्द केल्यािर सिोच्च्  न्यायालयात काय 

ननकाल लागायचा तो लागेल. एक िाध्यानपका सिोच्च्  न्यायालयात गलेी ि नजांकली 

आह.े मग तोच ननकाल सियच िाध्यापकाांना आपोआप लाग ूहोणार. मग महाराष्ट्र 

शासन तसेच निधी ि न्याय निभागाचा त्या केसचा परत परत अभ्यास करण्यासाठी 

अट्टाहास का. सिोच्च न्यायालयात अशा िकरणी दसुरा ननकाल लागणार आह ेका.  

सभापती महोदय, सीएचबी बाबत मांत्री महोदयाांनी साांनगतले. सन्माननीय 

सदस्य डॉ.रणनजत पाटील याांनी चाांगला िश्न निचारला आह.े सीएचबी उमेदिाराांना 

१०-१५ हजार रुपये नमळतात. अजनू एखाद्या महानिद्यालयात त्या उमेदिारास 

नशकनिण्याची सांधी नमळाली तर अजनू १०-१५ हजार नमळतील, त्यामळेु याकरीता 

आपण परिानगी दणेार का. िाचायांच्या ननयकु्तीला आधी सह सांचालक परिानगी 

दते होते, आता त्याकरीता मांत्रालयात यािे लागते, सहा ते आठ मनहने या 

परिानगीकरीता लागतात त्यामळेु ह ेअनधकार सह सांचालकाांना  दणेार का ? 

श्री.उदय सामांत : सभापती महोदय, पररपत्रकाच्या सांदभायत सन्माननीय 

सदस्याांनी माांडलेल्या भनूमकेबद्दल मी साांग ूइनच्ितो की, निधी ि न्याय निभागाचा 

सल्ला घेतला जाईल, तसेच आपल्या समिेत एक बैठक आयोनजत केली जाईल, 

िाध्यापकाांच्या भल्यासाठी पररपत्रक मागे घ्यािे लागले तरी ते माग ेघेण्याची महाराष्ट्र 

शासनाची तयारी आह.े परांत ु त्यासाठी निधी ि न्याय निभागाचा सल्ला घतेला 

जाईल. तसेच िाचायांची भरती लिकरात लिकर केली जाईल.  

     ----------- 
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पृ.शी. : िाज्य मसहला आयोगाकडून प्रज्ज्वला योिनेत  

सनधीचा झालेला गैिवापि 

मु.शी. : िाज्य मसहला आयोगाकडून प्रज्ज्वला योिनेत  

सनधीचा झालेला गैिवापि यासिंबिंधी डॉ.मसनषा कायिंद,े सव.प.स. 

यािंनी सदलेली लक्षवधेी सचूना. 

 डॉ.मसनषा कायिंद े(सवधानसभेने सनवडलेल्या) : सभापती महोदय, मी सनयम 

१०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या 

अनमुतीने सन्माननीय मसहला व बालसवकास मिंत्रयािंचे लक्ष वधे ू इसच्ितो आसण 

त्याबाबत त्यािंनी सनवेदन किावे, अशी सवनिंती कितो. 

  "िाज्य मसहला आयोगामाफम त िाबसवण्यात आलेल्या "प्रज्ज्वला" योिनेमध्य े

सनधीचा गैिवापि होत असल्याचे सनदशमनास आलेले असणे,  "प्रज्ज्वला" योिनेतिंगमत 

िाज्य मसहला आयोगाद्वािे िाज्यातील मसहला बचत गटातील मसहलािंना प्रसशक्षण 

दणे्याकरिता मसहला आयोगाच्या सनयसमत कायमक्रम सनधीचा वापि केला िात 

असणे,  प्रज्ज्वला योिनेतील कामािंकरिता सनधी वापिण्याबाबत शासन सनणमय सकिं वा 

सदि योिनेचा समावेश नसतािंनाही तसेच मसहला आयोगाच्या कायमकक्षेत नसतानाही 

िाज्य मसहला आयोगाच्या अध्यक्षािंनी प्रज्ज्वला योिनेअिंतगमत िाज्यातील मसहला 

बचत गटािंना प्रसशक्षण सदल्याच ेउघडकीस आलेले असणे, िाज्यातील मसहला बचत 

गटािंना िाज्य शासनाचे मसहला आसिमक सवकास महामिंडळ सनधी /आसिमक मदत कित 

असतानाही "प्रज्ज्वला" योिनेतील सनधी खचम किण्यात आला असणे, सदिहू सनधी 

खचम किण्याबाबतचा शासन सनणमय पारित किण्यात आला आह ेका तसेच प्रज्ज्वला 

योिनेअिंतगमत किण्यात आलेल्या खचामचे उपयोसगता प्रमाणपत्र लेखा शाखकेडून 

पारित किण्यात आले आह ेका, आसदबाबत सखोल चौकशी होणे अत्यिंत गििेचे 

असणे मसहला आयोगाने सनधीचा वापि केल्याप्रकिणी सखोल चौकशी 

करुन  दोषींसवरुध्द  तात्काळ कािवाई किण्याची सनतािंत आवश्यकता, याबाबत 

शासनाची प्रसतसक्रया व भसूमका ." 
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ॲङ यशोमती ठाकूि (मसहला व बालसवकास मिंत्री) : सभापती महोदय, 

लक्षवेधी सचूनेसिंबिंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना आधीच सवतरित 

केल्या असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

---------- 
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 डॉ.मननषा कायांद े : सभापती महोदय, अत्यांत गांभीर अशा निषयाकडे मी 

आपले ि सभागहृाचे लक्ष िधे ू इनच्ित.े आपणास मानहती आह े की, मनहला 

आयोगाला अधय न्यायीक दजाय आह.े नपनडत मनहलाांना न्याय, पनुियसन, मागयदशयन यथेे 

केले जाते, इतर मागायने न्याय नमळत नसेल तर मनहला आयोगाकडे मोठया अपेक्षनेे 

मनहला येत असतात. असे असताना या आयोगामार्य त चालनिण्यात येणाऱया 

काययिमातील िज्जज्जिला योजना चालिली गलेी आह.े या योजनेत अपेक्षीत नसलेले 

काययिम  मनहला आयोगाने घेतलेले आहते. कॅगचा अहिाल दखेील माझ्याकडे िाप्त 

झालेला आह.े मानहतीच्या अनधकारामध्ये या िकरणी बरीच मानहती माझ्याकडे िाप्त 

आह.े खचय केलेल्या रकमेची हाताने नलनहलेली नबले आहते, ह ेअनतशय अस्िीकायय 

आह.े एिढया मोठया रकमेची कच्ची नबले तयार केलेली आह.े हा ननधी आयोगाला 

सरकारने कोणत्या कलमाखाली नदलेले आहते, त्याचा काही शासन ननणयय ननगयनमत 

करण्यात आला होता का. यामध्य े "The above expenditure was spent 

largely on information dissemination of Government Schemes and 

imparting casual training on mobile app., use of Whatsapp, use of 

Namo app, Bhim app..."  असे असताना आयोगाच्या काययकक्षा 

ओलाांडल्या आहते, तथेील अनधकाऱयाांनी खचय केला आह,े त्यामध्य ेसनमती दखेील 

गठीत केली असल्याच े समजले आह,े पण ती सनमती अांतगयत होती. कॅगच्या 

अहिालानसुार साांग ूइनच्ित ेकी, सिय २८८ मतदारसांघात काययिम हाती घ्यायला 

हिा होता. पण २८८ न करता र्क्त्  ९८ मतदारसांघात िज्जज्जिला योजना राबनिण्यात 

आली ह ेखरे आह ेका. या काययिमािर खचय करताना कच्च्या पाित्याांिर पैसे दणे्यात 

आले ह े खरे आह े का. तेव्हाच्या सदस्य  सनिचाांनी त्याांच्या अनधकारात पैशाचा 

गैरव्यिहार केला असले तर त्याांच्यािर कारिाई होणार का ? 

 सभापती महोदय, िज्जज्जिला योजनेचे झालेल्या काययिमाच्या नव्हडीओ 

नक्लप्स तपासल्या गले्या पानहजेत. झालेली भाषण,े सरकारच्या योजना ि त्याांचा 

िचार ि िसार त्यामध्ये झाला आह ेका. कॅगचा अहिाल मांत्री महोदयाांपययत पोहचला 

आह ेकी नाही हा निषय महत्िाचे आह.े या िश्नाांची उत्तरे नमळाल्यािर मी पढुील िश्न 

निचारणार आह.े  
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 ॲङ यशोमती ठाकूर : सभापती महोदय, कॅगचा अहिाल आमच्यापययत 

पोहचला आह.े २०१९-२० च्या अथयसांकल्पीय भाषणात "In order to create 

awareness regarding legal matters, social and financial knowledge 

among the members of women SHGs, it is provided to implement 

the scheme via Maharashtra Women's  Commission." असे िज्जज्जिला 

योजनेबाबत साांगण्यात आले होते. त्याकरीता ५ कोटी रुपये दणे्यात येतील अशी 

घोषणा दखेील २०१९ च्या अथयसांकल्पात झाली होती. पण याकरीता र्ॉलो 

कराियाची िोसेस र्ॉलो करण्यात आलेली नाही. अनदुानाची रक्कम िापरण्यात 

आलेली आह ेही िस्तनुस्थती आह.े मनहला आयोगाला नदिाणी न्यायालयासारख े

अनधकार असतात. मनहलाांच्या उत्थानासाठी त्याांच्या सांरक्षणासाठी २००४-२००५ 

चा कायद्याच्या अनषुांगाने सिय काययिम राबनिणे अपेक्षीत असते. पण झालेली 

घोषणा ि ज्जया िकारे शासन ननणयय काढला पानहजे होता, मांनत्रमांडळासमोर जाण े

अपेक्षीत होते, या सिय बाबी अनजबात पाळल्या गेलेल्या नाहीत ही िस्तनुस्थती आह.े 

पण मनहला आयोगाच्या ॲक्टमध्ये तरतदू आह े की, त्यानसुार अांतगयत मांडळाची 

परिानगी या अनदुानासाठी घेण्यात आलेली होती, तशी त्यािेळी त्याांनी परिानगी 

घेतलेली होती.  

 डॉ.मननषा कायांद े : सभापती महोदय, आयोगाचा उपयोग पणूयपणे राजकीय 

िचारासाठी करण्यात आला आह.े याची अनेक उदाहरणे आहते, तशी ितयमानपत्राची 

कात्रणेही आहते. ॲसीड नव्हनक्टमला नोकरी दणे्यासाठी दखेील एक इव्हेंट केलेला  

होता तो काययिम झाल्याचे माझ्या कोठेही िाचनात आलेले नाही. िोसीजर र्ॉलो न 

करता चकुीच्या मागायने ननधी खचय झालेला आह,े त्यात पढेु कशा सधुारणा करणार 

आहात. मनहला आयोगाचे सहा निभागीय कायायलये स्थापन करण्याचीही घोषणा 

झाली होती, त्याचे काय झाले. मनहला आयोगाच्या सहा निभाग ि बालहक्क 

आयोगाची सहा निभागात स्थापन करणार का. झालेल्या िकाराची जबाबदारी 

आपण कोणािर नननित करणार आहात. मनहला आयोगाच्या तेव्हाच्या अध्यक्षाांना 

दखेील या चौकशीमध्ये सहभागी केले पानहजे. त्याांना दखेील चौकशीला बोलािणार 

का ? 
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 ॲङ यशोमती ठाकूर : सभापती महोदय, िज्जज्जिला योजनेमध्ये घडलेला 

िकाराबद्दल नक्की चौकशी सनमती नक्की स्थापन केली जाईल ि चौकशी केली 

जाईल. ॲसीड नव्हक्टीमला नोकरी दणे्याची बाब चौकशीत येईल ि मनहला ि 

बालकल्याण निभाग तो ननणयय घेईन.  

 सभापती महोदय, सहा महसलूी निभागीय कायायलयामध्ये मनहला 

आयोगाच्या स्थापनेबाबत साांग ूइनच्ित ेकी, नदिाणी न्यायालयाचे अनधकार आहते, 

मखु्य कायायलय मुांबईत आह,े नदिाणी न्यायालयाचे अनधकार जेिढया िभािीपण े

आपणास राबिायच े असतात, ते राबनिले जात नाहीत. म्हणनू महानिकास 

आघाडीच्या पनहल्या अथयसांकल्पीय भाषणात घोषणा केली होती की, सहा निभागीय 

आयकु्तालयात मनहला आयोगाचे ऑर्ीस रानहल. मागील काळात कोनिडमळेु 

िभािीपणे ह ेकाम झाले नाही याची मी कबलुी दतेे. कोनिड िादुयभाि कमी झालेला 

आह,े येत्या िषयभरात मनहला आयोग ि बालहक्क आयोग अशा दोघाांनाही बळकटी 

दणे्यात येईल.  

        यानांतर श्रीमती नार्डे .....  
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 सभापती : सन्माननीय सदस्या आता आपण पढेु िाऊ, यावि आता आणखी 

सकती प्रश्न सवचािताय ! 

 डॉ.मसनषा कायिंद े: सभापती महोदय, तत्कालीन सदस्य ससचव आसण आयकु्त 

यािंच्या काळात ह ेसवम घडलेले आह.े म्हणनू याबाबत त्यािंची दखेील वेगळी चौकशी 

व्हावी, तशी चौकशी होणाि का ? झाल्यास त्यािंच्यासवरुध्द शासनाच्या माध्यमातनू 

कोणती कािवाई होईल ? 

 सभापती : सबिंसधत ससमतीची कायमकक्षा वाढसवण्यात यावी. 

 ॲड यशोमती ठाकूि : सभापती महोदय, यासिंदभामत सनसितपणे चौकशी 

होईल.  या सिंदभामत ससमती स्िापन करुन त्या योगे चौकशी केली िाईल. 

--------------------- 
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    पृ.शी. : नासशक महानगिपासलका हद्दीतील  

       आसिमकदृष्टया दबुमल घटकािंच्या सदसनकािंच्या 

        घोटाळयाबाबत 

    मु.शी. : नासशक महानगिपासलका हद्दीतील  

       आसिमकदृष्टया दबुमल घटकािंच्या सदसनकािंच्या 

       घोटाळयाबाबत यासिंबिंधी सवमश्री प्रवीण  

      दिेकि, कसपल पाटील, अमोल   

     समटकिी,सव.प.स. यािंनी सदलेली लक्षवेधी  

     सचूना. 

 श्री.प्रवीण दिेकि  ( सविोधी पक्ष नेते ) : सभापती महोदय, मी सनयम १०१ अन्वये पढुील 

तातडीच्या व सावमिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनमुतीने सन्माननीय गहृसनमामण मिंत्रयािंच े

लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्यािंनी सनवेदन किावे, अशी सवनिंती कितो. 

     "नासशक येिील सवकासकािंकडून सवमसमावशेक गहृसनमामण योिनेंतगमत भसूम-असभन्यास व 

इमाित नकाशे सवकससत कितािंना द्यावयाचे २० टक्के भखूिंड/सदसनका आसिमकदृष््टया दबुमल 

घटक/अल्प उत्पन्न गट प्रवगामसाठी उपलब्ध करुन दणेे बिंधनकािक असताना आतापयंत समुािे 

७००० सदसनका व २०० भखूिंड म्हाडाकडे हस्तािंतरित केलेले नसल्याची धक्कादायक मासहती 

सदनािंक २५ फेब्रवुािी, २०२२ िोिी उघडकीस आलेली असणे, सदि योिनेअिंतगमत हिािो सदसनका 

आसण शेकडो भखूिंड सवकासकािंकडून शासनाकडे हस्तािंतिीत होणे अपेसक्षत असताना या सवम 

मालमत्तािंची पिस्पि सवक्री करून समुािे ७०० कोटी रुपयािंचे शासनाच ेनकुसान किण्यात आलेले 

असणे, त्याचबिोबि हिािो कुटूिंबािंना त्यािंच्या हक्काच्या सदसनका/िसमनीपासनू विंसचत िहाव े

लागलेले असणे, महापासलका हद्दीत ४००० चौ.मी. विील िागेवि मिंििू भसूम-असभन्यास व इमाित 

नकाशे यािंचा ससवस्ति तपसशल महापासलका प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब 

उघडकीस येण,े नकाशा मिंििूी पत्रात सिंबिंसधत अट नमदू करुनही िमीनमालक, सवकासक यािंचेकडून 

भखूिंड व सदसनका उपलब्ध करून दणे्यात आलेल्या नसणे, अशा सदसनका उपलब्ध न किताच  
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श्री.प्रवीण दिेकि...... 

आिाखडयातील ऊवमिीत ८० टक्के सदसनकािंना अिंशत:  सकिं वा सिंपणूम भोगवटा प्रमाणपत्र प्रदान  

किण,े मिंििूी पत्रातील अटींचे अनपुालन झालेले नसणे, सनयमािंचे उल्लिंघन करून पिवानग्या 

दणेाऱया व प्राप्त किणाऱया असधकािी/कममऱयािंबिोबिच समुािे १००० कोटी रुपये हडपणाऱया 

सवकासावि कोणतीही कािवाई केलेली नसणे, गोिगरिबािंची घिे लटूुन सवकासकािंनी  नफेखोिी 

केलेली असणे, अत्यल्प/अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदसनका/भखूिंड उपलब्ध न झाल्याने मिंििू 

असभन्यास िद्द करून सदसनका व भखूिंड शासनाकडे हस्तािंतिीत किण्याची कायमवाही किण्यास 

महापासलका प्रशासनाकडून चालढकल केली िात असणे, म्हाडा प्रशासनाने अनेकदा मागणी 

करुनही नासशक महापासलका प्रशासनाकडून सदिच्या सदसनका/ भखूिंड म्हाडाकडे हस्तािंतिीत 

किण्यात आलेल्या नसणे, महापासलका असधकािी/कममचािी, सवकासक व सवम सबिंसधतािंच्या 

सिंगनमताने झालेल्या हिािो कोटी रुपयािंच्या गैिव्यवहािाची उच्चस्तिीय सखोल चौकशी करून 

कडक कािवाई किण्याची लोकप्रसतसनधी व सामासिक सिंघटनािंनी मा. मखु्यमिंत्री, मा. गहृसनमामण 

मिंत्री तसेच आयकु्त, नासशक महापासलका यािंचकेडे सदनािंक २८ फेब्रवुािी, २०२२ िोिी तसेच 

असलकडील काळात वाििंवाि मागण्या केलेल्या असणे, सदि मागण्यािंवि सनणमय घेण्यात होत 

असलेली सदििंगाई, टाळाटाळ याकडे शासनाचे होते असलेले अक्षम्य दलुमक्ष, परिणामी परिसिातील 

नागिीकािंमध्ये पसिलेला तीव्र असिंतोष, सिंताप तसेच सचडीची भावना, सिंबिंसधत सवकासकािंनी 

प्रशासनाच्या सिंगनमताने केलेल्या हिािो कोटी रुपयािंच्या गैिव्यवहािासिंदभामत कायमवाही किण्यास 

टाळाटाळ केली िात असणे, त्यास वरिष्ठ असधकाऱयािंचे समळत असलेले गैिवािवी सिंिक्षण, 

सदिच्या सदसनका त्विेने उपलब्ध झाल्यास म्हाडाच्या माध्यमातनू दबुमल घटकािंना हक्काची घिे 

समळणाि असणे, सवमसमावेशक गहृसनमामण योिनेंतगमत समळणाऱया हक्काच्या घिािंपासनू नासशक 

महापासलका परिसिातील नागरिकािंना विंसचत िहावे लागले असल्याने त्यािंचेमध्ये अन्याय तिा 

सिंतापाचे वाताविण पसिलेले असणे, याबाबत असधवेशन काळात तीव्र आिंदोलन किण्याचा इशािा 

सदलेला असण,े याकडे प्रशासनाचे हतेपुिुस्पि दलुमक्ष होत असल्याने, सदि गिंभीि प्रकिणी शासनाने 

तातडीने किावयाची कायमवाही, उपाययोिना आसण शासनाची प्रसतसक्रया." 
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 डॉ.सितेंद्र आव्हाड ( गहृसनमामण  मिंत्री ) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

---------- 
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 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, "नासशक येिील सवकासकािंकडून 

सवमसमावेशक गहृसनमामण योिनेंतगमत भसूम-असभन्यास व इमाित नकाशे सवकससत 

कितािंना द्यावयाचे २० टक्के भखूिंड/सदसनका आसिमकदृष््टया दबुमल घटक/अल्प 

उत्पन्न गट प्रवगामसाठी उपलब्ध करुन दणेे बिंधनकािक असताना आतापयंत समुािे 

हिािो सदसनका व  भखूिंड म्हाडाकडे हस्तािंतरित किण्यात आलेले नाहीत.  म्हणिे 

आसिमकदृष्टया दबुमल घटकािंसाठी सबल्डिने २० टक्के हाऊससिंग स्टॉक सकिं वा प्लॉट ह े

म्हाडाला दणेे बिंधनकािक आह.े  अशी अट दखेील बािंधकाम पिवानगी दते असताना 

घालण्यात आली होती.  नासशक येिे सवकासक आसण असधकािी यािंच्या सिंगनमताने 

७००० सदसनका आसण २०० प्लॉट्स ह े म्हाडाला सदलेले नसल्याची बाब स्पष्ट 

झालेली आह.े  हा घोटाळा ७०० कोटी रुपयािंच्या आसपासचा आह.े  िी घिे या योगे 

विंसचत व गरिबािंना समळणाि होती, त्यािंना त्या घिािंपासनू विंसचत ठेवण्यात आलेले 

आह.े  ददुवैाची गोष्ट म्हणिे माननीय मखु्यमिंत्री व गहृसनमामण मिंत्री यािंच्याकडे याबाबत 

वाििंवाि तक्रािी केलेल्या आहते.  पििंत ुकाही लोक हा घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न 

किीत आहते.  याबाबत माझे तीनच स्पेसससफक प्रश्न आहते.  घोटाळयाचे स्वरुप 

व्यापक असताना याकरिता शासनाने चौकशी नेमावी.  महापासलका व म्हाडातील ि े

असधकािी त्या कायमकाळात कायमित होते, त्यािंच्यावि शासन कोणती कािवाई किणाि 

आह े? महासवकास आघाडी सिकािच्या सकमान समान कायमक्रमािंतगमत बेघिािंना घि 

दणेे व गोि-गरिबािंची सनवास-व्यवस्िा किण े मखु्य ध्येय असताना ह े सिकाि 

सवकासकािंच्या उन्मादाला कसा आवि घालण्यात येणाि आह े ? 

 डॉ.सितेंद्र आव्हाड : सभापती महोदय, यडुीसीपीआिमधील तितदुीनसुाि 

इन्क्ल्यसूिव्ह हाऊससिंग स्कीमअिंतगमत िाज्यातील १० लाखापेक्षा िास्त लोकसिंख्या 

असलेल्या महापासलका हद्दीत ४००० स्क्वे.मी.विील िसमनीचा सवकास किताना 

अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के सदसनका िाखीव ठेवण्याची तितदू आह.े  माझ्या 

लक्षात असे येत आह ेकी, नासशक महापासलकेने पाटम ओसी याकरिता सदलेली आह.े  

खिेति म्हाडाच्या पिवानगीसशवाय कोणत्याही प्रकािची ओसी दणे्याचे असधकािच 

नाही.  नासशक महानगिपासलकेने अशी पाटम ओसी सदल्यामळेु सबल्डिािंचे फावलेले 

सदसत आह,े असे मला एकिं दि लक्षवेधी सचूनेवरुन आसण यासिंबिंधी मी िी मासहती  
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डॉ.सितेंद्र आव्हाङ...... 

घेतलेली आह,े त्यावरुन माझ्या लक्षात आलेले आह.े  खिेतििं ठाणे,पणुे, नवी मुिंबई, 

मुिंबई येिे एवढया मोठया प्रमाणात घिे समळत असताना नासशकमध्ये मात्र का कमी 

घिे समळत आहते ? याकरिता मी एक बैठक लावली होती. सदि बैठकीत मला 

समाधान वाटेल, अशी उत्तिे समळाली नाहीत.   एवढी घिे उपलब्ध आहते, अस े

सािंगणे मला शक्य नाही. मी महानगिपासलका आयकु्तािंना सवचािले की, आतापयंत 

सकती ओ.सी. सदलेल्या आहते.  यावि आयकु्त म्हणाले की, २०१३ पासनू आिपयंत 

एकूण केवळ ०७ ओ.सी. सदलेल्या आहते. ह ेमाझ्या ज्ञानानसुाि अशक्य आह,े असेच 

मला वाटत आह.े  यामळेु नासशक महापासलका के्षत्रात म्हाडाला ज्या ताकदीने गिीब, 

मध्यमवगीयािंना दणे्याकरिता घिे समळाली असती, ती उपलब्धच झाली नाहीत, ह े

लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू माननीय सविोधी पक्ष नेते िे म्हणत आहात, ते खिे 

आह.े  

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, माननीय गहृसनमामण मिंत्री महोदयािंच्या 

उत्तिाने हा प्रश्न असधक गिंभीि बनलेला आह.े महापासलकेच्या सिंगनमताने 

नासशकमधील गरिबािंच्या घिावि अक्षिश: दिोडा घातला गलेेला आह.े 

मिंत्रीमहोदयािंकडून आमची असधक अपेक्षा आह.े कािण की पत्रा चाळ, बीडीडी 

चाळीला आपण न्याय सदलेला आह.े  नासशक शहिात दखेील याबाबत 

आपल्याकडून न्यायच समळेल, ही आमची अपेक्षा आह.े  सभापती महोदय, माननीय 

मिंत्रीमहोदयािंनी गेल्यावषी नोव्हेंबि मसहन्यामध्ये आयकु्तािंना पत्र सदले होते.  आता 

असधवशेन सरुु असताना आयकु्त म्हणतात की, घोटाळा झालेला नसनू मासहती उसशिा 

पाठसवलेली आह.े    

 सभापती महोदय, या यडुीसीपीआिच्या योिनेनसुाि सपिंपिी-सचिंचवडमध्ये 

२४,००० घिे उपलब्ध झालेली आहते. नवी मुिंबईत १९,००० घिे उपलब्ध झालेली 

आहते. ठाणे येिे १६,००० घिे उपलब्ध झालेली आहते. नासशकमध्ये केवळ १५७ 

घिे उपलब्ध झालेली आहते.  यामध्ये उघड उघड घोटाळा झालेला आह.े  हा ७०० 

कोटींचा घोटाळा सािंसगतला िातो, पििंत ुहा घोटाळा त्याहून मोठा असेल.  
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श्री.कसपल पाटील...... 

सभापती महोदय, नासशक येिे अक्षिश: ७००० घिे अपेसक्षत होती.  ही ७००० घिे 

कोणी, कोणासाठी आसण का खाल्ली ? आयकु्त कोणाला वाचव ूपाहत आहते ? या 

सवम प्रकिणाची अत्यिंत गिंभीि चौकशी झाली पासहिे.  ही चौकशी किण्यात येणाि 

आह ेका ? म्हाडाच्या पिवानगीसशवाय पाटम ओसी दखेील दतेा येत नाही. याबाबत 

सिंबिंसधतािंनी म्हाडाला ले-आऊट मधील प्लॉट ति सदलेच नाहीत. तिीही फायनल ले- 

आऊट दखेील मिंििू केलेले आहते. अनेक फायनल ले-आऊट मिंििू किताना 

चकुीच्या पध्दतीने केलेले आहते.  लक्षवेधी सचूनेकरिता िी मासहती सिकािला 

आयकु्तािंकडून दणे्यात आलेली आह,े त्यामध्ये अक्षिश: अनेक मासहती लपसवली 

गेलेली आह.े  िे यािंनी सबल्डिािंच्या सिंगनमताने दऊेन टाकलेले आह,े गरिबािंची घिे 

हडपलेली आहते, त्याबाबतची मासहती या सभागहृापढेु येऊ नये, असा सिंबिंसधतािंचा 

प्रयत्न आह.े असधकािी सकतीही वरिष्ठ असला तिीही त्यािंना ह ेशासन िाब सवचारुन 

योग्य ती चौकशी किण्यात येणाि का ? ही घिे कशी वसलू किणाि ?   

 डॉ.सितेंद्र आव्हाड : सभापती महोदय, हा प्रश्न अत्यिंत गिंभीि आह.े  म्हाडाच्या 

हक्काची घिे ठाण्यामध्ये एका सबल्डिने सवकल्यानिंति सिकािने त्याच्यासवरुध्द 

पोलीस कािवाई केली, त्यानिंति त्याचे दोन पाटमनि चौदा सदवस िेलमध्ये होते.  

आपल्याला फुकटात समळत आह,े म्हटल्यावि मानवी सिंस्कृतीप्रमाणे लोक ते 

घेतातच, येिे सबल्डिािंनी तेच केलेले सदसत आह.े  कोणी लक्षच दते नाही 

म्हटल्यानिंति.....काय.....त्यामळेु अगदी स्पेसससफक उत्ति दते असताना मी स्पष्टपणाने 

सािंगतो की, सन २०१३ निंति िेवढया ओसी सदलेल्या आहते, िेवढे असभन्यास मिंििू 

किण्यात आलेले आहते, त्याचा सिंपणूम तपास केला िाईल.  सकती घिे समळायला 

पासहिे होती आसण सकती घिे प्रत्यक्ष समळाली, याचा दखेील तपास केला िाईल.  

सभापती महोदय, खिे ति आपणच यामध्ये लक्ष घालावे , कािण की, या दोन 

सडपाटममेंटमध्ये....अडिळा.. 
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 सभापती : या प्रश्नाचे गािंभीयम माननीय मिंत्रीमहोदयािंच्या उत्तिातनू स्पष्ट होत 

आह.े  सविोधी पक्ष नेत े आसण सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील ह े आपल्या 

सदनाचे ज्येष्ठ सदस्य असनू त्यािंनी हा प्रश्न मािंडलेला आह.े  इकॉनॉसमक सवकसम 

सेक्शन्सची घिे काढून सबल्डिच्या घशात घालणे, ह े महािाष्ट्राच्या पििंपिेला न 

शोभणािे आह,े ही ददुवैाची बाब आह.े  पणुे,नवी मुिंबई,ठाणे या शहिािंच्या तलुनेत या 

घिािंच्या बाबतीतील सचत्र असतशय स्पष्ट आह.े  मी या चअेिवरुन तसे कधीही आदशे 

दते नसतो.  पििंत ुया वळेी मात्र मला असे वाटत आह ेकी, मला िे असधकाि प्राप्त 

झालेले आहते, त्यानसुाि माझे शासनाला स्पष्ट आदशे आहते की, याबाबत िी काही 

चौकशी शासनाला किायची ती किा... एसआयटी दाखल केली 

तिी.....(अडिळा).... पििंत ुकोणत्याही परिसस्िती सिंबिंसधत  महापासलका आयकु्तािंना 

तेिनू त्वरित कायममकु्त किावे. त्या िागी कोणाला सिकािला नेमायचे आह,ेत्यािंना 

नेमावे.  पििंत ुतो कसमशनि तेिे आह.े...(अडिळा) तो..... He cannot be judge 

of his own cause or mistakes. त्यामळेु तेिनू त्यािंना हलवावे, असे स्पष्ट सनदशे 

मी सिकािला दते आह.े 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, मी आपल्याला धन्यवाद दते आह.े 

आपण या लक्षवेधी सचूनेला न्याय दते आहात. माननीय मिंत्रीमहोदय आपलेही मी 

आभाि मानत आह.े या सवम प्रकिणासिंदभामतील ओ.सी. आसण ले-आऊट मिंििू 

केलेली आह,े याची दखेील शासन चौकशी लावणाि आहात. याबाबत माझी सवनिंती 

आह ेकी, शासनाने या प्रकिणाच्या चौकशीकरिता एसआयटी नेमावी.  मिंत्रीमहोदय 

नेहमी गिीब आसण उपेसक्षतािंच्या घिािंसाठी काम किीत आहते.   याबाबतचे उत्ति मला 

आलेले नाही. त्या दिम्यान िे महापासलकेचे असधकािी होते, आसण म्हाडाचे 

असधकािी होते.  कािण शेवटी म्हाडाची िबाबदािी आह.े  

 यानिंति श्री.सोनावणे....... 
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श्री. प्रवीण दिेकि......... 

त्यािंनी ओसी सकिं वा एनओसी सदलेली आह ेकाय सकिं वा ती पिस्पि सदलेली असेल ति 

चकुीची आह.े त्या काळातील म्हाडा, महानगिपासलकेतील आसण सिंबिंसधत 

असधकाऱयािंच्या सविोधात कािवाई किावी, अशी माझी माननीय मिंत्री महोदयािंकडून 

अपेक्षा आह.े अशा सिंबिंसधतािंसविोधात कोणती कािवाई किणाि असा माझा प्रश्न आह.े  

 श्री. प्रसाद लाड : सभापती महोदय, या प्रकिणी महानगिपासलकेतील आयकु्त 

िबाबदाि आहते. सवभागीय आयकु्त..... 

 सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री. प्रसाद लाड यािंना सािंग ूइसच्ितो की, 

मी स्वत: तसे म्हणालो आह.े  

 डॉ. सितेंद्र आव्हाड : सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री. प्रवीण 

दिेकि असे म्हणाले आहते की, म्हाडा आसण महानगिपासलकेतील सिंबिंसधत 

असधकाऱयािंनी सदलेली मासहती एकसत्रत केली असता त्यामध्ये तफावत असल्याच े

सदसनू येत आह.े त्यामळेु त्यािंना कोणत्याही प्रकािचे सिंिक्षण सदले िाणाि नाही. म्हाडा 

सकिं वा महानगिपासलकेतील असधकाऱयािंनी व सवकासकािंनी या प्रकिणी गिीब 

लोकािंची घिे व भखूिंड बळकावली असतील ति ते दोषी आहते. त्यामळेु अशा दोषी 

असधकाऱयािंना व सवकासकािंना  मोकळे सोडले िाणाि नाही. माननीय सविोधी पक्षनेत े

श्री. प्रवीण दिेकि यािंनी एसआयटीमाफम त चौकशी किण्याची मागणी केलेली आह.े 

माननीय सभापती महोदयािंनी त्यािंच्या अध्यक्षतखेाली त्यािंच्या दालनात एसआयटी 

सनसित किावी... 

 सभापती : मी माननीय मिंत्री महोदयािंना सािंग ूइसच्ितो की, एसआयटी असा 

शब्दप्रयोग नको. सदनाची इच्िा असेल....मी माननीय सविोधी पक्षनेत्यािंना सािंग ू

इसच्ितो की, माननीय मिंत्री डॉ. सितेंद्र आव्हाड ह ेमाननीय सविोधी पक्षनेत ेआसण इति 

सन्माननीय सदस्यािंनी केलेल्या मागणीनसुाि फेव्हिमध्ये आहते. याबाबत कोणताही 

सवषय नाही. त्यािंना ते मान्य आह.े फक्त त्यािंच्या सवभागाशी सिंबसधत असल्यामळेु 

त्यािंच्याकडे तो सवषय आह.े असे असले तिी मी सदिहू लक्षवधेी सचूनेच्या अनषुिंगाने  
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सभापती.... 

माझ्या दालनात आसण माझ्या अध्यक्षतेखाली लवकिच  सनणमय घेईन. त्यामळेु 

माननीय सविोधी पक्षनेते, इति सिंबिंसधत सन्माननीय सदस्य आसण माननीय मिंत्री 

महोदयािंनी वेळ काढून बैठीकीस उपसस्ित िाहून योग्य तो सनणमय घ्यावा.  

 श्री. कसपल पाटील : सभापती महोदय, सिंबिंसधत महानगिपासलकेतील 

आयकु्तािंना आपण दिू किण्याचे आदशे सदलेले आहते.  

 डॉ. सितेंद्र आव्हाड : सभापती महोदय, ह ेमाझ्या अखत्यारित येत नाही.  

 सभापती : माननीय मिंत्री महोदयािंनी या सवषयी त्यािंना कळसवण्याची गिि 

आह.े आपली कलेसक्टव्ह रिसस्पॉसन्सबीलीटी आह.े सनदशे ते..... 

 डॉ. सितेंद्र आव्हाड : सभापती महोदय, ज्या असधकािात चेअि आह.े The 

words of the Chair are to be respected and honoured.  त्यामळेु त्यािंनी 

सदलेले आदशे मान्य करुन शासनातफे कािवाई केली िाईल. सामान्य प्रशासन व 

नगिसवकास सवभागास याबाबत त्वरित कळसवले िाईल. 

 सभापती : ठीक आह.े   

 श्री. सकशोि दिाडे : सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेत्यािंनी एक 

महत्वपणूम लक्षवधेी सचूना सभागहृात उपसस्ित केलेली आह.े माननीय मिंत्री महोदय 

या लक्षवेधी सचूनेच्या अनषुिंगाने बैठक आयोसित करुन चौकशी कितील. पण 

सिंबिंसधत असधकाऱयािंना सकती कालावधीसाठी सस्पेंड केले िाणाि आह ेअसा माझा 

प्रश्न आह.े  

 सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री. सकशोि दिाडे यािंना सािंग ूइसच्ितो की, 

चौकशी झाल्यावि सिंबिंसधत असधकाऱयािंना सस्पेंड केले िाणाि आह.े  

 श्री. अमोल समटकिी : सभापती महोदय, ठाण्याच्या सिंदभामत माननीय मिंत्री 

महोदयािंनी सनणमय घेतलेला आह.े याच धतीवि फसवणकू किणाऱया सवकासकािंच्या 

सविोधात फौिदािी गनु्हा दाखल केला िाईल काय आसण ज्यािंनी एनओसी सकिं वा  
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श्री.अमोल समटकिी......... 

पाटम एनओसी सदलेली आह,े अशा असधकाऱयािंच्या सविोधात कािवाई केली िाईल 

काय ?  

 डॉ. सितेंद्र आव्हाड : सभापती महोदय, सिंबिंसधत सवकासक हा माझा िवळचा 

समत्र असनू, मी त्याला िेलमध्ये पाठसवले आह.े त्यामळेु मी त्यािंना माफ किेल अशी 

अपेक्षा कोणीही माझ्याकडून करु नये. ठाण्यातील सवकासकाने गिीबािंची घिे व भखूिंड 

बळकावली आहते. तसेच या प्रकिणी सिंबिंसधत असधकाऱयािंचा समावेश असल्यामळेु 

अशा सवम असधकाऱयािंच्या व सवकासकािंच्या सविोधात   माझ्या सवभागाकडून चौकशी 

करुन कािवाई केली िाईल आसण ज्या सवकासकाने घिे सवकलेली असनू, त्यािंच्या 

सविोधात दखेील कािवाई केली िाणाि आह.े  

 सभापती : ठीक आह.े सदिहू लक्षवेधी सचूनेविील चचाम सिंपलेली 

असल्यामळेु आता लक्षवेधी सचूना क्रमािंक-४ चचलेा घेण्यात येईल.  

 

     -------- 
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पृ. शी. : गिंगापिू (सि.औििंगाबाद) तालकु्यात सन १९७९ ला  

िोिगाि हमी योिनेच्या माध्यमातनू टेंभापिूी मध्यम 

प्रकल्प उभािणीसाठी गोदाविीतील बॅक वॉटि मधनू 

पाणी सलफ्ट करुन सौिऊिाम प्रकल्पाद्वािे मध्यम 

प्रकल्पात पाणी आणल्यास धिण पणूम क्षमतनेे भरुन 

ससिंचन के्षत्रात वाढ होण्यास मदत होण े

मु. शी. : गिंगापिू (सि.औििंगाबाद) तालकु्यात सन १९७९ ला  

िोिगाि हमी योिनेच्या माध्यमातनू टेंभापिूी मध्यम 

प्रकल्प उभािणीसाठी गोदाविीतील बॅक वॉटि मधनू 

पाणी सलफ्ट करुन सौिऊिाम प्रकल्पाद्वािे मध्यम 

प्रकल्पात पाणी आणल्यास धिण पणूम क्षमतनेे भरुन 

ससिंचन के्षत्रात वाढ होण्यास मदत होणे या सिंबिंधी सवमश्री 

ससतश चव्हाण, सवक्रम काळे, अमिनाि िाििूकि, 

सव.प.स. यािंनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 

           श्री. सतीश चव्हाण (औििंगाबाद सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक महत्त्वाच्या 

बाबीकडे सन्माननीय िलसिंपदा मिंत्रयािंचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्यािंनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनिंती कितो. 

           "गिंगापिू (सि.औििंगाबाद) तालकु्यात सन १९७९ ला िोिगाि हमी योिनेच्या 

माध्यमातनू टेंभापिूी मध्यम प्रकल्प उभािणीसाठी सदनािंक २३ माचम, १९७९ िोिी 

३२०.०० लक्ष रुपयािंची प्रशासकीय मान्यता सदली असनू सधुारित प्रशासकीय 

मान्यता सदनािंक ०७ सप्टेंबि, १९९४ िोिी १७३०.०० लक्ष रुपयािंची सदली असणे, 

सदि मध्यम प्रकल्पाचे काम सन १९७९ मध्ये सरुु होऊन सन १९९५ मध्ये पणूम झाले 

असणे, टेंभापिूी मध्यम प्रकल्पाची साठवण क्षमता २१.२७ द.ल.घ.मी असणे, सन 

२००६ पासनू धिणात काही प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध होत असणे, पििंत ुपिेुशा   
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श्री. सतीश चव्हाण.... 

पावसाअभावी धिणात पणूम क्षमतेने पाणीसाठा उपलब्ध झाला नसणे, सदि प्रकल्पात 

बासधत गावाची सिंख्या ९ असनू बासधत के्षत्र ७८५ हके्टि असणे, ति बासधत 

शेतकऱयािंची सिंख्या ४०० असणे, सशवाय २५ टक्के धिणग्रस्तािंना अद्याप िसहवाशी 

प्लॉट समळाला नसणे, पनुवमससत गावात अद्याप सोयी ससुवधा नसणे, लाभक्षेत्राच्या 

गावाची सिंख्या २३ असनू ४७९ ह ेससिंचन के्षत्र प्रस्तासवत असणे, सदि धिणावि २५ 

गावािंच्या पाणी पिुवठा योिना असणे, धिण पणूम क्षमतेने भित नसल्याने, २५ गावािंना 

सपण्यासाठी पाणी व ससिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होत नसण,े कॅनॉल खिाब झाले 

असल्याने उपचाऱयािंना पाणी उपलब्ध होत नसणे, टेंभापिूी मध्यम प्रकल्पात 

पाणीसाठा उपलब्ध करुन दणे्यासाठी उपाय योिना किणेस्तव शासनाने गोदाविी 

मिाठवाडा पाटबिंधािे सवकास महामिंडळ यािंना सदनािंक ६ िानेवािी, २०२१ िोिी 

कायमवाही किण्यास ससूचत केले असणे, पििंत ूत्यावि अद्याप कायमवाही झालेली नसणे, 

कायगािंव, येिनू गोदाविीतील बॅक वॉटि मधनू पाणी सलफ्ट करुन सौिऊिाम 

प्रकल्पाद्वािे मध्यम प्रकल्पात पाणी आणल्यास धिण पणूम क्षमतेने भरुन ससिंचन के्षत्रात 

वाढ होण्यास मदत होणाि असणे, धिणग्रस्त शेतकऱयािंना अद्याप पयामयी िमीन व 

धिणग्रस्त प्रमाणपत्र समळाले नसणे, या बाबतीत शासनाने गोदाविी पाटबिंधािे सवकास 

महामिंडळास सदनािंक २७ िलैु, २०२० िोिी पत्र दऊेन कायमवाही किण्याचे सनदशे 

सदले असणे, पििंत ूत्यावि अद्याप कायमवाही झालेली नसणे, धिणात पिेुसा पाणीसाठा 

उपलब्ध होण्यासाठी प्रस्तासवत असलेल्या सठकाणाहून पाणी सलफ्ट किणे, 

धिणग्रस्तािंना पयामयी िसमन दणेे, िसहवाशी प्लॉट दणेे व धिणग्रस्त प्रमाणपत्र 

दणे्यासाठी होत असलेली मागणी यावि शासनाने किावयाची कायमवाही व 

प्रसतसक्रया." 

श्री. ियिंत पाटील (िलसिंपदा मिंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 
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सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

                                         सनवेदन 

                      ( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्री. सतीश चव्हाण : सभापती महोदय, हा प्रकल्प दषु्काळग्रस्त भागातील 

आह.े मागील २५ वषामच्या काळात तो प्रकल्प दोन वेळा भिलेला आह.े त्या 

प्रकल्पातील पाण्यावि वाळूची औद्योसगक वसाहत अवलिंबनू आह.े या प्रकल्पावि 

२५ गावातील पाणी पिुवठा योिना अवलिंबनू आह.े सदनािंक ६ िानेवािी, २०२१ 

िोिी शासनाने िेएमआिडीसीला गोदाविी महामिंडळाला अशी सचूना सदली होती 

की, या सवषयाच्या सिंदभामतील प्रकल्प अहवाल त्वरित दणे्यात यावा. पििंत,ु तो 

अहवाल आितागायत सदलेला नाही. माननीय िलसिंपदा मिंत्री महोदयािंनी िाज्यातील 

महत्वाकािंक्षी योिना हाती घेतलेल्या आहते. माननीय िलसिंपदा मिंत्री आसण इतिािंनी 

असे मान्य केलेले आह ेकी, िायकवाडी ह ेतटुीचे खोिे आह.े या तटुीच्या खोऱयात 

पाणी आणण्यासाठी मागील आठवड्यात चचाम झाली होती. त्यावळेी माननीय 

िलसिंपदा मिंत्री श्री. ियिंत पाटील यािंनी सकािात्मक उत्ति सदले होते. फक्त १ टीएमसी 

पाण्याचा प्रश्न आह.े िायकवाडी १०० टीएमसीचा प्रकल्प आह.े मागील ५ वषामत 

िायकवाडीमधनू ५०० टीएमसी पाणी सकमान सहा वेळा वाहून गेलेले आह.े माननीय 

िलसिंपदा मिंत्री महोदयािंनी "पाणी उपलब्ध नाही असे सदसते" असे उत्ति सदलेले आह.े 

या सिंदभामत माननीय िलसिंपदा मिंत्री महोदयािंनी एक योिना आणण्याची गिि आह.े 

ज्यावेळी भिपिु पाऊस होईल त्यावेळी सलफ्ट किावी. फक्त २३ ते ५० सक.मी.ची 

सलफ्ट आह.े  

 सभापती महोदय, माननीय िलसिंपदा मिंत्री महोदय ह े१ टीएमएसी पाण्यासकट 

सलफ्ट मिंििु कितील काय असा माझा प्रश्न आह.े 

 सभापती महोदय, िायकवाडीच्या फेिसनयोिनामध्ये १ टीएमसीच्या पाण्याला 

मिंििुी दतेील काय ?  

 श्री. ियिंत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सतीश चव्हाण 

यािंनी िायकवाडी ह ेतटुीचे के्षत्र आसण गोदाविी खोऱयात सकती पाण्याची तटु आह े

याबाबतची मासहती सदलेली आह.े मी त्यािंना सािंग ू इसच्ितो की, िवळपास ४० 

टीएमसी पाण्याची तटु आह.े त्यामळेु आपल्याला कोणत्याही असतरिक्त पाण्याला 

कसमटमेंट दणेे शक्य होत नाही. त्यािंनी २३ ते ५० सक.मी.ची पाईपलाईन टाकण्यासाठी 

सवनिंती केलेली आह.े पििंत,ु त्या कामासाठी फक्त ६०० कोटी रुपयािंचा खचम येणाि 
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श्री. ियिंत पाटील.... 

आह.े त्यािंची मागणी योग्य आह.े त्या धिणात पाणी सोडल्यामळेु १५ ते १६ गावािंना 

सपण्याच्या पाण्याची सोय होणाि आह.े मागील वषी चािंगला पाऊस पडल्यामळेु 

तलावािंमध्ये पाणी होते. सवांना मबुलक पाणी समळते. ज्यावेळी पाणी कमी समळते 

त्यावेळी तटुीची चचाम केली िाते. सन्माननीय सदस्यािंनी ५०० टीएमसी पाणी खाली 

वाहून िाते असा उल्लेख केलेला आह.े ज्यावळेी ह ेपाणी वाहून िाते त्यावेळी तलाव 

आसण पाईपलाईनमध्ये पाणी िाते. िोपयंत िायकवाडीचे फेिसनयोिन होत नाही, 

तोपयंत शासनाला १ टीएमसी पाणी दणे्याचे कसमटमेंट दतेा येणे आि तिी शक्य 

होणाि नाही.  

 श्री. सवक्रम काळे : सभापती महोदय, पिवाच्या सदवशी माननीय िलसिंपदा 

मिंत्री महोदय ह े मिाठवाड्यातील वैिापिू येिील एक कायमक्रमासाठी आले होत.े 

त्यावेळी माननीय िलसिंपदा मिंत्री महोदयािंनी मिाठवाड्यातील िनतेला असे 

आश्वासन सदले होते की, िेवढे पाणी मिाठवाड्यासाठी उपलब्ध होऊ शेकते तेवढे 

िेंब न िेंब पाणी दणे्यास मी कसटबध्द आह.े त्यावेळी आम्ही सवांनी डबल टाळ्या 

वािसवल्या होत्या. त्यावेळी मी आसण सन्माननीय सदस्य श्री. सतीश चव्हाण 

व्यासपीठावि होतो.  

 सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री. सवक्रम काळे यािंना सवचारु इसच्ितो 

की, डबल टाळ्या म्हणिे काय ?  

 श्री. सवक्रम काळे : सभापती महोदय, एकदा आनिंद झाला ति एकच टाळी 

आसण फाि मोठा आिंनद झाला ति डबल टाळी सदली िाते असे मिाठवाड्यात म्हटले 

िाते. सन्माननीय सदस्य श्री. सतीश चव्हाण यािंनी महत्वपणूम लक्षवेधी सचूना 

सभागहृात उपसस्ित केलेली आह.े माझ्याही मतदािसिंघात ते गाव येत आह.े २३ 

गावािंना सपण्याचे पाणी समळणाि आह.े िायकवाडी प्रकल्पातनू आिंध्रप्रदशेमध्ये पाणी 

वाहून िाते. ज्यावेळी पाऊस पडत नाही त्यावेळी सवषय उपसस्ित होतच नाही. पििंत,ु 

ज्यावेळी पाऊस पडतो त्यावेळी तेिील गावािंना सपण्याचे पाणी समळावे म्हणनू..... 

 सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री. सवक्रम काळे यािंना सवचारु इसच्ितो 

की, पिुामळेु वाहून िाणाऱया पाण्याची मागणी केली िात आह ेकाय ?  
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 श्री. सवक्रम काळे : होय सभापती महोदय. माननीय िलसिंपदा मिंत्री महोदयािंनी 

सिंबिंसधत असधकाऱयािंसमवेत बैठक आयोसित करुन सदिहू प्रश्न मागी लावावा अशी 

माझी सवनिंती आसण तशी सकािात्मक पावले उचलली िातील काय असा माझा प्रश्न 

आह.े कालच माननीय िलसिंपदा मिंत्री महोदयािंनी भाषण केलेले आह ेआसण आिच 

या लक्षवेधी सचूनेला "नाही" असे म्हणणे िोडेसे सिंयसुक्तक वाटत नाही. त्यामळेु 

आम्हाला आशावादी िाहता येईल सकिं वा कसे याबाबत माननीय िलसिंपदा मिंत्री 

महोदय सनणमय घेतील काय असा माझा प्रश्न आह.े  

 सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री. सवक्रम काळे यािंना सािंग ूइसच्ितो की, 

आता उलट्या डबल टाळ्या वािवा. 

 श्री. ियिंत पाटील : सभापती महोदय, मिाठवाड्यातील तटु भरुन 

काढण्यासाठी आसण तिेील प्रकल्पाला चालना सदली िाईल असा उल्लेख मी माझ्या 

भाषणात केला होता. सन्माननीय सदस्यािंनी टेंभापिुी प्रकल्पासाठी टाळी वािवली 

नाही आसण मी त्याबाबतीत कोणतीही घोषणा केलेली नाही. सन्माननीय सदस्यािंनी 

दोन सकिं वा दहा टाळ्या या वळण बिंधाऱयासाठी मािल्या होत्या आसण शासन वळण 

बिंधाऱयाला तटुीचे खोिे असल्यामळेु चालना दते आह.े शासनाने अनेक सनणमय 

िलदगतीने घेतलेले आहते. तसेच वन सवभागातील प्रलिंसबत असलेल्या प्रकल्पािंना 

चालना दणे्यासाठी प्रयत्न केला िात आह.े त्यामळेु ह े सचत्र पढुील काळात 

बदलल्याचे सदसनू येईल आसण ज्यावेळी असतरिक्त पाणी येईल त्यावेळी 

फेिसनयोिनाच्या बाबतीत.... सन्माननीय सदस्य श्री. सतीश चव्हाण आसण 

सन्माननीय सदस्य श्री. सवक्रम काळे यािंना सोडून मिाठवाड्यात दसुिे काहीच होऊ 

शकत नाही.         

 

 

यानिंति श्री. बोडे.... 
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श्री.ियिंत पाटील..... 

त्या भागात पाण्याचा एक िेंब ििी सवतरित किायचा असेल ति सन्माननीय सदस्य 

सवमश्री सतीश चव्हाण व सवक्रम काळे यािंच्याशी चचाम करुनच सवतरित किण्यात 

येईल.  तसेच सन्माननीय सदस्यािंनी मागणी केल्यानसुाि या सवषयी बैठक आयोसित 

किण्यात येईल. 

 श्री.अमिनाि िाििूकि : सभापती महोदय, या प्रकल्पासाठी ज्यािंनी िमीन 

सदली त्या प्रकल्पग्रस्तािंना पयामयी िसमनी दणे्यात येतील काय,  त्यािंना िसहवाशी भखूिंड 

दणे्यात येतील काय, तसेच उवमरित प्रकल्पग्रस्तािंना प्रकल्पग्रस्त असल्याबाबतच े

प्रमाणपत्र त्वरित दणे्यात येतील काय ? 

 श्री.ियिंत पाटील : सभापती महोदय, हा प्रकल्प बिाच िनुा आह.े  १९७९ 

साली िोिगाि हमी योिनेतनू या प्रकल्पाला ३२० लाख रुपयािंची प्रशासकीय मान्यता 

समळाली होती.   सलिंबे िळगाव आसण सशविाई या दोन गावािंत ९०.५० टक्के वाटप 

झालेले आह.े   तसेच लक्षवेधी सचूनेच्या सनवदेनात नमदू आह ेकी, १७ अिांपैकी 

१४ अिम सनकाली काढण्यात आले असनू ३ अिांवि कायमवाही होण ेबाकी आह.े  

या ३ अिांवि पढुील दोन मसहन्यात कायमवाही पणूम करुन सन्माननीय सदस्यािंनी 

केलेल्या मागणीनसुाि त्यावि कायमवाही किण्यात येईल. 

 श्री.अिंबादास दानवे : सभापती महोदय, मिंत्री महोदयािंनी टेंभापिुी आसण सलिंबे 

िळगावबाबत म्हणणे मािंडले.  पििंत ु या सोबतच धामोिी, गिंगापिू, शेंदिूवाडा, आसण 

औििंगपिू या गावािंच्या पनुवमसनाचे प्रश्न प्रलिंसबत आहते. पनुवमसनाचे प्रश्न 

सोडसवण्यासाठी वाििंवाि आिंदोलन होत आह.े  मी स्पेससफक सवचारु इसच्ितो की, या 

गावािंतील पनुवमसनाचे प्रश्न लवकिात लवकि सनकाली काढण्यात येतील काय ? 
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 श्री.ियिंत पाटील : सभापती महोदय, ह ेसवम िनेु प्रकल्प आहते. ह ेखिे आह े

की, या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तािंच्या पनुवमसनाचे काम सकिं वा पयामयी िमीन दणे्याचे 

काम पणूम किणे आवश्यक आह.े सन्माननीय सदस्यािंनी कोणत्या गावातील प्रश्न 

प्रलिंसबत आहते या बाबत पत्र सदले ति त्या बाबत गतीने कायमवाही करुन बैठकीच्या 

वेळी त्यािंना त्या सिंदभामतील अहवाल दतेा येईल. 

 

--------- 
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पृ.शी. : बीड नगिपासलकेच्या माध्यमातनू सरुु असलेला 

गैिप्रकाि 

मु.शी. : बीड नगिपासलकेच्या माध्यमातनू सरुु असलेला 

गैिप्रकाि, यासिंबिंधी श्री.सवनायक मेटे, सव.प.स. यािंनी 

सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 

 श्री.सवनायक मेटे (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय नगि सवकास मिंत्रयािंचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्यािंनी सनवेदन 

किावे, अशी सवनिंती कितो. 

      "बीड नगिपासलका हद्दीतील नागरिकािंना सपण्याचे पाणी १५-१५ सदवसािंनी 

समळण,े मािलगाव  बॅकवॉटि व सबिंधसुिा धिणािंमधनू बीड  शहिाकरिता येणािे पाणी 

गढूळ आसण सपण्यायोग्य नसणे, सफल्टि प्लािंटची अत्यिंत वाईट अवस्िा झालेली 

असणे, सब्लसचिंग पावडि पणूम सविघळत नसणे, शधु्दीकिण व्यवसस्ित न केल्यामळेु 

नागिीकािंच्या आिोग्याशी नगिपासलकेने खळे किणे, त्याबाबत कोणतीही काळिी न 

घेणे, याचबिोबि बीड नगिपासलका हद्दीमध्ये अनेक वसाहतींमध्ये वीि नसणे, वेळेवि 

वीि न समळणे, अनेक सठकाणी बेकायदशेीि कनेक्शन्स सनदशमनास येणे, पिसदव े

मसहनो मसहने बिंद असणे, त्यामळेु मोठ्या प्रमाणात चोऱयािंचे प्रमाण व अवैध धिंद्यािंचे, 

गनु्हगेािीचे प्रमाण वाढलेले असणे, याबाबत नगिपासलकेने व महासवतिण किं पनीने 

पणूम दलुमक्ष किणे, बीड नगिपासलकेने कोिोना काळातील मयतािंच्या अिंत्यसवधीमध्ये 

मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचाि किणे, त्यामध्ये असधकािी-पदासधकािी सामील असण,े 

नगििचनाकाि व टे्रससम यािंनी अवैध बािंधकामािंना भ्रष्टाचाि करून मोठ्या प्रमाणात 

अभय दणेे, पैसे घेतल्यासशवाय कोणतेही बािंधकाम पिवान्याचे काम न किणे, बीड 

शहिातील मखु्य िस्त्याच्या कामामध्ये प्रचिंड भ्रष्टाचाि करून सनसवदनेसुाि गणुवत्तेची 

कामे न किणे, अनेक िस्त्यािंची योग्य कामे न झाल्यामळेु मोठ्याप्रमाणात धळुीची 

वादळे तयाि होऊन सवम दकुानदाि, नागरिक यािंना मोठ्या प्रमाणात त्रास होणे, 

धळुीमळेु आिोग्यावि सवपिीत परिणाम होणे, डोकेदखुी, कॅन्सिचे प्रमाण वाढण,े  
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त्यामळेु नागरिकािंना मोठ्या सिंकटािंचा सामना किावा लागणे, या सवम बाबींकडे 

नगिपासलकेचे होणािे दलुमक्ष, नगिपासलकेने अनेक योिनािंची अिंमलबिावणी न किणे, 

त्यामळेु नागिीक ससुवधािंपासनू व योिनािंपासनू विंसचत िाहणे, या सवांबाबत 

नगिपासलकेचे मखु्यासधकािी यािंनी दलुमक्ष किण,े त्यािंचे कायामलयात सतत गैिहिि 

िाहणे,  DPDC बैठकीमध्ये त्यािंच्या गैिकृत्यािंबाबत त्यािंच्यावि कािवाई किण्याचा 

घेतलेला सनणमय, सिल्हासधकािी यािंनी त्यािंना अनेक वेळा ताकीद दऊेनही त्यािंच्या 

वतमणकुीमध्ये सधुािणा न होणे, त्यािंनी भ्रष्टाचािामध्ये सतत कायमित िाहून काम 

किण,े  यामळेु नागरिकािंमध्ये पसिलेली असिंतोषाची व नािािीची भावना, याबाबत 

शासनाने किावयाची कायमवाही व प्रसतसक्रया." 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु (नगि सवकास िाज्यमिंत्री ) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 ( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 
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 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, ही बीड नगिपासलकेसिंदभामतील लक्षवेधी 

सचूना आह.े या लक्षवधेी सचूनेत उपसस्ित केलेल्या बाबी आसण या लक्षवधेी 

सचूनेला सदलेले लेखी उत्ति यामध्ये काहीही ताळमेळ नाही.  एकप्रकािे ह े लेखी 

सनवेदन पणूमत: असत्य आसण धळूफेक किणािे आह.े   

 सभापती महोदय, बीड नगिपासलकें तगमत िाहणाऱया िसहवाशािंना आपल्या 

माध्यमातनू न्याय समळावा अशी माझी अपेक्षा आह.े बीड नगिपासलकेमध्ये २२५ 

कोटी रुपयािंची अमतृ पाणी पिुवठा योिना िाबसवण्यात येत आह.े  पििंत ुसनसवदतेील 

अटी व शतीनसुाि कोणतेही काम होत नाही. अनेक सठकाणी कामे सदु्धा किण्यात 

आलेली नाहीत. िी कामे किण्यात आलेली आहते त्यामध्ये प्रचिंड प्रमाणावि 

भ्रष्टाचाि झालेला आह.े  तसेच भयुािी गटाि योिना ११० कोटी रुपयािंची असनू, त्या 

योिनेत सदु्धा अशाच प्रकािचा कािभाि सरुु आह.े  या योिनेचे सदु्धा सनसवदनेसुाि 

कोणतेही काम झालेले नाही.  बीड शहिात पावसाळ्यात १५-१५ सदवसािंत सदु्धा 

सपण्याचे पाणी समळत नव्हते. िे पाणी समळत होते ते अशदु्ध व गढूळ होते.  बीड 

नगिपासलकेच्या िलशदु्धीकिण कें द्रावि कममचािी नाहीत.  िलशदु्धीकिण कें द्राच े

काम वॉचमन पाहतात. पाण्यामध्ये सब्लसचिंग पावडि सकती व कशी टाकावी याची 

त्यािंना काहीही मासहती नाही. परिणामी, बीड नगिपासलकें तगमत िाहणाऱया लोकािंना 

अशदु्ध पाणी प्यावे लागते.  मागच्या आसण या शासनाने बीड नगपासलकेला 

िस्त्यािंसाठी मोठ्या प्रमाणात सनधी सदला.  पििंत ु िस्त्याचे काम सदु्धा सनकृष्ट दिामच े

झाले.  एबीपी न्यिू चॅनेलपासनू सवमच चनेॅल्सनी या सिंदभामतील बातम्या दाखसवल्या.  

धळुीमळेु अनेक लोकािंना डोकेदखुी, कॅन्सि यासािख ेआिाि झाले. त्या भागात सवमत्र 

धळू पसिली होती.  अशाप्रकािे त्या भागात चकुीची, वाईट पद्धतीची तसेच गणुवत्ता 

नसलेली कामे झाली आहते. बीड नगिपासलका क्षेत्रात कोिोना काळात िवळपास 

८००-१०० लोक मतृ्य ूपावले.  पििंत ुबीड नगिपासलकेने यामध्ये सदु्धा पैसे खाल्ले 

आहते.  मसहलािंसाठी शौचालये बािंधण्यात आली, पििंत ुएकही शौचालय असस्तत्वात 

नाही. मी स्पेसससफक सवचाितो की, बीड नगिपासलकेने केलेल्या या सवम कामािंची 

चौकशी किण्यात येईल काय, तसेच भ्रष्टाचाि, असनयसमतता, चकुीची कामे, वाईट 

कामे आसण गणुवत्ता नसलेली कामे किण्यास िे मखु्यासधकािी, िचनाकाि,किं टे्रसि  वा 
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इति असधकािी आहते त्या सवांना तत्काळ सनलिंसबत किण्यात येईल काय ? सभापती 

महोदय, यापवूी अशाच शेकडो कोटी रुपयािंच्या कामाची खलुी चौकशी  सरुु 

किण्यात आली होती.  पििंत ुनिंति ती चौकशी दाबनू ठेवण्यात आली. मी स्पेसससफक 

सवचाितो की, मागे सरुु किण्यात आलेली खलुी चौकशी पनु्हा सरुु किण्यात येईल 

काय ?  

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय,  बीड नगिपासलकेची लक्षवेधी सचूना 

लागल्यानिंति सवभागाने बीड नगिपासलकेकडून मासहती मागसवण्याचा प्रयत्न केला. 

काल बीड नगिपासलकेचे काही असधकािी सब्रफींगसाठी आले होते. पििंत ुददुवै असे 

आह ेकी, काल सािंगनू सदु्धा आि मासहती दणे्यासाठी बीड नगिपासलकेचे कोणतेही 

असधकािी उपसस्ित िासहले नाहीत. सवधानमिंडळामध्ये एखादा प्रश्न सकिं वा लक्षवेधी 

सचूना येते त्यावेळी िि सिंबिंसधत असधकािी त्याची दखल घेणाि नसतील ति ती गिंभीि 

बाब आह.े  बीड येिील सिल्हा प्रशासन असधकाऱयािंकडून शासनाने वेळोवेळी 

मासहती समळसवण्याचा प्रयत्न केला. पििंत ुत्यािंच्याकडून मासहती दणे्याबाबत म्हणावा 

तसा प्रसतसाद समळाला नाही. 

 सभापती महोदय, काल बीड नगिपासलकेचे असधकािी उपसस्ित होते. आि 

ही लक्षवधेी सचूना असल्यामळेु त्यािंना आि पनु्हा सकाळी उपसस्ित िाहण्याबाबत 

सचूना केली होती. पििंत ुते कोणीही उपसस्ित िासहले नाहीत.  तसेच त्यािंना फोनवरुन 

सिंपकम  साधण्याचा प्रयत्न केला, पििंत ु कोणाचाही फोन लागत नाही.  त्यामळेु या 

सवषयाशी सिंबिंसधत असलेल्या िाहलु टाकले, असभयिंता (पाणी पिुवठा), योगेश हािंडे, 

असभयिंता (बािंधकाम), सधुीि िाधव (कि अधीक्षक) आसण सलीम सय्यद याकूब 

(कसनष्ठ िचना सहाय्यक) या चाि असधकाऱयािंना तातडीने सनलिंसबत किण्यात येईल. 

बीड नगिपासलकेचे मखु्यासधकािी ह े काल सब्रफींगच्या वेळी उपसस्ित होते. पििंत ु

त्यािंच्या नातेवाईकािंचे सनधन झाल्यामळेु ते पिवानगी घेऊन गेले आहते.  पििंत ुअन्य 
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श्री.प्रािक्त तनपिेु.... 

कोणत्याही असधकाऱयािंनी साधी सवचािण्याची सदु्धा तसदी घेतली नाही.  

सवधानमिंडळाला गिंभीितनेे घेतले नसल्यामळेु सिंबिंसधतािंवि कािवाई किण्यात येईल.   

 सन्माननीय सदस्यािंनी सािंसगतले की, अमतृ पाणी पिुवठा योिनेतनू त्या 

सठकाणी काम सरुु आह.े तसेच काही भसूमगत गटािे आसण िस्त्यािंची सदु्धा कामे सरुु 

आहते.  या लक्षवेधी सचूनेच्या अनषुिंगाने िि बीड नगिपासलकेकडून सवभागाला 

मासहतीच समळत नसेल ति सनसितपणे या सवम कामािंची चौकशी किण्यात येईल. 

चौकशीमध्ये िे दोषी आढळतील त्यािंच्यावि उसचत ती कािवाई किण्यात येईल.   

 श्री.महादवे िानकि : सभापती महोदय, बीड नगिपासलकेचे मिुोि असधकािी 

कसे वागतात याचा अनभुव खदु्द मिंत्री महोदयािंना आलेला आह.े  त्या मिुोि 

असधकाऱयािंना सनलिंसबत केल्याबद्दल मी मिंत्री महोदयािंचे असभनिंदन कितो. 

 सभापती महोदय, बीड नगिपासलकेत सपण्याचे पाणी आसण विणाच्या पाण्यात 

तफावत आह.े मी स्पेसससफक सवचाितो की, बीड नगिपासलकेची पाईपलाईन खिाब 

झाल्यामळेु या कामासाठी त्यािंना असतरिक्त सनधी दणे्यात येईल काय ? 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, बीड नगिपासलकेमध्ये पाणी पिुवठा 

योिनेतनू नवीन काम सरुु आह.े ते काम िवळपास पणूम होत आलेले आह.े  िि ते 

काम समाधानकािक झाले नसेल ति त्या कामाची चौकशी किण्यात येईल. 

 श्री.शसशकािंत सशिंद े : सभापती महोदय, मिंत्री महोदयािंनी एक गिंभीि सवषय 

सभागहृाच्या सनदशमनास आणनू सदला आह.े सवसधमिंडळात उपसस्ित होणाऱया 

सवषयाच्या बाबतीत मिंत्री महोदयािंना सब्रफींग किण्यासाठी असधकािी येत नसतील ति 

ती बाब योग्य नाही. उपसस्ित न िाहणाऱया असधकाऱयािंना मिंत्री महोदयािंनी सनलिंसबत 

केलेले आह.े  मी स्पेसससफक सवचाितो की, अशा असधकाऱयािंना सनलिंसबत 

किण्याऐविी त्यािंना िेट बडतफम  किण्यात येईल काय ? तसेच सिंबिंसधत सवभागाच्या 

प्रधान ससचवािंकडे या सिंदभामतील तक्राि करुन या असधकाऱयािंवि बडतफीची कािवाई  
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श्री.शसशकािंत सशिंद.े... 

किणे गििेचे आह.े  अशा प्रकािची कडक कािवाई करुन या सवम असधकाऱयािंची 

ताबडतोब चौकशी किण्यात येईल काय ? 

 सभापती : मला वाटत ेसिंबिंसधतािंना म्हणणे मािंडण्याची सिंधी सदली नाही ति 

बडतफीची कािवाई सटकणाि नाही.   त्यामळेु सन्माननीय सदस्यािंनी ही बाब लक्षात 

घेऊन बडतफीबाबतची मागणी किावी.   मला वाटते कोणतीही कािवाई ही कायद्याने 

होणे आवश्यक आह.े 

 श्री.सतीश चव्हाण  : सभापती महोदय, असाच एक प्रकाि मागे घडला होता.  

महािाष्ट्राचे उप मखु्यमिंत्री माननीय श्री.असितदादा पवाि ह ेबीड येिे आले होतो. त्या 

कायमक्रमाच्या वेळी आम्ही सवमिण व्यासपीठावि उपसस्ित होतो.  

 

        निंति श्री.कािंबळे....  
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श्री. सतीश चव्हाण .... 

सवम महत्त्वाचे असधकािी उपसस्ित होते. मात्र ते मखु्यासधकािी आलेच नाहीत. ३ वेळा 

सवचािले, त्यािंना सनिोप पाठसवला. दादािंनी एवढा सनिोप सदला की, मी दपुािी २ 

वािेपयंत बीडमध्ये आह,े केव्हाही येऊन भेटावे. मदु्दाम येत नाहीत का ? ते 

कायामलयात बसनू होते. माननीय उप मखु्यमिंत्रयािंच्या बैठकीला येत नाहीत. ही मिुोिी, 

एवढी मस्ती या असधकाऱयािंची िि असेल ति काय म्हणायचे ? माननीय मिंत्रयािंनी 

आताच सािंसगतले की, काल नसुते येऊन भेटून गेले आसण आि सब्रसफिं कगला आलेच 

नाहीत. मला असे वाटत ेकी, माननीय मिंत्रयािंचा अपमान आह,े या सदनाचा अपमान 

आह.े कािण ते आम्हाला उत्ति दणेाि होते. आपण मखु्यासधकािी, बीड नगिपासलका 

यािंना आिच्या आि सनलिंसबत किणाि का ? 

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, मखु्यासधकािी काल आले होते. ते काल 

सब्रसफिं गला होते. कोणी तिी नातेवाईक वािले म्हणनू ते सवचारुन, पिवानगी घेऊन गलेे. 

ते म्हणाले की, बाकीची मिंडळी येिे आहते. बाकीच्या मिंडळींकडून काल िोडे 

सब्रसफिं ग घेऊन आि पनु्हा या म्हणनू सािंसगतले होते. पण आि मात्र कोणाचचे फोन 

लागत नाहीत, कोणीही हिि नाहीत, असे सनष्पन्न झाले आह.े 

 श्री. सतीश चव्हाण : सभापती महोदय, त्यािंना मखु्यासधकाऱयािंनी आत येऊ 

सदले नाही. 

 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, माननीय मिंत्री मखु्यासधकाऱयािंना का 

पाठीशी घालत आहते ह ेमला माहीत नाही. सन्माननीय सदस्य श्री. सतीश चव्हाण 

यािंनी सािंसगतले की, माननीय उप मखु्यमिंत्री आल्यावि दखेील अशाप्रकािे िि त्यािंची 

मिुोिी असेल ति यावरुन ते सकती प्रभावशाली आहते ह ेलक्षात येते. माननीय मिंत्रयािंनी 

पाठीशी घालण्याचे काही कािण नाही. आमची सभागहृाच्या माध्यमातनू मागणी 

आह.े तमु्ही कसनष्ठ असधकाऱयािंना िातिुमातिु सनलिंसबत किणाि. येिे 

मखु्यासधकाऱयािंवि कािवाई झाली ति मेसेि िाईल. माझी मागणी आह.े आपण 

आमचे िक्षण किावे. मखु्यासधकािी सनलिंसबत झाले पासहिेत. आपण तशाप्रकािची 

घोषणा आि किावी नाही ति आम्ही आणखी हा सवषय पढेु चालव.ू 
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 श्री. प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, मी मघाशी सािंसगतल्याप्रमाणे आिच्या 

सब्रसफिं गचा सवषय आह.े आिच्या सवषयाच्या सिंदभामत काल मखु्यासधकािी होते. 

आिच्या सब्रसफिं गसाठी ते काल आले होते. ते काल पिवानगी घेऊन गलेे. त्यामळेु 

आिच्या सवषयाबाबत  त्यािंना दोषी धिणे योग्य नाही. पििंत ुमाननीय उप मखु्यमिंत्रयािंचा  

िि दौिा असेल, त्यािंना कळसवले गेले असेल आसण तिीही ते, मासहती असनू दखेील 

तेिे िागवेि हिि नसतील ति याबाबतची व्यवसस्ित मासहती घेऊन त्यािंच्यावि 

यिोसचत कािवाई केली िाईल.  

 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, तेिे उपसस्ित िासहले एवढ्यापिुता सवषय 

सीसमत नाही. त्यावरुन त्यािंची मिुोिी सदसनू येते. पििंत ु या सिंपणूम नगिपासलकेचा 

अनागोंदी कािभाि त्यािंच्या आश्रयाखाली चालला आह,े त्यािंच्या मागमदशमनाखाली 

चालला आह.े त्यामळेु सन्माननीय सदस्य श्री. सवनायक मेटे यािंच्या लक्षवेधी 

सचूनेच्या माध्यमातनू आि बीड शहिात लोक वाट पाहत आहते की, तमु्ही त् यािंना 

पाठीशी घालणाि की त्यािंच्यावि कािवाई किणाि. माझी आपल्याकडे मागणी आह े

की, त्यािंच्यावि कािवाई झाली पासहिे. सिंपणूम सभागहृाची मागणी आह.े  

 सभापती : मी माननीय मिंत्रयािंना सािंग ू इसच्ितो की, मी लक्षवेधी सचूना 

वाचली आह.े त्यामध्ये भ्रष्टाचािाचे आिोप आहते. मखु्यासधकाऱयािंना तमुच्या सवंकष 

चौकशीत घेऊन इतिािंना िसे सनलिंसबत केले तसे त्यािंना सनलिंसबत किावे. 

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, ठीक आह.े आपल्या आदशेाप्रमाण े

त्यािंची सवभागीय चौकशी करुन त्यािंच्यावि कािवाई किण्यात येईल. 

 श्री. सिंिय दौंड : सभापती महोदय, लक्षवधेी सचूनेत नगििचनाकाि व टे्रससम 

यािंनी अवैध बािंधकामािंच्या सिंदभामत भ्रष्टाचाि करुन मोठ्या प्रमाणात अभय दणेे हा 

सवषय आह ेआसण त्या सिंदभामत माझे दोन प्रश्न आहते. भमूी असभलेख असधकािी, 

नगििचनाकाि असधकािी, महसलू असधकािी आसण काही भमूासफया िसमनीची 

मोिणी करुन घेतात, त्यािंचे लेआऊट मिंििू करुन घेतात, पििंत ु सडमाकेशन 

केल्यासशवाय तिेे बािंधकाम किता येत नाही, अशा सठकाणी ते बािंधकाम करुन  
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श्री. सिंिय दौंड .... 

शासनाचा महसलू बडुसवतात. त्यामळेु या असधकाऱयािंवि आपण कािवाई किणाि  

का ? दसुिा अत्यिंत महत्त्वाचा प्रश्न असा आह ेकी, िोगाईवाडी नावाच ेिोटेसे गाव 

आिंबेिोगाई शहिालगत आह.े ते आि शहिामध्ये आले आह.े िवळपास ३० 

वषांपवूी िोगाईवाडीला िोगाईवाडी लघसुसिंचन तलाव झाला आह.े त्या तलावामध्य े

शेतकऱयािंच्या ज्या िसमनी सिंपासदत केल्या आहते त्यािंचे लॅण्ड पेमेंट पणूम झाले आह.े 

लॅण्ड पेमेंट झाले असताना, अशा िसमनीवि, ज्या िसमनीत पाणी साठत नाही अशा 

िसमनीवि, डबल मोिणी करुन, तेिे लेआऊट मिंििू करुन अनसधकृतपणे प्लॉट सवक्री 

केली आहते आसण घिे बािंधली आहते. आपण त्यावि कािवाई किणाि का ? आपण  

या सिंदभामत एसआयटी नेमनू ज्यािंनी ह ेकाम केले आह ेत्यािंना सनलिंसबत किावे अशी 

माझी सभागहृाला सवनिंती आह.े 

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यािंनी  २ मदु्द ेसािंसगतले 

आहते. पसहला मदु्दा बीड शहिातील असनू तो आिच्या लक्षवेधी सचूनेच्या 

स्कोपमधील आह.े मी सािंसगतले आह े की, आपण वेगवेगळ्या कामािंची चौकशी 

किणाि. सन्माननीय सदस्यािंचे म्हणणे आह े की, नगििचना सवभागाच्या काही 

लोकािंनी काही अवधै गोष्टी केल्यामळेु नगिपासलकेचा अिवा शासनाचा महसलू 

बडुाला. या सवम चौकशीध्ये िि काही सनष्पन्न झाले ति सनसितपणे कािवाई केली 

िाईल. 

 सभापती : आपण एक काम किावे. या नगिपासलकेची सनवडणकू कधी आह े

ह ेमला माहीत नाही. पििंत ुिि सकृतदशमनी तमुच्या सवम चौकशीमध्ये सदसत असले 

ति सिळ प्रशासकच नेमावा. तमु्हाला असधकाि आहते अशी माझी समितू आह.े 

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, आधी एकदा चौकशी होऊ द्यावी. 

 सभापती : ठीक आह.े 

 श्री. सवनायक मेटे : सभापती महोदय, मी आपले व आपल्या माध्यमातनू 

माननीय मिंत्रयािंच े सवमप्रिम आभाि व्यक्त कितो. आपण खऱया अिामने लक्षवेधी 

सचूनेला न्याय सदला आह.ेआपल्याला ए क सवनिंती आह.े नगिपासलकेची अगोदिची  
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श्री. सवनायक मेटे .... 

ओपन एन्क्वॉयिी सरुु आह,े ती आता िािंबलेली आह.े सन्माननीय सदस्य सवमश्री. 

सवक्रम काळे, सतीश चव्हाण यािंना याबाबतीत माहीत आह.े आपण ती पित सरुु 

किणाि का, सवम भ्रष्टाचािाबाबत, कािभािाबाबत आपल्याकडे बैठक लावणाि का ? 

 सभापती : माझ्याकडे बैठक नको. माननीय मिंत्रयािंनी त्याबाबत पहावे. 

 श्री. सवनायक मेटे : सभापती महोदय, ठीक आह.े ओपन एन्क्वॉयिी पित सरुु 

किणाि का ? तमु्ही चािंगले उत्ति सदले असल्यामळेु मी आता बैठकीबाबत बोलत 

नाही. 

 सभापती : ठीक आह.े आता सभागहृाची सवशेष बैठक स्िसगत होत आह.े 

सभागहृाची सनयसमत बैठक दपुािी १२.०० वािता सरुु होईल. 

(सभागहृाची सवशेष बैठक दपुािी ११.४५ ते दपुािी १२.०० वािेपयंत स्िसगत 

झाली.) 

---- 

 निंति श्री. खचे .... 
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(स्थगितीनतंर) 

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

पृ.शी./मु.शी.: तोंडी उत्तरे 

कृषी उद्योि महामांडळात शेतकऱयाांसाठीच्या अवजारे खरेदीत िैरव्यवहार 

करणाऱया दोषींवर कारवाई करण्याबाबत 

  

(१) * ११९७८ श्री.अमोल समटकिी, श्री.सवक्रम काळे, श्री.ससतश चव्हाण, श्री.अरुण 

लाड, श्री.सिंिय दौंड, श्री.शसशकािंत सशिंद े: सन्माननीय कृषी मिंत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा कितील काय :- 

(१) कृषी उद्योग महामिंडळामाफम त िाज्यातील शेतकऱयािंना अविािे वाटप 

किण्यासाठी महामिंडळाकडून केलेल्या अविािे खिेदीत कोट्यवधी रुपयािंचा 

गैिव्यवहाि झाल्याच्या तक्रािी सदनािंक ३० सडसेंबि, २०२१ िोिी वा त्यासमुािास 

शासनाकडे प्राप्त झाल्याचे सनदशमनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदि गिैव्यवहािामध्ये महामिंडळाच्या सेवेतनू सनवतृ्त झालेल्या १० 

वरिष्ठ असधकाऱयािंचा समावेश असल्याचे तसेच अन्य १८ असधकाऱयािंना याप्रकिणी 

माह ेसडसेंबि, २०२१ मध्ये नोटीसा पाठसवण्यात आल्या आहते,    ह ेही खिे आह े

काय, 

(३) असल्यास, सदि गैिव्यवहािाच्या चौकशी प्रसक्रयेस काही सनवतृ्त असधकाऱयािंनी 

हिकत घेतली असनू, सनवतृ्त असधकाऱयािंची चौकशी किण्याऐविी कायमित 

असधकाऱयािंची चौकशी करुन त्यािंचेवि कािवाई किण्याची मागणी केली आह,े ह ेही 

खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुिंगाने कृषी उद्योग महामिंडळातील अविािे खिेदीत गैिव्यवहाि किणाऱया दोषींवि 

कोणती कािवाई केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलिंबाची कािणे काय आहते ? 
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ता.प्र.क्र ११९७८... 

श्री.दादािी भसेु : (१) ह ेखिे नाही. तिासप, महािाष्ट्र कृषी उद्योग सवकास महामिंडळाच े

सवभागीय कायामलय, अहमदनगि येिे कायमित असलेले असधकािी/ कममचािी 

यािंचेकडून सवतिक व लाभािी ग्राहकािंकडून येणाऱया िकमेची अफिातफि होऊन 

अपहाि झालेला आह.े  

(२) अपहाि प्रकिणी २१ असधकािी/ कममचािी यािंना कािणे दाखवा नोटीस दणे्यात 

आली आह.े  

(३) ह े खिे आह.े अपहाि प्रकिणी सनवतृ्त असधकािी यािंनी त्यािंचवेि कािवाई न 

किण्याची मागणी केली आह.े पििंत ु शासकीय सनयमािंमध्ये असलेल्या तितदूीच्या 

अनषुिंगाने महामिंडळ स्तिावि कायमवाही सरुु आह.े 

(४) सदि प्रकिणी २१ असधकािी/ कममचािी यािंना कािणे दाखवा नोटीस दणे्यात आली 

आह.े तसेच ३ असधकािी/ कममचािी यािंना सेवेतनू बडतफम  किण्यात आलेले आह.े 

विील २१ पैकी दोन असधकाऱयािंचे सनधन झाले आह.े मतृ असधकािी वगळून एकूण 

१९ असधकािी/ कममचािी यािंची सडसेंबि २०२१ मध्ये सवभागीय चौकशी सरुु किण्यात 

आली आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 श्री.अमोल समटकिी : सभापती महोदय, महािाष्ट्र कृषी उद्योग महामिंडळ ह े

कधी काळी सवसवध उपक्रमामळेु िाज्यातील कृषी के्षत्रात मानाचे स्िान समळसवत होते. 

हा प्रश्न असतशय महत्वाचा व गिंभीि आह.े माझे चाि उप प्रश्न आहते. महािाष्ट्र कृषी 

उद्योग सवकास महामिंडळाचे सवभागीय कायामलय अहमदनगि यिेे कायमित असलेले 

असधकािी,कममचािी यािंचेकडून सवतिक व लाभािी ग्राहकािंकडून येणाऱया िकमेची 

अफिातफि होऊन अपहाि झालेला आह ेअसे लेखी उत्तिात नमदू केले आह.े सदि 

प्रकिणी सकती िकमेचा अपहाि झाला तो आकडा मिंत्री महोदय सािंगतील काय ? 

अपहाि प्रकिणी २१ असधकािी/कममचािी यािंना कािणे दाखवा नोटीस दणे्यात आली 

आह.े या नोटीसा केव्हा दणे्यात आल्या ? त्या अनषुिंगाने पढेु कोणती कािवाई 

किण्यात आली. त्याचप्रमाणे सेवासनवतृ्त झालेल्या सकती असधकािी व कममचािी यािंना 

नोटीसा दणे्यात आल्या आहते. सवभागीय चौकशी पणूम किण्यात आली आह ेकाय ?  

त्या अनषुिंगाने कोणती कािवाई केली वा किण्यात येत आह.े  याबाबत मिंत्री 

महोदयािंनी खलुासा किावा. 
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ता.प्र.क्र ११९७८... 

 श्री.दादािी भसेु : सभापती महोदय,सन्माननीय सदस्यािंनी काही प्रश्न उपसस्ित 

केले आहते. अहमदनगि येिील प्रकिणात साधािणपणे सन २०१२ ते २०१७ या 

कालावधीत झालेल्या अपहािाची ही प्रकिणे आहते. यामध्ये १ कोटी २० लक्ष ९८ 

हिाि रुपयािंचा अपहाि झाला आह.े अपहाि किणािे प्रत्यक्ष व सहभागी असधकािी 

कममचािी होते त्यािंच्यावि सदनािंक २३/११/२०१७ अन्वये आसिमक गनु्ह े अन्वेषण 

सवभाग, अहमदनगि येिे एफआयआि दाखल किण्यात आले आहते. अहवालानसुाि 

तीन असधकाऱयािंना बडतफम  किण्यात आले आह.े अप्रत्यक्ष िबाबदाि असलेले २१ 

असधकािी कममचािी आहते. यामध्ये आता ८ कायमित आहते, सेवासनवतृ्त ९ झाले 

आहते, दोन मयत झाले आहते. िािीनामा सदलेले दोन कममचािी आहते. अशी ही 

एकूण २१ असधकािी कममचाऱयािंची सिंख्या आह.े यासिंदभामतील चौकशी अहवाल ७ 

माचम िोिी प्राप्त झाला आह ेत्याची िाननी सरुु आह.े या प्रकिणात िे दोषी असतील 

त्यािंना पाठीशी घातले िाणाि नाही. सनिपिाध लोकािंवि अन्याय होता कामा नये 

याबाबत सवभाग काळिी घेईल. 

 श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय,सन्माननीय सदस्यािंनी असतशय 

गिंभीि प्रकिण शोधनू काढले आह.े मिंत्री महोदयािंनी साांनगतले की, आम्ही  अमकु  करु 

तमकु करु. माझा प्रश्न असा आह ेकी,नकती लोकाांिर गनु्ह ेदाखल केल आहते. हा 

प्रश्न निभागीय चौकशीने सटुणार आह े काय ? सवधानसभा सदस्य सकिं वा सिल्हा 

परिषद सदस्यािंनी िोडी असनयसमतता केली ति त्यािंच्यावि गनु्ह े दाखल किण्यात 

येतात व त्यािंना िेलमध्ये टाकण्यात येते. येिे अनेक असधकाऱयािंनी भ्रष्टाचाि केला, 

अफिातफि केली, गैिव्यवहाि केला ही बाब मिंत्री महोदयािंनी मान्य केली आह.े  

पोलीस कािवाई झाली आह ेकाय ? फक्त सवभागीय चौकशी करुन या प्रकिणाला 

न्याय समळणाि नाही. यातील दोषी लोकािंवि काय कडक कािवाई किण्यात येणाि 

आह ेव यानिंति असे प्रकाि होऊ नये याबाबत शासन कोणती काळिी घेणाि आह े? 

 श्री.दादािी भसेु : सभापती महोदय, सभागहृाच्या माध्यमातनू मी वस्तसुस्िती 

समोि ठेवली आह.े यामध्ये प्रत्यक्ष अपहाि किणाऱया सतघािंना बडतफम  किण्यात आले 

असनू त्यािंच्यावि एफआयआि दाखल किण्यात आला आह.े वरिष्ठ पातळीविील 

कायामलयािंनी दिवषी ऑडीट किणे ही त्यािंची िबाबदािी आह.े त्यािंनी हलगिीपणा 

केला. अशा २१ लोकािंची चौकशी किण्यात आली आह.े त्या चौकशीचा अहवाल  
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ता.प्र.क्र ११९७८... 

श्री.दादािी भसेु.... 

माचम मसहन्यात आलेला आह.े त्या अहवालाची तपासणी करुन त्यामध्ये कोणी दोषी 

लोकािंना पाठीशी घालत असतील ति त्यािंच्यावि कािवाई किण्यात येईल. कृषी 

उद्योग महामिंडळाकडून  शेतकऱयािंना काही सासहत्य पिुसवण्यात येते. शासनाच्या कृषी 

सवभागाच्या वतीने धनादशे दणे्यात आला होता. या तीन कममचािी तो धनादशे खािगी 

लोकािंनी सदला असे दाखवनू त्यािंच्याकडून िोखीने पैसे घेतले व या धनादशेाच्या 

अगेन्स त्यािंना सासहत्याचा पिुवठा केला होता. १ कोटी २० लक्ष रुपयािंचा यामध्ये 

अपहाि झालेला आह.े त्यापैकी काही िक्कम वसलू किण्यात आली आह.े त्यािंच्यावि 

फौिदािी गनु्ह े दाखल किण्यात आले आहते. यामध्ये वरिष्ठ कायामलये आहते, 

नासशक, मुिंबई या कायामलयाची िबाबदािी होती की, दिवषी त्याचे ऑडीट किायला 

पासहिे होते. सन २०१२-२०१७ या पाच वषामत िे प्रकाि सरुु होते ते दिवषी केलेल्या 

ऑडीटमध्ये समोि आले असते ति पढुील घटना झाल्या नसता. आता सिंपणूम महािाष्ट्र 

पातळीवि टॅली प्रणालीचा वापि करुन दिवषी ऑसडट किण्यात येते. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, असधवेशनात प्रश्नाच्या माध्यमातनू उत्ति 

येणे अपेसक्षत असते. यासिंदभामतील अहवाल ७ माचमला प्राप्त झाला असनू आता दोन 

आठवडे झाले आहते. असधवशेन आह ेत्यासिंदभामतील प्रश्न सवचािण्यात आले आहते 

त्यामळेु सभागहृात ठाम उत्ति सदले पासहिे. चौकशी अहवाल येऊन मिंत्री महोदयािंनी 

मासहती घेतली आह.े त्यानसुाि काय कािवाई किण्यात येईल ते सािंसगतले पासहिे. 

नाही ति पनु्हा पढुील असधवेशन येईल त्यामध्ये हा प्रश्न सवचािण्यात येईल. त्यामळेु 

मिंत्री महोदयािंनी अहवालाच्या अनषुिंगाने उत्ति द्यावे. 

 श्री.दादािी भसेु : सभापती महोदय, १५ सदवसाच्या आत आयकु्त कृषी यािंच्या 

स्तिावरुन अहवालाची िाननी केली िाईल. दोषी असणाऱया व्यक्तींवि कठोि 

कािवाई केली िाईल. काही कममचािी असधकािी सेवासनवतृ्त झाले आहते. कदासचत 

वेळेवि कािवाई सरुु झाली असती ति सेवासनवतृ्तीपवूी त्यािंच्यावि कािवाई किता 

आली असती. यािंना काही असधकािी पाठीशी घालत असतील ति त्यािंच्यावि दखेील 

कािवाई केली िाईल. त्यािंना सहआिोपी किण्यात येईल आवश्यकता पडल्यास 

फौिदािी गनु्ह े दाखल किण्यात येतील. यामध्ये असे सदसनू येते की, काही 

कममचाऱयािंना या पाच वषामत १५ सदवसाची ड्यटूी होती. दोषी असणाऱया व्यक्तींवि  
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ता.प्र.क्र ११९७८... 

श्री.दादािी भसेु..... 

कठोि कािवाई किीत असताना सनिपिाधािंचा बळी िाऊ नये याची काळिी घेण्यात 

येईल. 

 श्री.शसशकािंत सशिंद े: सभापती महोदय, मिंत्री महोदयािंनी फौिदािी गनु्ह ेदाखल 

किण्यात येतील असे उत्ति सदले आह.े सिकािी सनधीचा एक कोटी रुपयािंवि भ्रष्टाचाि 

झालेला आह.े त्या सनधीची वसलुी कशी किण्यात येणाि आह.े िे सेवासनवतृ्त झाले 

व कामावरुन बडतफे झाले त्यािंचे पेन्शन िािंबवनू त्या िकमेतनू वसलुी किण्यात येईल 

काय ? 

 श्री.दादािी भसेु : सभापती महोदय, १ कोटी २० लक्ष रुपयापैकी १५ लक्ष 

३० हिाि रुपये बडतफे सलसपकाकडून वसलू किण्यात आले आहते. िे िबाबदाि 

असधकािी कममचािी आहते त्यािंचे उपदान व ििा िोखीकिणाची िक्कम सवभागाकडे 

िमा आह.े याबाबत दोन कममचािी उच्च न्यायालयात गेले आहते. सवभागाच्या वतीने 

न्यायालयात प्रभावी बाि ूमािंडून माननीय न्यायालयाच्या सनदशमनास या बाबी आणनू 

दणे्यात येतील व िी स्िसगत समळसवली आह े ती उठसवण्यात येईल. अपहािाची 

िक्कम वसलू किण्यात येईल. 

 श्री.असभिीत विंिािी : सभापती महोदय,  अनेक पिुवठादािािंनी  या 

महामिंडळाच्या सविोधात न्यायालयात केसेस दाखल केलेल्या आहते काय ? 

शासनाच्या कृषी सवभागाकडून कृषी अविािािंचे िे पेमेंट किायचे आह े ते वळत े

केल्यानिंति कृषी उद्योग महामिंडळाकडून त े पेमेंट लोकािंना दणे्यासाठी सकती 

कालावधी लागतो. एमसीटीने या महामिंडळास सलक्वीडेशनसाठी नोटीस सदली होती 

काय ? 

 श्री.दादािी भसेु : सभापती महोदय, हा प्रश्न वेगळा आह,े सन्माननीय 

सदस्यािंनी उपसस्ित केलेली बाब तपासनू घेण्यात येईल व त्याची मासहती 

सभागहृासमोि ठेवण्यात येईल. 

       या निंति श्री.बोिले.... 
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राज्यातील महसूल अगधकाऱयाांच्या पदोन्नतीचे  

बनावट आदेश गनिगगमत केल्याबाबत  

(२) * १२७०८ श्री.प्रगवण दरेकर, श्री.गवजय ऊर्ग  भाई गिरकर, डॉ.पररणय 

रु्के, श्री.सरेुश धस, श्री.सदागशव खोत, श्री.प्रसाद लाड, श्री.िोगपचांद 

पडळकर, श्री.गनलय नाईक, श्री.प्रवीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 

अॅड.गनरांजन डावखरे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील 

काय :- 

(१) िाज्यातील महसलू असधकाऱयािंच्या पदोन्नतीचे बनावट आदशे सदनािंक   ६ 

िानेवािी, २०२२ िोिी सनगमसमत किण्यात आल्याची बाब माह ेिानेवािी, २०२२ वा 

त्यादिम्यान सनदशमनास आली, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदि बनावट आदशेान्वये मा.महसलू मिंत्री यािंच्या खािगी 

ससचवािंसह अन्य पाच त ेसहा असधकाऱयािंना भाितीय प्रशासकीय सेवेत समायोसित 

करुन पदोन्नती व पदस्िापना दणे्यात आली असल्याचे सनदशमनास आले आहे, ह ेही 

खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, असल्यास त्यात 

काय आढळून आले आह,े तदनषुिंगाने याप्रकिणी महसलू सवभागाने पोसलसात गनु्हा 

दाखल केला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, याप्रकिणी शासनाने कोणती कािवाई केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलिंबाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) अपि सिल्हासधकािी सिंवगामतील 

असधकाऱ यािंना भाितीय प्रशासकीय सेवेत पदोन्नती दऊेन त्यािंना अन्य पदावि 

पदस्िापना दणे्याबाबत नमदू करुन बोगस आदशे सनगमसमत किण्यात आले 

असल्याची बाब सदनािंक ०७/०१/२०२२ िोिी या सवभागाच्या सनदशमनास आणण्यात 

आली होती. तिासप, सदि आदशे ह ेपणूमपणे बोगस व खोट्या स्वाक्षिीने काढण्यात 

आले असनू अशा प्रकािची कोणतीही कायमवाही महसलू व वन सवभागाकडून 

झालेली नाही. सदि बाब सामान्य प्रशासन सवभाग व शासनाच्या सनदशमनास आणनू 

दणे्यात आली आह.े  
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ता.प्र.क्र.१२७०८....... 

श्री.बाळासाहबे िोिात...... 

 अशा प्रकािचे खोटे शासन आदशे सनगमसमत झाल्यामळेु शासनाची प्रसतमा 

मसलन होत असल्याने व या प्रकिणाची सखोल चौकशी किण्याच्या अनषुिंगाने मिीन 

ड्राईव्ह पोलीस ठाणे, मुिंबई येिे गनु्हा क्रमािंक २/२०२२, भा.दिं.सव. कलम ४२०, ४६४, 

४६५, ४६६ व ४६७ अन्वये गनु्हा दाखल किण्यात आला आह.े प्रस्ततु गनु्हयामध्ये 

एका आिोपीस अटक किण्यात आली असनू पढुील तपास सरुु आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही.  

  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, िाज्यातील महसलू असधकाऱयािंच्या 

पदोन्नतीचे बनावट आदशे सनगमसमत किण्यात आलेले आहते, ही अत्यिंत गिंभीि बाब 

आह.े आयएएस कॅडिमध्ये पदोन्नतीसाठी महसलू असधकाऱयािंना ८५ टक्के व इति 

सवभागािंना १५ टक्के सिळसेवेत कोटा आह.े महसलू असधकाऱयािंच्या पदोन्नतीच े

हुबेहुब बोगस शासकीय आदशे सनगमसमत किणे आसण त्याचा प्रसाि किणे यामळेु 

शासनाची प्रसतमा मलीन झालेली आह.े महसलू सवभागातील िे वरिष्ठ असधकािी 

झािीतील शकु्राचायम आहते ते महत्वाचे आहते. कािण क्लेरिकलच्या माणसाला 

वाटले म्हणनू तो असे करु शकत नाही. वरिष्ठ असधकाऱयािंच्या मदतीसशवाय ह ेशक्य 

नाही. म्हणनू असे असधकािी कोण आहते आसण त्यािंच्यावि कोणती कािवाई 

किण्यात येणाि आह े? माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, मागील काही वषामत सामान्य 

प्रशासन सवभागाच्या १६ (ब) कायामसनाच्या शासन सनणमयात अनसुसूचत िमाती 

ऐविी अनसुसूचत िातीचा गैि प्रकािे उल्लेख करुन त्या बोगस शासन सनणमयावि 

माननीय उच्च न्यायालयात रिट सपटीशन दखेील दाखल किण्यात आली होती. शासन 

असे प्रकाि पनु्हा घडू नये यासाठी स्वतिंत्र कायदा, सनयमावली तयाि किणाि आह े

काय आसण सिंबिंसधत दोषी व्यक्तींवि कोणती कािवाई किण्यात येणाि आह े? 

 श्री.बाळासोब िोिात : सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेत्यािंनी एकूण 

तीन प्रश्न सवचािलेले आहते. त्यािंनी सवचािलेला सतसिा प्रश्न तािािंसकत प्रश्नाच्या 

स्कोपच्या बाहिेचा आह.े मी त्या सिंदभामत मासहती घेतलेली नाही. मी सािंग ूइसच्ितो 
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ता.प्र.क्र.१२७०८....... 

श्री.बाळासाहबे िोिात...... 

 

की, आयएएस केडिमध्ये एकूण ४१५ िागा आहते. माननीय सविोधी पक्षनेत्यािंनी प्रश्न 

सवचािल्यामळेु मी या सिंदभामत मासहती दते आह.े त्यापैकी ७० टक्के िागा सिळसेवेने 

भिल्या िातात. त्यामध्ये एकूण २८९ पद ेआहते. तहसीलदाि व उप सिल्हासधकािी 

सिंवगामतनू पदोन्नतीने २६ टक्के पद ेभिली िातात आसण ती १०८ पद ेआहते. हा 

महसलू सवभागाचा सवषय आह.े िाज्य स्तिीय इति सिंवगामतनू प्रशासकीय सेवेत 

प्रवेशासाठी ४ टक्के म्हणिे एकूण १८ िागा आहते. अशा प्रकािे ४१५ िागािंची 

सवगतवािी आह.े माननीय सविोधी पक्षनेत्यािंनी उल्लेख केल्याप्रमाणे ६ िानेवािी िोिी 

व्हॉट्ॲपवि पदोन्नतीच्या नेमणकुीच्या सठकाणासह यादी प्रसािीत झाली. सदि बाब 

६ िानेवािी िोिी सनदशमनास आल्यानिंति ७ िानेवािी िोिी मरिन ड्राईव्ह पोलीस 

स्टेशनमध्ये गनु्हा नोंदसवण्यात आला. पोसलसािंनी तपास करुन श्री.सिंदशे चव्हाण यािंना 

अटक केली. तसेच, श्री.उमेश सौद ेहा त्याचा सािीदाि आह.े तो सेवेत नसताना त्याने 

असतरिक्त आयकु्त ठाणे असे नाव नमदू करुन फोटो आयडी दखेील तयाि केली. लाल 

सदव्याच्या शेिािी उभे िाहून गाडी काढणे, नोकिी दतेो, बदली कितो अशा प्रकािे तो 

लोकािंची फसवणकू किीत असल्याचे सनदशमनास आले आह.े त्याला अटक किण्यात 

आली असनू तो सध्या तरुुिं गात आह.े यापवूी दोन घटना आढळून आलेल्या आहते. 

सन २०१८ मध्ये भिािी पिकाचा सदस्य म्हणनू एसएससी बोडामच्या पिीके्षच्या वेळी 

तो शाळािंची तपासणी किण्यासाठी गलेा होता. सन २०२० मध्ये त्याने नासशक मधील 

अिंबड येिे पोलीस असल्याचे सािंगनू काही लोकािंची फसवणकू केली होती. 

हसॅबच्यअुल, सवकृत असे त्याचे व्यसक्तमत्व आह.े आणखी काही गोष्टी उघडकीस 

येतील. पोलीस त्या सिंदभामत तपास किीत आहते. त्याला कडक सशक्षा होईल याची 

काळिी घेण्यात येत आह.े  

 श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदय, अशा प्रकािे ज्यािंना नोकिी सकिं वा पदोन्नती 

समळालेली आह ेत्याला स्िसगती दणे्यात आलेली आह ेकाय ? 

 

 

ता.प्र.क्र.१२७०८....... 
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 श्री.बाळासाहबे िोिात : सभापती महोदय, तो आदशे बनावट होता. त्यामळेु 

स्िसगती दणे्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्याने सिंगणकाच्या सहाय्याने बदल करुन 

स्वत:चे व इतिािंचे नाव समासवष्ट केले होते. तो आदशे बनावट होता. तो आदशे 

चकुीचा असल्याचे सनदशमनास आलेले आह.े 

 ॲड.सनलय नाईक : सभापती महोदय, मी या सनसमत्ताने मिंत्री महोदयािंना सवचारु 

इसच्ितो की, आयएएस सिंवगामत िी पदोन्नती होते ती महसलू सवभागाव्यसतरिक्त इति 

सवभागातनू म्हणिे सेल्स टॅक्स, सवत्त सवभागातनू िी पदोन्नती होते त्यावळेी महसलू 

सवभागासाठी िास्त प्राधान्य सदले िाते. शासन याबाबत इक्वल टममस ठेवणाि आह े

काय आसण असल्यास त्याबाबत शासनाची भसूमका काय आह े? 

 श्री.बाळासाहबे िोिात : सभापती महोदय, सामान्य प्रशासन सवभागाने 

अभ्यासाअिंती ह ेसनणमय घेतलेले आहते.  

---------- 
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अांबरनाथ, बदलापूर आगण उल्हासनिर शहराांमध्ये अांमली पदाथागची गवक्री 

आगण सेवन होत असल्याबाबत  

(३) * १२४२२ श्री.रगवांद्र र्ाटक : सन्माननीय िृह मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

कितील काय :- 

(१) अिंबिनाि (सि.ठाण)े येिील आनिंदनगि एमआयडीसी परिसिात एमडी पावडि 

या अिंमली पदािामची सवक्री किण्यासाठी आलेल्या एका आिोपीला अिंमली पदािम 

सविोधी सवशषे पिकाने सापळा िचनू अटक केल्याचे माह ेसडसेंबि, २०२१ मध्ये वा 

त्यादिम्यान सनदशमनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पोसलसािंनी आिोपीकडून एक लाख २० हिाि रुपये सकिं मतीची १० 

गॅ्रम एमडी पावडि िप्त केली असनू अिंबिनाि, बदलापिू भागात गले्या काही 

सदवसािंतील अिंमली पदािांविील कािवाई पाहता, या भागात अिंमली पदािांचा 

मोठ्या प्रमाणावि पिुवठा होत असल्याचे सनदशमनास येत असनू, स्िासनक तरुण 

अिंमली पदािांकिीता नायिेरियन पेडलिच्या िाळ्यात अडकत असल्याच े

सनदशमनास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुिंगाने परिमिंडळ चाि अिंतगमत येणाऱया अिंबिनाि, बदलापिू आसण उल्हासनगि 

शहिातील पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत अिंमली पदािामची सवक्री आसण सेवन 

िोखण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलिंबाची कािणे काय आहते ? 

 

श्री.शांभुराज देसाई, श्री.गदलीप वळसे-पाटील याांच्याकररता : (१) होय, ह ेखिे 

आह.े 

(२) व (३) ठाणे पोलीस आयकु्तालयािंतगमत परिमिंडळ-४, उल्हासनगिमधील 

सशवािीनगि पोलीस स्टेशन हद्दीत आनिंदनगि एम.आय.डी.सी. परिसिात सदनािंक 

२९/११/२०२१ िोिी एका इसमाकडून १० ग्रॅम विनाच्या रुपये ५०,०००/- 

सकिं मतीच्या एम.डी.(मफेेड्रॉन) या अिंमली पदािामसह एकूण रुपये १,२०,२६०/- 

सकिं मतीचा मदु्दमेाल िप्त किण्यात आला आह.े सदि आिोसपतासवरूध्द  
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ता.प्र.क्र.१२४२२....... 

श्री.शिंभिुाि दसेाई...... 

 

ग.ुि.क्र.३७१/२०२१ एन.डी.पी.एस. कायदा, १९८५ च्या कलम ८(क), २२(ब) 

प्रमाणे गनु्हा नोंदसवण्यात आला आह.े सदि आिोसपतास अटक किण्यात आली 

असनू त्याच्यासवरूध्द सदनािंक २८/०१/२०२२ िोिी मा.न्यायालयात दोषािोपपत्र 

सादि किण्यात आले असनू सदि गनु्हा मा.न्यायालयात प्रलिंसबत आह.े स्िासनक 

तरूण नायिेिीयन पेडलिच्या िाळ्यात अडकत असल्याचे अद्याप आढळून आलेले 

नाही. 

 अिंबिनाि, बदलापिू व उल्हासनगि शहिातील पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 

सनयसमतपणे लावण्यात येत असलेल्या पेट्रोसलिंगदिम्यान तसेच गपु्त बातमीदािािंमाफम त 

अिंमली पदािांचे सेवन व सवक्री होत असल्याबाबत मासहती समळवनू तसेच िापे 

घालनू सिंबिंसधतािंवि कािवाई किण्यात येते. 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

 श्री.िवींद्र फाटक : सभापती महोदय, अिंबिनाि, बदलापिू, उल्हासनगि 

एकिं दिीतच ठाणे सिल्ह्यात नायिेिीयन व्यक्तींचा वापि मोठ्या प्रमाणावि वाढलेला 

आह.े ह ेलोक सशक्षण सकिं वा टुरिस्ट सव्हिा काढून येिे येतात आसण गिि,ू गिीब 

लोकािंना पैशािंचे आसमष दाखवनू िाळयात अडकसवतात. तािािंसकत प्रश्नाच्या लेखी 

उत्तिात स्िासनक तरुण नायिेिीयन पेडलिच्या िाळयात अडकत असल्याचे अद्याप 

आढळून आलेले आह ेअसे नमदू केले आह.े अिंबिनाि येिे ज्या व्यक्तीला अटक 

किण्यात आली त्याने नवी मुिंबई येिील स्वामी नावाच्या नायिेिीयन व्यक्तीकडून 

ड्रग्ि सवक्री किण्यासाठी आणल्याचे पोलीस तपासात सािंसगतले ह ेखिे आह ेकाय ? 

अिंबिनाि, बदलापिू, उल्हासनगि येिे सनयसमत पोलीस पेट्रोसलिंग दिम्यान अिंमली 

पदािांचे सेवन किणाऱया लोकािंवि कािवाई किण्यात आलेली आह े काय ? 

अिंबिनाि, बदलापिू, उल्हासनगि येिे सकती नायिेिीयन व्यक्ती िाहतात याबाबतची  
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ता.प्र.क्र.१२४२२....... 

श्री.िवींद्र फाटक........ 

मासहती सिंबिंसधत पोलीस स्टेशनकडे आह ेकाय, असल्यास ती मासहती सभागहृाला 

समळू शकेल काय ? 

 श्री.शिंभिुाि दसेाई : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िवींद्र पाटक 

यािंनी स्िासनक तरुण नायिेिीयन पेडलिच्या िाळयात अडकत असल्याचे अद्याप 

आढळून आलेले आह ेअसे लेखी उत्तिात नमदू केल्याचे म्हटले आह.े पििंत ुलेखी 

उत्तिात स्िासनक तरुण नायिेिीयन पेडलिच्या िाळयात अडकत असल्याचे अद्याप 

आढळून आलेले नाही असे नमदू केलेले आह.े पसहला गनु्हा सदनािंक २९.११.२०२१ 

िोिी दाखल झालेला आह.े त्यावेळी १० गॅ्रम मेफेड्रॉन व इति सासहत्य असा एकूण 

१ लाख २० हिाि रुपयािंचा माल िप्त किण्यात आलेला आह.े या प्रकिणातील 

नायिेिीयन व्यक्तीवि गनु्हा दाखल करुन त्यािंना अटक किण्यात आली होती. या 

प्रकिणी न्यायालयात चािमसशट सदु्धा दाखल झालेली आह.े दसुऱया गनु्ह्यात सदनािंक 

२९.१०.२०२१ िोिी ८ गॅ्रम मेफेड्रॉन आढळून आले होते आसण त्यामध्ये ३ 

आिोपींचा समावेश आह.े त्यािंना अटक करुन त्यािंच्यावि कािवाई करुन न्यायालयात 

आिोपपत्र दाखल केलेले आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.िवींद्र फाटक यािंनी स्िासनक 

मलेु अिंमली पदािामच्या आहािी िातात व ड्रग्िमध्ये नायिेिीयन तरुणािंचा मोठ्या 

प्रमाणावि सहभाग असल्याचे म्हटले आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगिकि यािंच्या 

प्रश्नाला उत्ति दतेाना मी सािंसगतले होते की, िॉई िंट सीसी यािंना सचूना दऊेन सवम 

उपनगिािंमध्ये या सिंदभामत ड्राईव्ह घेण्याबाबत सचूना दणे्यात येतील. ह ेअसधवेशन 

सिंपण्यापवूी मी या सिंदभामत उच्च स्तिीय बैठक आयोसित कितो. सन्माननीय सदस्य 

श्री.िवींद्र फाटक यािंनी शासनाने कोणती सवशेष माहीम िाबसवली असा प्रश्न 

सवचािलेला आह.े मी सािंग ूइसच्ितो की, सदनािंक २८.१०.२०२१ ते २०.१२.२०२१ 

या कालावधीत त्या सवभागातील डीसीपी यािंनी स्पेशल ड्राईव्ह घेऊन त्या दिम्यान 

ड्रग्ि मासफयािंच्या सिंदभामत ७ केसेस दाखल केलेल्या आहते. सन्माननीय सदस्यािंनी 
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ता.प्र.क्र.१२४२२....... 

श्री.शिंभिुाि दसेाई...... 

सािंसगतल्याप्रमाणे आपण त्या सवभागात डे्रसमधील व सससव्हल डे्रसमधील पोसलसािंच े

पेट्रोसलिंग वाढसवलेले आह.े मी यापवूी सािंसगतल्याप्रमाणे शाळा, कॉलेिच्या 

परिसिातील दकुानािंच्या सिंदभामत िॉई िंट डीसीपी यािंनी सससव्हल डे्रसमधील 

पोसलसािंच्या माध्यमातनू माहीम िाबसवलेली आह.े  

        यानिंति श्री.सािंगळे....... 



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) N - 82 

MJS/AKN/KTG प्रिम श्री.बोिले 12:20 

 

 

ता.प्र.क्र.१२४२२.... 

श्री.शिंभिुाि दसेाई.... 

सन्माननीय सदस्य श्री.िवींद्र फाटक यािंनी उल्लेख केला होता की, अशाप्रकािे घटना 

घडणे योग्य नाही. त्यािंचे म्हणणे योग्य आह.े उपनगिािंमधील ड्रग्िच्या सिंदभामत मी एक 

उच्चस्तिीय बैठक घेतो व तेिील डीसीपींना याबाबत सचूना सदल्या िातील. एवढेच 

नव्हतेि ज्या पोलीस ठाण्याच्या एरियामध्ये अशाप्रकािे काही आढळून आल्यास 

तेिील ठाणे प्रभािी असधकाऱयािंची चौकशी करुन त्यािंच्यावि कािवाई किण्याच्या 

सचूना दखेील सदि बैठकीत सदल्या िातील.  

 ॲड.सनििंिन डावखिे : सभापती महोदय, हा सवषय गिंभीि आह.े मिंत्री 

महोदयािंनी त्यािंच्या उत्तिात सािंसगतले होते की, मागील आठवडयात सन्माननीय 

सदस्य श्री.भाई सगिकि यािंनी यासवषयी प्रश्न उपसस्ित केला होता. त्यात ठाण्याच्या 

भागासिंबिंधी उल्लेख किण्यात आला होता. सवम भागािंमध्ये ड्रग्िच्या घटना वाढत 

आहते. त्यामळेु याबाबत एखाद ेिॅकेट आह ेअशा दृष्टीकोनातनू त्याकडे बघणे गििेच े

आह.े हा ऑगेनाईि क्राईम असनू त्यात सवसवध स्तिावि लोक सहभागी आहते. अशा 

प्रकिणािंमध्ये नायिेिीयन लोकािंना पडकतो, त्यािंच्यावि कािवाई केली िाते व हा 

सवषय सिंपला असे आपण गहृीत धितो. पििंत ुयात ससवस्तिपण ेकोम्बींग ऑपिेशन 

िाबसवणाि आहात का ? सिंबिंसधतािंवि एनसीओसी कायद्यान्वये गनु्ह े दाखल केले 

िाणाि आहते का ? असलबाग येिे या सिंदभामतील कािखाना आह ेका, असल्यास 

त्याबाबतची मासहती आपल्याकडे प्राप्त झाली आह ेका ? असल्यास त्या सिंदभामत पढेु 

कोणती कािवाई किण्यात आली आह े? 

 श्री.शिंभिुाि दसेाई : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यािंनी २ प्रश्न 

सवचािलेले आहते. पसहल्या प्रश्नासिंबिंधीचे उत्ति "होय" असे आह.े सदि बाबतीत 

स्पेशल ड्राईव्ह घेतला िाईल. त्या अनषुिंगाने असधवेशन सिंपण्यापवूी वरिष्ठ 

असधकाऱयािंसमवेत एक बैठक घेतली िाईल. मी याबाबत मघाशी सािंसगतलेले आह.े 

सन्माननीय सदस्यािंनी असलबागसिंबिंधी िो प्रश्न उपसस्ित केलेला आह े त्याबाबत 

सवभागाकडे अद्याप कोणतीही मासहती प्राप्त झालेली नाही. सन्माननीय सदस्यािंकडे  
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ता.प्र.क्र.१२४२२.... 

श्री.शिंभिुाि दसेाई.... 

त्याबाबत काही मासहती असल्यास त्यािंनी ती मासहती आमच्याकडे द्यावी. तसेच त्या 

परिसिात अशा प्रकािचा काही कािखाना आह े का ? याबाबत त्या परिसिातील 

लोकल क्राईम व गोपनीय सवभाग असो, अशा सवम यिंत्रणािंना सचूना सदल्या िातील.  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, हा सवषय अिंबिनाि परिसिामधील 

असला तिी समिा भाई िंदि, वसईपासनू मुिंबईपयंत मोठया प्रमाणात अिंमली पदािामच े

सेवन व सवक्री केली िात आह.े मिंत्री महोदयािंनी या सिंदभामत डीसीपींसमवेत बैठका 

घेणाि असल्यासिंबिंधी सकािात्मक उत्ति सदलेले आह.े मुिंबईतील कॉलेिबाहिे 

असलेल्या पानपटट्या तसेच काही नाके आहते. त्या सठकाणी सदि लोक सायकलवि 

येत असतात. अशा प्रकािे गनु्हा किण्याची त्यािंची पद्धत ठिलेली असते. 

उपनगिािंमधील ठाकूि व्हीलेि, अशोक वन सकिं वा बोरिवली पसिमेकडील भाग असो, 

त्या सठकाणी सनिमन वस्त्या आहते. तेिे काळोख असतो, सवद्यतु प्रकाश नसतो. तेिे 

मोठया प्रमाणात असे िॅकेट चालतात. मिंत्री महोदयािंनी या बाबतीत सकािात्मक उत्ति 

सदले आह ेकी, सिंबिंसधत असधकाऱयािंवि कािवाई करु. मिंत्री महोदयािंनी सदलेले उत्ति 

चािंगले आह.े पििंत ु त्याची अिंमलबिावणी होत नाही. आपण या बाबतीत कशा 

प्रकािचा कायमक्रम तयाि किणाि आहात ? हा असतशय महत्त्वाचा प्रश्न आह.े मिंत्री 

महोदय, आपण असतशय प्रामासणक व धाडसी आहात. कसमशनिेट एरियाचे गहृ िाज्य 

मिंत्री उत्ति दणे्यासाठी सदनामध्ये नाहीत. उद्या असा सवषय उपसस्ित व्हावयास नको 

की, हा सवषय कसमशनिेट एरियामधील आह ेआसण सिकाि म्हणनू आपण सदनात 

उत्ति सदलेले आह.े शहिािंमध्ये मोठया प्रमाणावि अिंमली पदािामचे सेवन व सवक्री होत 

असल्यामळेु त्यािंचे सोसम काय आहते, ते कोठून येतात, त्यािंचे अड्डे कोठे आहते, 

त्यािंचा साठा कोठे केला िातो ? याकरिता आपल्याला ठोस कृती कायमक्रम घ्यावा 

लागेल. ही कीड मोठी आह.े त्यामळेु आपण येिे विवि बोलनू काही होणाि नाही. 

अिंमली पदािामच्या सेवनामळेु मोठया प्रमाणावि तरुण सपढी व्यसनाधीन होत आह,े  
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ता.प्र.क्र.१२४२२.... 

श्री.प्रवीण दिेकि.... 

त्याच्या आहािी िात आह.े त्यामळेु आपण यासिंबिंधीचा ठोस कृती कायमक्रम कसा व 

कधी किणाि आहात ?  

 श्री.शिंभिुाि दसेाई : सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेत्यािंनी या सिंदभामत 

असतशय चािंगल्या सचूना केलेल्या आहते. तसेच मी ग्रामीण सवभागाचा िाज्यमिंत्री 

असलो तिी आम्ही सिकाि म्हणनू सदनामध्ये उत्ति दते असतो. माझी या बाबतीत 

माननीय गहृमिंत्री यािंच्यासमवेत चचाम झालेली आह.े असधवेशन सिंपण्यापवूी मी 

याबाबत माझ्या सवभागासमवेत बैठक घेतो त्यात पोलीस आयकु्त, सह पोलीस 

आयकु्तािंना बोलसवले िाईल. सन्माननीय सदस्यािंनी या बाबतीत ज्या भावना व्यक्त 

केलेल्या आहते त्याची आम्ही सनसितपणे गिंभीि दखल घेऊन तशा प्रकािे आमच्या 

असधकाऱयािंना सक्त सचूना सदल्या िातील. तसेच सदनामध्ये मी ज्याप्रमाण े

सािंसगतलेले आह ेत्याची सनसितपणे १०० टक्के अिंमलबिावणी केली िाईल.   

 श्री.प्रवीण दटके : सभापती महोदय,  नागपिू शहि व सिल्हयामध्ये मसहलािंवि 

अत्याचाि होत आहते, आिोपी पकडले िात आहते. त्यात मोठया प्रमाणावि अिंमली 

पदािम सेवन केलेले आिोपी आहते. त्यािंची वयोमयामदा १८ ते २५ वषे इतकी आह.े 

या बाबतीत पोलीस आयकु्त, पोलीस अधीक्षक यािंच्याकडे वाििंवाि तक्रािी किण्यात 

आलेल्या आहते. माननीय सविोधी पक्षनेते यािंनी सािंसगतल्याप्रमाणे कॉलेिचे कटे्ट, 

पानपट्टया, चहाच्या टपऱया असो, नागपिू येिील फुटा, सोनेगाव तसेच गािंधी सागि 

तलावाच्या काठावि मोठया प्रमाणात अिंमली पदािम सवकत समळतात.  मिंत्री महोदय, 

मुिंबईच्या सिंदभामत एक बैठक घेणाि आहते. मिंत्री महोदयािंनी त्याप्रमाणे नागपिू 

शहिामध्ये येऊन नागपिू सिल्हयामधील सवम लोकप्रसतसनधींसमवेत बैठक घेतल्यास 

मोठया प्रमाणात आिोपी पकडण्यास मदत होईल. नागपिू येिे अशा घटनािंमध्ये 

नायिेिीयन नव्हतेि सवम आपलेच लोक कामे किीत आहते. या सिंदभामत १०० रुपयािंना 

एम.डी. नावाची एक पडुी सवकत समळते. त्यात मोठया प्रमाणावि तरुण सपढी वाया 

िात आह.े माझी मिंत्री महोदयािंना सवनिंती आह ेकी, सदि प्रकिणी काही कािवाई  
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ता.प्र.क्र.१२४२२.... 

श्री.प्रवीण दटके.... 

किणाि आहात का व आपण नागपिूमध्ये नागपिू सिल्हयामधील सवम 

लोकप्रसतसनधींसमवेत बैठक घेणाि आहात का ? 

   श्री.शिंभिुाि दसेाई : सभापती महोदय, मुिंबई व उपनगिासिंबिंधी िे धोिण 

ठिसवले िाईल त्याच धोिणाची अिंमलबिावणी करुन सवम महानगिािंमध्ये आसण 

ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षकािंना तशा सचूना सदल्या िातील.  

     ----------  
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नोंदणी महागनरीक्षक व मुद्राांक गनयांत्रक, पुणे याांच्या तुकडेबांदीसांदभागतील 

पररपत्रकामुळे जमीन खरेदी-गवक्री  

व्यवहारात अडचणी येत असल्याबाबत 

  

(४) * १२३५२ श्री.जयांत प्र.पाटील, श्री.शगशकाांत गशांदे, श्री.सदाभाऊ खोत, 

श्री.िोगपचांद पडळकर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील 

काय :- 

(१) शासनाच्या नोंदणी महासनिीक्षक व मदु्रािंक सनयिंत्रक यािंनी सदनािंक      १२ िलैु, 

२०२१ िोिी तकुडेबिंदी तकुडे िोड सधुािणा असधसनयमाच्या कलम ब ला अनसुरुन 

तकुडेबिंदीबाबत परिपत्रक िािी करुन त्याची अिंमलबिावणी किण्याबाबत 

िाज्यातील सवम दयु्यम सनबिंधकािंना कळसवण्यात आले असल्याचे सदनािंक ४ ऑगस्ट, 

२०२१ िोिी वा त्यासमुािास सनदशमनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदि परिपत्रकातील तितदुीनसुाि एखादया सवे निंबिचे के्षत्र २ एकि 

असल्यास, त्यापैकी एक, दोन व तीन गुिंठे िागा सवकत घेण्याकिीता सदि क्षेत्राचे दस्त 

नोंदणी होणाि नसनू, त्याकिीता सदि क्षेत्राचे ले-आऊट किणे बिंधनकािक किण्यात 

आल्यामळेु ज्या खातेदािािंचे समळकत के्षत्र ह ेप्रमाणभतू के्षत्रापेक्षा म्हणिेच २ एकि 

पेक्षा कमी असेल असे खातेदाि आपले सिंपणूम के्षत्र सवक्री कित असतील ति अशा 

खातेदािािंपढेु खिेदी-सवक्री व्यवहािाच्या अडचणी सनमामण होत असल्याचे सनदशमनास 

आले आह,े हहेी खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, ससिंधदुगुम व ित्नासगिी सिल्हयािंसह कोकण प्रदशेातील अन्य 

सठकाणच्या शेतकऱयािंच्या समळकतीचे के्षत्र ह ेप्रमाणभतू के्षत्राच्या मयामदपेेक्षा कमी 

असल्याने व ७/१२ च्या उताऱयात तकुडा अशी नोंद असल्याने समळकतीच्या खिेदी-

सवक्री किण्यास शेतकऱयािंपढेु अडचणी सनमामण होत असल्याचे त्याचसमुािास 

सनदशमनास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, त्या परिपत्रकातील कायदसेवषयक तािंसत्रक बाबी दिू करुन त्याऐविी 

सधुारित परिपत्रक सनगमसमत किण्याबाबत कोकण प्रदशेातील शेतकिी व मा.स्िासनक 

लोकप्रसतसनधी यािंनी मा.महसलू मिंत्री महोदयािंना सनवेदन सादि करुन तशी मागणी 

केली असल्याचेही माह ेऑगस्ट, २०२१ मध्ये सनदशमनास आले आह,े ह ेही खिे आह े

काय, 
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ता.प्र.क्र.१२३५२.... 

श्री.ियिंत प्र.पाटील.... 

(५) असल्यास, सदि मागणीनसुाि सधुारित परिपत्रक सनगमसमत किण्याबाबत शासनाने 

कोणती कायमवाही केली आह ेअिवा किण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, सवलिंबाची कािणे काय आहते ?  

श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) होय, ह ेखिे आह.े 

 महािाष्ट्र धािण िसमनीचे तकुडे पाडण्यास प्रसतबिंध किण्याबाबत व त्याच े

एकसत्रकिण किण्याबाबत असधसनयम, १९४७ च्या तितदुीनसूाि एखादया सव्ह ेनिंबिचे 

के्षत्र प्रमाणभतू के्षत्राप्रमाणे असल्यास अशा िसमनीच्या व्यवहािाची दस्त नोंदणी होऊ 

शकते. 

 तसेच एखादया सव्ह ेनिंबिमधील के्षत्र प्रमाणभतू के्षत्रापेक्षा कमी असेल व अशा 

क्षेत्रातील एक, दोन अिवा तीन गुिंठे िागा सवकत घ्यायची असेल ति त्या सव्ह े

निंबिचा ‘ले-आऊट’ करुन त्यामध्ये एक, दोन गुिंठ्यािंचे तकुडे पाडून त्यास 

सिल्हासधकािी सकिं वा सक्षम प्रासधकिणाची मिंििुी घेतल्यास, अशा मान्य ‘ले-आउट’ 

मधील एक, दोन गुिंठे िसमनीच्या व्यवहािाची दस्त नोंदणी होऊ शकते. 

(३) व (४) होय, ह ेखिे आह.े 

 कोकण सवभागातील समळकतीच्या दस्तािंची नोंदणी किताना येणाऱया 

अडचणीसिंदभामत शासनास सनवेदने प्राप्त झालेली आहते. 

(५) व (६) नोंदणी महासनिीक्षक व मदु्रािंक सनयिंत्रक, महािाष्ट्र िाज्य, पणुे यािंनी सनगमसमत 

केलेल्या सदनािंक १२/०७/२०२१ िोिीच्या परिपत्रकाच्या सिंदभामत मा.उच्च 

न्यायालय, मुिंबई, नागपिू खिंडपीठ येिे यासचका दाखल झालेल्या आहते. 

 प्रस्ततु प्रकिण न्यायप्रसवष्ट असल्यामळेु अिंसतम न्यायसनवाड्यानिंति 

शासनस्तिावि यिायोग्य कायमवाही किण्याबाबत सनणमय घेण्यात येईल. 

 

 श्री.ियिंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, पणुे सिल्हयातील गुिंठेवािीसिंबिंधी मी 

सदिहू तािािंसकत प्रश्न सवचािला आह.े पणुे सिल्हयात ससिंहगडमधील काही ग्रामीण 

भाग पणुे महानगिपासलकेमध्ये आला आह.े माझे सहकािी श्री.िाहुल पोफळे यािंनी या 

सिंदभामत अनेक वळेा पाठपिुावा केला आह.े महानगिपासलका के्षत्रामध्ये पवूी किण्यात  
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ता.प्र.क्र.१२३५२.... 

श्री.ियिंत प्र.पाटील.... 

आलेली बािंधकामे आता अनसधकृत ठिसवली िात आहते. तेव्हा त्यािंनी आि 

झोनमध्ये ती बािंधकामे केली होती. तेव्हा िाज्य शासनाने सकिं वा सवभागाने त्याबाबत 

कोणतेही सनयोिन केले नव्हते. परिणामी त्या लोकािंना आता तीन पट कि भिावा 

लागत आह.े अशा प्रकािे अनसधकृत म्हणनू त्यािंच्यावि दिंडात्मक कािवाई केली िात 

आह.े  २५ ते ५० वषांपवूी िंच्या घिािंना यात न्याय समळाला पासहिे हा मळू उद्दशे आह.े 

दशेामध्ये िायगड व कोकणामध्ये कुळ कायद्याची सवमप्रिम अिंमलबिावणी किण्यात 

आली. स्वतिंत्र कुळ कायदा आल्यानिंति २ एकि, ३ एकि, ५ एकि असे शेतीचे क्षेत्र 

होते. आता ते के्षत्र गठुयािंवि आले आह.े उदाहिण सािंगायचे झाल्यास आम्ही ५ भाविंडे 

आहोत. आमच्याकडे एक एकि शेती आह.े त्या शेतीची वाटणी झाल्यानिंति ती 

गठुयािंमध्ये होते. पििंत ुआता कमीत कमी ११ गुिंठे के्षत्र असल्यास सातबािा तयाि 

होतो. अशा प्रकािचा शासनाने कायदा केला आह.े कोल्हापिू, िाधा नगिी येिे मोठया 

प्रमाणावि शेतकऱयािंकडे गुिंठयाने शेती िासहलेली आह.े  त्यामळेु त्या शेतकऱयािंवि 

अन्याय होत आह.े अशा के्षत्रािंमध्ये एखाद्या शेतकऱयाला बािंधकाम किणे सकिं वा 

सवहीि बािंधायची असल्यास त्यािंना त्याबाबत पढेु कायमवाही किता येत नाही. अशा 

परिसस्ितीत सदि कायद्यामध्ये बदल करुन आपण शेतकऱयािंना न्याय दणेाि आहात 

का ? 

 श्री.बाळासाहबे िोिात : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यािंनी पसहल्या 

प्रश्नासिंबिंधी िो उल्लेख केला आह ेत्या सिंदभामत आम्ही त्यािंच्याकडून लेखी सनवेदन 

घेऊ. तसेच त्याचे नेमके स्वरुप काय आह ेव त्याबाबत आपल्याला कोणती कायमवाही 

किता येईल, ही बाब तपासनू घेऊ. सन्माननीय सदस्यािंनी उपसस्ित केलेला प्रश्न हा 

फक्त कोकणापिुता मयामसदत नसनू तो सिंपणूम महािाष्ट्रामधील आह.े अलीकडच्या 

काळात या सिंदभामत सातत्याने चचाम होत असत.े महसलू सवभागाने सदनािंक १२ िलैु 

िोिी एक परिपत्रक काढल्यानिंति त्याबाबत िास्त चचाम झाली. काही मदु्यािंच्या  
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ता.प्र.क्र.१२३५२.... 

श्री.बाळासाहबे िोिात.... 

बाबतीत सन्माननीय सदस्य व िनतेमधील गैिसमि दिू व्हावेत तसेच काही प्रश्न 

असल्यास ते कशा प्रकािे सोडसवता येतील याचा सवचाि व्हावा याकरिता मी काही 

मदु्द े स्पष्टपणे सदनासमोि मािंडत आह.े महािाष्ट्र धािण िसमनीचे तकुडे पाडण्यास 

प्रसतबिंध किण्याबाबत व त्याचे एकसत्रकिण किण्याबाबत असधसनयम, १९४७ हा 

त्यातील मळू कायदा आह.े तकुडे िोड व तकुडे बिंदी कायदा अशी या कायद्याची 

ओळख आह.े शेती व्यवहायम व्हावी व प्रमाणापेक्षा कमी के्षत्राचे तकुडे होऊ नयेत हा 

उद्दशे समोि ठेवनू शासनाने त्यावेळी सनणमय घतेला होता. त्यानसुाि कलम ४ नसुाि 

सिल्हासधकािी यािंच्या अध्यक्षतेखाली सिल्हा ससमती काही गोष्टी सनसित किीत 

असते. तसेच महािाष्ट्रामध्ये िे क्षेत्र आह ेत्यात सिासिी २ एकि सििायत क्षेत्र आसण 

२० गुिंठे बागायती के्षत्र आह.े यात सिल्हासधकािी व त्यािंची ससमती त्या 

सिल्हयाकरिता क्षेत्र सनसित किीत असते. 

 

       यानिंति श्री.गागिे..... 



21-03-2022 (असधुाररत ित/ िनसद्धीसाठी नाही) O - 90 

PNG/AKN/KTG िथम श्री.साांगळे 12:30 

 

 

ता. ि.ि. १२३५२..... 

श्री.बाळासाहबे थोरात ..... 

तसेच तालकु्याकरीतासधु्दा िेगळे आह.े त्यामळेु त्यामध्ये थोडे व्हरेीएशन आह.े 

सरासरी दोन एकर नजरायत ननकष महाराष्ट्राकरीता आह.े कोकणात २० गुांठे नजरायत 

ि ५-१० गुांठे बागायत असे त्याचे साधारणत: स्िरुप आह.े  

 सभापती महोदय, १९४७ च्या कायद्यानांतर १९६५ मध्य े काही सधुारणा 

होऊन मधल्या काळात तकुडयाांचे हस्ताांतरण झाले असेल ते ननयनमत करण्यात आल े

होते. यानांतर २०१६ मध्य ेकाही ननणयय करण्यात आले ि महाराष्ट्र अनधननयम २०१६ 

िमाणे कलम ८ नांतर कलम ८ ब समानिष्ट करण्यात आले. कलम ८ ब समानिष्ट 

करण े महत्िाचा निषय आह.े त्यात आपल्याकडील लहान मोठी सिय शहरे ि 

त्याभोिती होत असलेल्या बेनशस्त िाढीला कशा िकारे कां रोल करता येईल, नशस्त 

कशी आणता येईल हा उद्दशे आह.े आपणा सिांना अनभुि आह ेकी, तालकु्याच्या 

गािाशेजारी बेशीस्त िाढ होताना नदसत आह,े गुांठेिारी िाढलेली नदसते. एकाच्या 

रस्त्यामध्ये दसुरा घर बाांधताना नदसतो, रस्ते, पाणी ि गटाराची व्यिस्था करण्यामध्य े

अडचणी येतात. ही िस्तनुस्थती आपणा सिांना मान्य करािी लागते. म्हणनू दोन्ही 

सभागहृाने कायद्यातील दरुुस्ती मान्य केली ि ८ ब चा समािेश केला. त्यामळेु 

महानगरपानलका, नगरपानलका, नगरपांचायती, ररजनल प्लॅननांग, एमएमआरडीए, 

पीएमआरडीए सारख े निशेष ननयोजन िानधकरण या सिय नठकाणी जेथे एखादा 

व्यिहार करायचा असले त्यामध्ये नजल्हानधकारी नकां िा ननयोजन िानधकरण याांची 

मान्यता घेऊन त्या तकुडयाांची खरेदी करािी अशी तरतदू केलेली आह.े शहरे ि 

शहराच्या भोिती काय झाले आह ेह ेआपण पाहत आहोत. पनिेल, नागपरू सारख्या 

शहराशेजारी आणखी एक निे शहर उभ ेरानहले आह ेपण यामध्य ेकोणतचे ननयोजन 

नाही. यामळेु सभागहृाने निचारपिूयक ननणयय घेतला की, शहराांची िाढ नशस्तबध्द 

झाली पानहजे, प्लॅननांग चाांगले असले पानहजे म्हणनू त्यात ननयोजन करुन ननणयय 

करण्यात आला आह.े ह ेसिय झाल्यािर हा ननणयय निभागाच ेरनजस्रार कायायलये ि 

सिांना कळनिण्यात आला होता. परांत ुत्यानांतर २०१६ मध्य ेसधुारणा झाल्यािर 
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ता. ि.ि. १२३५२..... 

श्री.बाळासाहबे थोरात ..... 

 जननहत यानचका दाखल झाली. त्यात साांनगतले की, दोन्ही सभागहृाने जो कायदा 

केला आह ेत्याची खाली अांमलबजािणी होत नाही. या यानचकेत उच्च न्यायलयाने 

ननणयय नदला की, बदललेल्या कायद्याची अांमलबजािणी झाली पानहजे. 

त्यािेळीसधु्दा नदनाांक १२ जलैु, २०२१ रोजी हा बदल सिांना कळनिला. यामळेु 

शहराभोिती चाल ू असलेले सिय रनजस्रेशन थाांबले. ग्रामीण भागातही चकुीच्या 

पध्दतीने रनजस्रेशन चाल ू होते, कोणालाही १०-१५ गुांठयाचा एखादा तकुडा 

निकायचा असले तर सरळ त्याांनी िानधकरणाकडून मांजरूी घ्यािी ि नििी व्यिहार 

करािा. बांदी झालेली आह े असे नाही पण िोसीजर घालनू नदलेली आह.े कारण 

शहराच ेसनुनयोजन झाले पानहजे याकरीता हा बदल केलेला आह.े ही उपाययोजना 

आम्ही करीत आहोत. ग्रामीण भागातसधु्दा काळाच्या ओघात काही बदल झालेले 

आहते. शेतकऱयाांच्या िाटण्या झाल्या, िोटे शेतकरी तयार झाले, नजल्हानधकाऱयाांची 

एक सनमती आह,े यािमाणे आम्ही सिय नजल्हयाांना कळनिले आह े की, त्याांनी 

त्याांच्या नजल्हयात कोणत े बदल करायचे आहते. तो अनधकार नजल्हानधकारी 

याांच्याकडील सनमतीचा आह.े तालकुा पातळीपययत ते बदल करु शकतात. आम्ही 

त्याांना निचारले आह ेकी, तमु्हाला काय बदल अपेक्षीत आहते. पिूी २ एकर ि २० 

गुांठे बागायत असे होत,े साधारणपणे जे िस्ताि आमच्याकडे सध्या येत आह.े 

बाकीच्या महाराष्ट्रात नजरायतमध्ये २० गुांठे आह.े पाच भाऊ ि एक एकर शेती असे 

कोणाला पटणार नाही. साधारणपणे नजल्हानधकारी याांचेकडून २० गुांठे ि १० गुांठे 

बागायत असे िस्ताि येत आहते. मात्र नागरी भागाकरीता केलेला बदल कायम 

ठेिािा या मताचे आम्ही आहोत. त्यामध्ये दोन िश्न ननमायण होत आहते, नागरी 

भागात नबगरशेती करणे, आमचा निभाग योजना आणणार आह.े नबगरशेती 

करण्याकरीता महसलू कायायलयात जािे लागत,े पण जे एन.ए. पोटेंनशएल आह ेत्याांना 

आम्ही पत्र दणेार आहोत की, अमकु पैसे भरले की, तमु्हाला एनए ची सनद दणे्यास 

आम्ही तयार आहोत. एिढे सोपे करण्याचा आमचा ियत्न सरुु आह,े साधारणपण े
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ता. ि.ि. १२३५२..... 

श्री.बाळासाहबे थोरात ..... 

 कस े होऊ शकते याकरीता नानशकमध्ये त्याचा ियोग आम्ही करीत आहोत. 

महाराष्ट्रात ह ेलाग ूकरण्यासाठी आम्ही ननणयय घते आहोत. 

 श्री.शनशकाांत नशांद े : सभापती महोदय, तकुडाबांदीमळेु महाराष्ट्रात मोठा 

गोंधळ आह,े यामळेु लोकाांना मोठया िमाणािर अडचणी ननमायण झालेल्या आहते. 

आपण शहरापरुता ननयम केला आह,े एकनत्रकरण केल्यामळेु नकती गोंधळ झाला 

आह ेह ेमांत्री महोदयाांनाही मानहती आह.े ग्रामीण भाग ि शहरी भाग याचे निभाजन 

करण े गरजेचे होते, तमु्ही सरसकट एक ननयम केला. तकुडाबांदीमध्ये शहरे िाढत 

आहते त्याला टाऊन प्लॅननांग जबाबदार आह.े आराखडा मांजरू करताना टाऊन 

प्लॅननांगने रस्ते िगैरे बाबी करायला पानहजेत. पण काहीही न बघता िस्ताि आला 

की, नचरीनमरी घेऊन िस्ताि मांजरू करुन टाकतात. रस्त्याच्या मध्येही घरे येतात. 

महानगरपानलका, नगरपानलका ि टाऊन प्लॅननांग याांची िमखु जबाबदारी याबाबत 

आह.े त्याांनी उनचत आराखडा केल्यानशिाय त्याांना तकुडाबांदी मांजरूी दणे्यात येऊ 

नय.े ज्जयाांना आिश्यक आह ेत्याांना ननयम केला ि तकुडाबांदी केली असेल तर चकुीचे 

आह.े ित्येक निभागािर जबाबदारी दऊेन तकुडाबांदीचे बांधन दरुुस्त करणार आहात 

का. ग्रामीण भागात तमु्ही सरसकट द्यािे, शहरी भागातील एकही िस्ताि 

नजल्हानधकारी कायायलयातनू मांजरू होत नाही, ते साांगतात की, तकुडाबांदीमळेु ननणयय 

घेता येत नाही. याकरीता सक्त आदशे पारीत करुन ननणयय घेणार आहात का ? 

 श्री.बाळासाहबे थोरात : सभापती महोदय, एकनत्रकरणामळेु गोंधळ झाला 

आह.े या १९७५ च्या कायद्यान्िय े महाराष्ट्रात तकुडेबांदीचा काययिम मोठया 

िमाणािर राबनिला आह.े त्यात काही गोष्टी घडल्या आहते ही िस्तनुस्थती आह.े 

बऱयाचदा दसुऱयाच्या नािािरील जमीन कसली जाते, कारण उनचत बदल झालेले 

नाही. म्हणनू ते एकनत्रकरणाकरीता सामानजक सलोखा योजनेचा िस्ताि आणणार 

आहोत. नािािर जमीन करण्यामधील गुांता दरू करण्याकरीता ही योजना आणत 

आहोत, यामळेु जनमनीचा ताबा कोणाकडे असािा यातील गोंधळ दरू होईल.  
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ता. ि.ि. १२३५२..... 

श्री.बाळासाहबे थोरात ..... 

 सभापती महोदय, टाऊन प्लॅननांगबाबत साांग ूइनच्ितो की, टाऊन प्लॅननांगच्या 

मान्यतेनशिाय ग्रामपांचायतीच्या एनओसीिर शहराभोिती होणारी िाढ ि बाांधकाम े

झालेली आहते. कोणताही एर्एसआय नदलेला नाही, पण िचांड बाांधकामे झालेली 

आहते. या सिय गोष्टींमध्ये नशस्त आणण्याकरीता आपण हा ननणयय घते आहोत. 

सन्माननीय सदस्याांनी साांनगतले की, नजल्हानधकारी कायायलय याकरीता मान्यता दते 

नाही पण आता तशा िकारची यांत्रणा आम्हाला ननमायण करािी लागले. आलेला 

िस्ताि तातडीने तपासनू ि त्रटुी दरू करुन त्यास मान्यता दणे्याबाबत आम्ही ननणयय 

घेऊ, याला गनतमान करण्याचा आमचा ियत्न राहील.  

 

        यानांतर श्रीमती नार्डे ..... 
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ता.प्र.क्र. १२३५२............ 

 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, तकुडाबिंदीचा कायदा ग्रामीण 

भागातील शेतकऱयािंच्या मळुावि उठलेला कायदा आह.े   मळुात दोन एकिाच्या 

आतील िसमनीच्या खिेदी-सवक्रीचा व्यवहाि किणािे शेतकिी िोटे असतात.   समिा 

माझी एकूण िमीन २० गुिंठे आह,े मला मलुीच्या लग्नाकरिता केवळ दोन गुिंठेच 

सवकायचे आह.े  मी दोन गुिंठयािंकरिता २० गुिंठयािंचा ले-आऊट कसा किणाि, 

त्याकरिता मला पिवानगी समळणाि का ? तेवढयाकरिता मी सवम कागद गोळा किायचे 

का ? याकरिता आमचे मत असे आह ेकी, शहिामध्ये नागिीकिण वाढत आह,े तेिे 

शासनाने तकुडा बिंदीचा कायदा लाग ू ठेवावा.  पििंत ुग्रामीण भागामध्ये िोटे िोटे 

शेतकिी िे आहते, त्यािंना अचानक अडचण येते, त्यावेळी िि त्याला घि सकिं वा इति 

कािणाकरिता दोन गुिंठे िमीन सवकायची असेल ति कशी पिवानगी सदली िाईल, 

त्याला याकरिता पिवानगी शासन दणेाि का ? हा महत्त्वाचा मदु्दा आह.े ग्रामीण 

भागातील शेतकऱयािंसमोि या मोठया अडचणी सनमामण झालेल्या आहते. प्रािंत 

असधकािी, कलेक्टि याकरिता पिवानगी दते नाहीत. ते असे म्हणतात की, तमु्हाला 

दोन-तीन गुिंठे िमीन सवकता येणाि नाही. मला वाटते की, सन्माननीय मिंत्री महोदय 

उत्ति दतेािंना गोल-गोल उत्ति दते आहते. गाव पातळीवि शेतकऱयािंसमोि अनेक 

अडचणी मोठया प्रमाणात आहते. या अडचणी शासनापयंत आल्याही असतील.  

याबाबत एन.ए. किणे एवढे सोपे नाहीच आह.े ह ेसवम होऊच शकत नाही. माझी २० 

गुिंठे िमीन असेल आसण त्यापैकी मला २ गुिंठेच िमीन सवकायची असेल ति 

त्याकरिता मी सवम ले-आऊट किायचा काय ? याबाबत शासन कोणता सनणमय घेणाि 

आह े?  

 श्री.बाळासाहबे िोिात : सभापती महोदय, असे िोटे तकुडे पडू नये, याकरिता 

ति सवांच्या सहताच्या दृष्टीने हा सनणमय शासनाने घेतलेला आह.े यात गोल-गोल 

उत्तिाचा प्रश्नच नाही. िे आह ेते, मी ठोसपणाने बोलत आह.े  याबाबत िसमनीचे 

िोटे-िोटे तकुडे होऊ नये, याकरिता ही काळिी घेतली िात आह.े ...अडिळा... 

 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, माझी हिकत आह.े 
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 ता.प्र.क्र. १२३५२............ 

 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत प्रश्नाच्या उत्तिाला हिकत 

घेता येत नाही.   

श्री.बाळासाहबे िोिात : सभापती महोदय, मलुीच्या लग्नाकरिता दोन गुिंठे 

िमीन सवकण्या ऐविी अगदी साधे लग्न किावे.  शेतकिी बािंधवाला मी सवनिंती किेल 

की, लग्न साध्या पध्दतीने किावे, त्याकसता दोन गुिंठे िमीन सवकू नये. 

 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, िसमनींचे िोटे-िोटे तकुडे होऊ नयेत, 

याकरिता शासनाने हा कायदा केलेला आह.े पििंत ु शेतकऱयाची गिि कशी        

भागणाि ? ती िमीन िि शेतकऱयाला सवकण्याकरिता पिवानगी समळाली नाही ति 

त्याची गिि तो कशातनू भागसवणाि आह,े त्याला शासन मदत किणाि आह ेका ? ह े

महत्त्वाचे आह.े 

 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदय, काल एका वतृ्तवासहनीवि पणुे मदु्रािंक 

शलु्काचा घोटाळा बाहिे काढण्यात आला होता.  या सस्टिंग ऑपिेशनमध्ये पणु े

सिल्हयातील गावठाणातील िो सवषय सन्माननीय सदस्य श्री.ियिंत प्र.पाटील यािंनी 

मािंडलेला आह.े  गावठाणातील काही भाग आता शहिात आलेला आह.े त्या शहिात 

आलेल्या भागाच्या खोटया ओ.सी.तयाि करुन मदु्रािंक शलु्क भिले गलेेले आहते. 

त्याची सकिं मत कमी दाखसवलेली आह.े  हा घोटाळा फाि मोठा आह.े िवळ िवळ 

शिंभि प्रॉपटीिचा हा घोटाळा आह.े  माझी आि िोिी या प्रश्नाच्या माध्यमातनू 

माननीय मिंत्रीमहोदयािंना सवनिंती आह ेकी, यामध्ये सिकािचे किोडो रुपयािंचे नकुसान 

झालेले आह.े  ह ेिॅकेट चालसवणािे पणु्याचे लोक आहते. यासिंदभामत शासन तातडीने 

कािवाई किणाि आह ेका ? या घोटाळयावि शासन चौकशी बससवणाि आह ेका ? 

शासन सािंगत आह ेकी, एन.ए.करिता ससस्टम आणण्याकरिता नासशकमध्ये मॉडेल 

चाल ूआह.े दोन गुिंठयाच्या िसमनीकरिता असधकाऱयािंकडे िाण्यास सािंसगतले िाते. 

महसलू सवभागातील असधकािी सकती कोणाला दाद दतेात, ह ेसिंपणूम महािाष्ट्राला 

मासहती आह.े एन.ए.ससस्टम िी शासन आणणाि आह,े ती दोन ते पाच गुिंठयािंकरिता 

शासन आणणाि आह ेका ? 
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ता.प्र.क्र. १२३५२............ 

 श्री.बाळासाहबे िोिात : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यािंनी 

वतृ्तवासहनीविील घोटाळा िॅकेटबाबत िे उपसस्ित केलेले आह.े  सन्माननीय 

सदस्यािंनी स्पेसससफक असे काही म्हटलेले आह.े  िेकॉडमवि ति याबाबत काहीही 

आलेले नाही.  याबाबत सिंबिंसधत असधकाऱयािंकडून असधक मासहती घेऊन याची 

चौकशी सनसितपणे किण्यात येईल.  याबाबत िे कोणी चकुले असतील, त्यािंना 

दखेील सनसितपणे सशक्षा किण्यात येईल. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, शासनाने सन्माननीय सदस्य 

श्री.सदाभाऊ खोत यािंनी मािंडलेला सवषय गािंभीयामने घ्यावा. िोटया शेतकऱयाच्या 

मलुािंनी िाटामाटात लग्न करु नये, हा सवषय ििी वेगळा असला तिीही इति बाबतीत 

बोलायचे झाले ति िोटया शेतकऱयािंकडे कोणत्याही इति कािणािंकरिता दखेील 

आसिमक अडचण अस ू शकते. एखादी अडचण आल्यानिंति आयत्या 

वेळी.....अडिळा... सन्माननीय सदस्यािंचा प्रश्न असा आह े की, िोटया  

तकुडयाकरिता सिंपणूम ले-आऊटची आवश्यकता काय आह े? मोठी शहिे वगळता 

तशा प्रकािचा सनणमय शासन घेणाि आह ेका ? 

 श्री.बाळासाहबे िोिात : सभापती महोदय, याबाबत अनेक सचूना आलेल्या 

आहते. शासनाकडे सिल्हयािंसिल्हयातनू सशफािशी येत आहते. याबाबत 

शासनाचाही अद्याप अभ्यासच चाल ूआह.े आपल्या सचूनािंचा यामध्ये सनसितपण े

सवचाि किण्यात येईल. 

 श्री.ियिंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, मिंत्रीमहोदयािंनी सकािात्मक उत्ति 

सदलेले आह.े  पििंत ुमळू प्रश्न सवचािला गेलेला आह ेतो पणुे सिल्हयातील ग्रामीण 

भागातील नवीन महापासलका के्षत्रातील ससिंहगड,धायिी गावासिंदभामतील आह.े  या 

सिंदभामत सिंबिंसधत शेतकऱयािंची बैठक आपल्या दालनात घेण्यात येईल का ? याबाबत 

माझे सहकािी श्री.िाहलु पोकळे यािंचा दखेील हा मदु्दा आह.े त्यािंच्या भागातील 

बऱयाच शेतकऱयािंवि अन्याय झालेला आह.े  त्याबाबत बैठक घेण्याचे माननीय 

मिंत्रीमहोदयािंनी कबलू किावे.  मळू िो प्रश्न आह ेकी, तो अ वगम नगिपासलका िशी 

आह,े त्याचप्रमाणे अ वगम आसण ब वगम ग्रामपिंचायतीच्या बाबत दखेील शासनाने  
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ता.प्र.क्र. १२३५२............ 

श्री.ियिंत प्र.पाटील..... 

केलेले आह.े त्याच्या बािनेू दोन-तीन सक.मी.पयंत ह ेधोिण लाग ूहोईल, असे केले 

ति पनु्हा याबाबत असा प्रॉब्लेम येणाि नाही. हा प्रश्न टाऊन प्लासनिंग योग्य काम कित 

नाही, म्हणनू ह ेप्रश्न सनमामण होतात.  टाऊन प्लासनिंग धोिण सक्षम किण्याचे धोिण 

िाज्य शासन घेईल का ? 

 श्री.बाळासाहबे िोिात : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यािंनी िे काही नाव 

सािंसगतले की, त्याबाबत असधक मासहती करिता सन्माननीय सदस्यािंकडून पत्र घेऊन 

कािवाईच्या सचूना कितो.  आवश्यकता भासल्यास, बैठकीकरिताही दखेील मला 

अडचण नाही.   

 इतिही ज्या काही सचूना आहते, त्यािंचा समावेश करुन या सिंदभामतील ड्रासफ्टिंग 

केले िात आह.े यामध्ये आपल्या सवांच्या सचूनाचा सवचाि केला िाईल. 

--------------- 
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नागभीड (सि.चिंद्रपिू) तालकु्यातील शेतकऱयािंना शेततळ्यािंच े

अनदुान समळण् याबाबत  

(५) * १२४५४ श्री.िामदास आिंबटकि, श्री.नागोिाव गाणाि, डॉ.िणसित पाटील : 

सन्माननीय िोिगाि हमी मिंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) नागभीड (सि.चिंद्रपिू) तालकु्यात कृषी सवभागािंतगमत सन २०१८-२०१९ व सन 

२०१९-२०२० या वषामत ३७ शेतकऱयािंना शेततळे मिंििू किण्यात येवनू, शेततळ्यािंच े

काम पणूम होऊनही शेतकऱयािंना अनदुान समळाले नसल्याचे सदनािंक ३ िानेवािी, 

२०२२ िोिी वा त्यासमुािास सनदशमनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त तालकु्यातील शेतकऱयािंना शेततळ्याच े काम पणूम होऊनही 

अनदुान न दणे्याची कािणे काय आहते, 

(३) उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनषुिंगाने नागभीड 

तालकु्यातील शेतकऱयािंना शेततळ्यािंचे अनदुान दणे्याबाबत कोणती कायमवाही केली 

वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलिंबाची कािणे काय आहते ?  

श्री.सिंसदपान भमुिे : (१) ह ेखिे नाही.  

 नागभीड तालकु्यातील ३४ बोडी व ३ शेततळ्यािंचे अनदुान सिंबिंसधत 

लाभार्थयांच्या खात्यावि िमा किण्यात आले आह.े 

(२), (३) व (४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 श्री.िामदास आिंबटकि : सभापती महोदय, सन २०१८-२०१९, २०१९-

२०२० या कालावधीतील शेत-तळयाचे िे अनदुान आह,े या बाबतीतील हा प्रश्न 

आह.े  या १७ बोळयािंना म्हणिेच शेततळयािंच्या शेतकऱयािंना अनदुान सदले गेलेले 

नाही.  ह े३१.१.२०२२ िोिी लक्षात आलेले आह.े तोपयंत ह ेपैसे सदले गलेेले नव्हते. 

याकरिता शेतकऱयािंना दोन वषे झलुसवले गेलेले होते.  अशा काळात ह ेिे उत्ति सदले 

गेलेले होते, ते पणूमत: सदशाभलू किणािे आह.े  त्यामळेु खात्यामध्ये पैसा िमा 

होऊनही शेतकऱयािंपयंत पैसा पोहोचला नाही. ह े मात्र खिे आह.े ह े सदनािंक 

३१.१.२०२२ िोिी लक्षात आले.   
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ता.प्र.क्र.१२४५४.... 

श्री.िामदास आिंबटकि....... 

सिंबिंसधत असधकाऱयािंकडे पैसा येऊनही शेतकऱयािंपयंत पैसा गलेा नाही. सिंबिंसधत 

असधकाऱयािंसवरुध्द कािवाई होणाि का ? श्री.मारुती वािुमिकि, पनुगाडा यािंना 

अिनूपयंत पैसा समळालेला नाही.  त्यामळेु ह ेउत्ति सदशाभलू किणािे नाही का ? 

 श्री.सिंसदपान भमुिे : सभापती महोदय, शेततळे आसण बोडी यािंना वेळेवि पैसे 

समळालले आह ेका? असा प्रश्न सन्माननीय सदस्यािंनी सवचािलेला आह.े  िसिशी 

मागणी आली, तसतशी शेतकऱयाला शेततळयाचे व बोडीचे पैसे दणे्यात आलेले 

आहते.  श्री.मारुती कासशनाि वािुमिकि या शेतकऱयाला पैसे दणेे बाकी आह,े त े

दखेील ३१ माचम,२०२२ िोिीच्या आत सदले िातील.   

 श्री.िामदास आिंबटकि : सभापती महोदय, पैसे केव्हा सदले गेले ? कािण सन 

२०१८-२०१९, २०१९-२०२० या दोन वषामतील पैसे आहते. िि खात्यात पैसा 

आला ति हा पैसा केव्हा सवतरित झाला ? 

 श्री.सिंसदपान भमुिे : सभापती महोदय, मी काय सािंसगतले की, सन्माननीय 

सदस्यािंनी िे सवचािलेले आह ेकी, पैसे कधी सदले ? िसिशी मागणी आली तसतस े

पैसे दणे्यात आलेले आहते. कोणाचेही पैस ेसशल्लक नाहीत. केवळ एका शेतकऱयाच े

पैसे सशल्लक आहते, ते दखेील सदनािंक ३१ माचमच्या आत सदले िातील. 

 श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, माझ्याकडे या सिंदभामतील सिंपणूम 

िेकॉडम आसण बातमी आह.े  सदनािंक ०३िानेवािी िोिी याबाबतची बातमी वतृ्तपत्रात 

िापनू आली त्यावेळी सिंबिंसधत कृषी असधकाऱयाने या शेतकऱयािंच्या पैशािंचे वाटप 

केलेले आह.े  अडीच वषे शेतकिी पाय सझिवत होते.  सिकािकडून पैसे गेले होत.े 

यामध्ये सिकािचा दोष नाही.  सिंबिंसधत कृषी असधकाऱयािंनी शेतकऱयािंकडे याकरिता 

सवसवध प्रकािच्या कागदपत्रािंची मागणी केली होती.  ३३,००० ते ५४,००० हिाि 

रुपये शेतकऱयािंना बोडी आसण शेततळयाचे समळणाि होते.  

यानिंति श्री.सोनावणे...... 
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ता.प्र.क्र.१२४५४........ 

श्री. चिंद्रशेखि बावनकुळे.... 

बातमी प्रससध्द झाल्यावि आसण सवधानपरिषदते प्रश्न आला म्हणनू पैसे वाटप झालेले 

आहते. माझ्याकडे डेटा आसण डॉक्यमुेंट आहते. सिंबिंसधत असधकाऱयािंनी अडीच वष े

पैसे का अडवनू ठेवले आसण सन २०१८-२०१९ सन २०१९-२०२० आसण सन 

२०२०-२०२१ या कालावधीत महािाष्ट्रात सकती शेततळी आसण सकती शेतीबोड्या 

झालेल्या आहते आसण त्या सवम शेततळी आसण शेतीबोड्यािंचे अनदुान शेतकऱयािंना 

सदले आह ेकाय ? 

 श्री. सिंदीपानिाव भमुिे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. चिंद्रशेखि 

बावनकुळे यािंनी सवचािलेली मासहती पटलावि ठेवली िाईल. 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. चिंद्रशेखि बावनकुळे यािंना सािंग ू

इसच्ितो की, वतममानपत्रात िी बातमी प्रससध्द झालेली आह,े ती तपासनू घेण्यात 

येईल. वतममानपत्रातील बातम्यािंमध्ये सकती तर्थय असते याची मासहती सवांना आह.े 

 सभापती : ठीक आह.े मी या प्रश्नाच्या अनषुिंगाने माननीय मिंत्री महोदयािंना 

मदत किीत आह.े पढुील प्रश्न हा िाज्याच्या दृष्टीकोनातनू असतशय महत्वाचा आह.े 

माझ्या दृष्टीने नाही. त्यामळेु सदिहू प्रश्नाविील चचाम लवकिात लवकि सिंपवावी, अशी 

माझी सवनिंती आह.े सन्माननीय सदस्यािंचा मळु प्रश्न असा आह े की, यापवूीच्या 

शासनाने पैसे वगम केले होते. पििंत ुपैसे वगम केल्यानिंति सिल्हास्तिावि ते दाबले आहते 

आसण ते पैसे न सदल्यामळेु लाचलचुपतीचा प्रश्न सनमामण झालेला होता. याची माननीय 

मिंत्री महोदयािंनी सखोल तपासणी करुन ती मासहती सभागहृाच्या पटलावि ठेवावी, 

अशी माझी सचूना आह.े 

 श्री. सिंदीपानिाव भमुिे : सभापती महोदय, ठीक आह.े  

सभापती : ठीक आह.े आता पढुील प्रश्न चचलेा घेण्यात येईल.  

     -----  
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राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱयाांच्या दूधाला गकमान आधारभूत गकां मत 

(एर्आरपी) लािू करण्याबाबत 

 (६) * ११८८४ श्री.सुगनल गशांदे, श्री.गवलास पोतनीस : ताराांगकत प्रश्न क्रमाांक 

१०३८९ ला गदनाांक २४ गडसेंबर, २०२१ रोजी गदलेल्या उत्तराच्या सांदभागत 

सन्माननीय दुग् धगवकास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यातील दधू उत्पादक शेतकऱयािंच्या दधूाला सस्िि भाव प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने 

ऊसासाठी दणे्यात येणाऱया ‘एफआिपी’ च्या धतीवि दधूासाठी ‘एफआिपी’ 

दणे्याबाबतचा प्रस्ताव सादि किण्याबाबत सदनािंक    २५ िनू, २०२१ िोिीच्या 

बैठकीमध्ये मा.मिंत्री महोदयािंनी आदशे सदले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदिहू प्रस्तावाचे िोडक्यात स्वरुप आसण सद्य:सस्िती काय आह,े 

तसेच प्रस्तावास शासनाने मान्यता सदली आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुिंगाने दधू उत्पादक शेतकऱयािंच्या दधूाला सकमान आधािभतू सकिं मत (एफआिपी) 

लाग ूकिण्याबाबतची व्यवहायमता तपासण्यासाठी मिंसत्रमिंडळाची उपससमती स्िापन 

किण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलिंबाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.सगुनल केदार : (१) होय, ह ेखिे आह.े 

(२) Maharashtra Regulation of Sugarcane Price (Supplied to 

Factories) Act, २०१३ या असधसनयमाच्या धतीवि िाज्यातील दधुाकिीता 

“Maharashtra Regulation of Milk Price (Supplied to Milk Projects/ 

Dairies) Act, २०२१ सनमामण किण्याचे प्रस्तासवत आह.े सदि प्रस्तासवत कायद्याची 

व्यवहायमता तपासण्यासाठी मिंसत्रमिंडळाची उपससमती स्िापन किण्याचे प्रस्तासवत केले 

आह.े 

(३) मिंसत्रमिंडळाची उपससमती स्िापन किणेबाबतची पढुील कायमवाही सरुू आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
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ता.प्र.क्र. ११८८४......... 

 श्री. सवक्रम काळे : सभापती महोदय, िाज्यातील दधू उत्पादक शेतकिी दधुाच े

भाव वाढवावेत म्हणनू प्रयत्नशील असतात. अनेक वेळा आिंदोलने केली िातात 

आसण त्यावेळी माननीय सभाती महोदयािंची भेट घेतली िाते. आि आपण ि े

सपशवीमधील दधू घेतो त्याचे ८० ते ९० रुपये सलटि भाव आहते आसण शेतकऱयाला 

२३ रुपयािंचा भाव समळतो. ही तफावत शासन दिू किणाि आह े की नाही आसण 

शेतकऱयाला न्याय दणेाि आह े की नाही असा माझा प्रश्न आह.े ह े महासवकास 

आघाडीचे सिकाि शेतकऱयािंना न्याय दणे्याच्या भसूमकेत असते. दधू उत्पादक 

शेतकऱयािंच्या दधुाला भाव दणे्यासिंदभामत अिमसिंकल्पीय असधवेशन सिंपण्यापवूी 

शासनाकडून धोिणात्मक सनणमय घेतला िाईल काय ?  

 श्री. सनुील केदाि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सवक्रम काळे 

यािंनी ग्रामीण भागातील दधू उत्पादक शेतकऱयािंचा प्रश्न उपसस्ित केलेला आह.े  

 सभापती महोदय, दधुाच्या व्यवसायात ६० टक्के सबझनेस हा प्रायव्हटे लोक, 

३५ टक्के सबझनेस हा को-ऑपिेसटव्ह सेक्टि आसण शासनाचा त्या व्यवसायात नगन्य 

सहभाग असतो.  हा सवषय सडमािंड आसण सप्लायवि अवलिंबनू आह.े महासवकास 

आघाडी सिकाि आल्यानिंति कोिोना महामािीच्या काळात दधू उत्पादक 

शेतकऱयािंसाठी बैठक घेऊन त्यािंना वाऱयावि सोडता कामा नये, त्यािंना मदत केली 

पासहिे आसण शासनाने असधकच े दधू घऊेन भकुटी तयाि करुन दधू उत्पादक 

शेतकऱयािंना सदलासा सदला होता. माकेटमध्ये दधुाला ३५ रुपये सलटि इतका भाव 

आह.े शहिात ८० ते ९० रुपये सलटि या दिाने दधू सवकले िाते. त्यािंचा ब्रॅन्ड त्यािंनी 

सकती रुपयािंना सवकावा हा त्यािंचा प्रश्न आह ेआसण त्यामध्ये शासनाला हस्तके्षप किता 

येत नाही. िाज्य शासनाने शेतकऱयािंना भाव दणे्यासाठी आतापयंत चािंगली पावले 

उचलली आहते. या सवषयाच्या अनषुिंगाने सन्माननीय सदस्य श्री. सदाभाऊ खोत 

यािंच्यासमवेत बैठक झाली होती. िशी ऊसाला एफआिपी लाग ूकेली त्याच धतीवि 

दधू उत्पादक शेतकऱयािंना मदत झाली पासहिे या दृष्टीकोनातनू योग्य ती कायमवाही 

सरुु झालेली आह.े मी या सवषयाच्या अनषुिंगाने मिंसत्रमिंडळात तशा प्रकािचा प्रस्ताव  
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ता.प्र.क्र. ११८८४......... 

श्री. सनुील केदाि.... 

लवकिच आणणाि आह.े ऊसाला ज्या पध्दतीनसुाि एफआिपीचा कायदा लाग ू

झाला त्याच धतीवि दधू उत्पादक शेतकऱयािंसाठी प्रयत्न किणाि आहोत. त्यामळेु हा 

प्रश्न कायमस्वरुपी सनकाली सनघण्यास मदत होणाि आह.े  

 श्री. सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, माननीय मिंत्री महोदयािंनी दोन वेळा 

बैठका घेतल्या होत्या, ही गोष्ट खिी आह.े   प्रायव्हटे लोकािंचा दधुाच्या व्यवसायात 

६० टक्के सबझनेस आह.े  

 सभापती : अनेक आमदाि ह ेदषु्काळी भागाचे प्रसतसनधीत्व किीत आहते. 

दधू उत्पादक शेतकऱयािंनी शासनाला तािलेले आह ेही वस्तसुस्िती आह.े त्यामळेु हा 

धिंदा कोण किते याच्याशी आपल्याला काय किायचे आह.े दधू उत्पादक 

शेतकऱयाला एफआिपीनसुाि भाव द्यावा एवढाच सवषय आह.े  

 श्री. सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, टिंचाईच्या काळात प्रायव्हटेवाले 

दधुाला चािंगला दि दतेात. ज्यावेळी दधुाचा व्यवसाय सरुु होतो, त्यावेळी दधुाचे भाव 

पडतात त्यावेळी शासनाचे दिपत्रक ते मानत नाहीत. सहकािी सिंस्िाला शासनाच े

दिपत्रक लाग ूआह.े ह ेदिपत्रक खािगी लोकािंना दखेील लाग ूझाले पासहिे. ऊसाला 

एफआिपीच्या धतीवि शासन दधू उत्पादकािंच्या सिंदभामत सनणमय घेणाि होते. पििंत,ु 

त्यासाठी एक वषामचा कालावधी उलटून गेलेला आह.े ऊसाच्या एफआिपीच्या 

धतीवि शासन दधूासिंदभामत सकती सदवसािंमध्ये सनणमय घेणाि आह,े याचे माननीय मिंत्री 

महोदयािंनी उत्ति द्यावे, अशी माझी त्यािंना सवनिंती आह.े  

 श्री. सनुील केदाि : सभापती महोदय, एफआिपीसिंदभामत सन्माननीय सदस्य 

श्री. सभााभाऊ खोत यािंच्यासमवेत बैठक झाली होती. त्यावेळी सवभागाकडून मासहती 

मागसवली होती. आता मिंसत्रमिंडळाची उप ससमती स्िापन केली िाणाि आह.े 

शासनाची दधू उत्पादक शेतकऱयाला मदत किण्याची भसूमका आह.े ह ेसवम सिकािला 

मान्य होते. ित्रपती सशवािी महािािािंचा महािाष्ट्र आह.े दधू उत्पादकािंचा व्यवसाय 

िीविंत िासहला पासहिे आसण त्या दृष्टीकोनातनू शासनाकडून तसे प्रयत्न सरुु आहते. 
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ता.प्र.क्र. ११८८४......... 

श्री. सनुील केदाि.... 

मी या सवभागाचा मिंत्री या नात्याने असे सािंग ू इसच्ितो की, दधुावि प्रोसेससिंग 

किण्याच्या प्रसक्रयेसाठी िास्त व्यवस्िा सनमामण केली... त्यावेळी आपल्याला सडमािंड 

आसण सप्लायचा समतोल िाखता येईल आसण त्यादृष्टीकोनातनू िाज्य शासनाकडून 

कायमवाही केली िात आह.े सन्माननीय सदस्यािंसमवेत एफआिपीच्या सिंदभामत बैठक 

झालेली आह.े ही प्रसक्रया आता अिंसतम टप्प्यात आह.े मिंसत्रमिंडळापढेु हा प्रस्ताव 

नेऊन एक उप ससमती सनमामण किणाि आहोत. खलुी अिमव्यवस्िेत अमकु भावाने 

माल घ्यावा आसण तो सवकावा.....एफआिपी आल्यानिंति तसे किता येईल. दधुावि 

प्रसक्रया किणािे उद्योग िास्त किावे लागतील आसण त्या माध्यमातनू दधू उत्पादक 

शेतकऱयािंना दोन पैसे िास्तीचे आसण कायमस्वरुपी समळतील. सडमािंड ॲण्ड सप्लाय 

बॅलन्स िाखता येईल. मी माननीय सभापती महोदयािंना सवनिंती कितो की, मला या 

सिंदभामत काही सदवसािंचा अवधी दणे्यात यावा आसण मी आपल्याला सवश्वास दऊे 

इसच्ितो की, त्या दृष्टीकोनातनू िाज्य शासन सनसितपणे काम किणाि आह.े  

 श्री. महादवे िानकि : सभापती महोदय, “Maharashtra Regulation of 

Milk Price (Supplied to Milk Projects/ Dairies) Act, २०२१ या 

सिंदभामतील शासन सनणमय कधीपयंत सनगमसमत किणाि असा माझा प्रश्न आह.े  

 सभापती महोदय, उप ससमतीची बैठक कधीपयतं घेतली िाणाि असा माझा 

दसुिा प्रश्न आह.े  

 श्री. सनुील केदाि : सभापती महोदय, एफआिपीसिंदभामत बैठक झालेली आह.े 

सदिहू बैठकीस सन्माननीय सदस्य श्री. सदाभाऊ खोत उपसस्ित होते. सवम 

सवभागािंकडून असभप्राय आलेले आहते. उप ससमतीपढेु असभप्राय नेऊन 

त्यासिंदभामतील चचाम केली िाणाि आह.े  

 श्री. सवक्रम काळे : सभापती महोदय, कायमतत्पि मिंत्री म्हणनू आम्ही माननीय 

श्री. सनुील केदाि यािंच्याकडे पाहतो. एफआिपीसाठी कायदा किावयाचा आह.े 

ऊसाला िशी एफआिपी लाग ूझाली असनू, त्यासाठी कायदा आह.े दधूाला कायदा  
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ता.प्र.क्र. ११८८४......... 

श्री. सवक्रम काळे.... 

नाही. माननीय मिंत्री महोदय उप ससमती नेमली िाणाि आह े असे म्हणत आहते. 

अिमसिंकल्पीय असधवेशन सिंपण्यापवूी माननीय मिंत्री महोदयािंकडून उप ससमती िाहीि 

कितील काय ? िाज्यातील दधू उत्पादक शेतकऱयािंचे लक्ष माननीय मिंत्री महोदयािंच्या 

उत्तिाकडे लागले आह.े आतापयंत मला १० दधू उत्पादक शेतकऱयािंचे फोन आलेले 

आहते.  

 श्री. सनुील केदाि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सवक्रम काळे 

यािंच्या भावना समि ू शकतो. तसेच मी त्यािंना असे सािंग ू इसच्ितो की, ज्यावेळी 

िाज्यात लोकडाऊन सरुु झाले होते त्यावेळी िाज्य शासनाने कें द्र शासनाकडून 

कोणतीही मदत समळालेली नसताना सधु्दा दधू उत्पादक शेतकऱयािंचे नकुसान होऊ 

नये यासाठी.... 

 सभापती : प्रश्नोत्तिाचा तास सिंपलेला आह.े  

 

     ----------- 

 

 

 

        यानिंति श्री. बोडे.... 
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    पृ.शी. : लेखी उत्तिे. 

    मु.शी. : अतािािंसकत प्रश्नोत्तिािंची सोळावी ते सवसावी  

                                                 यादी सभागहृाच्या पटलावि ठेवणे  

 

 उप ससचव (श्री.तािवी) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

अतािािंसकत प्रश्नोत्तिाािंची सोळावी, सतिावी, अठिावी, एकोणीसावी व सवसावी 

यादी सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : अतािािंसकत प्रश्नोत्तिाािंची सोळावी, सतिावी, अठिावी, 

एकोणीसावी व सवसावी यादी सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आली आह.े 

 

(प्रेस येिे सोबत िोडलेली यादी िापावी.) 
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  पृ.शी. : लेखी उत्तिे. 

मु.शी. : तािािंसकत प्रश्नाची असधक मासहती  

                     सभागहृाच्या पटलावि ठेवण े

 

 ॲड.यशोमती ठाकूि (मसहला व बालसवकास मिंत्री) : सभापती महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने "पिळी (सि.बीड) येिील सशशगुहृातील बालके गायब 

झाल्याबाबत" या सवषयाविील श्री.ससतश चव्हाण, सव.प.स. व श्री.अमिससिंह पिंसडत, 

मािी सव.प.स. यािंचा तािािंसकत प्रश्न क्रमािंक ५२२७ ला सदनािंक ६ एसप्रल, २०१५ िोिी 

अनपुिूक प्रश्नोत्तिाच्या वळेी सदलेल्या आश्वासनानसुाि असधक मासहती सभागहृाच्या 

पटलावि ठेवताे. 

 सभापती : असधकची मासहती सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आली आह.े 

 

(प्रेस : येिे असधकची मासहती िापावी.) 
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   पृ.शी./मु.शी. : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलावि ठेवणे. 

 

 डॉ.सवश्विीत कदम (अन्न, नागिी पिुवठा व ग्राहक सिंिक्षण िाज्यमिंत्री) : 

सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने महािाष्ट्र ग्राहक सिंिक्षण (िाज्य व सिल्हा 

ग्राहक सिंिक्षण परिषद) सनयम, २०२२ प्रससध्द किणािी असधसचूना क्रमािंक ग्रासिंसन- 

२०२० / प्र.क्र.३९ / ग्रासिं-२, सदनािंक १७ फेब्रवुािी, २०२२ सभागहृासमोि ठेवतो. 

 सभापती : असधसचूना सभागहृासमोि ठेवण्यात आली आह.े 

---------- 

 श्री.सिंिय बनसोडाे (सिंसदीय कायम िाज्यमिंत्री) : सभापती महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने खालील अहवाल सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

(क) डॉ.बाबासाहबे आिंबेडकि मिाठवाडा सवद्यापीठ, औििंगाबाद यािंचे सन २०२०- 

         २०२१ या वषामचे वासषमक लेख.े 

(ख) िाष्ट्रसिंत तकुडोिी महािाि नागपिू सवद्यापीठ, नागपिू यािंचे सन २०२०-२०२१  

         या वषामचे वासषमक लेख े(अिंकेक्षण अहवालासह). 

(ग) सिंत गाडगेबाबा अमिावती सवद्यापीठ, अमिावती यािंचे सन २०२०-२०२१ या  

         वषामचे वासषमक लेख.े 

(घ)  सशवािी सवद्यापीठ, कोल्हापिू यािंचे सन २०२०-२०२१ या वषामचे वासषमक  

          लेख.े 

(ङ) स्वामी िामानिंद तीिम मिाठवाडा सवद्यापीठ, नािंदडे यािंचा सदनािंक १ एसप्रल,  

         २०२० ते ३१ माचम, २०२१ या कालावधीचा वासषमक अिंकेक्षण अहवाल. 

(च) महािाष्ट्र िाष्ट्रीय सवधी सवद्यापीठ, औििंगाबाद यािंचे सन २०१७-२०१८, सन  

         २०१८-२०१९, सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ या वषांचे वासषमक  

         अहवाल. 
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श्री.सिंिय बनसोडे..... 

(ि) यशविंतिाव चव्हाण महािाष्ट्र मकु्त सवद्यापीठ, नासशक यािंचे सन २०१८-२०१९ 

          व सन २०१९-२०२० या वषांचे वासषमक  लेख ेआसण अिंतगमत लेखापिीक्षण   

          अहवाल. 

सभापती : वासषमक लेख ेव अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आले आहते. 

----------- 

 

श्री.सिंिय बनसोडे : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने कोकण िेल्व े

महामिंडळ मयामसदत यािंचा सन २०२०-२०२१ या वषामचा वासषमक अहवाल 

सभागहृासमोि ठेवतो. 

सभापती : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आला आह.े 

---------- 
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पृ.शी./मु.शी. : सनयम ९३ अन्वये सचूना. 

 

सभापती : माझ्याकडे आि सोमवाि, सदनािंक २१ माचम, २०२२ िोिी 

म.सव.प. सनयम ९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सचूनािंपैकी मान्य किण्यात आलेल्या सचूना 

व त्याविील माझे सनणमय सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आल्याचे मी घोसषत कितो. 

 

(प्रेस : येिे सनयम ९३ च्या सचूना व त्याविील सनणमय िोडावेत.) 

---------- 
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प.ृशी./म.ुशी. : विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त सघंर्भ समितीने सरुु 
केलेले प्राणांततक िहाउपोर्ण, या बाबत श्री.चंद्रशखेर 
बािनकुळे, वि.प.स.  यांनी तनयि ९३ अन्िये 
ददलेली सचूना 

 

 श्री.ियिंत पाटील (िलसिंपदा मिंत्री ) : सभापती महोदय, सनयम ९३ अन्वय े

सदलेल्या सचूनेला अनलुक्षनू, आपण सनदशे सदल्याप्रमाण ेमला सनवेदन किावयाचे 

आह.े सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना अगोदिच सवतरित केलेल्या असल्याने 

मी आपल्या अनमुतीने सचूना क्रमािंक-९ चे सनवदेन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

  

( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 
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 श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, मिंत्री महोदयािंनी तािािंसकत 

प्रश्नोत्तिाच्या वेळी सदलेले आश्वासन पाळले आह.े  त्यावेळी सदलेल्या आश्वासनानसुाि 

त्यािंनी या सवषयी बैठक घेतली.  त्या बैठकीला पालकमिंत्री महोदया सदु्धा उपसस्ित 

होत्या.  त्या सठकाणी शाळेतील लहानलहान मलेु उपोषणास बसले होते.  मिंत्री 

महोदयािंनी घेतलेल्या बैठकीनिंति प्रकल्पग्रस्तािंना दये असलेले लाभ ह ेसनयमानसुाि 

द्यावयाचे आहते.   त्यािंच्या िास्त मागण्या नाहीत. मी एवढेच िाणनू घऊे इसच्ितो 

की, सवदभम बळीिािा प्रकल्पग्रस्त सिंघषम ससमतीच्या मागण्यािंपैकी शासनाने कोणत्या 

मागण्या स्वीकािल्या आसण कोणत्या मागण्या नाकािल्या, तसेच ज्या मागण्या 

स्वीकािल्या आहते त्याचा लाभ प्रकल्पग्रस्तािंना कधीपयंत दऊेन त्यािंना न्याय दणे्यात 

येणाि आह े? 

 श्री.ियिंत पाटील : सभापती महोदय, प्रकल्पग्रस्तािंना आताच काही लाभ 

दणे्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. कािण सनगोशीएट करुन िे सनणमय झाले त्यानसुाि महसलू 

व वन सवभागाने स्पष्ट कळसवले आह े की, िसमनीच्या खिेदी-सवक्रीचा व्यवहाि 

झाल्यानिंति त्या िसमनीसाठी वाढीव मोबदला समळण्याची मागणी किणे ही बाब 

कायद्याच्या कसोटीवि सटकणािी नाही.   तडिोडीने सकिं वा सनगोशीएशनने िसमनी 

घेताना प्रकल्पग्रस्तािंनी कागदपत्रािंवि सही करुन त्यािंना दणे्यात आलेला पितावा मान्य 

केलेला आह.े  त्यामळेु त्या िसमनी आता पनु्हा खलु्या किणे शक्य नाही.  

प्रकल्पग्रस्तािंची मागणी आह ेकी, २०१३ निंति ज्यािंच्या िसमनी घेतल्या त्यािंना २०१३ 

च्या कायद्यानसुाि िास्त मोबदला समळाला आह,े परिणामी आमच्यावि अन्याय 

झाला अशी त्यािंची भावना आह.े महािाष्ट्रात वेगवेगळ्या सठकाणी वेगवगेळे प्रकल्प 

आहते की, ज्यामध्ये २०१३ पवूी आसण २०१३ निंति िमीन सिंपासदत किण्यात आली 

आह.े  एकाच प्रकल्पाला दोन कायद ेलाग ूझाले आहते अशी सकती प्रकिणे आहते, 

त्यािंना मोबदला अदा किावयाचा झाल्यास सिकािवि सकती आसिमक बोिा पडणाि 

आह ेयाचाही अभ्यास किणे आवश्यक आह.े  आम्ही आयोसित केलेल्या बैठकीला 

सिंघषम ससमतीचे सदस्य, अमिावती सिल्ह्याच्या माननीय पालकमिंत्री ॲड.यशोमती 

ठाकूि सदु्धा उपसस्ित होत्या. आम्ही त्या बैठकीत सिंघषम ससमतीच्या सदस्यािंना 

समिावनू सािंसगतले की, आपण केलेली मागणी पणूम किणे अशक्य आह.े  कदासचत  
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श्री.ियिंत पाटील.... 

चकूुन उद्या सविोधी पक्षाचे सिकाि आले तिी त्या सिकािला ही मागणी पणूम किता 

येणाि नाही.  अशी मागणी पणूम केल्यास हा प्रकाि एवढा वाढेल की तो सनयिंत्रणात 

येणाि नाही. २०१३ पवूी िमीन सिंपासदत केलेल्या लोकािंना नवीन कायद्यानसुाि 

भसूिंपादन मोबदला सदला ति त्या आधािावि िवळच्या भागातील लोक सदु्धा नवीन 

कायद्यानसुाि भसूिंपादन मोबदला मागण्यास सरुुवात कितील.  मी त्या बैठकीत 

प्रकल्पग्रस्तािंना समिावनू सािंसगतले की. या सवषयात सहानभुतूीपवूमक काही किता 

आले ति केले िाईल.  तसेच दोन्ही कायद्याच्या मोबदल्यामध्ये िो फिक आह ेत्या 

बाबतीत काही वगेळे किता येते काय ते बसघतले िाईल.  कायद्यानसुाि असे किता 

येत नाही असे उत्ति मी अगोदिच त्यािंना सदलेले आह.े पििंत ु तिी सदु्धा यामध्ये 

सहानभुतूीने काही मागम काढायचा असेल ति सकती आसिमक बोिा येईल,  महािाष्ट्रात 

असे सकती प्रकल्प आहते याचा अभ्यास किण्यासाठी काही वेळ द्यावा अशी मी 

सवदभम बळीिािा  प्रकल्पग्रस्त सिंघषम ससमतीला सवनिंती केली आह.े दीड-दोन 

मसहन्याच्या कालावधीत अभ्यास केल्यानिंति या बाबतचा अिंदाि येईल.  हा प्रश्न 

केवळ अमिावती सवभागापिुता मयामसदत नसनू नागपिू सवभाग, खानदशे सवभागामध्ये 

सदु्धा हा प्रश्न आह.े खानदशेमध्ये अगोदिचाच भसूिंपादनाचा मोबदला द्यावयाचा 

बाकी आह.े  तेिे िवळपास १२००-१३०० कोटी रुपये दणेे बाकी आहते. खानदशे 

येिील तापी खोिे सवकास महामिंडळाच्या अखात्यारितील प्रकल्पािंचे पैसे दणेे बाकी 

आहते.  त्यािंच्या सनयसमत वाट्याचे पैसे दखेील दणेे बाकी आहते. त्या सठकाणी १५-

२० वषांपवूीचे पैसे अिनू सदलेले नाहीत, अशी परिसस्िती आह.े हा गिंभीि आसण 

व्यापक असा प्रश्न आह.े  यामध्ये फाि फाि ति दोन-तीन प्रकल्प असतील की ज्या 

प्रकल्पामध्ये २०१२ पवूी िोडीफाि िमीन सिंपासदत केली आसण २०१३ निंति उवमरित 

िमीन सिंपासदत केली आह.े  २०१२ पवूी सिंपासदत केलेल्या िसमनीला २ लाख रुपय े

मोबदला समळाला आसण २०१३ निंति सिंपासदत केलेल्या िसमनीला १३ लाख रुपय े

मोबदला दणे्यात आला, अशी प्रकल्पग्रस्तािंच्या मनात खिंत आह.े  असे सकती प्रकल्प 

आहते याचा अभ्यास किण्यासाठी मी सिंघषम ससमतीकडे वेळ दणे्याबाबत सवनिंती 



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) R - 114 

SJB/AKN/KTG प्रिम श्री.सोनावणे 13:00 

 

 

 

श्री.ियिंत पाटील.... 

केली आह.े  त्यािंनी त्यास होकाि दशमसवला आह.े  पििंत ु त्यािंची मागणी पणूम किणे 

िाज्य सिकािला शक्य होणाि नाही ह े मी अगोदिच त्यािंना सािंसगतले आह.े पििंत ु

सहानभुतूी म्हणनू कमी िक्कम दये असेल सकिं वा ती िक्कम िोडक्यात असेल ति 

सभागहृाला सवश्वासात घेऊन यासाठी मिंसत्रमिंडळासमोि िाईन.  या प्रकल्पग्रस्तािंना 

न्याय दणे्याची आमची पणूम भावना आह,े पििंत ुसिकािचे हात िोडेसे बािंधलेले आहते.  

या सवषयाचे 'नाही' असे उत्ति असले तिी, या प्रकल्पग्रस्तािंसाठी खपू काही किण्याची 

आमच्या मनात भिपिू इच्िा आह.े 

 सभापती महोदय, सवदभम बळीिािा प्रकल्पग्रस्त सिंघषम ससमतीने साखळी 

उपोषण सरुु केलेले आह.े   मला वाटते सन् माननीय सदस्य श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे 

आसण सिंघषम ससमतीचे सिंबिंध फाि चािंगले आहते.  सन् माननीय सदस्य  श्री.चिंद्रशेखि 

बावनकुळे साहबेािंनी माझ्या वतीने अमिावती येिे िाऊन व तेिील उपोषणकत्यांना 

एक ग्लास ज्यसु पािनू त्यािंचे उपोषण सोडवावे.  सन्माननीय सदस्य श्री.चिंद्रशेखि 

बावनकुळे ह े प्रकल्पग्रस्तािंचे उपोषण व्हच्युमअली सदु्धा उपोषण सोडव ू शकतात. 

त्यानसुाि त्यािंनी उपोषणकत्यांचे उपोषण सोडवावे, अशी मी त्यािंना सवनिंती कितो. 

 श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, माननीय मिंत्रयािंनी सनयमानसुाि 

काय किणे शक्य आह ेसकिं वा काय किणे शक्य नाही या बाबत स्पष्ट उत्ति सदले आह.े  

त्यािंनी या प्रश्नातनू काही तिी मागम काढण्याबाबत भावना व्यक्त केली आह.े  मी 

उपोषणकत्यांना सनसितपणे समिासवण्याचा प्रयत्न किेन. 

---------- 
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प.ृशी./म.ुशी. : िुबंई िहानगरपामलकेने प्रकल्पबाधितांच्या 
पनुिभसनाकररता विकासकांच्या फायद्यासाठी खधचभक 
पयाभयाची तनिड करणे, या बाबत श्री.विजय ऊफभ  
र्ाई धगरकर ि इतर वि.प.स.  यांनी तनयि ९३ 
अन्िये ददलेली सचूना 

 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु ( नगि सवकास िाज्यमिंत्री) : सभापती महोदय, सनयम ९३ 

अन्वये सदलेल्या सचूनेला अनलुक्षनू, आपण सनदशे सदल्याप्रमाणे मला सनवेदन 

किावयाचे आह.े सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना अगोदिच सवतरित केलेल्या 

असल्याने मी आपल्या अनमुतीने सचूना क्रमािंक-१० चे  सनवेदन सभागहृाच्या 

पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

  

    ( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 
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 श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदय, सदिहू सनयम ९३ च्या सचूनेच्या अनषुिंगाने 

िे लेखी सनवेदन सादि किण्यात आलेले आह ेत्यावरुन माझे समाधान झालेले आह.े  

त्यामळेु मी उपप्रश्न सवचारु इसच्ित नाही. 

------------- 
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प.ृशी./म.ुशी. : टाळेबदंीचा फटका बसल्यािळेु िहाबळेश्िर येथील 
नागररकांना घरपट्टीतनू सटू मिळणे, या बाबत 
श्री.प्रिीण दरेकर ि इतर वि.प.स.  यांनी तनयि ९३ 
अन्िये ददलेली सचूना 

 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु (नगि सवकास िाज्यमिंत्री ) : सभापती महोदय, सनयम ९३ 

अन्वये सदलेल्या सचूनेला अनलुक्षनू, आपण सनदशे सदल्याप्रमाणे मला सनवेदन 

किावयाचे आह.े सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना अगोदिच सवतरित केलेल्या 

असल्याने मी आपल्या अनमुतीने सचूना क्रमािं-११ चे सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि 

ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

  

    ( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

  



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) R - 118 

SJB/AKN/KTG प्रिम श्री.सोनावणे 13:00 

 

 

श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, महाबळेश्वि येिील ९० टक्के 

लोक पयमटन व्यवसायावि अवलिंबनू आहते. त्या भागात स्ट्रॉबेिी व इति फळ 

उत्पादक शेतकऱयािंची सिंख्या मोठी आह.े ज्यावळेी अवकाळी पाऊस पडला 

त्यावेळी मी त्या भागात दौऱयावि गेलो होतो.  त्यावेळी तेिील नागरिकािंना 

कोसवडच्या काळात घिपट्टीतनू सटू समळण्याबाबतचा प्रस्ताव सादि 

किण्याबाबत महाबळेश्वि नगि परिषदचे्या मखु्यासधकाऱयािंना सवनिंती केली 

होती. पििंत ु८ मसहने उलटून सदु्धा या सिंदभामतील साधा प्रस्ताव सादि किण्यात 

आलेला नाही. 

 

      निंति श्री.कािंबळे.....   
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श्री. प्रवीण दिेकि .... 

आता सदनािंक ११.३.२०२२ ला प्रस्ताव पाठसवला आह.े माझी मागणी आह ेकी, 

असधकाऱयािंनी अशा प्रकािची सदििंगाई का केली या सिंदभामत त्यािंना सवचािणा किावी. 

त्यािंना मिंििू किायचे नव्हते, प्रस्ताव पाठवायचा होता. प्रस्ताव पाठसवण्याची साधी 

सकािात्मक मानससकता मखु्यासधकाऱयािंची नसेल ति ते ददुवैी आह.े आपण त्या 

सिंदभामत भाष्य किावे. महाबळेश्वि येिील पयमटन उद्योग आसण फळबागायतदाि यािंना 

घिपट्टीतनू सटु दणे्यासाठी िो प्रस्ताव आला आह,े त्या अनषुिंगाने शासन सनणमय घेणाि 

का ? 

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, सन्माननीय सविोधी पक्षनेत्यािंनी 

सवचािले आह ेकी, हा प्रस्ताव का आला नाही ? मात्र हा प्रस्ताव आला होता. ही क 

वगम नगिपासलका आह ेआसण हहेी खिे आह ेकी, बिेचसे उत्पन्न पयमटनावि अवलिंबनू 

आह.े बिेचसे पयमटक येतात. बोसटिंग असेल सकिं वा इति गोष्टी असतील, पयमटनावि 

अवलिंबनू असलेली ही नगिपासलका असनू नगिपासलकेचे उत्पन्न बऱयापैकी 

पयमटनावि आह.े कोसवडमळेु ह े उत्पन्न बऱयापैकी िािंबल्यामळेु नगिपासलकेच्या 

उत्पन्नावि दखेील सनसितपणे परिणाम झालेला आह.े तेिील इकानॉसमला, 

व्यापाऱयािंना दखेील मोठा फटका बसला आह.े तिेील १३ सदस्यािंनी ही मागणी केली 

होती आसण त्या अनषुिंगाने नगिपासलकेने ठिाव दखेील केला, त्या ठिावाच्या 

अनषुिंगाने मखु्यासधकाऱयािंनी शासनाकडे प्रस्ताव दखेील पाठसवला. पििंत ु ददुवैाने 

कायद्यातील िे काही कलम आह,े त्या अनसुाि तो प्रस्ताव बिोबि नव्हता. त्यािंनी 

व्यवसस्ितपणे कायद्याच्या तितदुीनसुाि प्रस्ताव पाठसवला पासहिे होता. २/३ 

ततृीयािंश बहुमताचा आसण कोणत्या कािणामळेु अशाप्रकािे कायद्याला धरुन तो 

प्रस्ताव नव्हता.  त्यामळेु त्याबाबतीत आपण असे केले. पनु्हा िि प्रस्ताव आला ति 

मेरिटवि शासन सनसितपणे सवचाि किेल. 

 सभापती : ठीक आह.े 

---- 
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गनयम ९३ अन्वयेची सूचना क्रमाांक ८ बाबत 

 सभापती : सन्माननीय सदस्य ॲङ सनििंिन डावखिे यािंची सनयम ९३ 

अन्वयेची सचूना क्रमािंक ८ आह.े  

 ॲङ सनििंिन डावखिे : सभापती महोदय, माननीय मिंत्री सभागहृात उपसस्ित 

नाहीत. 

सभापती : शासनाने सनयम ९३ अन्वयेची सचूना लक्षात घऊेन कायमवाही किावी. 

---- 
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सांसदीय अभ्यासविागच्या आयोजनाबाबत 

 सभापती : मी पनु्हा एकदा नवसनवामसचत सन्माननीय सदस्यािंसाठी सनवेदन 

करुन घोषणा किीत आह े की, नवसनवामसचत सन्माननीय सदस्यािंसाठी लोकसभा 

ससचवालयातील "पालममेंटिी रिसचम ॲण्ड टे्रसनिंग इसन्स्टट्यटु फॉि डेमॉक्रससस" 

(PRIDE) या प्रसशक्षण सिंस्िेतफे सिंसद भवन, नवी सदल्ली येिे सिंसदीय 

अभ्यासवगामचे आयोिन सदनािंक ५ व ६ एसप्रल, २०२२ िोिी किण्यात आले आह.े 

या अभ्यासवगामसाठी समन्वयाची िबाबदािी िाष्ट्रकुल सिंसदीय मिंडळ, महािाष्ट्र 

शाखा व सव.स.पागे सिंसदीय प्रसशक्षण कें द्र, सवधान भवन, मुिंबई यािंच्याकडे आह.े  

 या सिंसदीय अभ्यासवगामत सहभागी होण्यासाठी ज्या सन्माननीय सदस्यािंनी 

आपली नावे कळसवली आहते त्यािंनी सदनािंक ५ व ६ एसप्रल, २०२२ िोिी लोकसभा 

ससचवालय, नवी सदल्ली येिे होणाऱया या अभ्यासवगामची नोंद घ्यावी व सव.स.पाग े

सिंसदीय प्रसशक्षण कें द्राशी सिंपकम  साधनू अभ्यासवगामस उपसस्ित िहावे. 

---- 
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सभािृहाच्या कामकाजाबाबत 

 सभापती : आिच्या कामकािपसत्रकेत लक्षवेधी सचूना िेग्यलुिमध्ये 

दाखसवल्या आहते. सत्ताधािी पक्षाचा ठिाव दाखसवला आह.े सनयम ९७ च्या २/३ 

सचूना आहते आसण त्या महत्त्वाच्या आहते. आपल्या भावना लक्षात घेऊन मला 

असे वाटत आह ेकी, आपण लक्षवधेी सचूना घेऊ. सत्ताधािी पक्षाचा प्रस्ताव वेळ 

पाहून घऊे. सनयम ९७ च्या सचूना घऊे. काही गोष्टी उद्या येतील. 

 श्री. कसपल पाटील : सभापती महोदय, आपण ह ेसवम टाईमबाऊिं ड घ्यावे. 

 सभापती : होय. मी सवम गोष्टी टाईमबाऊिं ड घेतो. 

---- 
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रोजिार हमी योजनेवरील मजुराांच्या थकीत मजुरीच्या  

पाई ांट ऑर् इन्र्मेशनबाबत 

 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, मी पॉई िंट ऑफ इन्फमेशनच्या 

माध्यमातनू महत्त्वाचा सवषय सिकािच्या सनदशमनास आण ूइसच्ित आह.े दशेभि सवमत्र 

होळी सशमग्याचा सण साििा होत असताना िोिगाि हमी योिनेवि काम केलेल्या 

िाज्यातील ३४ सिल्ह्यातील हिािो मििुािंची १६६ कोटी रुपयािंची मििुी शासनाकडे 

मागील १७ ते ९० सदवस िकीत आह.े त्यामळेु या हातावि पोट असणाऱया मििुािंवि 

सणासदुीला उपासमािीची पाळी आली आह.े पालघि सिल्ह्यातील प्रलिंसबत मििुी 

सवामत िास्त असनू त्याची िक्कम २४ कोटी रुपयािंपेक्षा िास्त आह.े त्यामळेु 

शासनाच्या अक्षम्य कृतीचा सनषधे किण्यसाठी या आधी सदनािंक १७ माचम, २०२२ 

िोिी श्रमिीवी सिंघटनेच्या नेततृ्वाखाली मििुािंनी िव्हाि, मोखाडा तालकु्यातील 

तहसील कायामलयावि होळी पेटवनू शासनाच्या सविोधातील असिंतोषाला वाट करुन 

सदली होती. िोिगाि हमी योिनेवि काम किणािे बहुसिंख्य मििू आसदवासीबहलु 

सिल्ह्यातील तसेच मागास भागातील असनू शासनाच्या सविोधात या मििुािंमध्ये 

असेतोषाची भावना सनमामण झाली आह.े ऐन सणाच्या वेळी मििुािंची मििुी िकीत 

ठेवण्याच्या कािणाची उच्च स्तिावि चौकशी करुन दोषींवि योग्य ती कािवाई 

किण्यात यावी तसेच या गिीब मििुािंचि आतापयंत िकलेली मििुी त्यािंना तात्काळ 

अदा किण्यात यावी, या सवम मििुािंना सवलिंब भत्ता दखेील दणे्यात यावा आसण पनु्हा 

अशा प्रकािची अक्षम्य चकू होणाि नाही याची काळिी िोिगाि हमी सवभागाकडून 

घेण्यात यावी, ही बाब पॉई िंट ऑफ इन्फमेशनच्या माध्यमातनू मी उपसस्ित किीत 

आह.े सदि बाबतीत वस्तसुस्िती काय आह ेयाची मासहती शासनाने सभागहृाला द्यावी 

अशी दखेील मी सवनिंती किीत आह.े 

 सभापती : शासनाने ह े असधवेशन सिंपण्याआधी सन्माननीय सविोधी 

पक्षनेत्यािंना सवचािलेल्या पॉई िंट ऑफ इन्फमेशनची मासहती दणे्यात यावी. 

---- 
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एसटी कमगचाऱयाांच्या सांपाच्या 

पाई ांट ऑर् इन्र्मेशनबाबत 

 श्री. सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, मी पॉई िंट ऑफ इन् फमेशनच्या 

माध्यमातनू शासनाचे लक्ष वेध ूइसच्ितो की, एसटी महामिंडळाच्या सिंपाला आता ५ 

मसहने झाले ओहत. आिच गिंगापिू आगािाच्या सिंतोष चाबकूस्वाि यािंनी फाशी 

घेतली आह.े आत्महत्याग्रस्त एसटी कममचाऱयािंचा िवळपास १०० च्या वि आकडा 

झाला आह.े शासनाने एक ससमती नेमनू सनणमय घ्यावा, सनवेदन किावे अशी आपण 

सचूना केली होती.  पििंत ु सिकािकडून याबाबत कोणतेही सनवेदन झालेले नाही. 

सिकािला एसटी प्रश्नाच ेगािंभीयम आह ेका की, हा प्रश्न सिकािला सोडवायचा नाही, 

एसटी कममचाऱयािंचा सगिणी कामगाि किायचा आह े का ? सिकािची या प्रश्नावि 

नेमकी कोणती भसूमका आह ेह ेस्पष्ट होणे आता अत्यिंत गििेचे आह.े िोि कममचािी 

आत्महत्या किीत आहते. मात्र सिकाि डोळ्यािंवि पट्टी बािंधनू बसलले आह.े मी 

आपल्या माध्यमातनू सवनिंती कितो की, आपण सिकािला सनदशे द्यावेत आसण 

उद्यापयंत सभागहृामध्ये सिकािने एसटी कममचाऱयािंच्या बाबतीतील भसूमका स्पष्ट 

किावी. 

 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय,  हा सवषय अत्यिंत गािंभीयामने घेण्याचा 

असल्यामळेु आपण स्वत: दखल घेतली. आपल्या अध्यक्षतेखाली सिकािबिोबि 

बैठक झाली. बैठकीला माननीय परिवहन मिंत्री होते तसेच सवम सिंबिंसधत सवभागािंच े

ससचव होते. बैठकीत सनणमय झाला. १८ पैकी १६ मागण्या मान्य झाल्या. 

सवसलनीकिण नको, पििंत ुसातवा वेतन आयोग व इति मागण्या मान्य झाल्या. माननीय 

परिवहन मिंत्री निंति म्हणाले की, आम्ही माननीय मखु्यमिंत्री, माननीय उप मखु्यमिंत्री 

यािंच्याशी बोलतो. पििंत ु नेमके घोडे अडले कुठे ?  आपण या सवोच्च सभागहृात 

सनदशे सदले, आपण बैठक घेतली आसण सनणमय होत नसेल .... सन्माननीय सदस्य श्री. 

सदाभाऊ खोत यािंनी सािंसगतल्याप्रमाणे आता दोघािंनी फाशी घेऊन आत्महत्या केली. 

अिनू सकती बळी हवे आहते ? माझी आपल्याला हात िोडून सवनिंती आह ेकी, तमु्ही 

काय द्यायचे ते द्या, कमी िास्त किा. पििंत ुहा सवषय सोडसवणाि आहात की नाही ?  
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श्री. प्रवीण दिेकि .... 

तमु्ही त्यािंना काय व सकती दणेाि हा वादाचा सवषय होऊ शकतो. िोि बळी िात 

आहते. माझी हात िोडून सवनिंती आह े की, पॉई िंट ऑफ इन्फमेशनचा ििी सवषय 

असला तिी तो अत्यिंत गिंभीि आह.े आपण स्वत: यामध्ये हस्तके्षप करुन शासनाला 

मागमदशमन किावे. 

 सभापती : मला माननीय परिवहन मिंत्रयािंचे मागचे सनवेदन आठवत आह.े 

तेव्हा त्यािंनी स्पष्ट सािंसगतले होते की, माननीय उप मखु्यमिंत्री, माननीय मखु्यमिंत्री 

यािंच्याबिोबि बोलनू मी उत्ति दतेो. मी चौकशी कितो.  

 आपले टाईमटेबल ठिले आह.े मघाशी सदनाने सािंसगतले आह े की, वेळ 

मयामदा घालनू पढुील कायमक्रम करुन घ्यावा. त्यामळेु आता पॉई िंट ऑफ इन्फमेशनवि 

िास्त वेळ िायला नको. मी माननीय परिवहन मिंत्रयािंशी बैठक घेतो आसण माननीय 

परिवहन मिंत्री काय म्हणत आहते, त्याबाबतचे सनवेदन आपल्याला सािंगतो.  

 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, आपल्या दालनात बैठक घ्यावी. 

 सभापती : ठीक आह.े मी माननीय परिवहन मिंत्रयािंना बैठकीला बोलासवतो.  

---- 

         निंति श्री. खचे .... 
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पॉईटं ऑफ इन्फमेशनबाबत 

 ॲड.ननरांजन डािखरे : सभापती महोदय, अांबरनाथ नगरपानलकेमार्य त 

बाांधण्यात आलेल्या यपुीएससी,एमपीएससी िनशक्षण कें द्रामध्ये तीन ते  चाि 

सदवसािंपवूी अिंबिनाि नगिपासलकेचे सफाई कममचािी मद्यधुिंद अवस्िेत सापडले आह.े 

नगिपासलकेचे या वास्तकुडे दलुमक्ष होत आह.े अिंबिनाि येिील कोसवड 

हॉस्पीटलमधील बेड व इति सासहत्य ओपन ग्राऊिं डवि फेकल्याची घटना उघडकीस 

आली आह.े या बाबीकडे मी सभागहृाचे लक्ष वेध ू इसच्ितो की, अिंबिनाि 

नगिपासलकेकडून चकुीचा कािभाि व शहिाकडे दलुमक्ष सरुु आह े त्याबाबत 

शासनामाफम त सिंबिंसधत असधकािी कममचािी यािंच्यावि योग्य ती कािवाई किावी अशी 

माझी सवनिंती आह.े 

 सभापती : याबाबत शासनाचे उसचत कायमवाही किावी. 

      ------ 

सभापती : एक आसिमक बाबीचे िोटेसे सवधयेक सवधानसभते पास झाले 

आह.े माझी सभागहृाला सवनिंती आह ेकी, ह ेसवधेयक आपण पास करु या. सवलिंब 

शलु्क, व्याि, िीएसटी िकबाकी याबाबत तडिोड किणािे ह ेसवधेयक आह.े 
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 पृ.शी. : वस्त ूव सेवा कि निधेयक 

 L.A. BILL NO. IX OF 2022 

(A BILL TO PROVIDE FOR SETTLEMENT OF 

ARREARS OF TAX, INTEREST, PENALTY OR LATE 

FEE WHICH WERE LEVIED, PAYABLE OR IMPOSED, 

RESPECTIVELY, UNDER  5 VARIOUS ACTS 

ADMINISTERED BY THE GOODS AND SERVICE TAX 

DEPARTMENT AND FOR THE MATTERS CONNECTED 

THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.) 

 श्री.शिंभिूाि दसेाई (अिम िाज्यमिंत्री ) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने महािाष्ट्र सवधानसभेने सिंमत केल्याप्रमाणे सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमािंक 

९ वस्त ू व सेवा कि सवभागाकडून अिंमलबिावणी केल्या िाणाऱया सवसवध 

अनधननयमाांखाली जो आकारण्यात आला होता, िदये होता सकिं वा लादण्यात आला 

होता अशा अनकु्रमे कि,व्याि,शास्ती सकिं वा सवलिंब शलु्क यािंच्या िकबाकीची 

तडिोड किण्यासाठी आसण त्यािंच्याशी सिंबिंसधत सकिं वा तदानषुिंसगक बाबींसाठी तितदू 

किण्याकरिता सवधेयक मािंडतो. 

 सभापती : सवधेयक मािंडण्यात आले आह.े 

 श्री.शिंभिूाि दसेाई : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२० चे 

सव.स.सव.क्रमािंक ९ वस्त ूव सेवा कि सवभागाकडून अिंमलबिावणी केल्या िाणाऱया 

सवसवध अनधननयमाांखाली जो आकारण्यात आला होता, िदये होता सकिं वा लादण्यात 

आला होता अशा अनकु्रमे कि,व्याि,शास्ती सकिं वा सवलिंब शलु्क यािंच्या 

िकबाकीची तडिोड किण्यासाठी आसण त्यािंच्याशी सिंबिंसधत सकिं वा तदानषुिंसगक 

बाबींसाठी तितदू किण्याकरिता सवधेयक सवचािात घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव 

मािंडतो. 
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श्री.शिंभिूाि दसेाई... 

 असे किीत असतािंना मी सभागहृाच्या सनदशमनास आण ूइसच्ितो की, भाितीय 

सिंसवधानाच्या अनचु्िेद २०७, खिंड (१) द्वािे महािाष्ट्राच्या िाज्यपालािंना प्रदान 

किण्यात आलेल्या शक्तींचा वापि करुन त्यािंनी ह े सवधेयक महािाष्ट्र 

सवधानपरिषदसेमोि मािंडण्यासाठी सशफािस केली आह.े 

प्रश्न मतास टाकून सिंमत झाला. 

 सभापती : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े आता मी सवधयेक 

खिंडश: सभागहृाला सादि कितो. सशफािशी किावयाच्या असल्यास सदस्यािंनी 

मािंडाव्यात. 

 (खिंड २ ते २० (दोन्ही ससम्मसलत) खिंड १, सिंपणूम शीषमक व हतेवुाक्य ह ेएका 

पाठीमागनू एक याप्रमाणे सवचािात घेण्यात आले. त्यािंच्या बाबतीत कोणतीही 

सशफािस किण्यात आली नाही.) 

 सभापती : ज्याअिी, परिषदसे कोणतीही सशफािस किावयाची नाही, 

त्याअिी, कोणत्याही  सशफािशीसशवाय ह ेसवधयेक सवधानसभेकडे पित पाठसवण्यात 

येईल. 

     ------- 
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 पृ.शी. : िाज्यातील सिल्हा परिषदा व महानगिपासलकािंच्या 

    शाळेत सशकत असलेल्या खलु्या, ओबीसी, एसटी,

    व्हीिेएनटी,एसबीसी व इति समदुायातील मलुािंना 

    गणवेश सदला िात नसणे 

 मु.शी. : िाज्यातील सिल्हा परिषदा व महानगिपासलकािंच्या 

     शाळेत सशकत असलेल्या खलु्या, ओबीसी, एसटी,

     व्हीिेएनटी,एसबीसी व इति समदुायातील मलुािंना 

     गणवेश सदला िात नसणे  यासिंबिंधी सवमश्री अमिनाि 

     िाििूकि, सवक्रम काळे, ससतश चव्हाण, असभिीत 

    विंिािी, सव.प.स., यािंनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 श्री.अमिनाि िािकूि (नािंदडे स्िासनक प्रा.सिंस्िा) : सभापती महोदय, मी 

सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या 

अनमुतीने सन्माननीय शालेय सशक्षण मिंत्रयािंचे लक्ष वेध ू इसच्ितो आसण त्याबाबत 

त्यािंनी सनवेदन किावे, अशी सवनिंती कितो.   

 "िाज्यातील सिल्हा परिषदा तिा मनपािंच्या शाळेत सशकत असलेल्या 

अनसुसूचत िाती, िमातीच्या दारिद््रयिेषेखालील मलुािंना मोफत गणवशेाचे वाटप 

होत असणे, मात्र यात खलु्या, ओबीसी, एसटी, सव्हिेएनटी, एसबीसी आसण इति 

समदुायातील मलुािंना गणवेश सदला िात नसणे,  यात सदव्यािंग मलेु असतील तिीही 

गणवेश सदला िात नसणे, यामळेु िातीय भेदभावाची भावना शालेय िीवनापासनूच 

मळू धित असण,े ह ेआतापयंत मोठ्या प्रमाणात चाल ूअसणे, सध्या काळ बदलत 

चालला असनू त्यानसुाि ध्येयधोिणािंमध्ये  सामासिक मानससकता बदलत असल्याचा 

सिंदभम लक्षात घेता गििेनसुाि बदल होणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा व्यक्त होणे, 

शाळेत भेदाचे नव्ह ेति समतेचे सशक्षण सदले िात असणे, मात्र गणवेश वाटपातील 

भेदाममुळे असमानतेच े मलू्य रुित असणे, सशक्षण ह े सवद्यािी व पालकािंना 

सिंसवधासनक दृष्टी दणेािे माध्यम असणे, बालमनावि   भेदभावाचे अमिंगल सिंस्काि 

होऊ नयेत यासाठी शासनाने या नसवन आसिमक वषामत िाज्यातील सिल्हा परिषदा व  
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श्री.अमिनाि िाििूकि 

मनपा शाळािंमधील सवमच सवद्यार्थयांना  मोफत गणवेश दणे्यात यावा अशी आग्रही 

मागणी होत असणे, पििंत ु त्याबाबतच्या कायमवाहीस शासनाकडून होत असलेला 

सवलिंब, परिणामी िाज्यातील िनतेत पसिलेले असिंतोषाचे वाताविण व नािािीची 

भावना, शासनाने याबाबत तातडीने किावयाची कायमवाही व शासनाची प्रसतसक्रया." 

 श्री. प्रा.वषाम गायकवाड   (शालेय सशक्षण मिंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 
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(सभापती स्थानी तागलका सभापती श्री.गवक्रम काळे) 

 श्री.अमिनाि िािकूि : सभापती महोदय, िाज्यातील सिल्हा परिषदा व 

महानगिपासलकािंच्या शाळेत सशकत असलेल्या अनसुसूचत िाती िमातीच्या व 

दारिद््रय िेषेखालील मलुामलुींना व खलु्या प्रवगामतील मलुा मलुींना मोफत गणवशे 

वाटपाबाबत ही लके्षवधी सचूना उपसस्ित केली आह.े माझा प्रश्न असा आह ेकी, 

िाज्यातील खलु्या प्रवगामतील सवम मलुींना गणवेश वाटप किण्यात येत आह.े आपल्या 

िाज्यात महािाष्ट्र शासनामाफम त गणवेश वाटप किण्यात येतो. यामध्ये एस.सी., 

एस.टी. व दारिद््रय िेषेखालील मलुािंना गणवशे वाटप किण्यात येत आह.े पििंत ुयामध्ये 

ओबीसी, व्हीिएेनटी, एसबीसी व खलु्या प्रवगामतील मलुािंना गणवेश सदला िात 

नाही. त्यामळेु मलुािंमध्ये भेदभाव केल्यासािख े वाटते. त्यामळेु खलु्या प्रवगामतील 

मलुािंना गणवेश वाटप किण्यात येतील काय ? 

 प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यािंनी िो प्रश्न 

सवचािला त्याबाबत मी सािंग ूइसच्िते की, गणवेश वाटपाची योिना १९७९-८० मध्ये 

सरुु झाली होती. सरुुवातीला ही योिना अनसुसूचत िाती, िमाती व भटक्या सवमकु्त 

िातीमधील पसहली ते चौिीच्या सवद्यार्थयांसाठी होती. हळूहळू या योिनेचे स्वरुप 

बदलत गेले. स्त्री साक्षिता प्रमाण वाढावे म्हणनू मलुींचा सहभाग वाढसवण्याचा सनणमय 

घेण्यात आला. सध्या समग्र सशक्षणाच्या माध्यमातनू शासकीय व स्िासनक स्विाज्य 

सिंस्िािंच्या शाळािंमधील पसहली ते आठवीच्या सवम मलुींना तसेच अनसुसूचत 

िाती,िमातीचे सवम मलेु व मलुी तसेच दारिद््रय िेषेखालील पालकािंच्या मलुािंना 

मोफत गणवेश दणे्यात येतो. प्रत्येक सवद्यार्थयांना दोन गणेवशासाठी ६०० रुपयात 

दणे्यात येतात. स्िासनक पातळीवि शालेय सशक्षण ससमतीच्या माध्यमातनू ते दणे्यात 

येतात. सन्माननीय सदस्यािंनी असा प्रश्न सवचािला की, गणवेशाचे वाटप सवम 

प्रवगामतील मलेु व मलुींना दणे्यात यावा. ही बाब शासनाला मान्य आह.े शालेय 

िीवनापासनू मलुािंमध्ये वेगळे वाताविण नसावे. त्यासिंदभामतील प्रस्ताव सादि 

किण्यात आलेला आह.े िाज्यात ३६ लाख ०७ हिाि २९२ सवद्यािी या योिनेचा 

लाभ घेत आहते. सवम सवद्यार्थयांना या योिनेचा लाभ दणे्यास सरुुवात केली ति उवमरित  
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प्रा.वषाम गायकवाड... 

सवद्यार्थयांची सिंख्या १२ लाख ६० हिाि ७४४ इतकी आह.े या मलुािंसाठी एकूण ७५ 

कोटी ६४ लक्ष रुपये गणवेशासाठी लागणाि आहते. या िकमेचा प्रस्ताव सवत्त 

सवभागाकडे अगोदि सादि किण्यात आला आह.े सवत्त मिंत्री महोदयािंशी याबाबत 

माझी चचाम झाली आह.े शालेय िीवनापासनू भदेभाव बिंद झाला पासहिे ही आपली 

सवांची एकच इच्िा आह.े या सिंदभामत सवत्त सवभागाकडे शालेय सशक्षण सवभागाकडून 

पाठपिुावा केला िात आह.े 

     -------- 
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 पृ.शी. : धमामदाय आयकु्तािंकडे नोंदणी असलेल्या शैक्षसणक 

     सस्िािंना मालमत्ता कि लाग ूनसण े

 मु.शी. : धमामदाय आयकु्तािंकडे नोंदणी असलेल्या शैक्षसणक 

     सस्िािंना मालमत्ता कि लाग ूनसणे यासिंबिंधी सवमश्री. 

     कसपल पाटील, सवक्रम काळे, ससतश चव्हाण,  

     डॉ.सधुीि तािंबे,  सव.प.स.यािंनी सदलेली लक्षवेधी  

     सचूना. 

 श्री. कसपल पाटील   (मुिंबई सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदय, मी सनयम 

१०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या 

अनमुतीने सन्माननीय नगि सवकास मिंत्रयािंच ेलक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्यािंनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनिंती कितो. 

 "प्रािंसतक महानगिपासलका असधसनयम, १९४९ नसुाि (In the 132 (1) (b) 

of Bombay Provincial Municipal Corporation Act प्रमाणे) धममदाय 

आयकु्तािंकडे नोंदणी असलेल्या शैक्षसणक सिंस्िािंना मालमत्ता कि लाग ू नसणे, 

मा.सवोच्च न्यायालयानेही चॅरिटेबल शैक्षसणक सिंस्िािंना हा कि लाग ूनसल्याचे स्पष्ट 

सनणमय सदलेले असणे, त्याप्रमाणे In the High Court of Judicature at 

Bombay Nagpur Bench, Nagpur यािंनी सधु्दा यासिंदभामत महािाष्ट्रातील 

शैक्षसणक सिंस्िािंना मालमत्ता कि लाग ूनाही असे सनणमय सदले असणे, या पाश्वमभसूमवि 

पिभणी महानगिपासलका अिंतगमत खािगी सशक्षण सिंस्िािंना पिभणी महापासलकेने 

मालमत्ता किाबद्दल कोटामचा मनाई हुकूम असताना दखेील महानगिपासलकेच्या 

असधकाऱयािंनी सशक्षकािंना तसेच सवद्यार्थयांना हाकलवनू बेकायदशेीिरित्या शाळेला 

ससल किणे, कािंचन सत्रिंबक कात्रवुाि कणमबधीि सवद्यालय, एम.आय.डी.सी. परिसि, 

पिभणी या शाळेला सदनािंक ४ फेब्रवुािी, २०२२ िोिी कोटामने स्टे सदलेला असताना, 

शाळा सरुु असताना व एम.पी.एस.सी. च्या परिक्षा सरुु असताना तसेच १० वी व १२ 

वीचे पॅ्रसक्टकल सरुु असताना, हुकूमशाही पध्दतीने बेकायदशेीिरित्या शाळेला ससल  
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श्री.कसपल पाटील.... 

लावणे, हा कोटामच्या आदशेािंचा भिंग असनू त्याप्रकिणी सिंबिंसधत असधकाऱयािंवि गनु्हा 

दाखल करुन कािवाई किण्याची मागणी सिंस्िािंकडून, सशक्षक, पालक व 

सवद्यार्थयांकडून किण्यात येणे, याबाबत शासनाने तातडीने किावयाची उपाययोिना 

व कायमवाही."         

 श्री. प्रािक्त तनपिेु  (नगि सवकास िाज्यमिंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 तागलका सभापती (श्री.गवक्रम काळे) : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि 

ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 
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 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, हा प्रश्न केवळ एका महानगिपासलकेचा 

नसनू सिंपणूम िाज्यातील मोठ्या शहिािंचा आह.े प्रापटी टॅक्स मधनू सवम शाळा व सशक्षण 

सिंस्िािंना वगळले पासहिे. लक्षवेधी सचूनेच्या सनवेदनात या प्रश्नाला िोडी बगल 

सदलेली आह.े पिुा, अचाम, सावमिसनक धमामदाय यासाठी वापिण्यात येत असलेल्या 

इमािती व िसमनीवि सामान्य कि भिणा किण्यापासनू सटू दणे्यात आली आह.े 

िाज्यातील सवम सशक्षण सिंस्िािंना त्या अनदुासनत असो की, सवनाअनदुासनत असो 

त्यािंना या किातनू वगळले पासहिते ते सिकाि किणाि आह ेकाय ? 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, असधसनयमात स्पष्ट तितदू आह ेकी, 

महानगिपासलका असधसनयमातील कलम १३२ नसुाि िेिे चॅरिटी होते त्या सठकाणी 

सामान्य कि आकारु नये. ह ेकिीत असताना या कलमात बिेच मदु्द ेसदलेले आहते. 

अशी सिंस्िा इमाितीचे भाडे घेता काय ह ेतपासनू पाहणे गििेचे आह.े उदात्त हतेनेू 

शासनाने ही तितदू केली आह.े एखादी सशक्षण सिंस्िा दसुऱया कामासाठी इमाितीचा 

उपयोग किते काय ह े तपासनू पाहण्याची गिि आह.े पिभणी येिील ही शाळा 

अपिंगासाठी चालसवण्यात येत आह.े यामध्ये महानगिपासलकेचे असे म्हणणे होते की, 

बील आकािल्या निंति त्या सिंस्िेनी सवम कागदपते्र सदली आसण त्यामध्ये ते ससध्द झाले 

ति महानगिपासलका कि आकािणी किणाि नाही. 

 श्री.कसपल पाटील :  सभापती महोदय, मिंत्री महोदयािंनी सािंसगतले की, 

कायद्यात तितदू आह.े ज्या धमामदाय सिंस्िा आहते त्यािंना कायद्यातनू सटू दणे्यात 

आली आह.े अशा सवम सशक्षण सिंस्िािंना िाज्य शासन मालमत्ता किातनू वगळेल   

काय ?  ज्या सिंस्िेने व्यावसासयक काही सरुु केले असेल ति त्यासाठी वेगळा टॅक्स 

लागेल.  सशक्षण सिंस्िािंना यातनू वगळले पासहिे. वाििंवाि महानगिपासलका मालमत्ता 

कि वाढसवत असते. त्याचा  भदुडं सिंस्िािंना पडतो. गेल्या अनेक वषामपासनू वेतनेत्ति 

अनदुान समळालेले नाही. त्यामळेु सशक्षण सिंस्िािंना दखेभाल दरुुस्ती किणे कठीण होत 

आह.े अशा वेळी कायद्यातील तितदुीनसुाि शासनाकडून हा सनणमय सवम सठकाणी 

अिंमलात आणला िाईल काय ? 
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 श्री.प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय,  कायद्यातील तितदू स्वयिंस्पष्ट आह,े हा 

सनणमय लाग ूआह.े  सिंस्िेने असे ससध्द केले पासहिे की, आमचा दसुिा कोणताही 

व्यवसाय नाही. महानगिपासलका कायद्यानसुाि कायमवाही किते. कलम १३२ (ब) 

बाबत आपणण सािंगत आहात. पििंत ु१३२ (२) आह.े त्यामळेु इति बाबी तपासनू 

काही नसेल ति महानगिपासलका किातनू माफी दईेल. िाज्यात सवम सठकाणी हा सनणमय 

लाग ूआह.े 

        या निंति श्री.बोिले... 
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श्री.असभिीत विंिािी : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील 

यािंनी अत्यिंत चािंगल्या सवषयावि लक्षवेधी सचूना उपसस्ित केलेली आह.े सदि 

लक्षवेधी सचूनेला िे उत्ति सदलेले आह ेत्यामध्ये िोडी सवसिंगती आह.े िाज्यात िी 

सशक्षण व्यवस्िा आह ेत्यामध्ये बॉम्बे पसब्लक ट्रस्ट ॲक्ट आसण इिंसडयन सोसायटी 

िसिस्टे्रशन ॲक्ट अिंतगमत ज्या सिंस्िा िसिस्टडम आहते ती एक सोय आह.े त्यामध्ये 

अनदुासनत सकिं वा सवनाअनदुासनत महासवद्यालय असा प्रकाि आह.े दसुिे म्हणिे 

लोकल सेल्फ गव्हममेंटच्या माध्यमातनू सिल्हापरिषद, नगिपरिषद सकिं वा 

महानगिपासलकेची शाळा चालसवण्याची वेगळी व्यवस्िा आह.े सवम प्रकािच्या 

सशक्षण सिंस्िािंना हा सनयम लाग ूआह ेसकिं वा त्यािंना टॅक्समध्ये एक्झम्पशन आह ेकाय 

असा सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील यािंचा प्रश्न आह.े मिंत्री महोदयािंनी सािंसगतले 

की, ज्या धममदाय सिंस्िा आहते त्यािंना ह ेलाग ूआह.े पििंत ुधममदाय सिंस्िािंची व्याख्या 

खपू मोठी आह.े मी सािंसगतल्याप्रमाणे लोकल सेल्फ गव्हममेंट वगळता िाज्यातील सवम 

प्रकािच्या अनदुासनत सकिं वा सवनाअनदुासनत सशक्षण सिंस्िा बॉम्बे पसब्लक ट्रस्ट ॲक्ट 

अिंतगमत िसिस्टडम आहते. त्या सवम सिंस्िािंना ॲक्झम्पशन आह ेकाय ? 

श्री.प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, ॲक्टमध्ये सावमिसनक धममदाय 

प्रयोिनासाठी असे म्हटले आह.े येिे दसुऱया कोणत्याही ॲक्टचा सिंदभम घेतलेला 

नाही. ज्या इमाितीला प्रॉपटी टॅक्स लावण्यात येणाि आह ेत्या इमाितीचे प्रयोिन काय 

आह ेआसण ते पणूमत: धममदाय प्रयोिनासाठी असेल ति उदाहिणािम एखादी शाळा 

सवद्यार्थयांकडून फी आकाित असेल ति ते धममदाय प्रयोिन होऊ शकत नाही. त्यामळेु 

आमचे म्हणणे आह ेकी, पणूमपणे धममदाय असेल ति सनसितपणे ही सटू लाग ूहोते.  

श्री.ियिंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, मिंत्री महोदयािंनी सरुुवातीला िे उत्ति 

सदले ते बिोबि होते. आपण दसुऱया प्रश्नाला उत्ति दतेाना फी घेणाि असे सािंसगतले. 

सशक्षण सिंस्िा फी घेणािच आहते. िायगड सिल्ह्यात ग्रामीण भागातील शाळािंकडून 

टॅक्स आकािणी केली िात नाही. महाड, असलबाग नगिपासलका टॅक्स आकाित 

नाही. मिंत्री महोदयािंनी या सिंदभामत स्पष्टीकिण सदले पासहिे. मुिंबई महानगिपासलका  

 



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) U - 138 

GRB/AKN/KTG प्रिम श्री.खचे 13:30 

 

 

श्री.ियिंत प्र.पाटील...... 

के्षत्र वगळले ति ग्रामीण भागात चाि गावािंसाठी एक हायस्कूल असते. मग तो टॅक्स 

िािंबला ति फािसा फिक पडत नाही. िाज्य शासनाने या सिंदभामत तीन परिपत्रके 

काढलेली आहते. आपण फी बाबत सािंगतले. शाळेने फी घेतली नाही ति शाळा 

चालणािच नाही. शासनाने परिपत्रक काढलेले आह,े कायदा केलेला आह.े पििंत ुत्या 

सिंदभामत स्पष्टीकिण किणे आवश्यक आह.े चॅरिटी  ॲक्ट अिंतगमत शाळा िसिस्टि होते, 

सिंस्िा मान्यता घेते, खािगीमध्ये मान्यता दणे्याची पद्धती नाही. आपण या सिंदभामत 

स्पष्टीकिण किणािे परिपत्रक सनगमसमत किणाि आहात काय ? 

श्री.प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, मी मघाशीच सािंसगतले की, ॲक्टमध्ये 

स्वयिंस्पष्ट तितदू आह.े कलम १३२ (ब) चा आधाि घेतला िातो. पििंत ुकलम १३२ 

मध्ये आणखी उप कलम आहते. माझे असे म्हणणे आह ेकी, ॲक्ट स्वयिंस्पष्ट आह.े 

श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, कायद्यात तितदू आह ेह े आम्हाला 

मासहती आह.े त्यामळेुच आम्ही प्रश्न सवचािलेला आह.े आपण फी घेण्यास पिवानगी 

दतेा. इयत्ता १ ली पासनू इयत्ता १० वी पयंत ५ रुपये फी घेतली िात.े मग ती फी 

घेतल्यानिंति प्रॉपटी टॅक्स सकती द्यावा लागणाि आह े? प्रॉपटी टॅक्स शिंभिपट आह.े 

म्हणिे एका अिामने रुपया, दोन रुपये फी घेतली िाते आसण िास्त प्रमाणात टॅक्स 

द्यावा लागतो. त्यामळेु कायद्यातील तितदुीची अिंमलबिावणी झाली पासहिे. 

िाज्यातील कोणत्याही सशक्षण सिंस्िेला मालमत्ता कि लागणाि नाही. (...अडिळा...) 

त्यासाठी महानगिपासलकेची १ रुपया, ५ रुपये फी आह.े माननीय िाज्यमिंत्री नवीन 

आहते. आता सिकाि सत्तेवि येऊन अडीच वषे झालेली आहते. आपण कल्याणकािी 

िाज्याचे प्रसतसनधी आहोत. आम्ही कायदा समिनू घेण्यासाठी वसकलािंकडे िाऊ. 

आपण कायद्यातील कलम वाचनू दाखव ू नये. आम्हाला कायदा मासहती आह.े 

कायद्याची अिंमलबिावणी होत नाही म्हणनू आम्ही प्रश्न सवचािलेला आह.े आपण 

एका बािलूा कायद्यातील कलम वाचनू दाखसवता आसण दसुऱया बािलूा तमु्ही फी 

घेता म्हणनू तमु्हाला प्रॉपटी टॅक्स लागेल असे सािंगता. आपण ह ेसवधान मागे घ्यावे.  
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श्री.प्रािक्त तनपिेु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यािंनी कायद्यातील एका 

कलमाचा उल्लेख केला. त्यामळेु मी कायद्यातील कलम वाचनू दाखसवले. मी 

कायद्यातील उवमरित तितदू सनदशमनास आणनू सदलेली आह.े सन् माननीय सदस्यािंनी 

अमकू कलमान्वये प्रॉपटी टॅक्स आकािता येत नाही असे सािंसगतले. त्यामळेु मी 

कायद्यातील कलम वाचनू दाखसवले. पििंत ु कायद्यात उप कलम दखेील आहते. 

प्रोससिि कशी फॉलो केली पासहिे ह े मी सािंसगतले आह.े सदि लक्षवेधी सचूनेत 

महानगिपासलकेचा उल्लेख केलेला आह.े महानगिपासलकेचे ॲक्ट वेगळे आहते 

आसण नगिपासलकेचे ॲक्ट वेगळे आहते. महानगिपासलकेच्या ॲक्टमध्ये िि 

अनदुासनत शाळा असेल, अनदुासनत शाळेत फी घेतली नसेल ति सनसश्तपणे तितदू 

आह.े  

तागलका सभापती (श्री.गवक्रम काळे) : मी सभागहृाला सािंग ूइसच्ितो की, 

यामध्ये िोडी सिंसदग्धता आह.े महानगिपासलका, नगिपासलकािंचा सवषय आह.े िाज्य 

शासनाला या सिंदभामत धोिणात्मक सनणमय घ्यावा लागले. सभापती महोदयािंनी 

माननीय मिंत्री, िाज्यमिंत्री, सिंबिंसधत असधकािी व सिंबिंसधत सन्माननीय सदस्यािंसमवेत 

त्यािंच्या दालनात या प्रकिणी बैठक आयोसित किण्याबाबत सचूना सदलेल्या आहते.  

--------- 
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पृ.शी. : शेतकऱयािंना किममाफी तसेच प्रोत्साहनपि िक्कम 

सवनासवलिंब अदा किण्याबाबत  

मु.शी. : शेतकऱयािंना किममाफी तसेच प्रोत्साहनपि िक्कम 

सवनासवलिंब अदा किण्याबाबत सवमश्री चिंद्रशेखि 

बावनकुळे, प्रवीण दटके, प्रसवण दिेकि, सविय ऊफम  

भाई सगिकि, डॉ.परिणय फुके, सवमश्री सिेुश धस, 

सदासशव खोत, प्रसाद लाड, गोसपचिंद पडळकि, 

डॉ.िणसित पाटील, ॲड.सनलय नाईक, सवमश्री 

िमेशदादा पाटील, चिंदभुाई पटेल, ॲड.सनििंिन 

डावखिे, सवमश्री िामदास आिंबटकि, नागोिाव गाणाि, 

प्रसवण पोटे-पाटील, िमेश किाड, सव.प.स. यािंनी 

सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 

 श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे (नागपिू स्िासनक प्रासधकािी सिंस्िा) : सभापती 

महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक 

महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय सहकाि मिंत्रयािंच ेलक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत 

त्यािंनी सनवेदन किावे, अशी सवनिंती कितो. 

 िाज्य सिकािने मिंत्रीमिंडळाच्या पसहल्याच बैठकीत शेतकऱयािंच्या किममाफीचा 

सनणमय घेण्यात येऊन तद्निंति सदनािंक २८ सडसेंबि, २०१९ िोिी किममाफीचा आदशेही 

सनगमसमत किण्यात आलेला असताना आिसमतीस दोन वषांचा कालावधी उलटून 

गेला तिीही िाज्यातील ३५ हिाि ६२९ शेतकऱ यािंना १५६ कोटी रुपयािंची किममाफी 

समळालेली नसणे, िकबाकी असलेल्या शेतकऱ यािंना किममाफी दणे्याबाबत 

शासकीय सनणमय सनगमसमत किण्यात येणे, मात्र सनयसमत किमफेड किणाऱ या 

शेतकऱ यािंना प्रोत्साहनपि ५० हिाि रुपये दणे्याची घोषणा िासहि केलेली असताना 

आिसमतीस प्रोत्साहनपि िक्कम दणे्याच्या सिंदभांत शासनाने सनणमय घेतलेला नसणे, 

शासनाच्या या बोगस घोषणलेा किं टाळून मागील २ वषांत २००० हून असधक 
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श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे........ 

शेतकऱयािंनी किमबािािीपणामळेु आत्महत्या करुन आपले िीवन सिंपसवल्याचे समोि 

येण,े सनयसमत किमफेड किणाऱया शेतकऱयािंना प्रोत्साहनपि ५० हिािाची िक्कम अदा 

किण्यास शासनाद्वािे िाणीवपवूमक सवलिंब किण्यात येत असणे, त्यामळेु 

शेतकऱयािंमध्ये शासनाप्रती पसिलेला तीव्र असिंतोष व सिंतापाची भावना, शासनाने 

िाहीि केल्याप्रमाणे शेतकऱयािंना किममाफी तसेच प्रोत्साहनपि िक्कम सवना सवलिंब 

अदा होण्याचे दृष्टीने शासनाने तातडीने किावयाची कायमवाही व शासनाची 

प्रसतसक्रया." 

 श्री.बाळासाहबे पाटील (सहकाि मिंत्री ) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो/ठेवते. 

 तागलका सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 ( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

---------- 
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 श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, महात्मा िोसतिाव फुले शेतकिी 

किममकु्ती योिनेंतगमत ३५ लाख १० हिाि शेतकऱयािंनी किममाफीसाठी अिम केले 

होते. शासनाने ३२ लाख ८२ हिाि शेतकऱयािंना सिंगणकीय क्रमािंक सदला. शासन 

उवमरित २ लाख ८२ हिाि शेतकऱयािंसवषयी कोणता सनणमय घेणाि आह े? आपण 

याबाबत कोणतेही उत्ति सदलेले नाही. एकूण २ लाख ८२ हिाि शेतकऱयािंच े

सिंगणकीकिण न झाल्यामळेु त्यािंना किममकु्ती योिनेचा लाभ समळालेला नाही. शासन 

या सिंदभामत कोणता सनणमय घेणाि आह े? आपण ३२ लाख ८२ हिाि शेतकऱयािंचे 

सिंगणकीकिण केले. त्यापैकी ३१.६३ लाख शेतकऱयािंऱया आधाि क्रमािंकाची नोंद 

किण्यात आली. त्यातील १ लाख १ हिाि शतेकिी िासहलेले आहते. ३ लाख ८३ 

हिाि शेतकऱयािंनी किममकु्तीसाठी अिम करुन सदु्धा त्यािंना किममकु्ती योिनेचा लाभ 

समळालेला नाही. त्यामळेु शेतकिी आत्महत्या किीत आहते. ३ लाख ८३ हिाि 

शेतकऱयािंनी किममकु्तीसाठी अिम केलेले आहते. आपण त्यािंना सकती सदवसात 

किममकु्तीचा लाभ दणेाि आहात ? दसुिे म्हणिे ऑनलाईन नोंदणी किताना काही 

शेतकिी सटुलेले आहते. योिना तीच आह.े आपण ३ लाख ८३ हिाि 

शेतकऱयािंसवषयी कोणता सनणमय घेणाि आहात ? तसेच िे लोक यातनू सटुलेले आहते 

त्यािंना ३ मसहन्यािंचा वेळ वाढवनू दणे्यात येणाि आह ेकाय, त्यािंना पनु्हा सिंधी दणे्यात 

येणाि आह ेकाय ? कािण त्यािंना सिंधी न समळाल्यामळेु ते अस्वस्ि झालेले आहते. 

आपण तीन-चाि वेळा सिंधी सदली. पििंत ुत्यािंना लाभ समळालेला नाही. आपण त्यािंना 

तीन मसहने वाढवनू दणेाि आहात काय ? माझा सतसिा प्रश्न असा आह ेकी, शासनाने 

अिमसिंकल्पात ५० हिाि रुपये प्रोत्साहनपि अनदुान दणे्यासाठी तितदू केलेली आह.े 

मी शासनाचे असभनिंदन कितो. २० लाख शेतकऱयािंना त्याचा लाभ समळणाि आह.े 

त्यासाठी ३० िनू, १५ ऑगस्ट अशी तािीख सनसित किण्यात येणाि आह ेकाय ? 

आपण अिमसिंकल्पीय भाषणात या सिंदभामत उल्लेख केलेला आह.े आपण 

अिमसिंकल्प मिंििू झाल्यानिंति २० लाख शेतकऱयािंचे ५० हिाि रुपयािंचे अनदुान सकती 

सदवसात दणेाि आहात ? 
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 श्री.बाळासाहबे पाटील : सभापती महोदय, महासवकास आघाडी सिकाि 

सत्तेवि आल्यानिंति सिकािने ज्या शेतकऱयािंनी अल्प मदुतीचे पीक किम घेतले होत े

 त्यािंच्यासाठी महात्मा िोसतिाव फुले शेतकिी किममकु्ती योिना िाहीि केली. सदि 

योिनेसाठी ३२ लाख ८२ हिाि पात्र खातेधािक आहते, ही गोष्ट बिोबि आह.े 

बँकािंनी पढुकाि घेऊन ऑनलाईन मागणी किावी अशी योिना होती. त्यामध्ये काही 

खातेधािक अपात्र ठिले, ही गोष्ट बिोबि आह.े इन्कम टॅक्स भिणािे सकिं वा सिंचालक 

मिंडळी असतील ति ते अपात्र ठिलेले आहते.  

        यानिंति श्री.सािंगळे...... 
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श्री.बाळासाहबे पाटील..... 

साधािणत: ३२ ते ३७ लाख खात्यािंचे आधाि प्रमासणकिण झालेले आह.े अद्याप ४५ 

हिाि लोकािंचे आधाि प्रमासणकिण िासहलेले आह.े आधाि प्रमासणकिण झालेले आह े

पििंत ुत्यािंच्या खात्यात िक्कम न हस्तािंतरित झालेले  ५४ हिाि लोक आहते. शासनाने 

सदि योिना िाहीि केल्यानिंति िाज्यात २-३ मसहन्यािंमध्ये किोनाचा प्रादुमभाव सरुु 

झाला. परिणामी िाज्यात महसलुामध्ये काही अिंशी वाढ होऊ शकली नाही. त्यामळेु 

सदि योिनेमध्ये खिंड सनमामण झाला ही बाब आपल्याला नाकािता येणाि नाही. 

ज्याप्रमाणे तितदू होत आह ेत्यानसुाि आपण ही योिना पणूम किीत आहोत. िे लोक 

सनयसमतपणे किम फेडत आहात त्यािंच्या सिंदभामत माननीय सवत्त मिंत्रयािंनी 

अिमसिंकल्पामध्ये घोषणा केली आह.े या आसिमक वषामत ती सवम िक्कम शेतकऱयािंना 

दणेाि आहोत. त्यानिंति ही योिना पणूम होईल. ही योिना असतशय चािंगल्या प्रकािची 

आह.े सदि योिनेमध्ये काही प्रश्न सनमामण झालेले आहते. त्यात काही िणािंचे आधाि 

प्रमासणकिण झालेले आहते, पििंत ु त्यातील अनेक िण पिगावी सकिं वा पिदशेामध्ये 

गेलेले आहते. काही सठकाणी आधाि प्रमासणकिण झाल्यानिंति लाभ हस्तािंति न 

झालेल्या शेतकऱयािंची सिंख्या ५४ हिाि इतकी आह.े त्यािंच्याकरिता २०० कोटी रुपये 

वगम किण्यात आलेले आहते. या मसहन्याअखिे त्याबाबतची सवम प्रसक्रया पणूम केली 

िाईल. मळू योिनेमध्ये ज्यािंचे आधाि प्रमासणकिण पणूम झालेले आह.े पििंत ु

त्यािंच्याकरिता दणे्यात येणािी काही िक्कम अपणूम होती. त्यािंच्याकरिता सदि 

कायमवाही केलेली आह.े दसुिा प्रश्न असा उपसस्ित किण्यात आला आह ेकी, सदि 

योिनेमध्ये पात्र असलेल्या मयत किमदािाच्या बाबतीत बँकािंमध्ये ज्या वािस नोंदी 

किण्यात आलेल्या आहते त्याचा तपशील घऊेन त्याबाबत त्यािंना लाभ दणे्याची 

प्रसक्रया सनसितपणे लवकिात लवकि पणूम केली िाईल. तसेच बँकािंमध्ये काही 

मासहती अपलोड किीत असताना त्यात काही चकुा झालेल्या आहते.  काही बँकाच े

िाष्ट्रीयकृत बँकािंमध्ये सवसलनीकिण झाले. त्यामळेु काही िक्कम अपणूम  िासहली. िाज्य 

शासनाची ही महत्त्वाकािंक्षी योिना आह.े ती योिना लवकिच पणूम करु.  
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 श्री.अमिनाि िाििूकि : सभापती महोदय, महासवकास आघाडी शासनाने 

किममाफीच्या घेतलेल्या सनणमयाबद्दल तसेच शेतकऱयािंना ५० हिाि रुपयािंच े

प्रोत्साहनपि अनदुान सदल्याबाबत मी शासनाच े असभनिंदन कितो. महािाष्ट्र सकिं वा 

नािंदडे सिल्हा असो, ज्या शेतकऱयािंना मळू किममाफी झाली आह ेत्याबाबत आम्ही 

बैठक घेतली असता आम्हाला अशी मासहती समळाली की, अनेक शेतकऱयािंचे किम 

अद्याप माफ झालेले नाही. मिंत्री महोदय, आपण या सिंदभामत आपल्या दालनात बैठक 

घेऊन सदि किममाफी दणे्याासिंबिंधी सनणमय घेणाि आहात का ? 

 श्री.बाळासाहबे पाटील : सभापती महोदय, मी सरुुवातीलाच सािंसगतले होत े

की, या सिंदभामत बँकािंकडे ऑनलाईन मागणी किायची होती. सदि योिनेमध्य े

शेतकऱयािंची आकडेवािी सनसित झालेली आह.े त्यामळेु त्या आकडेवािीमध्ये आता 

वाढ होऊ शकत नाही. त्यामळेु ज्यािंनी ऑनलाईन मागणी केली होती, त्यात आधाि 

प्रमासणकिण सकिं वा शेतकिी आढळून येत नसणे अशा प्रकािच्या काही अडचणी 

आल्या होत्या. तेवढयाच लोकािंची किम प्रकिणे िासहलेली आहते. त्या व्यसतरिक्त 

त्यात दसुऱया कोणाचाही समावेश होऊ शकत नाही.  

 श्री.अिंबादास दानवे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.अमिनाि 

िाििूकि यािंनी सवचािलेल्या प्रश्नास िोडून माझा प्रश्न आह.े सन्माननीय सदस्य 

श्री.अमिनाि िाििूकि यािंनी सवचािलेला प्रश्न बिोबि आह.े अद्याप काही शेतकऱयािंच े

किम माफ झालेले नाही. आपण सदलेल्या आकडेवािीनसुाि ९७ टक्के शेतकऱयािंच े

किम माफ झालेले आह.े शासनाकडून बँकाकडे हळूहळू िक्कम िात असताना 

त्यातील फिकाच्या कालावधीची बँकाकडून व्याि आकािणी केली िाते. २ वषांपवूी 

किममाफी झाली असली तिी बँका शेतकऱयािंना २ वषांचे व्याि सोडणाि नाही. 

याबाबत शासन कोणता सनणमय घेणाि आह े ? मागील वेळी शासनाने दीड लाख 

रुपयाची किम माफी केली होती. त्यात एखाद्या शतेकऱयावि १.७५  लाख रुपये सकिं वा 

२.२५ लाख रुपये किम असल्यास सिंबिंसधत शेतकऱयाने दीड लाखाविील उवमरित 

िक्कम भिल्यानिंति त्यास किममाफी सदली िात होती. त्याच धतीवि २ लाख रुपयािंची 

किम माफी होत असताना एखाद्या शेतकऱयावि अडीच लाख रुपये, पावणेतीन लाख  
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श्री.अिंबादास दानवे.... 

रुपये सकिं वा सव्वातीन लाख रुपये किम असल्यास सदि शेतकऱयाने दोन लाख 

रुपयािंविील उवमरित िक्कम भिल्यास अशा शेतकऱयािंना किममाफीचा लाभ 

दणे्याबाबत शासन सनयोिन किणाि आह ेका ?  

 श्री.बाळासाहबे पाटील : सभापती महोदय, सदि योिना िाहीि होत असताना 

दोन लाख रुपयािंपयंतची मयामदा होती. तसेच ज्या शेतकऱयािंनी सनयसमतपण ेकिम भिणा 

केला आह ेअशा शेतकऱयािंनाच ५० हिाि रुपयािंचे अनदुान दणे्यासिंबिंधी शासनाने 

घोषणा केली होती. त्यानसुाि सदि काम आता सरुु आह.े त्यामळेु सन्माननीय 

सदस्यािंनी सािंसगतल्याप्रमाणे उवमरित किामची िासहलेली िक्कम भरुन असे काही होऊ 

शकत नाही. आपल्या सवांना माहीत आह ेकी, किोना काळात शासनासमोि अनेक 

अडचणी आलेल्या असताना दखेील सदि योिना पढेु नेण्याचा िाज्य शासनाचा 

मानस आह.े  

 श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, मळू प्रश्नाला मिंत्री महोदयािंकडून 

उत्ति समळालेले नाही. सन्माननीय सदस्य श्री.अिंबादास दानवे यािंनी स्पष्टपणे प्रश्न 

सवचािल्यानिंति दखेील त्यािंच्या प्रश्नाला उत्ति समळालेले नाही. शासनाकडून बँकािंकडे 

सवलिंबाने पैसे पाठसवल्यामळेु शेतकऱयािंच्या नावावि व्यािाची िक्कम सशल्लक 

िासहली आह.े त्यामळेु शेतकिी किममकु्त होऊ शकत नाहीत शासनाने किममाफी 

िाहीि केल्यानिंति किोना काळात शासनाकडून ६ मसहने िक्कम भिण्यात आली नाही. 

त्यामळेु सदि ६ मसहन्यािंच्या व्यािाची िक्कम शासन भिणाि आह े की, शेतकिी 

भिणाि आहते ? याबाबत स्पष्टपणे उल्लेख होण्याची गिि आह.े मागील 

किममाफीप्रमाणे शासनाने २ लाख रुपयािंची किममाफी केल्यास त्यापेक्षा िास्त 

असलेल्या किामची िक्कम शेतकिी भितील. अशा प्रकािे शेतकऱयािंना किामच्या 

विील िक्कम भरु द्यावी. याबाबत िाज्य शासनाने स्पष्टता आली पासहिे. तसेच अनेक 

शेतकिी सदि योिनेकरिता पात्र असताना बँकािंच्या आडमठेु धोिण स्वीकािले व 

काही शेतकऱयािंना ऑनलाईन मागणी किण्यासाठी कायामलयात येऊ सदले नाही. 

तसेच काही बँकािंनी सदि योिनेचा प्रचाि केला नाही. परिणामी पात्र असलेले  
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श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे..... 

लाभािी आत्महत्या किण्यापयंत पोहोचले आहते. अशा शेतकऱयािंकरिता आपण १ 

ते ३ मसहन्यािंची मदुत वाढवनू दणेाि आहात का ? िेणेकरुन सदि शेतकिी योिनेचा 

लाभ समळण्यासाठी नव्याने अिम करु शकतील. त्यामळेु ते आत्महत्या किण्यापासनू 

पिावतृ्त होऊ शकतील व त्यािंना पनु्हा नवीन सिंधी समळू शकेल. िाज्य शासनाने िाहीि 

केलेल्या अिमसिंकल्पातील सकती गोष्टींची अिंमलबिावणी झाली सकिं वा नाही, मी 

याच्या खोलात िाणाि नाही. आपण सकती तािखपेयंत २० लाख शेतकऱयािंना ५० 

हिाि रुपयािंचे अनदुान दणेाि आहात ? 

 श्री.बाळासाहबे पाटील : सभापती महोदय, माननीय सवत्त मिंत्रयािंनी 

अिमसिंकल्पीय भाषणामध्ये सािंसगतले आह े की, या आसिमक वषाममध्ये सदि 

शेतकऱयािंना ५० हिाि रुपयािंचा आसिमक लाभ दणेाि आह.े सन्माननीय सदस्यािंनी 

सािंसगतल्याप्रमाणे एखाद्या बँकेने िाणनुबिुनू अशा प्रकािे कायमवाही केली असल्यास 

त्याबाबत सनसितपणे चौकशी केली िाईल. किोना काळात आसिमक अडचण 

असताना दखेील सदि योिना पणूम किण्याचा शासनाचा मानस आह.े  त्यामळेु या 

सिंदभामत मदुतवाढ दणेे योग्य होणाि नाही. त्या काळात ज्यािंनी ऑनलाईन अिम केलेले 

आहते, त्या आकडेवािीच्या बाहिे आपल्याला िाता येणाि नाही. आता अनेक लोक 

या सिंदभामत मागणी किीत आहते, मला अनेक िणािंकडून फोन येतात, पते्र येतात. 

पििंत ुसदि योिनेमध्ये कोणाचाही नव्याने समावशे होणे अवघड आह.े  

 तागलका सभापती : मिंत्री महोदय, हा सवषय महत्त्वाचा आह.े सदनामधील 

सवम सन्माननीय सदस्यािंच्या भावना लक्षात घेऊन आपल्या दालनात यासिंबिंधी बैठक 

घ्यावी. त्यात सवम सिंबिंसधत सन्माननीय सदस्यािंना बोलावनू घ्यावे व त्यातनू मागम 

काढावा.  

 श्री.बाळासाहबे पाटील : सभापती महोदय, ठीक आह.े  

     -------------- 
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पृ.शी.: पिभणी सिल्हयात गाळपाअभावी मोठया प्रमाणावि ऊस 

सशल्लक िाहण े

मु.शी.: पिभणी सिल्हयात गाळपाअभावी मोठया प्रमाणावि ऊस 

सशल्लक िाहणे यासिंबिंधी श्री.अब्दलु्लाह खान दिुामणी, 

सव.प.स. यािंनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 

  

 श्री.अब्दलु्लाह खान दिुामणी (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, मी 

सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या 

अनमुतीने सन्माननीय सहकाि मिंत्रयािंचे लक्ष वधे ू इसच्ितो आसण त्याबाबत त्यािंनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनिंती कितो. 

 "पिभणी सिल्ह्यात गाळपाअभावी मोठया प्रमाणावि ऊस उभा असणे, 

गोदाविी नदीविील बिंधािे तसेच िायकवाडी धिणात पिेुसा पाणीसाठा उपलब्ध 

असल्याने सिल्ह्यात मोठया प्रमाणावि ऊसाची लागवड होणे, पिभणी सिल्ह्यातील 

पाििी, मानवत, सोनपेठ, पिभणी, गिंगाखडे, पणूाम या तालकु्यात मोठया प्रमाणावि 

ऊसाची लागवड असणे, सिल्ह्यातील ६ साखि कािखान्यािंच्या कायमके्षत्रात ३५ लक्ष 

मेट्रीक टन ऊस उत्पादन होणे पििंत ुकेवळ २० लक्ष मेट्रीक टन ऊसाची गाळप क्षमता 

असणे, सिल्ह्यातील ३५ लक्ष मेट्रीक टन ऊसापैकी एकट्या पाििी तालकु्यातच समुािे 

१२ लक्ष मेट्रीक टन ऊस उत्पादन होणे, सिल्ह्यातील बहुतािंशी साखि कािखाने 

कायमक्षेत्राबाहिेील व इति सिल् ह्यातनू ऊस आणनू त्याचे गाळप किीत असणे, 

परिणामी सिल्ह्यातील ऊस गाळपाअभावी उभाच असणे, साखि कािखान्यािंना 

असणािा गाळप पिवाना १६० सदवसािंचाच असल्याने कािखाने पणूम गाळपापवूीच 

बिंद होतील अशी भीती शेतकऱयािंकडून व्यक्त होणे, कायमक्षेत्रातीलच ऊस 

गाळपाबाबत साखि कािखान्यािंना बिंधन किणे, सिंपणूम ऊस गाळपापयंत साखि 

कािखान्यािंना गाळप पिवाना वाढवनू दणेे, तसेच सिल्हयात सिंपणूम ऊस गाळप 

झाल्यासशवाय साखि कािखान्यािंचा गळीत हिंगाम बिंद न किणे या बाबी आवश्यक 

असणे,  त्याअनषुिंगाने समस्येबाबत शासनाने किावयाची उपाययोिना व प्रसतसक्रया."     
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 श्री.बाळासाहबे पाटील (सहकाि मिंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 तागलका सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

---------- 
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श्री.अब्दलु्लाह खान दिुामणी : सभापती महोदय, पिभणी सिल्हयातील ३६ 

लाख मेट्रीक टन ऊसापैकी १२ लाख मेट्रीक टन ऊस पाििी तालकु्यातील आह.े 

पाििी तालकु्यात १०० टक्के ओसलताखाली िमीन आह.े पाििी तालकु्यात दोन 

कािखाने आहते. तेिे १७०० ते १८०० मेट्रीक टन ऊसाचे गाळप केले िाते. परिणामी 

पाििी तालकु्यातील सवम ऊस गाळप किण्याची त्या दोन कािखान्यािंची क्षमता नाही. 

लक्षवेधी सचूनेच्या लेखी सनवेदनामध्ये असे नमदू केले आह ेकी, पाििी तालकु्यातील 

ऊस श्रीलक्ष्मी नसृसिंह शगुि एलएलपी अमडापिू, गिंगाखडे शगुि अॅण्ड एनिी सलसमटेड, 

माखणी ता.गिंगापिू तसेच द्वेंन्टीवन शगुि सलसमटेड, उत्तमनगि, दवेीनगि तािंडा, 

सायखडेा, ता.सोनपेठ अशा ३ कािखान्यािंमध्ये गाळप किण्यात येईल. पििंत ुसदि तीन 

कािखान्यािंची वाहने अद्याप पाििी तालकु्यामध्ये आलेली नाहीत. पाििी तालकु्यात 

नोंदणीकृत असलेला १२ लाख मेट्रीक टन ऊस आह.े सवना नोंदणी केलेला िवळपास 

६ लाख मेट्रीक टन ऊस सशल्लक िाहण्याची शेतकऱयािंच्या मनात भीती आह.े  

 

      यानिंति श्री.गागिे.... 
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श्री.अब्दलु्लाह खान दरुायणी..... 

मांत्री महोदयाांनी याकरीता बैठक आयोनजत करािी. कारण तीन कारखान्याांची िाहने 

तातडीने गािात पाठिली पानहजेत. अजनू काही गािात र्डसधु्दा सरुु झालेले नाही. 

शेतकरी हिालनदल झालेला आह.े ऊस तोडण्याकरीता १० हजार रुपये एकर िमाणे 

शेतकऱयाांकडून मागणी केली जाते. त्याकरीता शासन काय ननयोजन करणार आह े? 

 श्री.बाळासाहबे पाटील :  सभापती महोदय, राज्जयात अनेक नठकाणी या िषी 

ऊसाचे उत्पन्न मोठया िमाणािर िाढलेले आह.े हके्टरी उत्पन्न ि ऊस क्षेत्रातही 

मोठया िमाणािर िाढ झालेली आह.े मराठिाडयातील जालना, परभणी, बीड नजल्ह,े 

साांगली नजल्हयातील आटपाडी, खानापरू, साताऱयातील िाई तालकुा ऊस 

उत्पादनात मोठया िमाणािर आह.े 

सभापती महोदय, साखर आयकु्तालयाच्या माध्यमातनू ित्येक िेळी ननयोजन 

केले जाते की,  साधारणपणे कोणता ऊस कोणी घ्यायचा आह,े तशी अलॉटमेंट 

केलेली आह.े लक्षिेधी सचूनेमध्ये १६० नदिसाच्या गाळप परिान्याबाबत आलेल्या 

उल्लेखाबाबत साांग ू इनच्ितो की, अशी पररनस्थती आली तर तो परिाना पढेु 

िाढनिला जातो. १६० नदिसात कारखाने बांद करािेत असे कोणालाही साांनगतले 

जाणार नाही. सांपणूय उसाचे गाळप झाले पानहजे याकरीता ननयोजन केले आह.े 

सन्माननीय सदस्याांनी साांनगेतल्यािमाणे पाथरी तालकु्यात ऊसाचे के्षत्र मोठया 

िमाणािर िाढलेले आह.े तेथील कारखाने पणूय क्षमतेने चाल ूशकले नाहीत ि बांद 

पडले, त्यामळेु त्याांची िारांिार मागणी आह े त्यािमाणे ननयोजन करुन त्याांच्यापढेु 

माांडण्यात येईल.  

सभापती महोदय, काही नठकाणी पैसे मानगतल्याच्या तिारी आहते, 

त्याकरीता साखर आयकु्ताांनी दरूध्िनी िमाांक नदलेला आह,े िमाांकािर सांपकय  

साधला तर नननित कारिाई केली जाईल. परभणी नजल्हयात ऊसाचे के्षत्र जास्त आह े

पण त्याचे ननयोजन सरकारच्या ितीने केले जाईल.  
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 तागिका सभापती : हा निषय केिळ परभणीचा नसनू मराठिाडा ि 

महाराष्ट्रातील इतर नजल्हयातही आह.े कारण उन्हाळा सरुु होत आह.े शेतकऱयाांना 

िाटते की, ऊस राहतो की काय. उन्हाळयात पाणी ि िीज नमळत नाही, कस ेकरायच े

हा मोठा िश्न आह.े गतु्तदेार शेतकऱयाांचे शोषण करीत आहते. ऊस तोडायला आले 

तर ५ - ७ हजार रुपये मानगतले जातात. त्यामळेु नशल्ल्क ऊस ि त्यािर कराियाची 

उपाययोजना याबाबत मांत्री महोदयाांनी आढािा घ्यािा, त्याांच्या दालनात बैठक 

आयोनजत करुन हा िश्न मागी लािािा.  

 श्री.बाळासाहबे पाटील : सभापती महोदय, होय. 

      ------- 
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पृ. शी. मसच्िमािािंना सडझेलचा पणूम पितावा न समळण े 

मु. शी. : मसच्िमािािंना सडझेलचा पणूम पितावा न समळणे या सिंबिंधी 

 श्री.िसविंद्र फाटक, डॉ.मसनषा कायिंद,े सवमश्री प्रसवण दिेकि,  

सविय ऊफम  भाई सगिकि, डॉ.परिणय फुके, सवमश्री सिेुश धस, 

सदासशव खोत, प्रसाद लाड, गोसपचिंद पडळकि, डॉ.िणसित 

पाटील, सवमश्री सनलय नाईक, प्रसवण दटके, िमेशदादा पाटील, 

चिंदभुाई पटेल, ॲड.सनििंिन डावखिे, सव.प.स.  यािंनी सदलेली 

लक्षवेधी सचूना 

           श्री. िवींद्र फाटक (ठाणे तिा पालघि स्िा.प्रा.सिंस्िा) : सभापती महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक महत्त्वाच्या 

बाबीकडे सन्माननीय मत्स्यव्यवसाय मिंत्रयािंचे लक्ष वेध ू इसच्ितो आसण त्याबाबत 

त्यािंनी सनवेदन किावे, अशी सवनिंती कितो. 

           "महािाष्ट्र शासनाने महािाष्ट्र सागिी मासेमािी सनयमन असधसनयम, १९८१ 

अिंतगमत सधुारित अध्यादशे सदनािंक २३ नोव्हेंबि, २०२१ िोिी सनगमसमत करूनही 

अिंमलबिावणी होत नसल्याने योग्य ती कायमवाही न होणे, शासनाने  महाचक्रीवादळ 

व कोिोनामळेु गेल्या वषी कोट्यवधी रुपयािंची नकुसान भिपाई दणेे, त्यातील 

मसच्िमाि मसहलािंना ६००० रू. सिसकट मदत िाहीि करून सशतपेट्या खिेदीच्या 

GST च्या पावत्या मत्स्य सवभागाकडे िमा किण्याचे आदशे िद्द किण्याची केलेली 

मागणी, प्रत्येक सिल्ह्याच्या सठकाणी अद्ययावत मासळी बािाि बािंधण्याची होत 

असलेली मागणी, िाज्यातील मुिंबई, ठाणे, पालघि, िायगड, ित्नासगिी व ससिंधदुगुम 

सिल्ह्यातील हिािो मसच्िमाि यािंनी मुिंबई, कफपिेड येिे सदनािंक ९ माचम, २०२२ िोिी 

त्यािंच्या मागण्यािंसाठी आिंदोलन केलेले असणे, १२० हॉसमपॉविपेक्षा असधक 

अश्वशक्ती असणाऱया हॉसमपॉविच्या नौकािंना सडझेल कोटा व पितावा समळावा म्हणनू 

 



21-03-2022 (असधुाररत ित/ िनसद्धीसाठी नाही) W - 154 

PNG/AKN/KTG िथम श्री.साांगळे 13:50 

 

 

श्री. िवींद्र फाटक..... 

 मसच्िमािािंकडून होत असलेली मागणी, गले्या चाि ते पाच वषांपासनू मसच्िमािािंना 

सडझेलचा पणूम पितावा न समळणे, याबाबत शासनाची भसूमका व प्रसतसक्रया." 

श्री.अस्लम शेख (मत्स्यव्यिसाय निकास मिंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यािंना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

तागलका सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

                                         सनवेदन 

                      ( प्रेस : येिे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 

      ---- 
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 श्री.रिींद्र र्ाटक : सभापती महोदय, जीएसटीच्या पाित्या द्याव्यात अन्यथा 

गनु्हा दाखल केला जाईल, असे पत्र शासनाने मनच्िमार सांस्थाांना नदले आह ेत्यामळेु 

नशतपेटी ऐिजी सरसकट मदत जाहीर केल्यास जीएसटी पाित्याची अट राहणार 

नाही. त्यामळेु मी निचारु इनच्ितो की, शासन सरसकट मदत जाहीर करणार का. 

मनहलाांना दणे्यात येणारे सहा हजार रुपये दणे्यास शासनाने स्थनगती नदलेली आह.े या 

निीन िस्तािाला शासन कधीपययत मान्यता दईेल?  

 सभापती महोदय, महाराष्ट्रात ३०० कोटीचा नडझेल परतािा दणेे िलांनबत 

आह.े नित्त निभागाकडून तरतदू िाढिनू नमळण्यासाठी मांत्री महोदय कोणते ियत्न 

करणार आहते.  

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदय, नशतपेटयाांसाठी जाहीर केलेले पॅकेजचे 

पैसे डायरेक्ट लाभार्थयांच्या खात्यात नदलेले आहते. राज्जयाचा कायदा असा आह ेकी, 

नशतपेटी खरेदी करताना जीएसटी भरािा लागतो. पण सभागहृाची ि राज्जयातील 

लोकभािना लक्षात घेऊन कॅनबनेटकडे जाऊ ि जीएसटी काढण्यासांबांधी ियत्न करु.  

 सभापती महोदय, सबनसडीबाबत साांग ू इनच्ितो की, मागील काळात ८५ 

कोटी, ५४ कोटी, ९० कोटी एिढी थकबाकी होती. यािषी आतापययत ६० कोटी 

रुपये नितरीत करण्यात आलेले आहते, बाकीच े३९ कोटी रुपये नितरीत करण्यात 

येतील.  

 श्री.रमेशदादा पाटील : सभापती महोदय, महाराष्ट्र शासनाचा सागरी 

मनच्िमारी ननयम ि ि अनधननयम १९८१ अांतगयत सधुारीत अध्यादशे नदनाांक २३ 

नोव्हेंबर २०२१ रोजी ननगयनमत करुनही अांमलबजािणी होत नाही. हा कायदा आपण 

२०२३ मध्ये ननगयनमत केला आह ेपण िोटया मनच्िमाराांचे मोठया िमाणािर नकुसान 

होत आह.े ते एलईडी ि सेसेमीक सव्ह ेकरीत आहते. आपण केलेल्या कायद्याची 

अांमलबजािणी होत नाही, ती अांमलबजािणी करािी असे मी मांत्री महोदयाांना 

ननिेदन करीत आह.े कारण पारांपाररक मनच्िमार अनेक िषायपासनू तेथे काम करीत 

आह,े मांत्री महोदय दोन िषायपासनू हचे साांगत आले आहते की, आम्ही त्या कायद्यात 

सधुारणा करु ि दांडात्मक धोरण आख.ू पण अद्यापही त्याांना उनचत नशक्षा ठोठािली 
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श्री.रमेशदादा पाटील ..... 

 नाही. आमचे म्हणणे आह ेकी, त्याांच्या नौका जप्त कराव्यात. त्याांचे लायसन्स रद्द 

करािे तरच त्याांना नशक्षा होईल ि या कायद्याची अांमलबजािणी होईल. सन्माननीय 

सदस्याांनी साांनगतले की, ६००० रुपये नशतपेटयाांसाठी सरसकट दते आहात. परांत ु

तमु्ही त्याांना पािती आणायला लािता, ती पािती ते कोठून आणणार. ते कोठून 

पािती िोडयसु करणार, यानांतर रक्कम नदली जात.े असे न करता सरसकट पेटयाांसाठी 

६ हजार रुपये दणे्यात यािेत. पाितीचा ननकष रद्द करण्यात यािा, पाितीचा क्लॉज 

टाकू नय े कारण त्या भनगनी गरीब आहते. १२० एचपी पेक्षा अनधक पॉिरच्या 

होडयाांसाठी आपण अनदुानाची सिलत दणेार आहात, बाकीच्याांना सिलत दणेार 

आहात तशी याांना नडझले परतािा सिलत दणे्यात यािी अशी आमची मागणी आह.े 

 श्री.अननकेत तटकरे : सभापती महोदय, सियच मनच्िमार बाांधिाांशी हा िश्न 

ननगडीत आह.े उत्तरामध्ये मांत्री महोदयाांनी साांनगतले आह े की, १६७ अननधकृत 

नौकाांिर कारिाई करण्यात आली आह.े या नौकाांपैकी राज्जयातील नकती ि 

परराज्जयातील नकती नौका आहते ह ेस्पष्ट करािे. व्हीआरसी करीता कागदपत्राांची 

पतुयता करुन दखेील निलांब होतो. त्यामळेु निहीत िेळेत ह ेदणे्याबाबत आपण ननदशे 

दणेार का. नडझेल परताव्याबाबत िारांिार सभागहृात चचाय होते. २०१७-१८, २०१८-

१९ मधील परतािे अजनूही मनच्िमार बाांधिाांना नमळालेले नाहीत. कोनिडचे कारण 

साांनगतले जाते. त्या त्या आनथयक िषायत परताि ेदणे्याबाबत आपण कारिाई करणार 

का. ६५ कोटी रुपये ननधी क्िॅर, तौके्त चिीिादळ ग्रस्ताांना जाहीर केला आह,े 

त्याबद्दल निशेष आभार मानतो. आतापययत र्क्त यापैकी ४४ कोटी रुपये दणे्यात 

आलेले आहते. िादळ येऊन दोन िषे झाली तरी अजनू ३५ टक्के लोकाांना नकुसान 

भरपाई पोहच ूशकली नाही याची नेमकी कारण ेकाय आहते. ३१ माचयपययत म्हणज े

उियररत ८ नदिसात उियररत रक्कम लाभार्थयांना दणेार का. लहान मनच्िमार माझ्या 

भनगनी आहते. 

       यानांतर श्रीमती नार्डे .....  
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श्री.असनकेत तटकिे..... 

 सभापती महोदय, लहान मसच्िमाि भसगनी असतात, त्यािंना ज्यावेळी अशा 

पध्दतीचे अनदुान दणे्याचा येतो, त्यावेळी सिंबिंसधत िसा आता पावत्यािंचा सवषय 

झालेला आह,े त्यावेळी नगिपासलकेकडून सवक्रीची पावती, ज्यावेळी कि वसलू केला 

िातो, त्यावेळी त्याची मागणी केली िाते.  ज्यावेळी एखाद ेवादळ येते सकिं वा प्रलय 

येतो, त्यावेळी मसच्िमािािंच्या घिातील सवम गोष्टींचे नकुसान झालेले असते.  अशा 

वेळी त्यािंच्याकडून पावती मासगतली असते. त्यावेळी नगिपासलका सकिं वा 

तहसीलदािाने एखादा दाखला सदला की, "ह ेलोक मत्स्यव्यवसाय कितात."  असा 

दाखला ग्राहय धिला िात नाही. अशा वेळी महानगिपासलका सकिं वा तहसीलदािाने 

सदलेला दाखला ग्राहय धिला िाणाि का ? 

 डॉ.मसनषा कायिंद े : सभापती महोदय, मला दोनच प्रश्न सवचािायचे आहते.  

अिंमलबिावणी कक्ष सकती सदवसात स्िापन किण्यात येईल ? एलईडी पध्दतीने 

मासेमािी नौका आिी समदु्रात आहते.  मत्स्यव्यवसाय खात्याच्या कािवाईकरिता 

असलेल्या गस्ती नौकािंचे टेंडि सिंपषु्टात आलेले आह.े आि एकही नौका समदु्रात 

गस्त घालताना सदसत नाही.  त्यािंचे टेंडिच सिंपषु्टात आलेले आह,े याबाबतची 

शासनाची पढुील उपाययोिना काय आह े? 

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदय, खिे म्हणिे सवमप्रिम कायद्याच्या 

सिंदभामत सभागहृाला मासहती दते आह.े  सिंबिंसधत कायद्यानसुाि सदनािंक २३ 

नोव्हेंबि,२०२१ ते सदनािंक ०३ िानेवािी,२०२२ या कालावधीत सवभागातफे 

िबदिस्त कािवाई केलेली आह.े ११ एलईडी नौका, ८१ पसमसीन नौका, ४३ ट्रॉसलिंग 

नौकािंवि, उवमरित ३२ नौकािंवि सवभागाने कायद्यानसुाि कािवाई केलेली आह.े अशी 

एकूण सवभागाने १६७ नौकािंवि कािवाई केलेली आह.े  मागील काळात कायदा 

येण्याच्या आधी यासिंदभामतील कािवाईनसुाि आकािण्यात आलेली दिंडाची िक्कम 

३० लाख रुपये इतकी होती.  हा कायदा आल्यानिंति आतापयंत सवभागाने 

५२,७१,४०० रुपयािंचा दिंड आकािण्याचे काम सिकािने केलेले आह.े  यासोबत 

सधुारित कायदा आल्यानिंति आधसुनक पसमसीन नौकािंवि कािवाई करुन त्यािंचे  
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श्री.अस्लम शेख...... 

लायसन्स िप्त किण्याची कािवाई दखेील चाल ूआह.े  पि िाज्याच्या सिंदभामत दखेील 

सवचािले गेले की, पि िाज्यातील सकती नौका आसण त्यापैकी सकती नौकािंवि कािवाई 

केली ? ०७ पि िाज्यातील नौकािंवि शासनाने कािवाई केलेली आह.े िी.एस.टी. च्या 

सिंदभामत मी आधीच सािंसगतले की, ज्यावेळी आपण पॅकेि िाहीि केले, ज्यावेळी 

कुठेही खिेदी किायला गेले ति िी.एस.टी.सशवाय वस्त ू भेटतच नाही.  ती अट 

ऑलिेडी पॅकेिमध्येच टाकली गेलेली होती. आता याबाबत सभागहृाची िी भावना 

आह.े  सवधानसभा सभागहृातील दखेील बिेच मसच्िमाि सिंघटनेचे प्रसतसनधी मला 

भेटलेले आहते. ते म्हणाले की, ही अट ििा त्यािंना भािी िात आह.े  याबाबत दोन्ही 

सभागहृाच्या भावना लक्षात घेता याबाबत मी कॅसबनेटकडे मवु्ह किीत आह.े  

याबाबत याप्रमाणे आपण प्रयत्न करु.  १२० एचपी बाबत सन्माननीय सदस्य बोलत 

होते.  त्याबाबत बोलायचे झाले ति मी असे म्हणेन की, माननीय ऑसडटि िनिल 

यािंनी यामध्ये हस्तके्षप केलेला आह,े याबाबत आयकु्त कायामलयाने असभप्राय 

शासनाकडे पाठसवलेला आह.े याबाबत योग्य तो सनणमय घेण्यात येईल. 

 सभापती महोदय, पॅकेि िाहीि केल्यानिंति िेवढी मागणी आपल्याकडे होती, 

ती शासनाने पणूम केलेली आह.े  िसे आपण सािंसगतले की, काही मसच्िमाि िे 

असतात, त्यािंच्याकडे पिुावा नसतो, त्याबाबत सिकाि प्रयत्न कित आह ेकी, यावि 

काय मागम काढावा.  शासनाकडे िेवढे अिम आलेले आहते, त्यािंना पैसे सदलेले 

आहते. ज्या ज्या पातळीवि म्हणिे दोन-चाि-सहा ससलेंडिवाले, मोटिाईज्ड, 

अनमोटिाईज्ड असतील या सवम पातळयािंविील िसिसे अिम आले, त्यािंना पैसे 

सदलेले आहते.  उवमरित बाबत शासन मागम काढत आह.े  पैसे द्यायचे ति कोणाला 

द्यायचे, हा दखेील एक प्रश्न असतो.  असे सिसकट िो आला त्याला पैसे दतेा येत 

नाही. ज्यािंच्याकडे पावत्या नसतील, त्याबाबत शासन असा सवचाि कित आह ेकी, 

सोसायटीतफे त्यािंच्याकडे दाखला वगैिे काही असेल, त्यािंना सोसायटीतफे 

ॲसफडेसव्हट करुन दतेा येईल का, यासिंदभामत शासन सवचाि कित आह.े  उवमरित पैस े

दखेील लोकािंना दणे्याचीच शासनाची मानससकता आह.े 
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 तागलका सभापती ( श्री.गवक्रम काळे ) : लक्षवेधी सचूनेविील चचाम आता 

सिंपलेली आह.े   

-------------- 
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                गवशेष उल्लेखाच्या सूचना 

 तागलका सभापती : आि  सोमवाि,सदनािंक २१ माचम,२०२२ िोिी म.सव.प. 

सनयम १०१ (अ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या सवशेष उल्लेखाच्या सचूनािंपैकी मी 

मान्य केलेल्या सवशेष उल्लेखाच्या सचूना सदनाच्या पटलावि ठेवत आह.े  

------------------ 

 तागलका सभापती : सभागहृाची बैठक आता मध्यिंतिासाठी स्िसगत होत 

आह.े  

( दपुािी २.०४ ते २.४५ वािेपयंत मध्यिंति) 

--------------- 
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(मध्यांतरानांतर) 

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

 

पॉई ांट ऑर् इन्र्मेशनसांबांधी 

 

ॲड. सनििंिन डावखिे : सभापती महोदय, मी पॉई िंट ऑफ इन्फमेशनच्या 

माध्यमातनू एका गिंभीि सवषयाकडे सदनाचे लक्ष वेधणाि आह.े  

 सभापती महोदय, ठाणे सिल्ह्यात कायदा व सवु्यवस्िा ढासळलेली आह.े 

ठाणे सिल्ह्यातील सशवसेनाचा पदासधकािी श्री. मनोि नािकि यािंनी त्यािंच्या घिामध्ये 

एक सचठ्ठी पाठसवलेली आह.े ती सचठ्ठी वाचनू मी सदनाचा वेळ वाया घालसवणाि 

नाही. यामधील मिकुि काय आह ेतो मी सदनाला सािंगणाि आह.े श्री. िे.व्ही.डेव्हीड 

नावाच्या व्यक्तीकडून श्री. मनोि नािकि यािंना आसण त्यािंच्या कुटुिंबीयािंना व समत्रािंना 

धमक्या यते आहते. श्री. िे.व्ही.डेव्हीड नावाच्या व्यक्तीकडून पैसा आसण सत्तेच्या 

माध्यमातनू पोलीस यिंत्रणा माझ्या सखशात आह,े असे तो वाििंवाि सािंगत आह.े         

श्री. मनोि नािकि हा गेल्या अनेक सदवसािंपासनू गायब आह.े त्यािंच्या िीवाला धोका 

अस ूशकतो. त्यामळेु तो हयात आह ेसकिं वा कसे, त्यािंच्या िीवाचे काही बिेवाईट झाले 

असल्यास या सदनाच्या माध्यमातनू सिंबिंसधत असधकाऱयािंना ताबडतोब सनदशे दऊेन 

कािवाई किावी, अशी मी पॉई िंट ऑफ इन्फमेशनच्या माध्यमातनू सवनिंती किीत आह.े  

सभापती : शासनाने नोंद घ्यावी. 

 

    ------------ 
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श्री. ियिंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, मी पॉई िंट ऑफ इन्फमेशनच्या 

माध्यमातनू एका गिंभीि सवषयाकडे सदनाचे लक्ष वेधणाि आह.े  

सभापती महोदय, नागपिू किािाप्रमाणे सवदभम महािाष्ट्र िाज्यात सामील झाला 

होता. त्यावेळी दोन अटी त्यामध्ये समासवष्ट केल्या होत्या. नागपिूला उप िािधानीचा 

दिाम द्यायचा आसण वषामतनू एक असधवेशन नागपिूला असधवेशन घ्यायचे अशा दोन 

अटी टाकण्यात आल्या होत्या. सरुुवातीला पसहलेच असधवेशन नागपिूला झालेले 

आह.े  त्यानिंति गले्या अडीच त ेतीन वषामपासनू एकही असधवेशन नागपिूमध्ये झालेले 

नाही. कोिोना महामािीमळेु नागपिू येिे असधवेशन झालेली नाहीत. सवदभामतील 

िनतेला सदलेल्या किािामळेु अन्याय होत आह.े सवदभम महािाष्ट्रात ठेवायचा असेल  

ति शासनाला कोणत्याही परिसस्ितीत नागपिूला एक तिी असधवेशन घ्यावे लागले. 

सभागहृातील सन्माननीय सदस्यािंच्या भावनेचा सवचाि किता नागपिू पढुील 

पावसाळी असधवेशन झालेच पासहिे अशी आमची आग्रही मागणी आह.े तसेच 

त्याच्या पढुील असधवेशन म्हणिे सहवाळी असधवेशन नागपिूला आयोसित केले ति 

आमची काहीच हिकत नाही. आि अिमसिंकल्पीय असधवेशनातील शेवटच्या 

आठवड्यातील पसहला सदवस आह.े माननीय िाज्यपाल महोदयािंकडे प्रस्ताव 

पाठसवला िाणाि आह.े त्यावेळी नागपिूचे असधवेशन नागपिूलाच होईल असे त्यािंना 

आविूमन सािंगण्याची गिि आह.े सभागहृाचे नेत ेआसण माननीय उपमखु्यमिंत्री श्री. 

असित पवाि यािंनी स्वत: सािंसगतले होत ेआसण त्यावेळी मी स्वत: म्हणालो होतो की, 

नक्की का, नाहीति आयत्यावेळी असधवेशनाचे सठकाण बदलाल. त्यावळेी ते हसले 

आसण पढेु काहीच म्हणाले नाही. त्याप्रमाणे सभागहृाचे नेते आसण माननीय 

उपमखु्यमिंत्री श्री. असित पवाि यािंनी हस ू नये आसण बोल ू नये. त्यािंनी सदलेल्या 

आश्वासनानसुाि पढुील असधवेशन नागपिूलाच होईल असे आम्हाला आश्वासन 

दणे्याची गिि आह.े मी उपसस्ित केलेल्या पॉई िंट ऑफ इन्फमेशनला सन्माननीय 

सदस्य डॉ. िणसित पाटील यािंनी पाठींबा दशमसवलेला आह.े त्यानसुाि माननीय 

सभापती महोदयािंनी माननीय िाज्यपाल आसण माननीय मखु्यमिंत्री महोदयािंना 
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सभागहृाच्या भावना कळवाव्यात आसण पढुील असधवेशन कोणत्याही परिसस्ितीत 

नागपिूला झाले पासहिे त्यादृष्टीकोनातनू मिंसत्रमिंडळामध्ये सनणमय घ्यावा.  

सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री. ियिंत प्र. पाटील यािंच्या भावना 

माननीय मखु्यमिंत्री महोदयािंपयंत सनसितपणे पोहचवले.    

    ----------- 
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श्री. चिंद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, मी पॉई िंट ऑफ इन्फमेशनच्या 

माध्यमातनू एका गिंभीि सवषयाकडे सदनाचे लक्ष वेधणाि आह.े  

सभापती महोदय, िाज्यातील वीि किं त्राटी कामगािािंचा कामगाि आयकु्त 

कायामलयापासनू ते आझाद मैदानात मोचाम आलेला आह.े माननीय ऊिाम मिंत्री महोदय 

आसण शासनाने त्यािंच्या न्याय हक्कासिंदभामत दखल घऊेन सकािात्मक बैठक 

आयोसित केली ति वीि किं त्राटी कममचाऱयािंच्या मोचामला न्याय समळणाि आह.े 

त्यानसुाि शासनाने दखल घ्यावी अशी मी सवनिंती किीत आह.े 

सभापती : शासनाने दखल घ्यावी.  

    ------ 

        यानिंति श्री. बोडे.... 
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अल्पकालीन चचाग क्रमाांक-२ बाबत 

 

 सभापती : मी सभागहृाच्या सनदशमनास आणनू दतेो की, माननीय मिंत्रयािंना 

आि सशवित्रपतींच्या समिवणकुीत िावयाचे असल्यामळेु त्यािंनी सदिहू 

अल्पकालीन चचाम पढेु ढकलण्याबाबत पत्राद्वारे सवनिंती केली आह.े त्यामळेु मी 

सन्माननीय सदस्य श्री.ियिंत पाटील यािंना सािंग ू इसच्ितो की, अल्पकालीन सचूना 

क्रमािंक-२ आपल्या सवडीने घेण्यात येईल.  

--------- 
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पृ.शी. : महािाष्ट्र-कनामटक सीमा प्रश्न तातडीने सोडसवण्याची 

आवश्यकता. 

मु.शी. : महािाष्ट्र-कनामटक सीमा प्रश्न तातडीने सोडसवण्याची 

आवश्यकता, या सवषयावि सवमश्री सदवाकि िावत,े सवलास 

पोतनीस, डॉ.मसनषा कायिंद,े सव.प.स. यािंनी उपसस्ित 

केलेली अल्पकालीन चचाम. 

 

सभापती : या अल्पकालीन चचेसिंबिंधी औपचारिक प्रस्ताव मािंडता येणाि 

नाही. सचूना दणेािे सन्माननीय सदस्य श्री.सदवाकि िावते आपली सचूना वाचतील 

आसण भाषण कितील. 

 श्री.सदवाकि िावते (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम ९७ अन्वये पढुील सवषयावि अल्पकालीन चचाम उपसस्ित कितो.  

"महािाष्ट्र-कनामटक सीमा प्रश्न १९६० पासनू प्रलिंसबत असणे, १९६९ मध्य े

सशवसेना प्रमखु श्रीमान बाळासाहबे ठाकिे यािंच्या नेततृ्वाखाली करण्यात आलेल्या 

सीमा प्रश्न आिंदोलनात ६८ हुतात्मे होणे, बेळगािंव, कािवाि, सबदि, भालकी सह ८६५ 

सीमा भागातील गावािंचा समावेश महािाष्ट्रात किावा व सिंयकु्त महािाष्ट्र व्हावा 

यासाठी हा लढा अनेक वषामपासनू सरुु असतािंना हा भाग कें द्रशाससत किावा या 

महािाष्ट्राच्या मागणीकडे सतत दलुमक्ष हाणे, मिाठी िनतेवि अन्य राज्जयाांकडून सतत 

अन्याय होत असणे, तेिील मिाठी शाळा बिंद किणे, मिाठी भासषकािंवि कन्नड भाषचेी 

सक्ती किणे, मिाठी िनतेने िय महािाष्ट्र अशा घोषणा सदल्यास व सभा मेळाव े

आयोसित केल्यास गनु्ह े दाखल किणे, हतेपूिुस्सि बेळगाव महानगिपासलका 

बिखास्त किण,े बेळगाव शहिाला उपिािधानीचा दिाम दऊेन तिेे कनामटक 

सवधीमिंडळाचे असधवेशन घेणे, सीमा भागात मिाठी भाषेतील वतममानपते्र बिंद किणे, 

महािाष्ट्राच्या  एसटी बसेसना अडसवणे, दगडफेक किणे, कनामटक िाज्याचे सहकायम 

समळत नसल्याने सदिहू सीमा प्रश्न सवोच्च न्यायालयामध्ये प्रलिंसबत असतािंना सधु्दा 
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श्री.सदवाकि िावते.... 

मदु्दामपणे मिाठी भासषकािंना हतेपूिुस्सि त्रास दणे्याच्या बाबी लक्षात घतेा आपल्या 

सवधानपरिषदकेडून शासनाच्या माध्यमातनू मा.सवोच्च न्यायालयाला सीमा प्रश्न 

तातडीने सोडसवण्याबाबतची सवनिंती किणे, यासाठी किावयाची योग्य ती 

उपाययोिना." 

 सभापती महोदय, महाराष्ट्र-कनामटक सीमा प्रश्नी अल्पकालीन चचाम उपसस्ित 

किण्यापवूी या लढ्याच े असवित सेनापती असलेले प्रा.एन.डी.पाटील ह े नकुतेच 

कालवश झाल्यामळेु त्यािंना सदिहू अल्पकालीन चचाम समसपमत करुन मी त्यािंना 

असभवादन कितो. 

 सभापती महोदय, सदिहू अल्पकालीन चचाम ही महािाष्ट्र-कनामटक सीमा प्रश्न 

माननीय सवोच्च न्यायालयात असनसणमत िासहल्याबाबतची आह.े  या अल्पकालीन 

चचेच्या सवषयामध्ये पवूमपीठीका नमदू किण्यात आलेली आह.े   मिाठी भासषकािंना 

हतेपूिुस्सि त्रास दणे्याच्या बाबी लक्षात घेता आपल्या सवधानपरिषदकेडून शासनाच्या 

माध्यमातनू माननीय सवोच्च न्यायालयाला सीमा प्रश्न तातडीने सोडसवण्याबाबतची 

सवनिंती किण्यासाठी मी ही अल्पकालीन चचाम उपसस्ित केली आह.े  या अल्पकालीन 

चचेच्या माध्यमातनू मी ज्या बाबी मािंडणाि आह ेत्यािंचा आसण महासवकास आघाडी 

सिकािचा, सकिं बहुना ठाकिे सिकािचा काही सिंबिंध नाही.  तसेच या सिकािचा या 

सवलिंबामध्ये कोणताच सहभाग नाही.  कािण मागील दोन वषे कोिोनाच्या काळात 

गेली, टाळेबिंदीमध्ये गेली.  कोिोना काळात न्यायालयाचे कामकाि आभासी पद्धतीने 

केले िात होते.  कोिोनाच्या काळात महत्त्वाची असलेली न्यायालयीन बाब सदु्धा 

सवचािात घेणे शक्य नव्हते. गेल्या दोन-अडीच वषांच्या कालावधीत िाज्य सिकािने 

मनात आणले असते तिी काही किता आले नसते.  पििंत ु तिी सदु्धा या प्रकिणी 

शासनाने काय प्रयत्न केले या बाबत मला िी मासहती समळाली आह े ती मी 

सभागहृाच्या सनदशमनास आणनू दऊे इसच्ितो. 
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 सभापती महोदय, सवमप्रिम मी महासवकास आघाडी सिकािचे असभनिंदन 

कितो.  कािण माननीय िाज्यपालािंच्या असभभाषणात महािाष्ट्र-कनामटक सीमा 

प्रश्नाचा उल्लेख सरुुवातीलाच आह.े  पवूी आपल्याकडे वषामनवुषे एक पद्धत होती 

की, सीमा प्रश्नाच्या मदु्याचा उल्लेख झाला की, समिले िात होते की, आता माननीय 

िाज्यपालािंचे असभभाषण सिंपत आले आह,े त्यामळेु आपण उठण्याची तयािी किीत 

होतो.  पििंत ुभािपा-सशवसेना पक्षाचे सिकाि असताना पवूीच्या पद्धतीत बदल केला 

गेला.  योगायोगाने आमचे ज्येष्ठ नेते श्री.सभुाष दसेाई सभागहृात आहते. मागच्या 

सिकािच्या काळातील माननीय मिंत्री श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे व डॉ.िणसित पाटील 

सदु्धा सभागहृात उपसस्ित आहते. भािपा-सशवसनेा यतुीचे सिकािचे असताना 

आम्ही आग्रह धित होतो की, महािाष्ट्र-कनामटक सीमा प्रश्नाचा उल्लेख माननीय 

िाज्यपालािंच्या असभभाषणात पसहले आला पासहिे.  भािपा-सशवसेना यतुी 

सिकािच्या काळापासनू सीमा प्रश्नाचा मदु्दा माननीय िाज्यपालािंच्या असभभाषणात 

पसहला यावयास लागला.  या वषीच्या माननीय िाज्यपालािंच्या असभभाषणात 

महािाष्ट्रातील सवसवध महान व्यक्तींना विंदन केल्यानिंति िो मदु्दा आला तो सीमा 

प्रश्नाचाच आलेला आह.े  सीमा प्रश्नाचा मदु्दा मािंडत असताना कनामटक सिकािकडून 

कसा अत्याचाि होत आह े ह े नमदू केल्यामळेु तो मदु्दा लक्ष वेधणािा ठिला.  या 

वषीच्या माननीय िाज्यपालािंच्या असभभाषणात सरुुवातीलाच ""माझ्या शासनाचा, 

महािाष्ट्राच्या सीमावती के्षत्रातील मिाठी भासषक िनतेच्या हक्कािंसाठी उभ े

िाहण्याचा सनधामि आह.े  १६ सडसेंबि, २०२१ िोिी बेंगळूरुमध्ये झालेल्या ित्रपती 

सशवािी महािािािंच्या पतुळ्याच्या सवटिंबनेचा आसण बेळगावमधील मध्यवती 

महािाष्ट्र एकीकिण ससमतीच्या अध्यक्षािंवि शाई फेकल्याच्या कृत्याचा माझे शासन 

तीव्र सनषेध किीत आह.े" असे नमदू आह.े  सभापती महोदय, आि सशवियिंतीच्या 

सनसमत्ताने कनामटक िाज्यात ित्रपती सशविायािंचा सदु्धा अवमान होतो याची नोंद मी 

या सभागहृात किीत आह.े  त्यामळेुच या  सवषयाची तातडी आह,े असे मी सवनम्रपण े

नमदू किीत आह.े 
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 सभापती महोदय, आिची अल्पकालीन चचाम वगेळ्या सिंकल्पनेतनू उपसस्ित 

किण्यात आली आह.े  १२ आमदािािंच्या सनलिंबनासिंदभामत सवोच्च न्यायालयाने 

सदलेला सनणमय सवसधमिंडळाच्या स्वायत्ततमेध्ये हस्तके्षप किणािा होता काय ? 

सभापती महोदय, मी या के्षत्रातील तज्ज्ञ नसल्यामळेु मी त्यावि भाष्य किणाि नाही.  

पििंत ु आपण सभापती या नात्याने घेतलेली नोंद आसण या सवषयाच्या बाबतीत 

घेतलेल्या पत्रकाि परिषदतेनू आपण व्यक्त झाला.  त्यातनू आम्हाला या सभागहृाच े

सदस्य म्हणनू िाणवले की, सवोच्च न्यायालयाचे सवसधमिंडळाच्या स्वायत्ततवेि 

असतक्रमण ति होत नाही ना ? पििंत ुह ेिाणनू घेण्यासाठी या प्रकिणासिंदभामतील सिंपणूम 

सनणमय प्रसक्रया मी वाचली. सवोच्च न्यायालयाने सवसधमिंडळाच्या असधकािावि 

असतक्रमण केले नाही, पििंत ुअसधकािाच्या सनणमयावि मत प्रदशमन करुन तो सवषय 

सफिसवला.  त्यास माझी हिकत नाही.  सवसधमिंडळाने सदु्धा सवोच्च न्यायालयाचा 

सन्मान किण्यासाठी त्यािंचा सनणमय स्वीकािला.  पििंत.ु........त् यामध्ये 'पििंत'ु हा शब्द 

आलाच आह.े  मी हा 'पििंत'ु शब्द घेऊनच बोलण्यासाठी उभा आह.े सवोच्च 

न्यायालयाला सवसधमिंडळाने घेतलेल्या सनणमयाच्या बाबतीत व्यक्त होता येत असेल 

ति सवसधमिंडळाने सदु्धा व्यक्त का होऊ नये म्हणनू मी हा मदु्दा मािंडत आह.े  मला वाटत े

आता सवसधमिंडळाला सदु्धा असे किावे लागले. कािण प्रत्येक िण आपले असधकाि 

सािंगत असेल ति सवसधमिंडळाला सदु्धा आपल्या असधकािाच्या बाबतीत व्यक्त व्हाव े

लागेल, असे मला वाटत.े 

 सभापती महोदय, हा खटला सवोच्च न्यायालयात का नोंदसवला गेला ?  या 

लढ्याच्या बाबतीत गले्या १० वषामत आपण साधी चचाम सदु्धा करु शकलो नाही. 

गेल्या दोन वषामत ति चचाम किण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. कािण कोिोना 

परिसस्ितीमळेु असधवेशन मयामसदत काळासाठी घेतले होते. कोिोना काळात अनेक 

महत्त्वाचे सवषय ह ेिनतचे्या सिुसक्षततेच्या बाबतीत चसचमले िात होते.  महािाष्ट्र-

कनामटक सीमा प्रश्नाच्या बाबतीत १९५६ साली अहवाल आल्यानिंति हा लढा सरुु 

झाला.  १९५६ साली भासषक िाज्य झाले. दशेामध्ये एकमेव असे िाज्य झाले की ि े

सद्वभासषक होते.  उवमरित सवम िाज्यािंना आपापल्या भाषनेसुाि िाज्य समळाले. १९५६ 
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साली मुिंबई ही महािाष्ट्राची आह ेयासाठी बेळगावकिािंनी आिंदोलन केले होते. या 

आिंदोलनात चाि बळी गेले होते.  या लढ्याची सरुुवात तिेनू झाली. मुिंबई 

महािाष्ट्राला समळावी म्हणनू बेळगाव येिे सदनािंक ९ माचम, १९५६, १० माचम, १९५६, 

१२ माचम, १९५६ िोिी आिंदोलने झाली.  िि सत्याग्रह बेळगावात सरुु झाला आसण 

त्या दिम्यान काही दिंगे-धोके झाले ति अत्यिंत सनषू्ठिपणाने झोडपनू काढण्यात येईल, 

असे तेिील सिल्हासधकाऱयािंनी लेखी पत्रक काढले होते. यावरुन आपल्या लक्षात 

येईल की, बेळगावची प्रवतृ्ती १९५६ साली म्हणिेच ज्यावेळी बेळगाव-कािवाि 

मासगतला नव्हता तेव्हा व्यक्त झाली होती. १९५६ साली बेळगावातनू चाि बळी 

दणे्यात आले.  या सभागहृात चचाम होण्यापवूी या सवषयावि प्रदीघम चचाम झाली.  

१९५६ सालानिंति सीमा प्रश्नावि सवामत मोठे आिंदोलन ह े सशवसेनेने १९६९ साली 

उभे केले होते.  त्या आिंदोलनातील प्रिम अटक झालेला कायमकताम आि तमुच्यापढेु 

उभा आह.े त्या आिंदोलनातील सक्रीय कायमकताम म्हणनू मी आि तमुच्यासमोि उभा 

आह.े  सलग चाि सदवस िगाला धक्का दणेािी मुिंबई न भतूो न भसवष्यती बिंद झाली 

होती.   

 सभापती महोदय, त्यावळेी तत्कालीन गहृ मिंत्री श्री.मोिाििी दसेाई मुिंबईत 

आले होते. माननीय सशवसेना प्रमखुािंनी त्यािंची गाडी अडवनू त्यािंना सनवेदन दणे्याचा 

प्रश्न उपसस्ित झाला होता.   मासहम येिे काय प्रकाि घडला ते सवम काही मी  सािंगत 

नाही. त्या बाबतीत या सभागहृात चचाम झालेली आह.े  त्या सिंपणूम चचेचा 

बाढसबस्तािा माझ्यापढेु आह.े सवम बाबींवि सािंगावयास लागलो ति फाि वेळ लागेल.  

पििंत ुया सठकाणी नोंद झालेली असल्यामळेु मी प्रत्येक गोष्ट नोंदवावी असे नाही. पििंत ु

त्यावेळी झालेली अटक, त्यावेळी झालेली बैठक, बिंदी हुकूम मोडणे, दत्तािी 

साळवींना अटक होणे, मनोहि िोशी आसण सशवसेना प्रमखुािंना एकाच सदवशी 

पहाटेला अटक होणे, त्यातनू आिंदोलन उभे िाहणे या सवांचा मी साक्षीदाि आह.े  

त्यानिंति या सभागहृात चचाम झाली आसण तद्निंति तत्कालीन सिकािवि दिंगलीच्या  
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बाबतीत असवश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यात आला. त्यावेळी सीमा प्रश्नाला 'दिंगल' 

सिंबोधले गलेे.   

 सभापती महोदय, सीमा प्रश्नी पसहले चाि बळी बेळगाव येिनू सदले गेले. सिंयकु्त 

महािाष्ट्राच्या आिंदोलनात १०५ हुतात्मे झाले.  त्यातील चाि बळी ह ेबेळगाव येिे 

१९५६ साली सदले गेले. 

 

       निंति श्री.कािंबळे.... 
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त्यानिंति या सीमाप्रश्नाचा लढा असधक तीव्र झाला. आपल्या िाज्याकरिता लढत 

असणािा, बळींची सिंख्या दणेािा या दशेामध्ये एकमेव असा पक्ष आह.े सशवसेना 

प्रमखु व सशवसेना त्यासाठी पढेु होती. बेळगावकरिता सशवसेनेचे ६९ सशवसैसनक 

हुतात्मे झाले. सन १९६९ मध्ये ह ेझाले आसण आता आपण सन २०२२ मध्ये उभे 

आहोत. मोठे आत्मदहन, आत्मापमण झाले, अनेक िण तरुुिं गात गेले. मी दखेील 

त्यावेळी तरुुिं गात होतो. लोकािंनी लाठ्याकाठ्या अिंगावि घेतल्या, अनेकािंच्या 

नोकऱया गेल्या, अनेक सिंसाि उदध््वस्त झाले. सन १९९५ ला सशवशाही आली.  

त्यावेळी यािंना हुतात्मे मान्यता दणे्यासही त्यावळेचे कोणते सिकाि तयाि नव्हते. ह े

दिंगा किणािे होते असे ते सािंगत होते. सीमाप्रश्नाकरिता ते लढले. आत्मबसलदान 

सीमेकरिता झाले.  

 सभापती महोदय, आमच्या मसहला आघाडीच्या सोनाळकि आई आमच्या 

पढ्ुयात आल्या नसत्या आसण त्यािंनी िि माझ्या िातीविील एसआिपीची बिंदकू  

काढली नसती ति आि मी तमुच्या समोि उभा नसतो. आमच्या त्या सवम आठवणी 

आहते. त्यािंना हतुात्मे म्हणण्याकरिता दखेील सशवशाही यावी लागली. मनोहि िोशी 

मखु्यमिंत्री असताना त्यािंना हुतात्म्यािंचा दिाम दणे्यात आला. एवढी सनषु्ठिता दखेील 

त्यावेळी सीमाप्रश्नाबाबत महािाष्ट्रात दाखसवण्यात आली ह े अत्यिंत सवनम्रपणे व 

खदेाने, द:ुखाने मी नमदू किीत आह.े मी ह े टीका म्हणनू नमदू किीत नाही. नमदू 

किण्याची आवश्यकता आह ेम्हणनू मी नमदू किीत आह.े हा लढा सन १९५६ ला 

सरुु झाला. सन १९६९ मध्ये सीमाप्रश्नाचा लढा प्रचिंड पेटला आसण त्यानिंति हा लढा 

सातत्याने पढेु िावा याकरिता या सदनात प्रत्येक वेळी इकडील अनेक सन्माननीय 

सदस्यािंनी, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, त् यािंनी प्रयत्न केला. सीमालढा हा 

महािाष्ट्रातील आपल्या सवांचा लढा आह.े तो काही सवसशष्ट पक्षाचा लढा नाही. मात्र 

तिीही मी येिे नमदू कितो की, शेवटी कुठे तिी याबाबत काय किायच ेह ेठिसवले 

पासहिे. प्रत्येक वेळी लढायचे आसण सतकडील लोकािंनी कनामटकी माणसािंच े

अत्याचाि सहन किीत िहायचे का ?  



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) AA - 173 

MSK/AKN/KTG प्रिम श्री.बोडे 15:00 

 

 

श्री. सदवाकि िावते .... 

 सभापती महोदय, सदनािंक ४ नोव्हेंबि, १९९६ मध्ये सशवशाही आली, त्यावळेी 

या प्रश्नाला असतशय मोठी मसुिंडी दणे्याचा प्रयत्न झाला. मनोहि िोशी मखु्यमिंत्री 

असताना सदनािंक २४ एसप्रल, १९९७ मध्ये चिंद्रचडु ससमती नेमण्यात आली. या 

ससमतीमध्ये वालावलकि व भिंडािे ह ेदोन सदस्य होते. ३ व्यसक्तिं ची ससमती नेमली. 

ससमतीने दक्षतनेे काम केले. सदनािंक ४ नोव्हेंबि, १९९६ ला नेमलेल्या ससमतीने 

सदनािंक २४ एसप्रल, १९९७ ला पसहल्या पाच मसहन्यािंमध्ये सवम गोष्टींचा अहवाल 

सदला. आिपयंत एवढ्या तातडीने काम किणािी कोणती ससमती आपल्या लक्षात 

नसेल. कािण ससमती म्हटले की सकचकटपणा असतो. पण या ससमतीने प्रश्नाचे गािंभीयम 

लक्षात घेऊन, त्यावेळी सिकािची त्यातील आवश्यकता लक्षात घेऊन सनणमय सदला. 

सनणमयामध्ये अस ेम्हटले की, सवोच्च न्यायालयामध्ये आता हा प्रश्न नेला पासहिे. 

एकमेकािंच्या पध्दतीने हा सटुत नाही. त्याचे काय झाले याचा मी शेवटी उल्लेख 

किणािच आह.े मध्यस्िीचे नक्की काय चािंगले होते आसण आपण त्यावळेी का केले 

नाही हा सवषय त्यावेळचा अस ू शकतो. आम्ही कायमकते होतो. तो त्यावेळच्या 

नेततृ्वाचा सवषय होता. ससमती नेमनू सनणमय केला. सदनािंक २४ एसप्रल, १९९७ ला 

ससमतीचा सनणमय आला. आमचे यतुी शासनाचे सिकाि साडे चाि वषांत सन १९९९ 

ला गेले आसण पयामयी सिकाि आले. सवलासिाव दशेमखु मखु्यमिंत्री असताना यावि 

पनु्हा एकदा प्रचिंड आिंदोलन होत आह े ह े लक्षात आल्यानिंति त्यािंनी सवोच्च 

न्यायालयामध्ये दावा दाखल किण्याचे ठिसवले. मी त्या दाव्याची सक्लष्टता पढेु 

मािंडणाि आह.े ती तासत्वक आह,े तािंसत्रक आह.े  

 सभापती महोदय, आपण सकती दक्षतेने काम कितो, असधकाऱयािंवि 

सवसिंबल्यानिंति असधकाऱयािंमध्ये त्यासवषयी आपलुकी नसेल ति काय घडते ह ेसधु्दा 

समिते. फक्त मिंत्री होऊन चालत नसते. मिंत्रयाची प्रशासनावि अत्यिंत मोठी पकड 

असली तिच कामे होतात. आपल्याला दखेील अनभुव आह.े आपण दखेील मिंत्री 

होता. सवमच मिंत्रयािंना तो अनभुव आह.े मिंत्री कमकुवत असतात असा भाग नसतो. 

िोडे दलुमक्ष झाले की, कधी तिी मसहन्यािंनी, वषांनी बाहिे समिते की त्यावेळी असा  
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घोटाळा झाला. सन २००४ मध्ये हा दावा दाखल झाला. आतापयंत याच्या ५-६ 

सनुावण्या झाल्या आहते. मी त्यावि बोलणाि आह.े हा दावा दाखल झाल्यानिंति 

सीमाप्रश्नाबात माननीय पिंतप्रधान व कनामटकचे मखु्यमिंत्री यािंच्या समवते होणाऱया 

बैठकीत समितुीने तोडगा काढता आला नाही ति महािाष्ट्र शासनाचा अखिेचा 

सनणमय म्हणनू सवोच्च न्यायालयात िाण्याचा सनणमय घेतला अशी घोषणा सवलासिाव 

दशेमखु साहबेािंनी  केली.  

सभापती महोदय, सदनािंक १७ िलैु, २००० िोिी मुिंबईत आझाद मैदान येिे 

सासहत्य सिंमेलनाच्या वतीने पत्रकाि परिषदते धिणे धिण्यात आले होते, त्याला 

उद्दशेनू हा सनणमय घेण्यात आला. सन २००२ मध्ये पत्रकाि परिषद झाली, त्यानिंति २ 

वषांनी सनणमय दणे्यात आला.  

 सभापती महोदय, प्रा. एन.डी.पाटील यािंच्या अध्यक्षतेखाली ससमती नेमण्यात 

आली होती. कालपयंत ती ससमती होती. प्रा. एन.डी.पाटील साहबे असताना दखेील 

ती होती. त्यािंची ज्येष्ठता  वगैिे सवम लक्षात घेऊन पासहले पासहिे. आम्ही त्यािंच्यापढेु 

तलुनात्मकदृष् ट्या फािच लहान होतो. चचाम किण्याचा सवषय नव्हता. ससमतीने 

यासचकेची प्रािसमक तयािी पणूम करुन अनचु्िेद १३१ ब प्रमाणे सवोच्च न्यायालयात 

हा दावा दाखल किण्यात आला. दावा दाखल केल्यानिंति मागणी एकच होती. मला 

आठवते की, त्यावेळी सशवसेनाप्रमखुािंनी अशी सवनिंती विा साद सिकािला घातली 

होती की, आता दावा दाखल केलेला आह,े दाव्याचा सनणमय लागपेयंत हा प्रदशे 

कें द्रशाससत किावा. पििंत ुतशी बाब पढेु आली नाही. का आली नाही ह ेत्या वसकलािंना 

माहीत होते. तेिे लढण्याचा भागच वेगळा असतो. दावा दाखल झाल्यानिंति मिाठी 

प्रदशे महािाष्ट्रात येणाि की बेळगावात िाहणाि याचा सनणमय सवोच्च न्यायालयात 

लागेल. सवोच्च न्यायालयात िो सनणमय येईल तो येईल, पण सतकडील अत्याचाि 

मात्र िािंबले नाहीत.  
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 सभापती महोदय, सदनािंक २८ नोव्हेंबि २००५ िोिी बेळगाव महापासलका 

बिखास्त किण्यात आली. त्यावेळी आमचे मोहन िावले खासदाि होत.े त्यािंनी त्या 

सिंदभामत शनू्य प्रहिात लोकसभेत मोठ्या प्रमाणाि सीमा प्रश्नाबाबत आवाि उठसवला 

होता. मी अत्यिंत नम्रपणे ते नमदू किीत आह.े अत्याचाि िािंबले नाहीत. तमुचे प्रकिण 

पाहून घ्यावे. सन २००५ मध्ये ह ेझाल्यानिंति सन २००६ मध्ये कन्नड पोसलसािंनी 

मिाठी माणसािंवि अमानषू लाठीमाि केला. सन २००६ मध्ये सीमाप्रश्नाशी सिंबिंसधत 

आयेसित किण्यात आलेल्या यवुकाच्या मेळाव्यामध्ये प्रचिंड प्रसतसाद समळाला 

म्हणनू सचडलेल्या त्यावेळच्या कनामटक सिकािने त्या मेळाव्यात पोलीस घसुवनू 

प्रचिंड अत्याचाि केला. अत्याचाि चालचू िासहले. आपण हतबलतेने फक्त 

सनषेधापलीकडे काहीही करु शकत नव्हतो. काहीही करु शकलो नाही. महािाष्ट्रातनू 

िाणाऱया एसटी बसेस तोडून टाकण्यात आल्या. महािाष्ट्रात येणाऱया लोकािंना 

अडसवण्यात आले. त्यावेळी आमचे िामदासभाई सविोधी पक्षनेते होते. त्यािंनी 

त्यावेळी बेळगावमध्ये घसुण्याचा प्रयत्न केला होता. पण शेवटी इति िाज्य आसण ह े

िाज्य यामध्ये फिक आह.े ते आपल्याला सहन किावे लागत आह.े सतकडील मिाठी 

माणसािंना बिाच अत्याचाि सहन किावा लागत होता. हा अत्याचाि िािंबला का ? 

 सभापती महोदय, एवढा सवम गोंगाट, घोष होऊन, िाज्याने सनषधे करुन काहीही 

नाही. सवोच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश सवम पाहत असतात. हल्ली ति भयानक 

पाहत असतात. प्रत्येक गोष्टीचा सकस पाडायचा म्हटले ति न्यायालयाने सदलेल्या 

सनणमयाच्या १०० घटना सािंगता येतील. ह ेयामध्ये कशासाठी पडतात हा प्रश्न पडावा. 

पििंत ुतो त्यािंचा सवषय आह.े आपण त्याबाबतीत तज्ज्ञ नाही सकिं वा त्याबाबतीत बोल ू

शकत नाही. आपण ते योग्य आह ेअसे म्हणायचे आह.े आता सवोच्च न्यायालयात  

िात्री ९ वािता दखेील प्रकिणे दाखल होतात. न्यायाधीशािंच्या िेवणाचा प्रश्न असतो. 

एिव्ही आवाि केला तिी खाट असा आवाि होतो. आपण न्यायालयात बसनू 

शेिािच्या व्यसक्तशी बोललो ति तिेे खाटकन हातोडे आपटतात. एवढा त्यािंना क्लेष 

होत असतो. िात्री ९ वािता व्यवस्िा कितात. सनुावणी िात्री दीड, दोन वािता होते.  
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मग सनणमय होतो. हल्ली न्यायाधीशािंचे असे काही तिी चालले आह.े मी नवीनच ऐकत 

आह.े पवूी सिंध्याकाळी ५ वािता न्यायालय बिंद झाले की बिंद असायचे, दसुऱया 

सदवशी यावे लागायचे. मात्र आता असे चाल ूआह.े आपल्याला तािंसत्रक काय असत े

ते माहीत नाही, पण त्यावरुन प्रश्न नको. हल्ली येिे सभागहृात काही बोललो आसण 

चकूुन असेल ति न्यायालयाचा अवमान वगैिे काही सािंगता येत नाही, कशाने अवमान 

होईल हहेी सािंगता येत नाही.  

 सभापती महोदय, सन २००९ मध्ये सीमाप्रश्नाची झळ प्रवाशािंना बस ूलागली. 

प्रवाशािंना मािझोड होऊ लागली. कनामटक सिकािने मिाठी भासषकािंच्या 

महामेळाव्याला उपसस्ित असणाऱया लोकािंवि लाठीमाि केला. सन २००९ मध्ये 

ज्येष्ठ प्रा. एन.डी.पाटील यािंच्यासािख्या अनेक नेत्यािंना अटक झाली. सन २००५  

बाबत सािंसगतले आह.े सन २००६ बाबत सािंसगतले आह.े  

 सभापती महोदय, महािाष्ट्राला इिंचही िागा दणेाि नसल्याचे वक्तव्य 

कनामटकचे मखु्यमिंत्री श्री. येडीयरुुप्पा यािंनी केल्ल्याच्या सनषेधाहम येिे सशवसनेेने 

त्यािंच्या पतुळ्याचे दहन केले. 

                   निंति श्री. खचे .... 
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मिंगळवािी दपुािी शालीमाि चौकात कायमकत्यांनी पतुळा िाळला. प्रचिंड घोषणा दते 

कनामटकचा सनषधे केला. सातत्याने सशवसेना कधीही मागे िासहली नाही. ित्येक वेळी 

सशवसेनेने िस्त्यावि उतरुन कनामटक मधील लोकािंनी हात वि केला ति तो 

िािंबसवण्याचा प्रयत्न सशवसेनेने केला. कनामटक पोसलसािंनी दडपशाहीच्या मागामने 

बेळगावातील मिाठी महामेळावा उधळल्याने सीमा भागात सनमामण झालेल्या 

तणावाचे वाताविण कायम आह.े सबदि सिल्ह्यात कन्नड कायमकत्यांनी सशवसेना 

प्रमखु बाळासाहबे ठाकिे यािंच्या प्रसतमेचे दहन करुन आम्हाला सविोध किण्याचा 

प्रयत्न केला. सशवसेनेचा उल्लेख मिाठी सिहाद असा केल्याने सिंतापलेल्या 

सशवसैसनकािंनी सशवसेनेच्या बेळगाव येिील कायामलयात कन्नड प्रभा या दसैनकाची 

होळी केली. सन २००९ मध्ये असे प्रकिण घडले आह.े सवोच्च न्यायालयात केस 

दाखल झाल्यावि कनामटक सिकािने अत्याचाि िािंबसवले नाहीत हा आमचा भाग 

आह ेअसे सािंगनू मिाठी माणसािंविील अत्याचाि िािंबसवले नाहीत. 

 सभापती महोदय, सन २०१० मध्ये महािाष्ट्रात सीमा भागावि अन्यायाची 

परिसीमा असा अग्रलेख वतममानपत्रात आला होता. दोन िाज्यातील सीमा प्रश्न 

सोडसवण्याची अिंसतम सत्ता वा असधकृत असधकाि कें द्र शासनाचे तसेच सिंसदचे े

आहते. या पातळीवि मिाठी िािकीय पक्षनेते अपिेू ठिले म्हणनू ह ेप्रकिण सवोच्च 

न्यायालयात नेणे भाग पडले. त्यासाठी आवश्यक तो पाठपिुावा किण्यासाठी 

िाज्यातील प्रशासनाची सिगता व कायमक्षमता दखेील दबुळी ठित असल्याची 

भावना मिाठी िनमानसात सनमामण झाली असनू त्यामळेु न्याय सिंस्िेविील सवश्वास 

उडण्याची वेळ आली आह ेअसे अग्रलेखात नमदू केले आह.े ह ेमी मािंडत असताना 

मला सवनम्रपणे सािंगायच ेआह ेकी, त्या कक्षाला मी पवूी भेट सदली होती पििंत ुआि 

हा सवषय सभागहृात मािंडण्यापवूी मी आि सकाळी त्या कक्षात िाऊन आलो त्याची 

सवम िायासचत्रे माझ्याकडे आहते. तेिे कशी परिसस्िती आह,े तेिे काय केले आह.े 

मला सािंगतािंना अत्यिंत खदे होतो. माननीय मिंत्री श्री.सभुाष दसेाई याची तातडीने दखल 

घेतील याची मला खात्री आह.े या प्रश्नात माननीय मखु्यमिंत्री श्री.उद्धव बाळासाहबे  
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श्री.सदवाकि िावते.... 

ठाकिे यािंनी  लक्ष घातल्यानिंति त्यािंनी यासिंदभामत काय म्हटले त्याचा उल्लेख माझ्या 

भाषणात पढेु येईल. याबाबत त्यािंच्या भावना अत्यिंत तीव्र आहते.  त्या कक्षात मी 

गेलो ति तेिे बसण्यासाठी िागा नाही. तिेे दोन खचु्याम व एक िनेु टेबल आह.े तेिील 

सामान अत्यिंत िनेु आह.े तेिे फक्त चाि कममचािी आहते. त्यामध्ये एक असधकािी व 

दोन मलुी आहते. चचेसाठी तेिे बैठक व्यवस्िा नाही. तेिील सवम सासहत्य धळुखात 

पडले आह.े त्या कक्षासाठी १७ कममचािी मिंििू असनू आता फक्त ४ कममचािी तिेे 

आहते. सवम कािभाि वाऱयावि सरुु आह.े मला सािंगण्यास खदे होतो की, माननीय 

मिंत्री श्री. सभुाष दसेाई ह े आपणासाठी महत्वाचे आह.े फेब्रवुािी २०२१ ते माचम 

२०२२ या १३ मसहन्यािंच्या कालावधीत १३ ससचव बदलले आहते. यामध्ये श्रीकािंत 

दशेपािंडे, अशोक ससन्हा, आभा शलु्का, आनिंद सलमये, लोकेश चिंद्र, सवकासचिंद्र 

िस्तोगी, इिंद्रा मालो, समुिंत भािंगे व सिंिय चहािंद ेया प्रमाणे ससचवािंच्या बदल्या झाल्या 

आहते. आपणाला सीमा प्रश्न सोडवायचा आह.े १७ पैकी चाि कममचािी आहते, मी 

कायदशेीि बाबी सािंगेल तेव्हा आणखी गिंभीि सवषय समोि येतील. इतके ससचव 

बदलतात ही आपल्या िाज्याची परिसस्िती आह.े सवोच्च न्यायालयात सनुावणी 

असली की, स्वत: मखु्यमिंत्री महोदय व गहृ मिंत्री महोदय वकीलािंना भेटायला िात. 

ह ेसवम वतममानपत्रात िापनू येत होत व त्यािंची िायासचते्र येत होती की,ह ेसवम लोक 

भेटायला गलेे आहते. 

  सभापती महोदय, या सवम बाबी दलुमसक्षत आहते. या काळातील ह ेनसेल तिी 

या काळात ससचव कसे बदलले ते मी आपणास सािंसगतले आह.े सन २०१० मध्ये 

मुिंबईत पनु्हा आिंदोलन झाले. सीमा भागातील व बेळगावातील मिाठी िनतवेि 

कनामटक सिकाि किीत असलेल्या अन्यायासविोधात सनदशीि मागामने आिंदोलन सरुु 

असताना मुिंबईत बेळगािंवकिािंनी आझाद मैदान येिे आिंदोलन केले. सतकडे माि खावा 

लागतो म्हणनू ते आिंदोलन किण्यासाठी इकडे आले. महािाष्ट्रात आपणाला 

सिुसक्षतता आह.े सन २०१० मध्ये आिंदोलन केले त्यामळेु सीमा भागातील मिाठी 

माणसािंच्या िखमेवि मीठ चोळण्याच्या दृष्टीने मध्यिंतिी बेळगािंव कनामटक  
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श्री.सदवाकि िावते.... 

सवधानसभचेी बैठक घणे्यात आली. कनामटकची उप िािधानी बेळगािंव केली. 

बेळगाव कोणाचे महािाष्ट्राचे की, कनामटकचे याबाबत  सवोच्च न्यायालयात खटला 

सरुु आह.े  बेळगाव कसे घेऊन िातो ते आम्ही बघतो म्हणनू त्यािंनी बेळगािंवला 

उपिािधानी करुन टाकले. याबाबत न्यायालयाने काहीही केले नाही. याबाबत त्यािंना 

िािंबसवण्यात आले नाही. न्यायालय शािंतपणे बघते, इति कोणतेही शब्द मी वापिीत 

नाही. असचे बोलाव े लागते. कनामटकातील भािप सिकािने एकापाठोपाठ 

उचललेल्या पावलािंवि िाज्यातील भािप पक्षाने मिाठी माणसाच्या बािनेू सनषेधाचा 

शब्द नोंदसवला नाही. तमु्ही आमचे आहात, आपण एका िक्ता मासाचे आहोत, 

आपल्या िक्तामासाची माणसे सतिे आहते. सकमान आपल्या सिकािला सािंगायला 

पासहिे की, अिे असे  करु नका. इतका अत्याचाि करु नका. त्याबाबत कधी सनषेध 

केल्याच्या नोंदी नाहीत. 

 सभापती महोदय, कुऱहाडीचा दािंडा गोतास काळ अशी म्हण आपणाकडे 

आह.े सन २०१० मध्ये सवोच्च न्यायालयात कें द्र शासनाने शपिपत्र दाखल 

किण्याचा आग्रह धिला होता. कें द्र शासनाने शपिपत्र दाखल केले. अत्यिंत खदेिनक 

ही बाब आह.े याबाबत माझ्या तोंडून असे शब्द येणे म्हणिे मलाच कधी तिी द:ुख 

होते. सीमाप्रश्नी कें द्र शासनाने कनामटकाची बाि ू शपिपत्र दऊेन असधकृत रित्या 

घेतली आह.े महािाष्ट्राच्या पाठीत चक्क खिंिीि खपुसला. त्यावि व्यिंगसचत्र आले 

होते. बेळगािंव  व गलुबगाम ह ेभाग कनामटकाचे आहते असे प्रसतज्ञापत्र दऊेन कें द्र शासन 

नेहमी मिाठी बािंधवािंना सापत्न वागणकू दतेे ह े दाखवनू सदले. भाषा हा सीमा 

ठिसवण्याचा एकमेव सनकष अस ू शकत नसल्याचे सीमावती मिाठी भासषक भाग 

महािाष्ट्रात सामील किता येणाि नाही. अशी भसूमका कें द्र शासनाने सपु्रीम कोटामत 

शपिेवि मािंडली आह.े(...अडिळा...) आपण सचिंता करु नका, सन २०१० मधील 

मी घटना सािंगत आह,े मी कोणाला दोष दणे्यासाठी ह ेसािंगत नाही. िे झाले ते मी 

सािंगतो. आपण कशाला सवचािीत आहात, पणती असताना आपली भसूमका काय 

होती. मी सिंयकु्त महािाष्ट्राच्या आिंदोलनात होतो. मी १० ते १२ वषामचा असल्यापासनू  
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लढणािा कायमकताम आह.े बेळगािंव कनामटकात िासहले काय व महािाष्ट्रात आलो काय 

ते भाितात आह ेना अशी भसूमका घेणाऱया िनसिंघाची तमु्ही नवी आवतृ्ती आहात. 

मला सवचािले ति मी याबाबत भिपिू सािंगेन. मी िोडक्यात तमुची ओळख करुन 

सदली. तमुच्याकडे िे नवीन आले त्यािंना ओळख करुन द्यायला पासहि ेकी, ते कोठे 

बसले आहते. असे शपिपत्र दणेािे त्यावेळच ेकें द्रीय गहृमिंत्री होते. कुऱहाडीचा दािंडा 

गोतास काळ ह ेसशविाि पाटील चाकूिकि होते. ते मला बऱयाच वषामनिंति भेटले होते. 

आम्ही त्यािंचा आदि किीत होतो. त्यादृष्टीने ते मोठे आहते. मी त्यािंना सािंसगतले की, 

साहबे िामिाम आता मी तमु्हाला लािंबनू पण िामिाम किीत नाही कािण हा सवषय 

माझ्या डोक्यात होता. 

        या निंति श्री.बोिले... 
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कें द्र सिकाि महािाष्ट्राबिोबि कसे वागते ? आिही त्याची उिळणी तशीच किता 

येईल. कें द्र सिकािच्या भसुमकेमळेु अनेक वषांपासनू कानडीची गळचेपी सहन 

किणाऱया सीमा बािंधवािंना धक्का बसला. नेहमी काळा सदवस, यवुा मेळाव्यात िाऊन 

सविोध किणाऱया िाज्यकत्यांच्या मनसबु्यास कें द्र सिकािने सरुुिं ग लावला. 

कनामटकातील भाग मागसतल्याप्रकिणी महािाष्ट्र सिकािला दिंड ठोठावला पासहिे 

अशी आग्रही भसूमका कें द्र सिकािने घेतली. कें द्र शासन एवढ्याविच िािंबले नाही ति 

महािाष्ट्र सिकािला दिंड ठोठवावा असे शपिपत्र दाखल केले. भावना कशा 

मािंडाव्यात असा प्रश्न पडतो. माननीय सशवसेनाप्रमखु यासवषयी अत्यिंत कठोि शब्दात 

बोलले होते. ते िे बोलले होते त ेमी सभागहृात मािंडू शकत नाही. ते वतममानपत्रात 

िापनू आलेले आह.े मी सदनािंक ८ िलैु, २०१९ िोिीची गोष्ट सािंगत आह.े कें द्र 

सिकाि भाषा हा सनकष मानण्यास तयाि नसले ति सवम िाज्ये बिखास्त किण्यात 

यावीत, असे पिखड प्रसतपादन सशवसेनाप्रमखु बाळासाहबे ठाकिे यािंनी केले. 

महािाष्ट्र कनामटक सीमा प्रश्नावरुन कें द्र सिकािने महािाष्ट्र सिकािला दिंड ठोठावण्यात 

यावा असे प्रसतपादन सवोच्च न्यायालयात केले. कें द्र सिकािच्या या भसूमकेवि तीव्र 

प्रसतसाद महािाष्ट्रातनू उमटत आह.े सवसवध िािकीय नेत्यािंनी आपल्या प्रसतसक्रया 

कठोि शब्दात व्यक्त केल्या. कनामटक िाज्यात िाहणाऱया मिाठी भासषकािंविील 

अन्यायासाठी कनामटक सिकािपेक्षा कें द्र सिकािच िास्त िबाबदाि आह,े अशी टीका 

ठाकिे यािंनी केली. सीमा प्रश्नासाठी केलेल्या सिंघषामत ६९ सशवसैसनकािंनी हुतात्म्य 

पत्किले. याच मदु्यावि आपल्याला तीन मसहन्यािंचा कािावास झाला होता, असे 

त्यावेळी सशवसेनाप्रमखु बाळासाहबे ठाकिे यािंनी नमदू केले होते. सन २०१० मधील 

प्रसतज्ञापत्राबाबत हा सिंताप व्यक्त किण्यात आला होता.  

सभापती महोदय, सन २०११ मध्ये िागसतक कानडी सम्मेलन मिाठी 

माणसाच्या िाताडावि नाचण्यासाठी िाणीवपवूमक बेळगाव येिे आयोसित किण्यात 

आले. ते ऐकण्यासाठी तयाि नव्हते. सवोच्च न्यायालयात महािाष्ट्राची मागणी 
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दाखल झाली होती. सवोच्च न्यायालयात मागणी किता काय असे दडामवनू सािंगत 

प्रत्येक वषी एक एक पाऊल पढेु टाकले िात होते. सन २०११ मध्ये िागसतक कानडी 

सम्मेलन िाणीवपवूमक बेळगावात आयोसित किण्यात आले. कनामटक सिकािने 

सम्मेलनासाठी बेळगावची सनवड करुन या प्रश्नी सुिंभ व पीळ कायम असल्याच े

दाखवनू सदले. हा त्या सदवशीचा सामना वतृ्तपत्राचा अग्रलेख आह.े या सम्मेलनासाठी 

बेळगावात प्रचिंड पोलीस फोसम उभी करुन मिाठी माणसािंची दकुाने, टपऱया तोडण्यात 

आल्या, दकुानािंविील मिाठी पाट्या उतिसवण्यात आल्या. मिाठी भासषकािंची िी 

मसु्कटदाबी सरुु आह ेत्यामळेु कानडी भाषचेे सदवे उिळणाि नसनू या भाषचेा एक 

प्रकािे अवमान झालेला आह.े कािण ह ेसम्मेलन कानडी भाषेच्या सवकासासाठी नसनू 

केवळ बेळगावातील मिाठी बािंधवािंना सडवचण्यासाठी, सचडसवण्यासाठी भिसवण्यात 

आले आह.े येसडयिुप्पा सिकािचे १० हिाि पोलीस बेळगावात घसुले, ते मिाठी 

माणसािंना सतावतात व कनामटक सिकािमधील मिंत्री श्री.उमेश कट्टटी ह े मिाठी 

माणसािंना धमकावनू तरुुिं गात डािंबण्याची भाषा कितात, असे सन २०११ मध्ये दडामवनू 

सािंगण्यात आले. त्यावळेी मी सभागहृात भाषण केले होते. मी त्या भाषणातील 

शेवटचा भाग मदु्दाम वाचनू दाखसवतो. त्यावेळी िे उप मखु्यमिंत्री होते तेच आिही 

उप मखु्यमिंत्री आहते. त्यािंच्या स्वभावाची दाद दणे्यासाठी मी त्यावेळी असे म्हटले 

होते की, माननीय उप मखु्यमिंत्री आक्रमक आहते. ते काम कितात याकडे आमच े

लक्ष लागलेले असते. त्यािंनी बेळगावमध्ये घसुण्याचे िाहीि किावे. आमचे 

सशवसैसनक कमी पडत नाहीत. त ूपढेु िा असे आम्ही कधीच सािंगत नाही. ती आमची 

पद्धत नाही. आम्ही पढेु िाऊन दसुऱयािंना सिुसक्षत कितो. कािण आमच्यावि तसे 

सिंस्काि आहते. आम्ही त्यािंच्या खािंद्याला खािंदा लावनू पढेु येण्यास तयाि आहोत. 

उलट त्यािंना माग े ठेऊ आसण आम्ही पढेु िाहू. महािाष्ट्राचे उप मखु्यमिंत्री म्हणनू 

त्यािंच्या अिंगावि लाठी पडू दणेाि नाही. प्रिम आम्ही लाठी झेल.ू पििंत ुबेळगावातील 

कानडी माणसाला सिंपसवण्यासाठी आपण आक्रमकता दाखसवणाि आहात सकिं वा 
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नाही, असा प्रश्न मी त्यावेळी उप मखु्यमिंत्री श्री.असित पवाि साहबेािंना सवचािला 

होता. सशवसैसनक पक्ष बघत नाही. तमु्ही पढेु िावे, आम्ही तमुच्या बिोबि येतो, 

आम्ही लढू, आम्ही सवम अिंगणावि घेऊ, असे मी सािंसगतले होते.  

सभापती महोदय, सन २०१४ मध्ये वतममानपत्रात िो लेख िापनू आला होता 

त्याचे शीषमक खपू मोठे होते. महािाष्ट्रातील मिाठी माणसाचे या प्रश्नातील आक्रिं दन 

व्यक्त किणािे ते शीषमक होते. अते्र गेले, ठाकिे गलेे आता गािंडुळ उिले असे ते शीषमक 

होते. आपले महानगि वतृ्तपत्रात ही बातमी िापनू आली होती. त्यावळेी महािाष्ट्र 

कनामटक सीमा भागातील मिाठी लोकािंना कनामटक पोसलसािंनी अनानषु मािहाण केली. 

ही मािहाण मानसुकीला काळीमामा फासणािी आह.े कािण पोसलसािंनी मिाठी 

फलकािंसाठी आिंदोलन किणाऱया िस्त्याविील अनेक मिाठी लोकािंची काठ्यािंनी 

डोकी फोडली, अनेकािंचे हातपाय मोडले तसेच तरुणािंबिोबि वदृ्धािंनाही झोडपनू 

काढले. कानडी पोसलसािंचे शौयम इतक्याविच िािंबले नाही ति त्यािंनी मिाठी लोकािंच्या 

घिाचे दिवािे फोडले. दिवािे फोडून घिात सशिले. घिात सशरुन त्यािंनी मिाठी 

लोकािंना काठ्यािंनी बेदम मािहाण केली. त्यातनू बायकािंचीही सटुका झाली नाही. 

त्यािंना सशसवगाळ किीत त्यािंची कानशील फोडली. तसेच त्यािंना काठ्यािंनी बेसमुाि 

मािहाण केली. पोसलसािंनी, दिंगेखोिािंनी मिाठी लोकािंच्या घिात दगड फेकून काचेची 

तावदाणे फोडली. घिात शािंतपणे बसलेल्या लोकािंना बेदम मािहाण केली. सन 

२०१४ मधील ही बातमी आह.े आपण सन २००४ मध्ये सवोच्च गेलो. आम्ही 

दशेाच्या सवोच्च न्यायालयात टाहो फोडत आहोत आसण कनामटकी पोलीस तिेे 

लाठ्या काठ्यािंनी आमची डोकी फोडत आहते. पििंत ु तेिील िज्ि मिंडळींच्या 

पोटातील पाणी सदु्धा हालत नाही की, ह ेकाय चालले आह े? ते याबात काहीही 

बोलत नाहीत. एिवी बिोबि लक्ष असते. समुोटो म्हणिे स्वयिंघोसषत गनु्ह े दाखल 

किणे, एखाद्या गनु्हाची नोंद करुन घेणे, सनुावणी घेणे, सिकािला नोटीस पाठवनू 

आम्हाला मासहती द्यावी असे न्यायालय सािंगते. न्यायालयाला तो असधकाि आह.े 
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घटनेने सदलेल्या असधकािात िोडे इकडे सतकडे पाऊल पडले ति सवोच्च न्यायालय 

सकिं वा उच्च न्यायालय गप्प बसत नाही. न्यायाधीश िागरुक असतात, ताबडतोब 

समुोटो दखल घेतली िाते. पििंत ुएवढे सवम होत असताना मिाठी माणसाचा आवाि 

सदल्लीपयंत पोहोचत नाही. सीमा भागातील मिाठी लोकािंना अमानषु मािहाण 

झाल्यामळेु महािाष्ट्रातील मिाठी नेत्यािंनी पेटून उठावयास पासहिे होते. आम्ही पेटून 

उठलो ति आमचे ६९ हुतात्मे झाले. त्यावेळी त्यािंचे गुिंड म्हणनू वणमन किण्यात आले, 

ह ेसवम आम्ही सहन केले. कनामटकी पोलीस सातत्याने मिाठी लोकािंवि अन्याय किीत 

आहते. वतममानपत्रात िापनू आलेली िायासचते्र बसघतल्यानिंति चीड येते. त्यावेळी 

वतममानपत्रात वेगवेगळी िायासचते्र िापनू आली होती. कन्नड पोसलसािंचा हदैोस, 

मिाठी भासषकािंची डोकी फोडली, घिात घसुनू दगडफेक, लोकािंना भािंड्यािंसह 

िस्त्यावि फेकले अशा बातम्या त्यावेळी वतममानपत्रात िापनू आल्या होत्या. सन 

२०१४ मध्ये मिाठी माणसािंवि झालेल्या अत्याचािाची भयानक िायासचते्र 

वतममानपत्रात िापनू आलेली आहते. आम्ही सन २००४ मध्ये सवोच्च न्यायालयात 

गेलो. मी सन २०१७ मध्ये मिंत्री होतो. बेळगावात िय महािाष्ट्र म्हटल्यामळेु 

पोसलसािंनी सवांना झोडपनू काढले होते. पोलीस घिाघिात घसुनू िय महािाष्ट्र 

म्हणावयाचे नाही अशी दमबािी किीत होते. मी ४-५ वेळा तेिे गेलो होतो. त्यावेळी 

पोलीस कशा प्रकािे माझ्या गाडीचा पाठलाग किीत होते या सिंदभामतील बातम्या 

वतममानपत्रात िापनू आलेल्या आहते. माझ्या गाडीचा पाठलाग किणािी पोसलसािंची 

िीप उलटल्यामळेु ७-८ पोलीस िखमी झाले होते. ज्यावेळी मी नाट्सम्मेलनासाठी 

गेलो त्यावेळी पोलीस स्टेिच्या मागे उभे होत.े मी माझ्या पद्धतीने भाषण केले. 

आपल्याला आदशे समळाल्यानिंति आपण िािंबायचे नसते. आम्हाला माननीय 

श्री.उद्धव ठाकिे साहबेािंनी आदशे सदल्यानिंति आम्ही तेिे गेलो. आम्ही अटक होईल 

म्हणनू घाबिणािे सैसनक नसल्यामळेु आम्हाला कोणताही प्रश्न पडत नाही. िय 
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महािाष्ट्र म्हणण्यासाठी सविोध ? आम्ही असस्मतचेा झेंडा हाती घेतला. त्यावेळी मला 

पोसलसािंनी िोखल्याच्या बातम्या वतममानपत्रात िापनू आल्या होत्या. त्यावेळी मी 

मिंत्री होतो. मी तिेनू पित आल्यानिंति महत्वाचा सनणमय घेतला.  

 

        यानिंति श्री.सािंगळे....... 
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तेिील महािाष्ट्राच्या बसेसवि महािाष्ट्र परिवहन व त्याखाली िय महािाष्ट्र अस े

कायमस्वरुपी नमदू केलेले आह.े त्यािंच्याशी प्रसतकाि किायचा म्हणनू आम्ही 

बसेसवि िय महािाष्ट्र असे िापले आह.े त्यानिंति त्यािंनी ती बस अडवली. ती बस 

सिंपणूम महािाष्ट्रातनू िात असताना सािंगली, सातािा, कोल्हापिू, सािंगली अशा 

भागािंमध्ये त्या बसचे चािंगल्या प्रकािे स्वागत झाले. तेिील लोकािंनी बसची आिती 

करुन ती बस िवाना केली. पििंत ुत्या बसमधील वाहक व चालकािंना अटक किण्यात 

आली. मी त्यानिंति तेिील गहृ मिंत्रयािंना दिुध्वनीवरुन सिंपकम  साधला व त्यािंना माझ्या 

भाषेत शधु्द इिंग्रिीमध्ये काय सािंगायचे ते सािंसगतले. कािण त्यािंना मिाठी भाषेत 

सािंसगतले व ते त्यािंना समिले नाही ति काय किायचे ? तसेच ते असिंसदीय 

असल्यामळेु मी येिे त्याबाबत काही सािंग ू शकत नाही. पििंत ु मी त्यािंना सवम 

असधकृतपणे सािंसगतले. िात्री एक वािता त्यािंच्याविील गनु्ह ेदाखल किण्यात आले 

होते. अशा प्रकािे बेळगावच्या सिंदभामत ते आपल्याबद्दल आक्रमकता दाखवतात. ही 

सदनािंक २९ ऑगस्ट, २०२१ मधील घटना आह.े तेिे पदवीपयंत कन्नड भाषा 

असनवायम किण्याचा सनणमय घेतला आह.े आमच्या येिे मिाठी असनवायम कितो 

म्हटल्यानिंति मोठा सविोध केला िातो. तसेच मिंत्री महोदयािंना स्पष्टपणे  सलहावे लागत े

की, तमुच्या शाळेमध्ये मिाठी सशकवले नाही ति आम्ही तमु्हाला दिंड करु. पििंत ु

शाळािंकडून असे सािंसगतले िाते की, तमु्ही आमच्याकडून दिंड घ्या. पििंत ु आम्ही 

शाळेमध्ये मिाठी सशकवणाि नाही. अशा प्रकािे आम्हाला महािाष्ट्रात मिाठीकरिता 

अिेिावी ऐकावी लागते. मी १९५६ पासनू तेिे सरुु असलेल्या अत्याचािासिंबिंधी 

सािंगत आह.े याबाबत आपण सवोच्च न्यायालयात गेलो. तेव्हा पासनू झालेले 

अत्याचाि मी आपल्यासमोि मािंडलेले आहते. सभापती महोदय, मला एक बाब 

सवनम्रपणे नमदू किायची आह.े मी या कक्षाचे मनापासनू स्वागत कितो. सदि 

कक्षामध्ये अनेक गोष्टी अपणूम असताना दखेील त्यािंनी याबाबतची कायमवाही केलेली 

आह.े महासवकास आघाडी शासन सत्तेवि आल्यानिंति माननीय मखु्यमिंत्री यािंनी 

केलेल्या पसहल्या भाषणामध्ये सीमा प्रश्नासिंबिंधी मत व्यक्त केले आह.े आपल्याकडे 

याबाबतची नोंद झालेली आह.े आपण मागील वषी सवम सन्माननीय सदस्यािंना  
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श्री.सदवाकि िावते...... 

कनामटक महािाष्ट्र सीमावाद सिंघषम व सिंकल्प नावाचे पसु्तक सदलेले आह.े सदि 

पसु्तकामध्ये शासनाने आिपयंत कशा प्रकािे प्रवास केलेला आह े याची मासहती 

सदलेली आह.े ठाकिे सिकािच्या काळात या पसु्तकाचे प्रकाशन किण्यात आले याचा 

मला असभमान वाटतो. या पसु्तकामळेु सवांना मासहती समळत आह.े माननीय 

मखु्यमिंत्री श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे यािंनी सदि पसु्तकामध्ये व्यक्त केलेले मत मला 

असतशय महत्त्वाचे वाटते.  सभापती महोदय, मी आतापयंत सदनामध्ये िे काही 

सािंसगतले आह े त्यातनू या सिकािची बािंसधलकी अत्यिंत प्रामासणकपणे व्यक्त होत 

आह.े  सदि पसु्तकामध्ये मत व्यक्त किताना माननीय मखु्यमिंत्री श्री.उद्धव बाळासाहबे 

ठाकिे असे म्हणतात की, "सीमा प्रश्न हा माझ्या अिंत:किणाच्या अत्यिंत िवळचा 

सवषय आह.े सीमा भागातील मिाठी भासषकािंची गळचपेी, त्यािंच्यावि होणाऱया 

अन्यायासविोधात लढण्याचे बाळकडू मला कुटुिंबातनूच समळाले आह.े प्रबोधनकाि 

ठाकिे यािंच्यापासनू मला सीमा लढयाचा वािसा समळाला आह.े सहिंदहूृदयसम्राट 

सशवसेना प्रमखु बाळासाहबे ठाकिे यािंच्या दृष्टीने सीमा प्रश्न अत्यिंत सिव्हाळयाचा 

होता. आपल्या हयातीत त्यािंनी महािाष्ट्र-कनामटक सीमा प्रश्न मागी लावला नाही. 

याबाबत त्यािंना मोठी खिंत होती. सन १९६९ मध्ये झालेल्या तीव्र आिंदोलनात अनेक 

िणािंना आपले प्राण गमवाव ेलागले. आिंदोलनामळेु सशवसेना प्रमखुािंना तरुुिं गवास 

घडला. सीमा भागातील िनतेचे प्रश्न मािंडण्यासाठी झालेला तरुुिं गवास सशवसेना 

प्रमखुािंनी पिुस्काि समळाल्याप्रमाणे आपल्या मनात आयषु्यभि िपनू ठेवला. एखाद्या 

आिंदोलनासिंबिंधी एखाद्या नेततृ्त्वाकडून शेवटपयंत भावना व्यक्त होत िाहणे ही बाब 

कदासचतच आपल्याला बघावयास समळेल." अशा प्रकािे माननीय मखु्यमिंत्री यािंनी 

पसु्तकात आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहते. त्या आम्हाला असतशय आदिणीय 

आहते. मला याबाबत मोठा स्वासभमान वाटत आह.े  

सभापती महोदय, माननीय श्री.शिदचिंद्र पवाि यािंनी याच पसु्तकाच्या 

माध्यमातनू असे मत व्यक्त केले आह ेकी, ससमतीचे कायमकते आसण नागरिकािंच्या मी 

अनेकदा भेटी घेतलेल्या आहते. १९८६ च्या कन्नड सत्तेसविोधातील आिंदोलनात मी  
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श्री.सदवाकि िावते...... 

सहभागी झ्रालो आह.े स्वातिंत्रय भाितातील सनदशीिपणे सरुु असलेला हा असतशय 

अभतूपवूम लढा आह े असे मला वाटते. बा.ि. सकुिनकि, बळविंतिाव साईनाि, 

बाबिुाव ठाकूि, दािीबा दसेाई, एन.डी. पाटील यािंच्या योगदानाचा मी आविूमन 

उल्लेख कितो. अशा प्रकािे माननीय श्री.शिदचिंद्र पवाि यािंनी या आिंदोलनाचा सन्मान 

केलेला आह.े शासनाने तसेच सशवसेनेने हा प्रश्न सोडलेला नाही. मला सािंगताना 

असभमान वाटतो की, सडसेंबि, २०२१ मध्ये माननीय श्री.सवनायक िाऊत, लोकसभा 

गटनेते यािंनी माननीय पिंतप्रधानाकडे यासिंबिंधी एक सनवेदन सदले. त्या अनषुिंगाने 

माननीय पिंतप्रधानािंनी महािाष्ट्रातील सवम खासदािािंची एक बैठक घेतली व सीमा 

प्रश्नासिंबिंधी खासदािािंनी आपापले मत मािंडावे अशी त्यािंनी सवनिंती केली. 

खासदािािंच्या पत्रामध्येच सदि उल्लेख असल्याचे त्यािंनी सािंसगतले. मी त्याबद्दल 

माननीय पिंतप्रधानािंना धन्यवाद दतेो. अशा प्रकािे आपले पिंतप्रधान असल्यामळेु 

आपल्याला या सिंदभामत कें द्र शासनासमवेत सनसितपणे आक्रमक स्वरुपात हक्काच े

भािंडण सनमामण किता येईल. माननीय श्री.सवनायक िाऊत यािंनी माननीय पिंतप्रधानािंकडे 

सदलेले सनवेदन माझ्याकडे उपलब्ध आह.े सदि सनवेदनामध्ये त्यािंनी माननीय 

पिंतप्रधानािंना आविूमन सािंसगतले आह ेकी, आपल्याला यात लक्ष घालावे लागले. 

सदि सनवेदनावि त्यािंनी खासदािािंच्या सह्या घेतल्या. पििंत ुत्यावि फक्त सशवसेनेच्या 

खासदािािंनी सह्या केल्या, भाितीय िनता पक्षाच्या एकाही खासदािाने त्या सनवेदनावि 

सही केली नाही व त्याकरिता त्यािंनी नकाि सदला. ही असतशय ददुवैी गोष्ट आह.े या 

सिंदभामत बेळगाव येिे महािाष्ट्र एकीकिण ससमती कायमित आह.े पििंत ुभाितीय िनता 

पक्षाने त्या ससमतीचा पाडाव करुन बेळगाव महानगिपासलकेमध्ये भाितीय िनता 

पक्षाचे कमळ फुलवले. आता मिाठी माणसािंची महानगिपासलका िासहली की नाही ? 

असे आपल्याला बोलता येणाि नाही. अशा प्रकािे तमु्ही िािकािणात पढेु गेला 

आहात. याबाबत िनतचेा कौल आह ेवगैिे ठीक आह.े पििंत ु बेळगाव हा आमचा 

भाग आह े असे सािंगणाऱया व त्याकरिता सातत्याने ६० वषे लढणाऱया मिाठी 

माणसाच्या मतदानाने आम्ही मातब्बिपणे यावि मात करु. तमु्ही महािाष्ट्र एकीकिण 

ससमतीला धळुीस समळसवण्याचा प्रयत्न केला आह.े याकरिता तमु्हाला लक लाभ  
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श्री.सदवाकि िावते...... 

होत असताना ३ मसहन्यािंपवूी माननीय पिंतप्रधानािंनी स्वत:हून खासदािािंच्या बैठकीत 

आपले मत सािंगावे असे सािंसगतले होते. महािाष्ट्राच्या वतीने याबाबत एक सनवेदन 

तयाि केल्यानिंति त्यावि तमुच्या पक्षातील एकाही खासदािाने सही किण्यास नकाि 

दणेे यावरुन आपली याबाबतची असलेली भसूमका सदसनू येत आह.े माननीय 

मखु्यमिंत्री श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे याबाबत दक्षतेने पाठपिुावा किीत आहते. 

प्रबोधनकाि ठाकिे, माननीय सशवसेना प्रमखु ते माननीय मखु्यमिंत्री श्री.उद्धव 

बाळासाहबे ठाकिे यािंची सतसिी सपढी सीमा लढयाच्या सिंदभामत सहभागी आह.े  

 सभापती महोदय, न्यायव्यवस्िेच्या सिंदभामत मी आपल्याला सािंग ू इसच्ितो 

की, मी मघाशी सदनामध्ये न्यायालयामध्ये या सिंदभामत ७-८ सनुावण्या झाल्यासिंबिंधी 

सािंसगतले. सन २०१७ मध्ये न्यायालयामध्ये याबाबतची शेवटची सनुावणी झाली 

होती. आता सन २०२२ सरुु आह.े सन २०१७ निंति सीमा प्रश्न सिंपला. त्या नस्तीला 

गाठ बािंधनू टाकली. तसेच िेव्हा न्यायाधीशािंना कधी आठवण येईल की, हा प्रश्न 

अद्याप आह ेका, तेव्हा ती नस्ती उघडणाि आहात का ? आपण त्यािंना ती नस्ती 

उघडण्यास सािंगणाि आहात की नाही ? मला असतशय मनापासनू आनिंद होत आह े

की, तेिे श्री. दसेाई साहबे आहते.  या कामाच्या सिंदभामतील त्यािंचे सामर्थयम मला 

माहीत आह.े सकचकटपणा मोकळा करुन तो कशा प्रकािे मागी लावावा याबाबत मी 

त्यािंना ३५ ते ४० वषांपासनू बघत आह.े मी ॲडव्होकेट िनिल श्री.कुिं भकोणी साहबे 

यािंना दिुध्वनी केला होता की, मला या सिंदभामत आपली भेट घ्यावयाची आह.े पििंत ु

माझी त्यािंच्यासमवेत भटे होऊ शकली नाही. ते कामात व्यस्त असतील. अशा 

प्रकिणािंमध्ये कायदशेीि मासहती घेतल्यास ती बिी असते. पििंत ुमला त्यािंच्याकडून 

सदि मासहती समळू शकली नाही. श्री.सशवािीिाव िाधव ह ेसदल्लीमधील सवम काम े

बघतात. आपण त्यािंना "ॲडव्होकेट ऑन िेकॉडम" असे म्हणतो. इति वसकलािंच्या 

गटामध्ये श्री.पिमिीत ससिंह व इति ४-५ वकील आहते.  

 

        यानिंति श्री.गागिे.... 
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श्री. नदिाकर रािते ..... 

सांतोष काकडे नािाचे एक िकील असनू ते नमस्कील आहते. त े पणु्यात नबल्डर 

व्यािसानयक आहते. उियररत िेळेत ते िनकली व्यिसाय करतात. त्याांची नेमणकू 

कशासाठी केली होती. पणुेकराांना निद्वतचेी बारीकसारीक जाण असत ेया भािनेतनू 

कदानचत केली असेल, मला मानहती नाही. खटला उभारणारे महत्िाचे िकील म्हणज े

तज्जञ एक्सपटय आपण त्याांना नेमले आह.े कोणत्या भागात नकती मराठी माणस ेआहते 

याचा त्याांनी मागोिा घ्यायचा आह.े भाषचेी, नशक्षणाची, आनथयक पररनस्थती काय 

आह ेयाबाबत अहिाल तयार करुन दणे्याकरीता ते आहते. माधिराि चव्हाण ज्जयेष्ठ 

निनधञ, राज ूरामचांद्रन, हरीष साळि ेयेऊ शकतील. हरीष साळि ेह ेउभ ेरानहले तर 

हा ननणयय १०० टक्के लागेल याची आपणासही खात्री आह.े आपण माग ेएकदा या 

िकरणी त्याांचा उल्लेख केल्याचे मला आठिते. ते आता इांग्लांडमध्ये स्थायीक झाल े

आहते, पण त्याांना याकरीता आणले पानहज.े के परासरन, राजेश नद्विेदी, नबरजा अशा 

सिय लोकाांनी ह ेतयार करायचे आह.े मी जास्त खोलात जात नाही. पण यासाठी सांतोष 

काकडे याांची ननयकु्ती केली आह.े अहिाल तयार करुन ह ेकरण्याऐिजी पॅनलमध्य े

दखेील ते घसुले आहते. दोन्हीकडून नबल कस े नमळेल, आतापययत त्याांनी एक 

कोटीपययत र्ी घेतलेली आह.े माझ्याकडे सिय मानहती आह ेपण बाकीचे मी काही 

बोलत नाही. जीिनमरणाचा िश्न येतो तेव्हा कसे लढायचे असते त े महाराष्ट्र ि 

दशेाला माननीय श्री.उद्धि ठाकरे याांनी या कोरोनाच्या लढयात दाखिनू नदले आह.े 

मराठी लोकाांकरीता आपण सियस्ि समनपयत केले पानहजे ते केले जाते काय याचाही 

शोध घ्यािा लागले. अशी ही पररनस्थती आह.े या सांदभायत सरुुिातीस दािा दाखल 

झाला. त्याबाबत खपू िाईट िाटते, आपण अभ्यासक आहोत पण त्यातील तज्जञ 

नाही. सिोच्च न्यायालयात राज्जय सरकारला नकां िा कें द्र सरकारला जाता येत,े 

िैयक्तीक दािे िेगळे असतात. कोणीतरी टूम काढली की, एकीकरण सनमती 

बेळगािकराांनी दािा करायचा. तो नॉट मेंटेंनेबल होता, म्हणज ेतो अदखलपात्र होता. 

तो अदखलपात्र न होता महाराष्ट्र सरकारचा दािा व्हािा. िाह्यातपणाचे कां गारे मी येथे 

नमदू करीत आह.े आपणास नकती लक्ष द्यािे लागेल. ते झाल्यानांतर मी नमदू केलेल्या 

नबल्डर िकीलाने साक्षीपरुािे तयार करुन दाखल करायचे आहते. त्याची तयारी 
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श्री. नदिाकर रािते ..... 

 आजही झालेली नाही अशी माझी मानहती आह.े झाली असेल तर मला आनांद आह.े 

एक अहिाल तयार झाला तर तो सहा िेळा बदलण्यात आला. महाजन अहिालात 

बेळगाि सोडता इतर भाग महाराष्ट्राला दणे्यास हरकत नाही असे नमदू केलेले आह.े 

तेथील लोकाांना िाटले की, एकीकरण सनमतीचा काही सांबांध नाही, महाराष्ट्र सरकार 

लढत आह.े आपण त्याबाबत सिय परुािे जमा करायचे आहते. ते तेथे आयषु्ट्य काढत 

आहते, मला त्याबद्दल म्हणायचे नाही, त्याांनी केले पानहजे. त्याांच्या जीिनमरणाचा 

िश्न आह.े न्या.लढ्ढा याांनी साांनगतले की, नॉन मेंटेनेबल आह ेकी मेंटेनेबल आह ेह े

न पाहता आपण साक्षीपरुािे घेऊ ि याचा ननणयय घेऊ. आपल्या बाजनेू ते बोलतील. 

तीन न्यायाधीशाांच्या खांडपीठाने नाही साांनगतले, अपात्र आह ेकी पात्र आह ेह ेअगोदर 

ठरिा मग बोल ूअसे साांनगतले. अपात्र ठरले तर आपले काय होईल. २००४ मध्ये 

आपण न्यायालयात गेलो सध्या २०२२ सरुु आह.े अपात्र ठरला तर सिय मसुळ केरात 

ही म्हण नसध्द करण्याकरीता आम्ही कटीबध्द आहोत का असा िश्न ननमायण होतो. 

जर उद्या पात्र नकां िा मेंटेनेबल ठरला तर साक्षी परुािे तीन मनहन्यात ननयम ि 

कायद्यािमाणे द्यािे लागतील. आपण त्याची तयारी केली आह ेका. नतकडे मराठी 

माणसू बेळगािी दांडुक्याखाली सातत्याने भरडला जात आह.े २०२१ पययत मी सिय 

िसांगी साांनगतले आहते, िेळ आली आपण सिय तयारीत राहािे, अशी आमची तयारी 

हा होत नाही. १२ मनहन्यात १२ सनचि बदलणार असाल तर कशी तयारी होणार 

आहते. कोणािर तरी जबाबदारी टाकली पानहज ेहा िश्न आह.े  

 सभापती महोदय, मी शेिटचे मदु्द े माांडतो. आदरणीय शरद पिार याांनी 

मध्यस्ती केली होती. तेव्हा नरनसांह राि होते. निरप्पा मोईली तेथील मखु्यमांत्री होते. 

नरनसांह राि याांनी दोघाांना बसनिले होते. त्यािळेी बेळगािच्या निभाजनािर खपू 

िापनू आले होते. ह ेकधी साांगायचे त्याला महत्ि आह.े निीन बेळगाि स्थापन करण,े 

पण यामध्य ेतडजोड होऊ शकली नाही. ते झाले असते तर आज हा निषय रानहला 

नसता. पण आज तो माझा निषय नाही. मग राज्जयाने तडजोड करािी असे सिोच्च्  

न्यायालयाने एकदा साांगनू पानहले. कें द्र ि राज्जयात तडजोड व्हािी असेही 
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श्री. नदिाकर रािते ..... 

 साांगनू पानहले. सांसदनेे िश्न सोडिािा का असहेी साांगनू पानहले. माझी निनांती आह े

की, महाराष्ट्रातील १२ आमदार ननलांनबत झाल्यानांतर सिोच्च्  न्यायालयाने ज्जया 

पध्दतीने भनूमका घेतली त्या भनूमकेचे मी स्िागत करतो. कोणी चकुत असले तर कान 

पकडायला लागत असले, तस े कोणी दलुयक्ष करीत असेल तर त्याचे डोळे 

उघडण्याकरीता कोणीतरी  घटनेच्या चौकटीत काम करािे अशी माझ ेमत आह.े 

यतुीच्या काळात माननीय श्री.चांद्रकाांतदादा पाटील नतकडे जात होते, आम्ही 

त्याांच्याशी बोलायचो, पण तेथे ते गप्पा मारुन यायचे. आज मांत्री महोदय श्री.सभुाष 

दसेाई या चचेला उत्तर दणेार आहते ह ेपाहून मला अनधक उत्साह आला. इतक्या 

खोलात गेले तर मला काही िश्न नदसणार नाहीत. थोडे दलुयक्ष झाले आह,े मागील 

दोन िषायत हा िश्न मागी लागेल अशी पररनस्थती नव्हती. माननीय मखु्यमांत्री ि 

नशिसेना पक्ष िमखु श्री.उद्धि ठाकरे याांची तळमळ मी व्यक्त करुन दाखित आह.े 

िबोधनकाराांपासनू त्याांनी तो लढा पानहला आह े ि स्ित: ते त्यात उतरणारे ह े

मखु्यमांत्री आहते. नननितच बेळगािातील मराठी माणसाांकरीता जाणीि ि नेणीि 

असतील ि त्याांना १०० टक्के साथ दणेाऱया असतील. जेव्हा जेव्हा सांघषय झाले तेव्हा 

तेथे जाण्याचे आदशे त्याांनी आम्हाला नदलेले आहते. त्याचा आम्ही िचार केला 

नाही.  

 सभापती महोदय, निनधमांडळाचे असे मत आह,े निनधमांडळ सियपक्षीय आह.े 

त्यामळेु तातडीने सिोच्च न्यायालयाने ननणयय घ्यािा. आपण तडपेने या सांदभायत 

बैठक ि पत्रकार पररषद घेऊन निनधमांडळाचा ि सिोच्च न्यायालयाचा अनधकार 

याबाबत आपण चचाय केली त्यामळेु आम्हालाही ते बरे िाटले. अस े अनधकारी 

आपणही अभ्यासले पानहजेत. 

 

        यानांतर श्रीमती नार्डे ..... 
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श्री.सदवाकि िावते...... 

आपण दि मसहन्याला या सिंदभामतील एक बैठक घ्यावी आसण त्याचा अहवाल 

सवोच्च न्यायालयाच्या मखु्य न्यायाधीशािंकडे पाठवनू सतत त्यािंच्या दािावि 

खणखण किावी.  म्हणिे सवधीमिंडळ असधक सिकाि असे एक एकत्र सामर्थयम यापढेु 

भसवष्याकरिता या प्रश्नाला गती दणे्याकरिता उपयकु्त ठिेल.  बेळगािंवमध्ये सतसिी सपढी 

आलेली आह,े ते मिाठीबिोबि कानडी सशकलेले आहते.  चौिी सपढी आल्यानिंति 

पणूम कानडी होऊन हा प्रश्नच सवरुन िाईल का ? अशा प्रकािची परिसस्िती सनमामण 

होईल. सपढयान ्सपढया महािाष्ट्रामध्ये हा प्रश्न आह.े आि ित्रपती सशवािी 

महािािािंच्या सतिीनसुाि असलेल्या वाढसदवसाच्या सनसमत्ताने त्यािंच्या पतुळयाची 

सवटिंबना किणाऱया कनामटकाला धडा सशकसवण्याकरिता आि आपण वचनबद्ध होऊ 

या. अशा प्रकािचा एक वेगळा सनणमय िाहीि केला गेला सकिं वा एखादा प्रस्ताव मािंडून 

या सवधानपरिषदचेा एक ठिाव मािंडून त्याला एक-एक मताने मिंििूी घऊेन तो ििी 

कें द्राकडे पाठसवता आला ति बिे होईल.  यामळेु िाज्य शासनाच्या प्रयत्नािंना फाि 

मोठी बळकटी येईल, याची मला खात्री आह.े   

 सभापती महोदय, एवढिं सगळ मािंडल्यानिंति कालपयंत िे कॉमन समसनमम 

प्रोग्रॅम हा िो काही शब्द आह,े तो मला कळलेला नाही.  कॉमन 

म्हणि.े...अडिळा.... तो कॉमन प्रोगॅ्रम अस ूशकतो पििंत ुसमसनमम काय अस ूशकत े

? म्हणिे कमीत कमी आम्ही एकमेकािंना सािंभाळून घेऊ, असा त्याचा अिम गसृहत 

धिायचा का ? म्हणिे सकमान-समान कायमक्रम असा त्याचा अिम आह.े   

 सभापती महोदय, काल सामना वतृ्तपत्राने या सिंदभामत िोख-ठोक भसूमका 

मािंडल्याबद्दल मी त्यािंचे आभाि मानतो. सवम दशेभि िि कासश्मि फाईल्स िि चालत 

असेल ति बेळिंगाव फाईल्सचे व्यिंगसचत्र िापले ति ते आता चाल ू व्हावी, अशा 

प्रकािची अपेक्षा व्यक्त करुन माझे मनोगत येिेच िािंबसवतो. 

 सभापती महोदय, या प्रश्नावि माझे सवचाि मािंडण्याकरिता या सभागहृामध्ये 

मला बोलण्याची सिंधी सदली, त्याबद्दल मी आपले मन:पवूमक आभाि मानतो.  िय 

सहिंद, िय महािाष्ट्र, िय सशविाय ! 

---------------------------- 
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 श्री.ियिंत प्र.पाटील ( सवधानसभेने सनवडलेले ) : सभापती महोदय, सन्माननीय 

सदस्य श्री.नदिाकर रािते याांनी माांडलेल्या अल्पकालीन चचवेि माझे सवचाि 

मािंडण्याकरिता मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, सदि चचाम या सठकाणी उपसस्ित करुन सिंसदीय प्रणालीमध्ये 

एक वेगळा सवषय सन्माननीय सदस्य श्री.सदवाकि िावते यािंनी मािंडलेला आह.े  कािण 

सवोच्च न्यायालयाला आपण याबाबत एक ठिाव करुन पाठवावा, अशी मागणी 

त्यािंनी केलेली आह.े  मला वाटते की, भाितातील सवम िाज्यािंमध्ये अशा प्रकािचा एक 

ठिाव सवोच्च न्यायालयाला दणे्याची पसहली वळे असेल, असे मला मी आतापयतं  

केलेल्या वाचनावरुन वाटत आह.े   

 सभापती महोदय, मी आपल्याला दखेील बेळगावकि, सीमा भागातील 

िनतचे्या वतीने धन्यवाद दते आह.े  असा सवषय या सठकाणी मािंडता येतो का, सकिं वा 

यावि सवोच्च न्यायालयात कळव,ू असे म्हणता येते का ?  सवोच्च न्यायालयामध्य े

सवसधमिंडळ अशा प्रकािचा एक ठिाव करुन पाठव ूशकते का ? ही दखेील एक सवचाि 

किण्यासािखी गोष्ट आह.े  सन्माननीय सदस्य श्री.सदवाकि िावते यािंनी याबाबत आता 

सभागहृामध्ये िे-िे मदु्द ेमािंडलेले आहते, त्या मदु्दयािंच्याही मागे िाऊन मी सािंगत 

आह.े  १९५७ मध्ये या सिंदभामतील ससमतीचे आमदाि सनवडून आले. सिकाि स्िापन 

किण्याच्या परिसस्ितीत त्यावेळी ते होते.  त्यावेळी श्री.उद्धविाव पाटील यािंना 

मखु्यमिंत्री किण्याचा सनणमय घेण्यात आला होता.  बाकीचे काही मी बोलत नाही. पण 

ससमतीचे आमदाि होते, ससमतीचे आमदाि प्रिा समािवादी, समािवादी, िनसिंघ, 

शेकाप या पक्षािंचे होते.  ससमतीमध्ये १९६५ साली ससमती फुटली.  ते म्हणाले की, 

ते त्यावेळी आम्ही केले.  मी वयाच्या सहाव्या वषी बेळिंगावला गेलो होतो.  

बेल्हािीच्या तरुुिं गामध्ये आमचे काका श्री.दत्ता पाटील यािंना अटक किण्यात आली 

होती.  बेल्हािीच्या तरुुिं गात ते नऊ मसहने अटक होते.  गाडीमध्ये बसायचे होते, तेिे 

िायचे म्हणिे आम्हाला गाडी सदली होती, त्यामध्ये बसनू सफिायच े होते. मला 

आठवते की, असलबाग तालकु्यातील दहा नेते ससमतीमध्ये होते.   
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ही वेगळीच आिंदोलने त्यावेळी होत होती.  १९६७ सालापयंत या िाज्यात ससमतीच्या 

नावाविच कॉ िंग्रेसेति पक्ष एकसत्रतपणे लढत होते.  सन्माननीय सदस्यािंनी सािंसगतलेला 

इसतहास बिोबि आह.े  सन्माननीय श्री.सभुाष दसेाई आपण म्हटले की, बोल ूनका, 

पििंत ु तिीही दोन-तीन गोष्टींचा मी खलुासा कितो. सन २०१४ सालानिंति 

एन.डी.पाटील या ससमतीचे अध्यक्ष नव्हते.  सन २०१४ मध्ये यतुीचे सिकाि आले.  

त्यावेळी सन्मानननीय श्री. चिंद्रकािंत पाटील यािंना या ससमतीचे अध्यक्ष केले गेले.  

सीमा प्रश्नासिंदभामतील ससमतीचे अध्यक्ष श्री.चिंद्रकािंत पाटील यािंना केले गेले. चकुीच े

िेकॉडमवि येऊ नये म्हणनू मी सािंगत आह.े   

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सदवाकि िावते यािंनी सािंसगतली ती 

खिी गोष्ट आह.े  बेळगावमधील िी िनता मुिंबई –महािाष्ट्रात िासहले पासहिे, म्हणनू 

िे आिंदोलन झाले, त्यामध्ये तीन हुतात्मे झाले.   ते आिंदोलन दािीबा दसेाई आसण 

बॅिीस्टि नाि-पै यािंच्या नेततृ्त्चाखाली झाले होते.   

 सभापती महोदय, बेळगावबाबत िो कायमक्रम असतो, आझाद मैदानावि हा 

कायमक्रम असतो.  मी दोन वेळा तेिे प्रमखु पाहुण ेम्हणनू गेलो होतो. तेिे पवूी हिािो 

लोक िमत होते. मी गलेो त्यावेळी शिंभि लोक होते.  आि िवळ िवळ तेिे चौिी 

सपढी तेिे आह. आता त्या बेळगावकिािंना आसण तेिील चौर्थया सपढीला बेळगाव 

आसण सीमा प्रश्न मासहती नाही.   िी प्रसतसक्रया कनामटकमध्ये होते, ती महािाष्ट्रात 

होत नाही. केवळ ते कोल्हापिूकि कितात.  मी दखेील ते कित नाही, कोणीच कित 

नाही. मी सहानभुतूीपवूमक बोलतो पििंत ुप्रत्यक्ष तसे होत नाही.  आपण बोललात ती 

खिी गोष्ट आह.े सशवसनेेचा १९६६ साली िन्माला आली.   १९६९ मध्ये वेगाने 

सशवसेना सीमाप्रश्नाच्या आिंदोलनात सहभागी झाली होती. मुिंबई त्यावेळी सिंपणूमपण े

बिंद होती, त्यावेळी मी मुिंबईला चनुाभट्टीला माझ्या आत्याकडे होतो.  सिंपूणम मुिंबई बिंद 

होती, िेल्वे सेवा दखेील पिंधिा सदवस बिंद होती.  एकदम तिंग वाताविण त्यावेळी 

मुिंबईत होते.  आि ते वाताविण मुिंबईत आपण करु शकत नाही. मी दखेील त्यामध्ये 

दोषी आह.े आपण सहानभुतूीने बोलतो केवळ पििंत ुआता आपण ते करु शकत नाही.   
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 सभापती महोदय, याबाबत चचाम झाली पासहिे.  हा प्रश्न गिंभीि आह.े हा वेगळा 

मदु्दा मािंडलेला आह.े  केवळ ठिाव करुन उपयोग नाही. यािंनी दखेील बोलले पासहिे. 

कोण प्रत्यक्ष मनापासनू सकती बोलत आह,े केवळ उडवाउडवीने कोण बोलत आह,े 

याची प्रसतसक्रया काय यणेाि आह,े यावि केवळ बोलले िात आह,े याबाबत सवमच 

िण दोषी आहते. यामध्ये असे नाही की, आपण एकटे आहोत, बाकी कोणी नाही, 

सशवसेना पक्षाने दखेील एकेकाळी कें द्रामध्ये सिकािला पासठिंबा सदला होता.  आमची 

ति ताकद कमी आह.े आम्ही आमच्या पिीने सीमाप्रश्न कधीच बािलूा केला नाही 

आसण सोडलाही नाही.  मला वाटते की, या बाबतीत बेळगावकिािंवि आपण अन्याय 

किीत आहोत.  बेळिंगावचा सीमाप्रश्न सकती तालकु्यािंचा आह,े ति तो केवळ साडे 

तीन तालकु्यािंचा आह.े  मी िि चकुत असेल ति हा प्रश्न केवळ साडे तीन तालकु्यािंचा 

आह.े  मला वाटते की, मी िि यात चकुत असेल ति मी माघाि घेईल.  बेळगािंवकि 

दखेील आता ऐकत असतील, आता यावि चचाम होत आह.े  साडे तीन तालकेु ििी 

आपण सोडव ूशकत नाही.  प्रत्येक सिकािने, कें द्र सिकािने दखेील बेळगािंवकिािंवि 

अन्याय केलेला आह.े केवळ बेळगािंवच नाही ति सबदि, भालकी आपण सवसिलातिं 

का ?   " बेळगाव, कािवाि, सनपाणी, सबदि, भालकी सह सिंपणूम महािाष्ट्र झाला पासहिे 

" अशा मताचे आपण असले पासहिे.  ही गोष्ट आपली आह.े  आि याबाबतची ही 

घोषणा दखेील आमच्यासािख्या नवीन सपढीला मासहतीच नाही.  मी िि चकुत नसेल 

ति सन्माननीय सदस्य श्री.महादवेिाव िानकि यािंना दखेील ह ेमासहती नसेल.  आमचा 

िन्मच बेळिंगावच्या आसण सीमा प्रश्नाच्या आिंदोलनाच्या सरुुवातीला झालेला आह.े  

म्हणनू ज्या पध्दतीची चचाम सभागहृात मािंडलेली आह,े  ती ऐसतहाससक चचाम आह.े 

ही चचाम व्यापक झाली पासहिे.  या चचेचे पडसाद उमटले पासहिेत. सवधीमिंडळ, 

न्यायालय, सनवडणकु आयोग ह ेतीन टप्पे आहते.   या तीन टप्प्यािंना स्वतिंत्र असधकाि 

आहते.  

यानिंति श्री.सोनावणे...... 
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या सवषयावि गािंभीयामने चचाम झाली पासहिे. सवमपक्षीय आमदाि त्यासाठी पाठींबा दते 

आहते. उद्या िस्त्यावि आिंदोलनासाठी सकती लोक येतील ह ेबसघतले पासहिे. आपला 

दबाव आह.े आि आपण ित्रपती सशवािी महािािािंच्या नावाने िाज्य किीत आहोत. 

त्या ित्रपती सशवािी महािािािंच्या पतुळ्याची सवटिंबना झाल्यामळेु महािाष्ट्र िाज्य 

माझ्यासह सवम ठप्प झाले होते. गणपतीच्या मतूीची सवटिंबना केली ति समाि पेटून 

उठतो. केवळ कोल्हापिू सिल्ह्याने सनषेध केलेला आह.े महािाष्ट्र िाज्याने सनषेध केला 

आह े अशी केवळ कागदोपत्री नोंद केलेली आह.े बेळगावनिंति त्यािंची मिल 

बँगलोिला दखेील पोहचलेली आह.े त्यामळेु आपले िाज्य ठप्प आह.े बेळगावमधील 

िनतेला आम्ही हतबल झालेलो आहोत, आता आम्ही काहीच करु शकत नाही, 

असे एकदा तिी सािंगनू टाकण्याची आवश्यकता आह.े या प्रकिणी एन.डी. पाटील 

साहबेािंनी बाि ू मािंडली होती. िाज्य शासनाने या प्रकिणी माननीय सवोच्च 

न्यायालयात धाव घेतली होती. माननीय सवोच्च न्यायालयात आपण हिलो ति हा 

प्रश्न समटला, आपल्याच पायावि दगड मािला असे होईल. मी चकुत नसेल ति 

कनामटक िाज्यापेक्षा आपल्या िाज्यातील खासदािािंची सिंख्या िास्त आह.े उत्ति 

प्रदशेमधील खासदािािंची सिंख्या िास्त असल्यामळेु त्यािंचा पसहला क्रमािंक लागत 

आह.े महािाष्ट्र िाज्याला का किता आले नाही, आपला दबाव का नाही. लोकसभेत 

महािाष्ट्र िाज्यातील खासदािािंचा सतसिा क्रमािंक आह.े िाज्य बघत आह.े कनामटक 

िाज्यातील लोक या सवषयावि आपली मते मािंडणाि आहते. ही चचाम गािंभीयामने झाली 

पासहिे आसण त्यामध्ये आपण सवमिण एक आहोत असे सचत्र सनमामण झाले पासहिे. 

यासवषयी कोणतेही िािकीय मतभेद दाखवायचे नाहीत. सीमा भागाच्या सिंदभामत दोन 

ते तीन प्रस्ताव पाठसवलेले आहते. स्व. अिंतलेु साहबेािंनी "माझ्या नावाची सचिफाड" 

किणािे पसु्तक इिंग्रिीमधनू सलहलेले आह.े माझे आसण स्व. अिंतलेु साहबेािंचे कधीच 

व्यक्तीगत मतभेद नव्हते. िािकीय स्वरुपात आमचे त्यािंच्याशी मतभेद होते. महािन 

अहवाल कोणी आणला ? या अहवावि दखेील चचाम होण्याची गिि आह.े माझा 

िािकीय प्रवास हा सीमा लढ्यातनू झालेला आह.े महािाष्ट्र एकीकिण ससमतीमध्ये  
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शेकाप पक्षातील ६ आमदाि सनवडून येत असे आसण शेवटपयंत ३ आमदाि होते. 

त्यावेळी दािीबा दसेाई िंचा खपू प्रभाव होता. त्यावेळी त्यािंनी सायकल व चालत 

बेळगावचा प्रश्न सटुावा म्हणनू मुिंबईपयंत माचाम आणल्याचे आपण सवांनी बसघतलेले 

आह.े त्यािंच्या मागमदशमनाखाली मी तयाि झालेला एक कायमकताम आह.े त्यामळेु 

त्यामधील िवळीकपणा आसण इसतहास मला माहीत आह.े त्यामळेु या 

सवषयासिंदभामत आपल्याला सनणमयाप्रती यायला लागेल. माझी मागणी आह े की, 

प्रत्येक असधवेशनात अशा प्रकािचा ठिाव माननीय सवोच्च न्यायालयात 

पाठसवण्याची गिि आह.े आि सदनाने सहमती दशमसवल्यानिंति सदिहू ठिाव माननीय 

सवोच्च न्यायालयात पढुील कायमवाहीसाठी पाठसवला िाणाि आह.े हा सभागहृाचा 

ठिाव आह.े हा ठिाव सवधानसभेने दखेील केला पासहिे. त्या ठिावावि माननीय 

अध्यक्ष आसण माननीय सभापती महोदयािंची स्वाक्षिी घेऊन माननीय सवोच्च 

न्यायालयात पढुील कायमवाहीसाठी पाठसवला पासहिे. अशी कायमवाही दोन ते तीन 

सदवसािंमध्ये किावी लागणाि आह.े दशेातील सिंसवधान िीविंत आह े ह े दाखवनू 

दणे्याची गिि आह.े या सवषयी इसतहास सािंसगतला आह.े प्रत्येकािंनी आपल्या पिीने 

प्रयत्न केलेले आहते. बेळगावमधील चाि सपढ्यािंना महािाष्ट्रातील सिंस्कृती दाखवनू 

सवचसलत केलेल्या आहते. आि मिाठी भाषा िासहली नाही ति भसवष्यात माझ्या 

नातवाला इिंग्रिी शाळेत सशक्षण घेण्यासाठी पाठवावे लागणाि आह.े आि दखेील 

शासनाला इिंग्रिी शाळािंमध्ये मिाठी भाषा सवषय असनवायम किता आलेला नाही. 

इिंग्रिी भाषेतील शाळा अशा म्हणतात की आम्ही तमुचे काहीच वाकडे किीत 

नसल्यामळेु तमु्ही आमचे काहीच वाकडे करु शकणाि नाहीत. कायदा झालेला आह े

पण त्याची अिंमलबिावणी होताना सदसनू येत नाही. इिंग्रिी शाळातील प्रस्तासपत 

सिंस्िाचालक असे म्हणतात की, आम्ही तमुचे ऐकणाि नाही, आम्हाला तमुची गिि 

नाही, आमची यसुनव्हमससटी सब्रटन आसण ससिंगापिूची आह.े सबदिचा आमदाि आसण 

भालकीचा आमदाि एकीकिण ससमतीमध्ये सन १९६७ पयंत होता. एकीकिण 

ससमतीमध्ये ९० टक्के आमदाि ह ेशेकाप पक्षातील होते. त्यावेळी दािीबा दसेाई िंचा  
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श्री. ियिंत प्र. पाटील........ 

प्रभाव होता. शहिामध्ये नाि भाई िंचा प्रभाव होता. तरुण भाितचे िे ठाकूि होते, त्यािंच े

वडील बाबिुाव ठाकूि यािंचा प्रभाव होता. आपण केवळ चचाम कितो. नवीन सपढी 

बेळगाव प्रश्नी सचडून बोलते. ते मला दखेील सहन होत नाही आसण आपण त्यािंना 

उत्तिे दऊे शकत नाही. सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि िावते यािंनी िी अल्पकासलन 

चचाम उपसस्ित केलेली आह,े ती अल्पकालीन चचाम बेळगावकि नक्की आि 

सिंध्याकाळी पाहतील. त्यावेळी वाटले पासहिे की हा ठिाव असा नाही. यामध्ये 

आपल्या सवांची एकी सकती होईल ह ेपासहले िाईल. माननीय सभापती महोदयािंनी 

सवम माननीय गट नेत्यािंची उद्या त्यािंच्या दालनात बैठक आयोसित किण्याची गिि 

आह.े त्यावेळी सकती आमदाि मनापासनू आह े ते तपासनू घेतले पासहिे. या 

ठिावामध्ये खपू गािंभीयम आह.े माननीय सभापती महोदयािंनी या अल्पकासलन चचमला 

भिपिू वेळ सदल्याबद्दल मी त्यािंचा मनापासनू आभािी आह.े सीमावाससयािंच्यावतीने 

असा ठिाव आणण्यासाठी माननीय सभापती महोदयािंनी सिंमती सदलेली आह ेआसण 

वेळेची कोणतीही मयामदा न पाळल्यामळेु मी माननीय सभापती महोदयािंच ेमनापासनू 

आभाि व्यक्त किीत आह.े काळ्या घोड्यापासनू ते िनु्या सवधानभवनपयंत सन 

१०६७ ते १९६८ मधील सवम आमदाि चालत आले. त्यावेळी हवेत गोळीबाि झाला 

होता. आम्ही त्याचे साक्षीदाि आहोत. सीमा भागातील बािंधवािंसाठी अनेक आिंदोलने 

महािाष्ट्रात झालेली आहते. पण प्रश्न सटुला नाही. तो ऊलट सिंपला, सिंपला असे 

म्हणणािी लोक िास्त वाढलेली आहते. सीमा प्रश्न सटूु शकणाि नाही, बेळगाव 

आपल्याकडून गेलेला आह,े असे काही लोक खािगीत बोलतात. महासवकास 

आघाडी सिकािने बेळगाव कसा आपल्या िाज्यात सामील होईल या दृष्टीकोनातनू 

प्रभावी वतमन किावे, अशी माझी आग्रही मागणी आह.े महासवकास आघाडी सिकाि 

असे म्हणत आह े की, आमचे सिकाि बेळगावकिािंच्या पाठीमागे आहोत. ठिाव 

कितो. महामसहम िाज्यपाल महोदयािंचे भाषण सिंपत आले की, सीमा भागाचा प्रश्न 

उपसस्ित झाला की, आपले महामसहम िाज्यपाल महोदयािंचे भाषण सिंपत आले असे 

समिायचे.           

        यानिंति श्री. बोडे.... 
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श्री.ियिंत प्र.पाटील..... 

मी दोन-तीन वेळा या सवषयी मागणी केल्यामळेु सीमा प्रश्नाचा मदु्दा माननीय 

िाज्यपालािंच्या अनभभाषणात पसहल्या क्रमािंकावि याियास लागला.  माननीय 

श्री.नदिाकर रािते साहबे, आपण सदु्धा मला या निषयी पानठांबा नदला होता.  पिूी 

माननीय िाज्यपालािंच्या असभभाषणात सीमा प्रश्नाचा मदु्दा सवामत शेवटी नमदू 

किण्यात येत होता, ही बाब िेकॉडमवि आह े आसण हा मदु्दा पसहल्या क्रमािंकावि 

घेण्याबाबत मी वाििंवाि केलेली मागणी सदु्धा िेकॉडमवि आह.े  माननीय श्री.सदवाकि 

िावते साहबे, आपण मिंसत्रमिंडळात सामील झाल्यानिंति ही सधुािणा केली की नाही, ह े

मला माहीत नाही. पििंत ु आता माननीय िाज्यपालािंच्या असभभाषणात सीमा प्रश्नाचा 

मदु्दा पसहल्या क्रमािंकावि येत आह ेआसण  ते योग्यच आह.े   

सभापती महोदय, मला वाटते आपण सवांनी या सवषयाच्या बाबतीत 

गािंभीयामने चचाम केली पासहिे. माझी सवनिंती आह ेकी, या सवषयी चचाम किण्यासाठी 

उद्या गट नेत्यािंची बैठक आयोसित किावी.  त्या बैठकीला सवधानसभेच्या माननीय 

उपाध्यक्षािंना सदु्धा बोलवावे. त्या बैठकीत चचाम करुन या सवषयी ठोस सनणमय केला 

पासहिे.  सीमावासीयािंना वाटले पासहिे की, पनु्हा एकदा सिंपणूम महािाष्ट्र आमच्या 

पाठीमागे उभा आह.े  या अनषुिंगाने िाज्य सिकािने कायमवाही केली पासहिे, अशी मी 

मागणी कितो.   

 सभापती महोदय, बेळगाव, कािवाि, सनपाणी, सबदिसह सिंपणूम महािाष्ट्र 

झाल्यासशवाय ह े सवसधमिंडळ कोणत्याही परिसस्ितीत शािंत बसणाि नाही. असतशय 

तीव्रपण ेतसेच प्रसतकात्मक पद्धतीने कृती किण्याची अपेक्षा बेळगावकिािंना वाटली 

पासहिे.  ही अपेक्षा पणूम किण्याचे काम आिपासनूच आपण करु या, एवढेच या 

सनसमत्ताने सािंगतो व माझ ेभाषण सिंपसवतो. 

 िय सहिंद, िय महािाष्ट्र. 

------- 
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 श्री.प्रवीण दिेकि (सविोधी पक्ष नेते) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य 

श्री.सदवाकि िावते यािंनी महािाष्ट्र-कनामटक सीमा प्रश्नाच्या बाबतीत अल्पकालीन 

चचाम उपसस्ित केली आह.े  सदिहू चचेमध्ये सहभागी होण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, महािाष्ट्र-कनामटक सीमा प्रश्न हा कोणत्याही एका पक्षाचा, 

एका नेत्याचा सवषय नाही. सातत्याने महािाष्ट्र-कनामटक सीमा प्रश्नाच्या बाबतीत या 

सभागहृाने सवामनमुते एकमताने ठिाव पारित केलेले आहते. पििंत ुसन्माननीय सदस्य 

श्री.सदवाकि िावते यािंनी भाितीय िनता पक्षाच्या सिकािचा याला सविोध आह ेया 

असवभामवात त्यािंनी भाषण केल्याचे मला समित.े 

 सभापती महोदय, महािाष्ट्रातील सीमावासीय मिाठी भासषकािंसोबत सवांच्या 

सद्भावना आसण सिंवेदना आहते.  पििंत ु ह े किीत असताना यापवूी या सवषयाच्या 

बाबतीत चकुा झालेल्या आहते.  त्यामळेु एकमेकािंवि दोषािोप किण्यापेक्षा 

असलेल्या टप्प्यावरुन हा सवषय कें द्र सिकािच्या माध्यमातनू पढेु कसा नेता येईल 

याची खऱया अिामने काळिी घेण्याची आवश्यकता आह.े  एक गोष्ट खिी आह ेकी, 

मागच्या कालखिंडात सशवसेना नेते माननीय श्री.सदवाकि िावते असतील, माननीय 

श्री.िगन भिुबळ असतील, आम्ही सवम मिंडळी त्या लढ्यात सहभागी झालो होतो.  

त्यामळेु सनसितच आमच्या सीमावासीयािंच्या बाबतीत वेगळ्या भावना आहते.  

यापवूी कें द्रात आसण िाज्यात काँगे्रस-िाष्ट्रवादी काँग्रेसचे सिकाि होते.  या सवषयी 

गठीत किण्यात आलेल्या आयोगावि महािन यािंची सनयकु्ती किताना िाज्य सिकािची  

सिंमती घेण्यात आली नव्हती असे तत्कालीन मखु्यमिंत्री वसिंतिाव नाईक साहबेािंनी 

याच सवसधमिंडळात सािंसगतले होते.  कें द्र सिकािने आपल्या अखत्यािीत आयोग 

सनयकु्त केला, सशवाय त्या आयोगाची कायमकक्षा दखेील महािाष्ट्राला ठिव ू सदली 

नाही. महािाष्ट्राने या प्रश्नाच्या बाबतीत 'खडेे' हा एक घटक ठिसवण्याचा आग्रह धिला 

होता, पििंत ु तो सदु्धा महािन आयोगाने अमान्य केला. १९६७ मध्ये सवोच्च 

न्यायालयाचे सनवतृ्त न्यायमतूी मेहि चिंद महािन यािंचा एकसदस्यीय अहवाल सदु्धा 

फेटाळण्यात आला. त्यानिंति सातत्याने कें द्र सिकािला सवनिंती किण्यात आली.  

अनेक सशष्टमिंडळे कें द्रामध्ये िाऊन आली. पििंत ुकें द्रातनू दाद न समळाल्यामळेु शेवटी 
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

सवोच्च न्यायालयात दावा दाखल किावा लागला. गेल्या १६-१७ वषांपासनू सीमा 

प्रश्नाचे प्रकिण सवोच्च न्यायालयात सरुु आह.े  खडेे हा एक घटक, भौगोसलक 

सलगता, मिाठी सकिं वा कन्नड भासषकािंची सापेक्ष बहुसिंख्या सकिं वा लोकेच्िा या 

सतु्रािंवि फेििचनेची मागणी करुन कनामटकातील ८६५ गावािंवि महािाष्ट्राने हक्क 

सािंसगतला आह.े   

 सभापती महोदय, सीमावासीयािंच्या बाबतीत आपण कोिडी सहानभुतूी 

दाखसवतो.  पििंत ु या प्रश्नाच्या बाबतीत उपाययोिना होऊन त्यातनू मागम सनघावा 

यासाठी सवमपक्षीय प्रयत्न ह े केवळ ठिावापिुत े होतात.  पििंत ु पढेु त्या अनषुिंगाने 

काहीही अिंमलबिावणी होत नाही.  सीमा भागातील मिाठी भासषकािंनी १ नोव्हेंबि 

हा सदवस 'काळा सदन' म्हणनू पाळला. िाज्याच्या मिंसत्रमिंडळाने काळ्या सफती लावनू 

कामकाि किण्याचा सनणमय घेतला, त्याचे मी स्वागत कितो. सीमा भाग महािाष्ट्रात 

येईपयंत आम्ही तमुच्यासोबत आहोत असे एक सनवेदन सीमावादासाठी समन्वयक 

म्हणनू नेमलेल्या माननीय मिंत्री श्री.िगन भिुबळ व माननीय मिंत्री श्री.एकनाि सशिंद े

साहबेािंनी प्रससद्ध केल्याबद्दल त्याचहेी स्वागत कितो.  पििंत ुया भावना व्यक्त किीत 

असताना मी सािंग ू इसच्ितो की, सीमा भागातील मिाठी शाळािंसाठी १० कोटी 

रुपयािंची तितदू अिमसिंकल्पात केलेली असताना त्यातील एक दमडी सदु्धा या 

शाळािंसाठी दणे्यात आली नाही.  या सिकािने मोठा आव आणनू सािंसगतले की, सीमा 

भागातील मिाठी शाळािंसाठी १० कोटी रुपये तितदू केली आह.े  पििंत ुप्रत्यक्षात एक 

दमडी सदु्धा या शाळािंसाठी सदली नाही. त्यामळेु िाज्य सिकािच्या केवळ कोिड्या 

भावना सीमा भागातील लोकािंसाठी कामाच्या नाहीत.  िि आपल्याला तेिे कामच 

किायचे असेल ति तेिे िचनात्मक गोष्टी करुन त्यािंना आवश्यक लागणाऱया 

गोष्टींसाठी सनधी सदला, आवश्यक त्या सोयीससुवधा उपलब्ध करुन सदल्या ति िाज्य 

सिकािच्या भावनािंचा त्यािंना उपयोग होईल. 
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

 सभापती महोदय, िाज्य सिकािने सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 

यासचकेवि तातडीने सनुावणी सरुु होण्यासाठी कोणती पावले उचलली, कोणते प्रयत्न 

केले आहते, ह ेमिंत्री महोदयािंनी सािंगावे. या प्रश्नी उच्चासधकाि ससमतीची बैठक का 

आयोसित केली नाही ? उच्चासधकाि ससमतीची बैठक घेण्यासाठी महासवकास 

आघाडी सिकािकडे वळे नाही काय, याचेही उत्ति मिंत्री महोदयािंनी सदले पासहिे.  या 

प्रश्नाच्या बाबतीत केवळ भािंडवल सकिं वा िािकािण करुन िाज्य सिकािला नामसनिाळे 

होता येणाि नाही.  िि उच्चासधकाि ससमतीची बैठक घेतली असती ति या सवषयाच्या 

बाबतीत आढावा सदु्धा घेता आला असता.   

 सभापती महोदय, आि सिंपणूम महािाष्ट्र िािकािणाच्या पलीकडे िाऊन 

सीमावासीयािंच्या मागे ठामपणे उभा आह.े  सन्माननीय सदस्य श्री.सदवाकि िावत े

यािंनी या अल्पकालीन चचेच्या माध्यमातनू सिकािकडे िी मागणी केली आह ेतीच 

आमची सदु्धा मागणी आह.े यापवूी या सवषयी सवोच्च न्यायालयात सनुावणी होणाि 

होती, पििंत ु घटनापीठातील एक न्यायाधीश ह े कनामटक िाज्यातील असल्यामळेु 

सनुावणी पढेु ढकलण्यात आली.  त्यानिंति या सवषयी सनुावणी झाली नाही. सवोच्च 

न्यायालयात तातडीने सनुावणी सरुु किण्यासाठी िाज्य सिकािच्या माध्यमातनू ठोस 

प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आह.े पििंत ुददुवैाने असे प्रयत्न होताना सदसत नाहीत.   

ज्येष्ठ सन्माननीय सदस् य श्री.सदवाकि िावते ह े नेहमी मिाठीच्या बाबतीत आग्रहाने 

बोलत असतात, भािंडत असतात.  त्यािंच्या भावनेसवषयी, प्रामासणकतेसवषयी 

आम्हाला िोडी सदु्धा शिंका नाही. पििंत ुआि त्यािंच्या पक्षाची सत्ता असताना सदु्धा 

त्यािंना महािाष्ट्र-कनामटक सीमा प्रश्नाच्या बाबतीत अल्पकालीन चचाम उपसस्ित 

किावी लागत आह.े  यावरुन असे सदसनू येते की, त्यािंच्या भावना या केवळ भावनाच 

िाहतात, त्या भावनािंना कृतीत उतिसवण्यासाठी त्यािंना साि समळत नाही. सभापती 

महोदय, त्यािंना साि समळत नाही की साि सदली िात नाही ह ेकळण्यास मला मागम 

नाही. 
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

 सभापती महोदय, माझी मागणी आह ेकी, सीमा भागातील मिाठी शाळािंसाठी 

अिमसिंकल्पात िी तितदू किण्यात आलेली आह ेती तातडीने सवतरित किण्यात यावी.   

तसेच िाज्य सिकािने उच्चासधकाि ससमतीची बैठक १५ सदवसािंत आयोसित किावी. 

सवोच्च न्यायालयात या सवषयी तातडीने सनुावणी होण्यासाठी सिकािच्या 

माध्यमातनू यदु्ध पातळीवि कालबद्ध कायमक्रम आखण्याची आवश्यकता आह.े  या 

प्रकिणी सवसधज्ञािंवि सकतीही  पैसा खचम किावा लागला तिी तो केला पासहिे.  कािण 

शेवटी सीमा भागातील मिाठी बिंध-ूभसगनींच्या मागे सिंपणूम महािाष्ट्र उभा आह,े ह ेसचत्र 

उभे िासहले पासहिे. हा कोणत्या पक्षाचा सकिं वा नेत्याचा सवषय नाही. सीमा भागातील 

लोक अडचणीत आहते.  त्यािंना महािाष्ट्र िाज्यात यायचे आह.े  आपल्या सवांच्या 

भावना या सवषयाशी सनगसडत आहते.  या सवषयात िािकािण न किता मी दोन चाि 

गोष्टींची मागणी केली आह.े  

 

       निंति श्री.कािंबळे..... 
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श्री. प्रवीण दिेकि .... 

त्या िोष्टींनाच पुश गदला पागहजे. आम्ही रस्त्यावर भूगमका माांडणार, 

भाषणाांमध्ये बोलणार, येथे अल्पकालीन चचेच्या माध्यमातून बोलणार 

आगण त्यावर िाडीच पुढे ढकलली िेली नाही तर ही भाषणापुरती भाषणे 

राहतील, ठरावापुरते ठराव राहतील. मी ३-४ िोष्टी येथे साांगितल्या आहेत, 

त्यावर शासनाने तातडीने व ितीने काम करावे अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. 

सन्माननीय सदस्य श्री. गदवाकर रावते याांनी पुन्हा एकदा या गवषयाला 

उजाळा गदल्याबद्दल त्याांचेही मनापासनू धन्यवाद व्यक्त करतो आगण 

आपण मला बोलण्याची सांधी गदल्याबद्दल आपल्या गवषयी कृतज्ञता व्यक्त 

करुन मी येथेच थाांबतो. धन्यवाद ! 

---- 
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 श्री. अरुण लाड (पुणे गवभाि पदवीधर) : सभापती महोदय, गनयम 

९७ अन्वये उपगस्थत केलेल्या अल्पकालीन चचेमध्ये भाि घेण्यासाठी मी 

उभा आहे. 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि िावते यािंनी एका 

महत्त्वाच्या प्रश्नावि चचाम घडवनू आणली आह ेत्याबाबत मी त्यािंचे धन्यवाद मानतो. 

गेले ६०-६५ वषे सीमा प्रश्न सरुु आह.े आपल्याकडून दखेील त्यासाठी मोठी लढत 

सदली गेली आह ेआसण खपू यशही समळाले आह.े मघाशी सन्माननीय सदस्य श्री. 

ियिंत प्र. पाटील यािंनी सािंसगतले की, ससमतीच्या ३०-३५ एमएलएिंनी िािीनामे सदले 

होते, त्यामध्ये माझे वडील श्री. िे.डी.लाड सधु्दा होते. आपणाला हळुहळू यश समळत 

गेले आसण हा प्रश्न आपल्याकडून ििंड होत गेला. कनामटकच्या बािनेू हा प्रश्न ििंड 

झालेला नाही. आि सधु्दा आपल्या शाळा, मिाठी िनतेवि अन्याय चालला आह.े 

शाळािंची मोडतोड चालली आह.े भिपिू मोडतोड चालली आह.ेअगदी बेळगाव हा 

सीमावादाचा मखु्य मदु्दा असतानाही बेळगावी नाव केले. त्यािंनी सवम केले आह.े 

आपल्यावि अन्याय केला आह.े एसटी फोडल्या आहते. एसटीच्या काचा फोडल्या 

आहते. सवम केले आह,े पण आपण काही केले नाही.  

 सभापती महोदय, सीमा भागात  औ िंढा-नागनाि सठकाण आह.े मी लक्ष्मणच्या 

पणु्यसतिीला गलेो होतो, तो एक स्वातिंत्रयसैसनक होता. त्याने एका पीएसआयचा खनू 

केला होता. पोसलसािंसमोि खनू केला होता. मी अशा वेळी तेिे गेलो होतो. त्यावेळी 

एकाही मलुाला मिाठी भाषा येत नव्हती. गल्लीत चालताना मसहला, माणसे अस ूद्या, 

मिाठी कोणालाही येत नव्हते. कन्नड येत होते. असे का ? कािण त्यािंच्याकडे 

कोणतीही मिाठी शाळा नाही. सवम शाळा कन्नड आहते. व्यवहाि कन्नडमध्य े

चालतो. आपल्याकडे तसे काही चालत नाही. आपल्या मलुािंना मिाठी येत नाही. 

शाळेत दखेील मिाठी चालत नाही. आपल्या लोकािंनी अशा अवस्िेत तेिे मिाठी 

शाळा मासगतल्या आहते. ित तालकु्यातील कन्नड सवभागातील लोकािंनी मिाठी 

शाळा मासगतल्या आहते. ६० वषांपासनू शाळा मागनुही आितागायत कुणीही 

सतकडे लक्ष सदलेले नाही. आपण नसुते बोलत आहोत. पण त्या बािनेु काही घडसवले 

गेले नाही. आपल्याकडून अशा अवस्िेत ह ेघडले पासहिे.  
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श्री. अरुण लाड .... 

 सभापती महोदय, सीमा भागात आपल्या शाळा आहते. मिाठी शाळािंची 

मागणी केली आह.े आपण त्यािंना मान्यता सदली पासहिे आसण त्या सशवाय आपण 

बोलत आहोत, त्याला महत्त्व येणाि नाही. नसुतचे बोलत आहोत. प्रत्यक्षात काहीच 

नाही. आपल्याकडून त्या शाळािंना मान्यता समळाली पासहिे. मिाठी माध्यमाच्या 

शाळा वाढल्या पासहिेत आसण असे झाले ति आपण काही ना काही केले असे होईल 

आसण हा प्रश्न िीविंत ठेवला असे होईल. माझी ही सवनिंती आह,े ती आपण मानावी. 

धन्यवाद ! 

---- 
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 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि िावते यािंच्या चचेतनू एक 

िाणवले की, त्यािंना महािाष्ट्राच्या दोन्ही सदनािंचा ठिाव पासहिे आसण तो ठिाव 

माननीय सवोच् च न्यायालयाकडे पाठवावा अशी त्यािंची भावना आह.े काही उल्लेख 

झाले की, सवोच्च न्यायालयाने सवधानसभेच्या अपात्र ठिलेल्या आमदािािंच्या 

बाबतीत काही सनणमय सदले, ते आपण मान्य केले. आपल्या सवांना ह ेमाहीत आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि िावते यािंनी त्यािंचा उल्लेख केला. ज्यसुडसशअिी 

सेपिेशन ऑफ पॉवसम म्हणतात. सेपिेशन ऑफ पॉवसम म्हटले िाते की, 

एसक्झक्यसुटव्ह, लेसिस्लेचि व ज्यसुडसशअिी अशा तीन सठकाणी वेगवगेळी क्षेत्रे 

लोकशाहीला असभपे्रत आहते. या तीन के्षत्रािंचा एकमेकािंशी कुठेही सिंघषम होऊ नये, 

एकमेकािंच्या कायमके्षत्रात कोणी िाव ूनये. सिंसदनेे कायदा किावा, सवधानसभेने कायदा 

किावा, सवधानपरिषदनेे तो मान्य किावा, कायदा किीत असताना गव्हमनमेंट म्हणि े

एसक्झक्यसुटव्हने तो मािंडावा. तो कायदा घटनाबाह्य आह ेकी नाही ह ेबघण्यासाठी 

कोटम सससस्टम झालेली आह.े मध्यिंतिीच्या सनणमयात वादसववाद झाले.  

 मी माझ्या भावना पे्रस कॉन्फिन्समध्ये स्पष्ट सािंसगतल्या आहते आसण या स्पष्ट 

आहते. मला िे सेपिेशन ऑफ पॉवसम कळते, त्यात हा सनणमय बसतो की नाही हा 

वेगळा सवषय आह.े पििंत ुफािसे तािंसत्रक न पाहता, सवोच्च न्यायालयाने आपल्या 

पॉवसम काय आहते ह ेमान्य केलेले आह,े आपले असधकाि मान्य केलेले आहते. 

तसेही त्यािंना ते मान्य की अमान्य किता येतात का हा मोठा सवषय तयाि होतो. मी 

पे्रस कॉन्फिन्स घेतली. मी पालममेंटचे स्पीकि यािंना पत्र सलसहलेले आह ेकी, तमु्ही 

आम्हाला यामध्ये एकदा काय ते नीट समिावनू सािंगावे. मी चीफ िस्टीस ऑफ 

इिंसडया यािंना दखेील पत्र सलसहलेले आह ेकी, एकदा ह ेकाय आह,े आमच ेके्षत्र सकती 

आहते, आमचे कायमक्षेत्र सकती आहते, आमचे असधकाि सकती आहते ह ेआम्हाला 

समिावनू सािंगावे. क्लॅरिसफकेशन इिंग्रिीमध्ये म्हणतात, त्या पध्दतीने द्यावे असे मी 

म्हणतो. मला एवढे सगळे सािंगायचे आह.े माननीय मिंत्रयािंना दखेील अल्पकालीन 

चचचेे उत्ति द्यायचे आह.े पण मी यामध्ये िोडासा आलो. कािण अस ेआह ेकी, 

सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि िावत ेयािंनी माझ्यावि िबाबदािी टाकली आह.े मला  
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सभापती .... 

या िबाबदािीचा स्वीकाि किायला सनसित आनिंद होईल. सभापती या नात्याने आनिंद 

होईल. कायद्याचा अभ्यासक म्हणनू आनिंद होईल. हा सवषय कायमचा सामोपचािाने 

सिंपावा अशी माझी वैयसक्तक इच्िा आह.े पििंत ुत्यासाठी मला सवधानसभचेे माननीय 

उपाध्यक्ष यािंच्याशी बोलावे लागेल, माननीय उप सभापती यािंच्याशी बोलावे लागेल, 

माननीय मखु्यमिंत्रयािंशी बोलावे लागले की, आपल्याला अशा प्रकािचा ठिाव ति  

किता येईल, ते आपले असधकाि आहते. प्रश्न एवढाच िाहतो की, आपण हा ठिाव 

सवोच्च न्यायालयाच्या न्यायासधशािंकडे पाठवायचा की नाही, हा त्यातील खिा 

कळीचा मदु्दा आह.े अिनू ४ सदवस आहते. आपण याबाबतीत योग्य तो सनणमय घेऊ. 

हा सनणमय िािकािणसविसहत िाहणाि आह.े माझी इच्िा आह,े ठिाव िि दोन्ही सदनात 

होणाि असतील ति कोणत्या िाज्यात कोणत्या पक्षाचे सिकाि आह ेयाकडे न पाहता 

महािाष्ट्रातील सतकडे िासहलेल्या, कनामटकात गेलेल्या िनतेच्या भावना लक्षात घेऊन 

एकमताने व्हावा हा माझा आग्रह आसण सवनिंती िाहील.  

 आता मी औपचारिकरित्या या चचचेा भाग म्हणनू माननीय मिंत्री श्री. सभुाष 

दसेाई यािंना सवनिंती कितो की, त्यािंनी शासनातफे उत्ति द्यावे. 

---- 
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 श्री. सभुाष दसेाई (मिाठी भाषा मिंत्री) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य 

श्री. सदवाकि िावते यािंनी सनयम ९७ अन्वये अल्पकालीन चचाम उपसस्ित केली आह.े 

खिे ति हा सवषय अल्पकालीन चचचेा नसनू फाि सवस्ततृ चचेचा आह ेआसण आपण 

योग्य वेळी अशी चचाम दखेील येिे घडवनू आणाल याची मला खात्री आह.े  

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि िावते यािंनी ज्या तळमळीने 

हा सवषय आि सवस्ततृपणे मािंडला आह,े त्याबाबत खिोखि त्यािंना धन्यवाद सदले 

पासहिेत. कािण हा सवषय केवळ आपल्या बािाचा सकिं वा चचेचा नसनू आपल्या 

महािाष्ट्राच्या असस्मतचेा सवषय आह ेआसण त्याला सकती तिी दीघम काळाची पििंपिा 

आह.े सन १९५६ मध्ये सरुु झालेले आिंदोलन सन १९६० मध्ये महािाष्ट्राची स्िापना 

करुनच िािंबले. पििंत ुतिीही प्रश्न पणूमपणे सटुला नाही. पढेु दखेील ह ेआिंदोलन किाव े

लागले. महािाष्ट्राच्या नसशबातच असे आह ेकी, त्याला सिंघषम केल्यासशवाय काही 

समळत नाही. न्याय गोष्टींसाठी दखेील सिंघषम किावा लागतो. सन १९६९ मध्ये 

सशवसेनाप्रमखु माननीय बाळासाहबेािंनी तीव्र, उग्र असे आिंदोलन केले, त्यावेळी पनु्हा 

एकदा समोि आले आसण त्यावेळी सशवसेनेने ६९ िीव गमासवले. ते सवमिण हुतात्म े

झाले. बाळासाहबेािंना १०० सदवसािंचा तरुुिं गवास झाला. अशारितीने ह ेआिंदोलन, ही 

चळवळ पढेु सरुुच आह ेआसण अिनुही सीमा प्रदशेातील लोक आिंदोलन चाल ूठेवत 

आहते, हा अत्याचाि सहन किीत आहते. महािाष्ट्रात तीव्र भावना हीच आह ेकी, 

सवोच्च न्यायालयामध्ये हा वाद प्रलिंसबत असताना कनामटक मात्र त्यािंचा महािाष्ट्राचा 

द्वेष सोडत नाही आसण त्या दृष्टीने त्या िाज्यातनू सकिं वा त्या िाज्यकत्यांकडून 

महािाष्ट्राची आसण सीमा प्रदशेातील मिाठी बािंधवािंची सतत अवहलेना व िळ सरुु 

आह,े ही सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट आह.े त्यामळेु याचा सितका कडक सनषेध 

किावयाचा तेवढा आपण येिनू किीत असतो. सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि िावत े

यािंनी त्यावेळी उल्लेख केला की, माननीय पिंतप्रधानािंना पत्र सलहायचे आह,े त्यावि 

महािाष्ट्रातील लोकसभा व िाज्यसभा यािंच्या सवम ४८ खासदािािंनी सह्या किाव्यात  
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श्री. सभुाष दसेाई .... 

अशी महािाष्ट्राची अपेक्षा आह.े आपण बोलताना नक्कीच बोलतो की, आपण 

याबाबतीत सवमिण एक आहोत. पििंत ुअनेक खासदािािंनी त्यावि सह्या केल्या नाहीत 

ही धक्कादायक गोष्ट आह.े 

          निंति श्री. खचे ....     
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श्री.सभुाष दसेाई... 

 सभापती महोदय, सविोधी पक्ष नेत्यािंना या प्रश्नावि िी तळमळ व्यक्त केली 

त्याबाबत मी त्यािंना सवनिंती कितो की, आपल्या खासदाि महोदयािंना त्यािंनी सवनिंती 

किावी की, िे सनवेदन पिंतप्रधान महोदयािंना द्यायचे आह,ेत्यावि त्यािंनी सही किावी. 

या सवषयावाि आपण सवम एक आहोत, महािाष्ट्र एक आह,े ह ेत्यातनू सदसनू येईल. 

िाज्य शासन याबाबत प्रयत्नशील आह.े िेव्हा वाईट गोष्टी घडल्या त्यावळेी िो सनषेध 

किायचा तो केलेला आह.े याबाबत दोन्ही सभागहृािंनी एकमताने ठिाव केले आहते. 

येरुळचा प्रश्न असेल, दीपक दळवी यािंच्यावि झालेली शाईफेक असेल याबाबत 

दोन्ही सभागहृात सनषेध व्यक्त केला आह.े असलकडील काळात ित्रपती सशवािी 

महािािािंच्या पतुळ्याची सवटिंबना झाली त्याबाबत आपल्या सवांच्या तीव्र भावना 

प्रकट झाल्या आहते. सवोच्च न्यायालयातील प्रकिण लवकिात लवकि सनकाली 

सनघावे ही आपली सवांची आग्रहाची भावना आह.े कोिोनामळेु दोन वषे अनेक 

सनुावण्या झाल्या नाहीत. सवोच्च न्यायालयाचे  िेवढे काम व्हायला पासहिे होत े

तेवढे झाले नाही. आता कोिोनाचा प्रभाव कमी झालेला असल्यामळेु हा दावा 

लवकिात लवकि सनुावणीला घेण्याबाबत पाठपिुावा आपण किीत आहोत. 

याबाबत आपणाला वेगाने पढेु गेले पासहिे. असा ठिाव येिे किायचा काय याबाबत 

सभापती महोदय योग्य सनणमय घेतील. त्यादृष्टीने आपणाला गािंभीयामने सवचाि किायचा 

आह.े ह ेसवम होत असताना सीमा भागातील बािंधवािंना सनिसनिाळ्या प्रकािे मदत किीत 

आहोत. तिेील सिंस्िािंना अनदुान दणेे असेल, तिेील ग्रिंिालयािंना मदत किण्यात येत 

आह.े आता तेिील मिाठी शाळािंची दरुुस्ती किण्याची िबाबदािी आपण घेतली 

आह.े त्यासाठी तितदू किण्यात आली आह.े या सवम बाबी होतील पििंत ु असधक 

परिणामकािक काय होणाि याकडे महािाष्ट्र लक्ष ठेऊन आह.े त्यादृष्टीने सन्माननीय 

सदस्य श्री.सदवाकि िावते यािंनी सचूना केली. सन्माननीय सदस्य श्री.ियिंत प्र.पाटील 

यािंनी भावना व्यक्त केल्या आहते. सभागहृाने सवोच्च न्यायालयात प्रस्ताव पाठवावा 

अशी सचूना नव्याने व पसहल्यािंदा आलेली आह.े त्याबाबत सभापती महोदय  योग्य 

तो सनणमय लवकि घेतील. 
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 सभापती : माननीय मिंत्री महोदय, ही सवम चचाम औपचारिकरित्या मखु्यमिंत्री 

महोदयािंकडे िाईल. आपण मिंसत्रमिंडळातील ज्येष्ठ सदस्य आहात. या सदनाच्या 

भावना मखु्यमिंत्री महोदयािंना कळवाव्यात.तािंसत्रक दृष््टया ह ेकिणे योग्य आह ेसकिं वा 

नाही. येिे एकदा चचाम झाल्यावि गट नेत्यािंची चचाम किण्यास काही हिकत नाही. प्रश्न 

असा आह े की, सभापती व उपाध्यक्ष यािंच्या सहीने सवोच्य न्यायालयाकडे पत्र 

पाठवायचे सकिं वा कसे त्यामळेु यापिुता हा सवषय मयामसदत आह.े यावि सवांचे एकमत 

होणाि आह.े कसे किावे, काय किावे व हा डेसलगेट बॅलन्स कसा िािंबवावा एवढे 

आपण बघयूा. 

 श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, शासन याबाबत प्रयत्नशील आह.े 

उच्चासधकाि ससमतीची बैठक घेण्याची सचूना आह ेत्याप्रमाणे बैठक घणे्यात येईल. 

वसकलािंमाफम त पाठपिुावा किायचा आह.े वसकलािंशी चचाम किायची आह.े याबाबी 

तातडीने केल्या िातील. समन्वयासाठी मिंत्री महोदय श्री.िगन भिुबळ व मिंत्री महोदय 

श्री.एकनाि सशिंद े यािंची सनयकु्ती किण्यात आली आह.े त्यािंच्यामाफम त या सवसवध 

घटकािंशी चचाम सतत सरुु असते. त्याबाबतची मासहती सभागहृाला द्यावी अशी मी 

सचूना किणाि आह.े या चचेच्या पाश्वमभमूीवि माननीय मखु्यमिंत्री  यािंना अवगत करुन 

एक बैठक आयोसित किण्याची सवनिंती किणाि आह.े या प्रश्नावि सभागहृाच्या 

भावनािंची दखल घेतल्यानिंति वेगाने पढेु िाव े लागले असे मी नमदू कितो. ज्या 

सन्माननीय सदस्यािंनी सवचाि व्यक्त केले त्यािंना धन्यवाद दतेो व मी िािंबतो. िय सहिंद 

िय महािाष्ट्र. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, मी आपले आभाि व्यक्त कितो. याबाबत 

सवांचे सहमत आह ेह ेसािंगण्यासाठी मी उभा आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.सदवाकि 

िावते यािंनी सािंसगतल्याप्रमाणे आपल्या सभागहृाचा ठिावा किावा लागले. 

 सभापती : या सिंदभामतील ठिाव दोन्ही सभागहृात घेण्यात येतील. कशा 

पध्दतीने तो पाठवावा याचा सवचाि किावा लागले. 
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 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, आमचा यास पासठिंबा आह,े १० कोटी 

रुपयािंची तितदू केली आह.े अद्याप त्यािंना पैसे सदलेले नाही. त्याबाबत व्यवस्िा 

किण्यात यावी. उच्चासधकाि ससमतीची बैठका सनयसमत घेऊन त्यास गती द्यावी याची 

दखल घ्यावी इतकी सवनिंती आह.े 

 सभापती : ठीक आह,े आता ही चचाम सिंपलेली आह.े त्यासिंदभामतील ठिाव 

उद्या आपल्या सदनात मिंििू किण्यात येईल त्याचा मसदूा शासनातफे किण्यात यावा. 

तो मसदूा माझ्याकडे पाठवावा त्यामध्ये काही दरुुस्त्या किायच्या असतील ति त्या 

किण्यात येतील. 

    ----------- 

सहकाि मिंत्री महोदयािंनी सवधानसभेत सनयम ४७ अन्वये केलेल्या सनवेदनाबाबत 

माननीय सविोधी पक्ष नेत्यािंना किावयाच्या स्पष्टीकिणाबाबत 

 सभापती : माननीय सविोधी पक्ष नेत्यािंनी मला एक सवनिंती केली आह.े 

त्यािंच्या बाबतीत सहकाि मिंत्री महोदयािंनी सवधानसभेत सनयम ४७ अन्वये सनवेदन 

केले आह.े त्याबाबत त्यािंना या सदनात स्पष्टीकिण किायचे आह.े त्यािंना मी सनवेदन 

किण्यास मभुा दते आह.े सन्माननीय सविोधी पक्ष नेते श्री.प्रवीण दिेकि यािंना मी माझ े

मत सािंगतो की, सभापती म्हणनू नाही ति वैयक्तीक श्री.िामिािे नाईक सनिंबाळकि 

म्हणनू मी सािंगत आह.े प्रकिण न्यायप्रसवष्ठ असेल ति आपण न बोललेले बिे असे 

मला स्वत: वाटते. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, होय. 

 सभापती : आता आपण सनयम २६० च्या प्रस्तावावि चचाम सरुु करु या. 

िेवढे सिंपेल तवेढे सिंपव ूव चचाम ऑनलेग ठेऊ. सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकािंत सशिंद े

ह ेऑनलेग होते, त्यािंनी भाषणाला सरुुवात किावी. 
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(सभापती स्थानी माननीय उप सभापती) 

   पृ.शी. : महासवकास आघाडी सिकािने िाबसवलेल्या  

     कल्याणकािी योिना  

   मु.शी. महासवकास आघाडी सिकािने िाबसवलेल्या  

    कल्याणकािी योिना या सवषयावि सवमश्री शसशकािंत 

    सशिंद,े सदवाकि िावते, डॉ.सधुीि तािंबे, सवमश्री सवक्रम 

    काळे, िसविंद्र फाटक, अमिनाि िाििूकि, सतीश  

    चव्हाण, निेंद्र दिाडे, डॉ.विाहत समझाम, सवमश्री सवप्लव 

    बािोरिया, मोहनिाव कदम,असनकेत तटकिे, सवलास 

    पोतनीस, िािेश िाठोड, अमोल समटकिी, डॉ.मसनषा 

    कायिंद,ेसवमश्री असभसित विंिािी, सिंिय दौंड,अिंबादास 

    दानवे, ियिंत आसगावकि, दषु्यिंत चतवुेदी, डॉ.प्रज्ञा 

    सातव, श्री.ससुनल सशिंद,े सव.प.स..यािंचा प्रस्ताव 

       (प्रस्ताव पनु्हा प्रस्ततु झाला.) 

 श्री.शसशकािंत सशिंद े : सभापती महोदय, सिकािच्या वतीने कोिोना काळात 

चािंगला सनणमय घेण्यात आला आह.े कें द्र व िाज्य शासनाच्या माध्यमातनू अनेक 

िस्त्यािंची कामे सरुु झाली आहते. कें द्रीय मिंत्री श्री.सनतीन गडकिी यािंचे मी आभाि 

व्यक्त कितो. महािाष्ट्रातील िस्त्यािंचासवकास किीत असताना िाष्ट्रीय महामागांना 

अधीक सनधी दऊेन िस्ते चािंगले किण्याचा सनणमय त्यािंनी घेतला आह.े ह े किीत 

असताना सन्माननीय सदस्य श्री.चिंद्रकािंत पाटील यािंनी सािंसगतल्याप्रमाणे मी मागणी 

किणाि आह.े टोल सिंदभामतील मदु्या त्यािंनी उपसस्ित केला होता. िाज्याचा टोल कमी 

किायचा असेल ति कें द्राचा टोल कमी किण्याची भसूमका घेणे योग्य होईल. 

शहिातील सवकास होत असताना ग्रामीण भागात सिल्हा परिषदचेे िस्ते असतात 

त्यािंना सावमिसनक बािंधकाम सवभागाकडून सनधी समळतो. स्टेट हायवेसाठी सनधी 

समळतो. सिल्हा परिषदअेिंतगमत असलेल्या िस्त्यािंना सनधी समळत नाही. २५१५, 

३०५४ व डीपीडीसीतनू सनधी दणे्याचा सनणमय घ्यावा लागतो. कें द्र सिकािमध्ये  
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श्री.शसशकािंत सशिंद.े... 

माननीय मिंत्री श्री.सनतीन गडकिी यािंचे नाव घेतले िाते. तसेच िाज्यात  आता मिंत्री 

श्री.हसन मशु्रीफ यािंच े नाव घेतले िात  आह.े साडेतीन हिाि सकलोमीटिचे िस्त े

किण्याचा सनणमय आपण घेतला आह.े 

        या निंति श्री.बोिले... 
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श्री.शसशकािंत सशिंद.े........ 

पसहल्या टप्प्यात ७५०० कोटी रुपये सकिं मतीच्या कामािंचे सनयोिन किण्याबाबत 

सनणमय घेण्यात आला..... 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, सभागहृात मिंत्री उपसस्ित नाहीत. आपण 

कृपया एवढ्या सहितनेे घेऊ नये. सभागहृात मिंत्री, िाज्यमिंत्री उपसस्ित असले 

पासहिेत यासाठी आपण आग्रही असता. सभागहृात मिंत्री, िाज्यमिंत्री उपसस्ित नाहीत, 

ह ेबिोबि नाही. सभागहृाला अशा प्रकािे गहृीत धिणे बिोबि नाही. सभागहृात मिंत्री, 

िाज्यमिंत्री उपसस्ित नाहीत. मग सन्माननीय सदस्यािंनी कशासाठी भाषण किायचे, 

कशासाठी प्रस्ताव मािंडावयाचा ? आपण ५ समसनटािंसाठी सभागहृाच े कामकाि 

स्िसगत किावे, अश माझी सवनिंती आह.े 

 उप सभापती : मी सभागहृाचे कामकाि ५ समसनटािंसाठी स्िसगत किीत आह.े 

( सभागहृाची बैठक दपुािी ४.४१ ते ४.४६ पयंत स्िसगत झाली.) 

-------- 

  



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) KK - 218 

GRB/AKN/KTG प्रिम श्री.खच े 16:40 

 

 

( स्थगितीनांतर ) 

( सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती ) 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, माननीय मिंत्री, िाज्यमिंत्री सभागहृात 

उपसस्ित नाहीत. त्यामळेु सभागहृाचे कामकाि अध्याम तासासाठी स्िसगत किावे, 

अशी माझी सवनिंती आह.े 

 उप सभापती : मी सभागहृाचे कामकाि १५ समसनटािंसाठी स्िसगत किीत 

आह.े  

( सभागहृाची बैठक दपुािी ४.४६ ते ५.०१ पयंत स्िसगत झाली.) 

-------- 

        यानिंति श्री.सािंगळे........ 
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(स्थगिती नांतर) 

(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती ) 

 श्री.सतीश चव्हाण : सभापती महोदया, सदनामध्ये सनयम २६० अन्वये सादि 

केलेल्या प्रस्तावािंमधील महत्त्वाच्या सवषयािंवि चचाम सरुु आह.े सदि प्रस्तावामध्ये 

क्रीडा, पशवुैद्यकीय तसेच मसहला व बालकल्याण अशा सवभागािंचा समावेश आह.े 

माझी आपल्याला सवनिंती आह ेकी, आपण सिंबिंसधत खात्यािंचे मिंत्री सकिं वा िाज्यमिंत्री 

यािंना सदनामध्ये उपसस्ित िाहण्याबाबत सािंगावे.   

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, सदनामध्ये मिंत्री उपसस्ित नसल्यामळेु 

आपण दोन वेळेस सदनाचे कामकाि स्िसगत केले व त्यानिंति मिंत्री महोदय सदनामध्ये 

आले. मी याबाबत आपले आभाि मानतो. सदनामध्ये फक्त तीन मिंत्री महोदय आलेले 

आहते. सभापती महोदया, सदनाची एक गरिमा व प्रसतष्ठा आह.े आम्ही सदनामध्य े

सवषय मािंडत असतो. तसेच सन्माननीय सदस्य मिंत्री महोदयािंसमोि बोलत असताना 

त्यात काही उणीवा सकिं वा सचूना असल्यास त्याबाबत मासहती दते असतात. 

सावमिसनक बािंधकाम सवभागाच्या सिंदभामत िस्त्यािंचा सवषय मािंडल्यास सिंबिंसधत 

खात्याचे मिंत्री सकिं वा िाज्यमिंत्री सदनामध्ये उपसस्ित नाहीत. पशसुिंवधमन दगू्ध सवकास 

सवभागासिंबिंधी सन्माननीय सदस्यािंनी सवषय उपसस्ित केल्यास सिंबिंसधत खात्याचे मिंत्री 

सकिं वा िाज्यमिंत्री सदनामध्ये उपसस्ित नाहीत. या सिंदभामत सिंबिंसधत सवभागातील 

एखादा असधकािी उपसस्ित असल्यास काही हिकत नाही. अशा परिसस्ितीत 

सदनामध्ये तीन मिंत्री महोदयािंनी उपसस्ित िाहण्याची गिि नाही. एखाद ेमिंत्री महोदय 

सदनात उपसस्ित िासहले तिी ते पिेुसे आह.े प्रस्तावामध्ये नमदू असलेल्या सवम 

खात्यािंचे मिंत्री सकिं वा िाज्यमिंत्री सदनात उपसस्ित नाहीत. आपण त्यािंना सदनामध्य े

येण्याकरिता सचूना द्याव्यात. मी सदनाचे कामकाि िािंबसवण्याबाबत आपल्याला 

सािंगत आह,े असे नाही.  
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 श्री.हसन मशु्रीफ : सभापती महोदया, त्याच सवषयासिंबिंधी सवधानसभा 

सदनामध्ये सवभागाच्या अिमसिंकल्पीय मागण्यािंवि चचाम सरुु आह.े सिंबिंसधत खात्यािंच े

मिंत्री महोदय, तेिे उपसस्ित आहते. त्यामळेु सिंबिंसधत खात्यािंच्या िाज्य मिंत्रयािंना 

सदनामध्ये ताबडतोब बोलासवण्याची व्यवस्िा केली िाईल. 

 उप सभापती : मी माननीय सविोधी पक्षनेते आसण सदनाला अवगत करु 

इसच्िते की, माननीय महसलू मिंत्री श्री.बाळासाहबे िोिात यािंनी सदनामध्ये उपसस्ित 

केलेल्या सवम मदु्यािंची आम्ही नोंद घेतो असे सािंसगतले आह.े प्रस्तावामध्ये असलेल्या 

सवम सवभागािंच्या सिंदभामत आपल्याला सवम सिंबिंसधत खात्यािंच्या मिंत्री महोदयािंकडून 

उत्तिे पासहिे आह े का ? तसे असल्यास आपण तशीही नोंद करु. तसेच सदि 

प्रस्तावावि एक सकिं वा दोन मिंत्री महोदयािंकडून उत्ति घेण्याऐविी प्रस्तावानसुाि सवम 

मिंत्री महोदयािंकडून उत्तिे घेण्याचा आपण प्रयत्न करु या. आता सन्माननीय सदस्य 

श्री.शसशकािंत सशिंद ेयािंनी आपल्या उवमरित भाषणाला सरुुवात किावी.  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, ठीक आह.े  

 श्री.शसशकािंत सशिंद े : सभापती महोदया, किोना काळात ग्रामसवकास 

सवभागाकडून चािंगले सनणमय घेण्याचा प्रयत्न किण्यात आला. कें द्र शासनामध्ये 

िस्त्यािंच्या सिंदभामत माननीय कें द्रीय मिंत्री श्री.सनतीन गडकिी साहबेािंचे नाव घेतले िाते. 

त्याप्रमाणे िाज्यामध्ये माननीय ग्रामसवकास मिंत्री श्री.हसन मशु्रीफ यािंचे नाव घेतले 

िाईल. अशा प्रकािे माननीय ग्रामसवकास मिंत्री यािंनी सनणमय घेतला आह.े याकरिता 

ग्रामसवकास सवभागामाफम त सन २०२१-२२ मध्ये ३ हिाि सक.मी. लािंबीचे िस्ते किण े

त्याकरिता साडेसात हिाि कोटी रुपये लागणाि आहते. २०२२-२३ मध्ये ३ हिाि 

कोटी रुपयािंच्या सनधीची गिि पडणाि आह.े याकरिता त्यािंनी सनयोिन केलेले आह.े 

तसेच ही कामे किीत असताना कधीही सनधी कमी पडणाि नाही याबाबत त्यािंनी खात्री 

सदली आह.े मला सवश्वास आह ेकी, सदि कामे किीत असताना सनधी कमी पडल्यास 

ते नाबाडमकडून किम काढतील. िाज्यातील ग्रामसवकास सवभागाच्या अिंतगमत असलेले 

िस्ते, तसेच स्टेट व नॅशनल िस्ते असो, सिल्हा परिषदािंच्या अिंतगमत असलेले िस्त े

किीत असताना ते २५१५, ३०५४  सकिं वा डीपीडीसी व्यसतरिक्त किण्यासाठी  
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श्री.शसशकािंत सशिंद े.... 

शासनाने सनणमय घेतलेला आह.े त्याकरिता ग्रामसवकास सवभाग कोठेही कमी पडणाि 

नाही याची मला पणूम खात्री आह.े  

सभापती महोदया, सदनािंक ६ िनू, १६७४ िोिी ित्रपती सशवािी महािाि 

यािंचा िायगडावि िाज्यासभषेक झाला होता. या महापरुुषाचा लोक कल्याणकािी 

स्विाज्यातील महत्त्वाचा सदवस म्हणिे िाज्यासभषके सदन होय. अशा या भमूीपतु्राच्या 

स्वातिंत्रय सदनाचे महत्त्व असधक दृढ होण्यासाठी ६ िनू िोिी महािाष्ट्रातील सिल्हा 

परिषदा, पिंचायत ससमत्या, ग्रामपिंचायतींच्या कायामलयािंमध्ये सशविाज्यासभषेकोत्सव 

सदन साििा किण्याचा शासनाने सनणमय घेतला. आि सतिीप्रमाणे ित्रपती सशवािी 

महािाि यािंची ियिंती आह.े त्या पाश्वमभमूीवि मिंत्री महोदयािंनी िाज्यात  ६ िनू िोिी 

महािाष्ट्रातील सिल्हा परिषदा, पिंचायत ससमत्या, ग्रामपिंचायतींच्या कायामलयािंमध्ये 

सशविाज्यासभषेकोत्सव सदन साििा किण्याचा उपक्रम सरुु केल्यामळेु मी मिंत्री 

महोदयािंचे मनापासनू असभनिंदन कितो, आभाि व्यक्त कितो.  

 सभापती महोदया, मखु्यमिंत्री ग्रामसडक योिनेला महत्त्व दते असताना त्या 

माध्यमातनू  गावािंमधील प्रमखु िस्ते सकिं वा दोन गावािंना िोडणाऱया िस्त्यािंचा सनयोिन 

आिाखडा तयाि करुन त्यासिंबिंधी शासनाने सनणमय घेतला. मध्यिंतिीच्या काळात 

पिंतप्रधान ग्रामसडक योिना बिंद पडली होती. मिंत्री महोदयािंनी कें द्र शासनाकडे 

ग्रामसडक योिनेच्या माध्यमातनू साधािणत: ६५५० सक.मी. च्या िस्त्यािंचा प्रस्ताव 

पाठसवला आह.े त्याकरिता २०,१७७ कोटी रुपये खचम येणाि आह.े याबाबत मिंत्री 

महोदय कें द्र शासनाकडे पाठपिुावा किीत आहते. एका बािलूा पिंतप्रधान ग्रामसडक 

योिना, मखु्यमिंत्री ग्रामसडक योिना आसण दसुऱया बािलूा सिल्हा ग्रामीण 

सवकासाच्या माध्यमातनू सनधी उपलब्ध करुन िाज्यातील बहुतेक िस्ते सनसितपण े

चािंगल्या प्रकािे किण्याचा सनणमय शासनाने घेतला आह.े मी याबाबत मदु्दाम उल्लेख 

करु इसच्ितो.  
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श्री.शसशकािंत सशिंद े.... 

सभापती महोदया, आपण स्वगीय आि.आि. पाटील यािंचा नेहमी उल्लेख 

किीत असतो. त्यािंनी महािाष्ट्राला वेगळया प्रकािचे चािंगले नेततृ्व सदल्याचे आपण 

सवांनी पासहले आह.े त्यािंच्या नेततृ्वाखाली िाज्यात सवसवध प्रकािच्या सिंकल्पना 

िाबसवण्यात आल्या. त्यािंनी गहृ सकिं वा ग्रामसवकास सवभाग असो असतशय चािंगल्या 

प्रकािे कामे केलेली आहते. तत्कालीन ग्रामसवकास मिंत्री असताना त्यािंनी 

ग्रामस्वच्िता असभयानाची स्पधाम सरुु केली. अशा प्रकािे लोकािंमध्ये स्पधाम सनमामण 

करुन लोकािंना स्पधेमध्ये सहभागी करुन एकिटुीच्या माध्यमातनू अनेक गावे एकत्र 

आली. तसेच गावािंनी एकत्र येऊन आपल्या गावाला बक्षीस समळण्यापेक्षा आपल्या 

गावाचे नाव दशे सकिं वा िाज्य स्तिावि पोहोचत असल्यामळेु चािंगल्या प्रकािची काम े

केली आहते. अशा सवसवध सिंकल्पना मािंडून त्यावि शासनाचा सकती सनधी खचम होतो 

या बाबतीत सवचाि न किता नवीन योिना सनमामण केल्या होत्या. त्यात त्यािंनी िाज्यात 

तिंटामकु्त गाव यासािखी योिना सरुु केली होती. अशा प्रकािे स्वगीय आि.आि. 

पाटील यािंनी महािाष्ट्रात सरुु केलेल्या योिनािंचा कें द्र शासनाने आदशम घेऊन त्यािंचा 

अभ्यास करुन त्या योिना कें द्र स्तिावि सरुु किण्याचा सनणमय घेतला. िाज्यातील 

स्वच्िता असभयानाच्या माध्यमातनू स्वगीय आि.आि. पाटील यािंचे नाव घेतले िाते. 

तसेच स्माटम ग्राम योिनेच्या माध्यमातनू स्वगीय आि.आि. पाटील यािंच्या 

सिंकल्पनेतील सुिंदि गाव पिुस्काि योिना किण्याबाबत शासनाकडून प्रयत्न किण्यात 

आला. ही कायमवाही किीत असताना किोना काळात सवम गावािंना एकत्र किण्यात 

आले. किोनाच्या सिंघषाममध्ये सवसवध गावािंमधील अनेक लोकािंनी त्यात योगदान 

सदले. किोना काळात पसहल्या लाटेच्या वेळी गावािंमध्ये इति कोणालाही प्रवेश सदला 

िात नव्हता. पििंत ुआता तीच गावे एकत्र येऊन किोनाला हद्दपाि किण्याचा प्रयत्न 

किीत आहते. अशा प्रकािे किोनाच्या लढयामध्ये ज्या गावािंनी पढुाकाि घेऊन काम े

केली होती अशा गावािंना किोनामकु्त गाव पिुस्काि योिना िाहीि किण्याचा शासनाने 

प्रयत्न केला. अशा प्रकािे  गावािंनी सवम सनकषािंचे पालन करुन स्पधेमध्ये सहभागी 

झाली व चािंगल्या प्रकािे किोना लढाईमध्ये सहभाग घेतला.  
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श्री.शसशकािंत सशिंद े.... 

 सभापती महोदया, िाज्य शासनाने ग्रामपिंचायतींच्या माध्यमातनू सवसवध 

असधकाि सदलेले आहते. तसेच चौदावा व पिंधिावा सवत्त आयोगाचा सनधी िेट 

ग्रामपिंचायतींना दणे्यासिंबिंधी ग्रामसवकास सवभागाच्या माध्यमातनू सनणमय घेण्यात 

आला. लोकािंना ग्रामसवकास सवभागाकडून मोठी अपेक्षा आह.े त्यानसुाि लोकािंकडून 

सवसवध प्रकािच्या मागण्या येत असतात.   

 

       यानिंति श्री.गागिे... 
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श्री.शनशकाांत नशांद े..... 

िोटया गािाांचा व्याप पानहल्यािर लक्षात येत ेकी, लहान लहान राज्जय ेकरण्याचा 

ननणयय कें द्र सरकार करीत आह.े परांत ुगािाांचा मोठा व्याप पाहता जी गािे १००० 

लोकसांख्येच्या आत असतील अशा गािाकरीता स्ितांत्र ग्रामपांचायत करण्याच्या 

बाबतीत िस्ताि राज्जयाकडे येतात त्याबाबत या सरकारने ननणयय घ्यािा अशी मागणी 

येत आह.े ग्रामीण भागाचा कणा असलेली ग्रामपांचायत सक्षम करीत असताना 

ग्रामपांचायतीच्या सरपांचापासनू अनेक लोकाांना अनधकार दणे्यास सरकार पढुाकार 

घेत आह.े घरकुलाबाबत मला एक स्पष्टीकरण पानहज,े घरकुल योजनेमध्ये कें द्र 

सरकारच्या योजनेतनू राज्जयाला नकती कोटा येतो, ननकष काय आहते, नजल्हयाला 

नकती जातो. नजल्हयातनू तालकु्याला नकती येतो याचे स्पष्टीकरण होणे गरजेचे आह.े 

कारण मागणी िचांड आह.े गरीबाांकडून घराांबाबत िचांड अपेक्षा आहते. िथम 

गरीबाला घर नदले जाईल ही हाक कें द्र सरकारच्या योजनेतनू नदली जाते, महाराष्ट्रातनू 

िचांड मागणी असतानासधु्दा ददुिैाने तेिढया िमाणात कें द्र सरकारकडून मांजरूी होत 

नाही ह ेदखेील सत्य आह.े तस ेअसेल तर काय बदल करता येतील. दोन दोन िषायपिूी 

ज्जयाांनी घराची मागणी केलेली आह,े त्याांना घराची पतुयता, कागदपत्र,े ननकष ि 

ननयमात बसत असतानासधु्दा त्याांना घरे नमळत नसतील तर त्याबाबतचा ननणययही 

घेणे गरजेचे आह.े ४ लाख २५ हजार घरकुले पणूय करण्याबाबतचा ननणयय केलेला 

आह ेपण ते कस ेकरणार ह ेया चचेच्या उत्तरामध्ये साांगािे अशी निनांती आह.े  

 सभापती महोदय, मनहला समधृ्दीबाबत आपण शक्ती कायद्यासारख ेकायद े

करीत आहोत, याकरीता महाराष्ट्र ओळखला जातो. महासमधृ्दी मनहला सक्षमीकरण 

अनभयान, मनहला स्ियांसेिी गटाची यशस्िी िाटचाल, िीरभद्र ताराराणी स्ियांनसध्द 

योजना अशा निनिध योजनाांचा या राज्जयाने अिलांब केलेला आह.े आपल्याकडे 

बचत गटापासनू मनहला अनभयान राबनिले गेले, स्ियांनसध्दता गटाला र्क्त कजय 

दणे्यापरुत ेमयायदीत ठेिले जाते का, याचा कधीतरी निचार करण ेगरजेचे आह.े या 

मनहलाांना सक्षमतनेे उभ े करायचे असेल तर बचत गटाला व्यिसाय, लघउुद्योग 

नमळनिण्याकरीता काहीतरी धोरणात्मक ननणयय होणे गरजेचे आह.े आज 
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श्री.शनशकाांत नशांद े..... 

 ॲमेझॉनपासनू निनिध मॉलमध्येसधु्दा ही उत्पादने ऑनलाईन तरी गेली पानहजेत. 

सरकार अशा मोठया कां पन्याांशी बैठका करुन मनहला स्ियांरोजगारासाठी काही तरी 

ननयम करुन जोडधांदा नकां िा उद्योग करण्यासाठी मदत करणार आह ेका. मनहला बचत 

गटाांना कजय नदले तर तो गट काययरत राहतो. अशा निषयात बदल करािेत. ग्रामनिकास 

निभागाबाबत मी उदाहरण दतेो. नजल्हा पररषदते िेगिेगळया िकारची कामे टेंडरने 

ननघतात. ती कामे खाजगी लोकाांना नदली जातात. मनहला बचत गटाांना ही काम े

टेंडरने दतेा आली तर मोठा ननणयय होऊ शकतो. माननीय श्री.निजयनसांह मोनहत े

पाटील ग्रामनिकास मांत्री होते. तेव्हा त्याांनी ित्येक पांचायत सनमती, नजल्हा पररषदचे्या 

िमखु जागेिर दकुाने उभारण्याचा ननणयय घेतला होता. त्यात ननयम होता की, दरिषी 

त े ररन्य ूकरायचे. ही दकुाने मालाला नििीसाठी उभारण्याचा ननणयय घेतला होता. 

याला र्ार अल्प िनतसाद का नमळाला कारण एक िषय नकां िा सहा मनहन्यातनू ते ररन्य ू

करायचे होते. त्याांना भाडे दणे्यासाठी मदुतिाढ नमळािी म्हणनू पाच िषायचा करार 

करण्याची मागणी होती. ददुिैाने त्यािर ननणयय झाला नाही. काही नदिसानी 

मोक्याच्या नठकाणच्या जागा ददुिैाने बांद पडल्या. आज तसा ननणयय घेतला तर 

हक्काची बाजारपेठ आपण तेथे उभी करु शकतो, हा चाांगला ननणयय होऊ शकेल. 

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेच्या माध्यमातनू पाणांद रस्त्याकरीता 

चाांगला ननधी दणे्याचा सरकारने ियत्न केला आह.े आजपययत पाणांद रस्ते दलुयनक्षत 

होते, ते िाहतकुीसाठी आता महत्िाचे िाटत आहते. काही लोकाांनी ते रस्ते अडिल े

होते, त्यामळेु िाद होत होता. तत्काळ ननणयय घणे्याबाबत तहनसलदार ि िाांत याांना 

साांनगतल्यामळेु त्याांिर कारिाई ि ननणयय होत आह.े िषायनिुषायचे पाणांद रस्ते आता 

मोकळे झालेले आहते. याकरीता आपण चाांगला ननधीही नदलेला आह े पण तो 

मागणीिमाणे नमळािा अशी निनांती आह.े मनरेगामध्ये हर हर मोदी, घर घर मोदी हा 

नारा आह.े आमच्या सरकारने हर घर गोठे, घर घर गोठे करण्याचा ननणयय घेतला आह.े 

जनािराांच े गोठे ित्येक नठकाणी मांजरू करण्यासाठी मनरेगामधनू तरतदू करण्यात 

आलेली आह.े ननधी कोठूनही येऊन द,े आम्ही अांमलबजािणी करीत आहोत. 
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श्री.शनशकाांत नशांद े..... 

 आम्ही िळूही दते आहोत. त्याांनी जी सांकल्पना राबनिली आह,े मी यािर पढेु 

बोलणार आह.े   सभापती महोदय, ग्रामीण भागातील ३०० चौरसमीटर भखूांडािरील 

बाांधकामाांना परिानगीची आिश्यकता नाही. मोठया ग्रामपांचायतींना नागरी सनुिधाांच े

निशेष अनदुान द्यािे, कोरोना निषाणशूी लढणाऱया ग्रामपांचायत कमयचाऱयाांना 

िोत्साहन भत्ता असे अनेक ननणयय ग्रामनिकास मांत्री महोदयाांनी घतेलेले आहते 

त्यामळेु मी त्याांचे अनभनांदन करतो.  

 सभापती महोदय,  शासन गाई म्हशीच्या कृत्रीम रेतन काययिमासाठी नलांग 

निनननित िीयय मात्रा, पणुे येथे निीन बीएसएल २ ि बीएसएल ३ ियोगशाळेची 

नननमयती, गीर या जातीच ेिळू, िीयय मात्रा भ्रणू इत्यादी ब्राझीलमधनू आयात करणार 

आह.े मराठिाडयातनू १० हजार नलटर दधू येते असे सन्माननीय सदस्य म्हणाल े

आहते. पनिम महाराष्ट्राबरोबर दधू उत्पादन तेथे होण्याचा ियत्न आह.े या खात्याच े

मांत्री निदभायतील असल्यामळेु त्याांनी जास्तीत जास्त लक्ष निदभायिर दणे्याचे नननित 

केलेले आह.े याचा नननितपणे र्ायदा होईल. शेळी मेंढी याांच्या खरेदी नकां मतीसह 

योजनेत सधुारणा करणे, पशपुालक शेतकऱयाांना दारापययत आरोग्य सेिा, नर्रते पश ु

नचनकत्सालय ही योजना आह.े ही योजना िथमत: मांत्री महोदय श्री.सनुील केदार याांनी 

आणलेली आह.े जेथे पशिुैद्यकीय दिाखाना उपलब्ध करता येत नसले तेथे जनािरे 

असतील तेथे नर्रते ह े नचनकत्सालय करण्याच्या ननणयय घेतल्याबद्दल अनभनांदन 

करतो.   

सभापती महोदय, श्रेय कोणीही घेऊ द्या पण मी त्याचा साक्षीदार आह.े 

मांत्रालयीन दालनात बैठक न होता, मांत्रालयाच्या खलु्या िाांगणात पनहली बैठक मांत्री 

महोदय श्री.सनुील केदार याांनी बैलगाडया शययतीबद्दल घेतली. मी त्याांच्याकडे 

नशष्टमांडळ घऊेन गलेो  तेव्हा अनधकाऱयाांना एका बाजलूा ि मागणी करणारी सिय 

पक्षीय मांडळी एका बाजलूा बसिली. समोर बैलगाडा शययतीचे मालक शेतकरी 

उपनस्थत होते, पनहल्या बैठकीत ननणयय झाला म्हणनू त्याांनी दलुयक्ष केले नाही. 

         यानांतर श्रीमती नार्डे ..... 
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माननीय मिंत्रीमहोदयािंनी लगेच तेिनू उठून वेळ घेतली.  त्यानिंति सिकािी वसकलािंच े

िे प्रमखु होते, त्यािंच्या दालनात आम्ही चचाम केली.  मिंत्रीमहोदयािंनी स्वत: सदल्लीला 

िाऊन याबाबत चचाम केली.  पििंत ुत्या सठकाणी सवोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातनू 

याबाबत पसहल्यािंदा सनणमय झाला. त्यानिंति बैलगाडयािंची शयमत सरुु झाली. 

महािाष्ट्रात एक वेगळया प्रकािचा उत्साह सनमामण झाला.  लोकािंची अपेक्षा पणूम 

केल्याबद्दल मी मिंत्रीमहोदयािंचे असभनिंदन किेल.  

 सभापती महोदय, मािंस सनयामतीकरिता िाज्यातील असधकृत कत्तलखान्यािंच्या 

नोंदणीकृत असलेल्या खािगी पशवुैद्यकािंना सिंबिंसधत सांबांनधत कत्तलखान्यािंकरिता 

महािाष्ट्र प्राणी िक्षण कायद्यात अिंतभूमत प्राण्यािंच्या कत्तलीसिंदभामत कत्तलपवूम तपासणी 

किण्यासाठी सक्षम प्रासधकािी म्हणनू घोसषत केले ति मािंस सनयामतीस चालना समळेल.  

मी याबाबत मिंत्रीमहोदयािंना एकच सािंगणाि आह.े  गो-हत्या बिंदी आह,े त्याला 

कोणाचाही सविोध नाही.  पििंत ु ज्या सठकाणी इति प्राण्यािंच्या बाबतीमध्ये सनणमय 

नसताना काही लोक िाणीपवूमक गाडया अडसवण्याचा प्रयत्न कितात.  काही वेळा 

पोसलसािंवि दबाव दखेील टाकण्याचा प्रयत्न केला िातो.  काही सठकाणी ति गाडया 

िप्त केल्या िातात त्यानिंति त्या गाडया कोंडवाडयात नेल्या िातात.  ज्या वेळी 

न्यायालयातनू येऊन सिंबिंसधत लोक िनाविे घ्यायला िातात, त्यावेळी ती िनाविे तिेे 

नसतात, ही सत्य परिसस्िती आह.े किाडमध्ये अशा घटना घडलेल्या आहते.  

 सभापती महोदय, ज्याला बिंदी घातलेली आह,े त्याच्याबद्दल कोणाचेही दमुत 

नाही, पििंत ु ज्या मािंसाची सवक्री किावी म्हणनू िी मभुा सदलेली आह,े त्या मभुा 

असलेल्या सठकाणी दखेील एक िॅकेट आह.े  मी उघडपणे सािंगत आह ेयाबाबत एक 

िॅकेट आह.े  यासिंदभामत प्राणी सिंिक्षण किणािी एक सिंस्िा आह.े  ती लोक याबाबत 

तक्राि कितात.  सिंबिंसधत पोलीस स्टेशनमध्ये तक्राि केली की, पोलीस ती गाडी िप्त 

कितात.  त्या गाडीमध्ये गाय नसेल सकिं वा शासनाने बिंदी घातलेले िनावि नसले 

तिीही ती गाडी िप्त केली िाते.  ती गाडी िप्त का केली िाते, याची दखेील कािण े

दाखसवली िातात. तमु्हाला सकती िनाविे नेण्याची पिवानगी होती, त्याच्यापेक्षा  
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िास्त िनाविे आहते, मग या मकु्या िनाविािंची िळवणकू केली म्हणनू गाडया िप्त 

किायच्या, त्या गाडयािंबाबत कुठेतिी तडिोड केली िाते. ती िनाविे कोंडवाडयातनू 

पिस्पि सवकली िातात, ह ेददुवैाने सत्य आह.े  याबाबतीत दखेील काही लोकािंची 

त्यावि उपिीसवका आह.े  काही शेतकऱयािंना या व्यवसायाकरिता भाकडिं िनाविे 

दणे्याचा सनणमय घेतला गलेा.  ती िनाविे त्यािंना सािंभाळता येत नाही, त्या सिंदभामतील 

सनणमय झाला.  याबाबत िे काही चकुीचे चाल ू आह,े त्या सिंदभामतील कािवाई 

किण्याबाबत शासनाने सनणमय घेणे गििेचे आह.े  एका बािलूा आपण बघत आहोत 

की, अमलु सकिं वा वसुिंधिा, गिुिािचे दधु महािाष्ट्रात हळूहळू वाढत आह.े 

मिंत्रीमहोदय आपल्या िाज्याकरिता ह े एक मोठे आव्हान आह.े  ह े दधु कोणत्या 

िाज्यातनू येत आह,े त्यापेक्षाही माकेट कोणत्या िाज्यामध्ये आह,े त्याला फाि महत्त्व 

आह.े एक काळ असा होता की, आपल्या या महािाष्ट्रातनू आिे डेअिीमधनू दधु फाि 

मोठया प्रमाणात सनयामत होत होते.  आिेमधनू होल आसण टोन ्ड दधू समळत होते. 

मुिंबईसािख्या शहिामध्ये १२ ते २५ लाख सलटि दधु िोि लागते.  एवढे दधु लागत 

असताना याकडे व्यवसाय सकिं वा बािािपेठ म्हणनू गिुिाि िाज्य िि लक्ष दते असेल 

ति महािाष्ट्रच या व्यवसायाकडे लक्ष का दते नाही ? ह ेमाकेट आपल्या हातामध्य े

असताना त्याप्रमाणे योग्य सनणमय का घेतला िात नाही ? ही खि म्हटल ति सवचाि 

किण्यासािखी गोष्ट आह.े माझी मिंत्रीमहोदयािंना सवनिंती आह ेकी, आपण यावि फाि 

बािकाईने लक्ष द्यावे.  पवूी सहकािी दधु सिंघ होते, त्या माध्यमातनू दधु महानिंदा 

डेअिीमध्ये येत होते, तेिनू ते दधु सवक्री केले िात होते.  हळूहळू खािगीकिणातनू 

यामध्ये स्पधाम वाढली. लोक समळेल त्या सठकाणी दधु सवतरित किण्याचा प्रयत्न 

किीत होते. आमच्या मनात शासकीय दगु्ध शाळेच्या माध्यमातनू दधु सवक्री 

व्यवसायाला चालना दणे्याची मानससकता िासहली की नाही, याचा दखेील शोध घेण े

गििेचे आह.े काही सठकाणी िि शेतकऱयािंना सवश्वासात घेतले ति िाज्य शासनाकडून 

त्या शेतकऱयािंना दधु उत्पादनाकरिता मदत केली ति ते दधु कलेक्शन करुन करुन 

महािाष्ट्रातील बािािपेठ शासनाने स्वत:च िि समळसवली ति मला वाटते की, 

शेतकऱयाच्या िोड-धिंद्याला चालना समळेल. िे वसुिंधिा सकिं वा महानिंदा बिोबि  
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स्पधेमध्ये गिुिाि डेअिी ज्या पध्दतीने िाज्यात वाढत चालली आह,े त्याच पध्दतीने 

महािाष्ट्र का उभा िाहू शकत नाही, याचा कधीतिी सवचाि शासन किणाि आह ेकी 

नाही? माती आपली, िाज्य आपले आसण सवक्री होण्याकरिता दसुऱया िाज्यातनू दधू 

येत असेल ति आपणच यामध्ये कुठेतिी कमी पडत आहोत, असे मला वाटत आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री.सिेुश धस आपण महानिंदा येिे होता, त्या मानाने िि बसघतले 

ति कधीतिी आम्ही ऐकतो.  आता विळीची आिे डेअिी बिंद होणाि आह.े ती िागा 

आता सवकासाकरिता दणे्यात येणाि आह.े माझे म्हणणे असे आह ेकी, िि आपण 

त्या बाबतीत फाि गािंभीयामने सवचाि किावा, याबाबत शासनाने चािंगल्या प्रकािचा 

सनणमय घ्यावा, अशा प्रकािची माझी आपल्याकडून सनसितपणाने अपेक्षा आहते.  

आसदवासी सवकास सवभाग, समािकल्याण सवभागाच्या माध्यमातनू िनाविे दतेा 

येतात.  या सिंदभामत सिंबिंसधत तीनही खात्याच्या माध्यमातनू योग्य सनणमय घेणे गििेच े

आह ेमसहला बचत गटािंना याबाबत िि एकसत्रत किण्याचा प्रयत्न केला ति चािंगल्या 

प्रकािची योिना सन्माननीय मिंत्रीमहोदय श्री.सनुील केदाि यािंनी िसा बैलगाडया 

शयमतीबाबतचा सनणमय घेतला म्हणनू सवम त्यािंचे आभाि मानत आहते. याच 

पाश्वमभमूीववि मसहला बचत गटािंबाबत दखेील अशाच प्रकािचा चािंगला सनणमय िि 

घेतला ति चािंगल्या प्रकािचे उत्पादन मसहला भसगनींना चािंगले उत्पादन समळू शकते.   

 सभापती महोदय, आि आपण पासहले की, ऑलसम्पकचे एक पदक समळाले 

ति त्या सिंदभामत सिंपणूम दशेात कौतकु होते. महािाष्ट्र असो सकिं वा दशेातील इति 

कोणतेही िाज्य असो, दशेपे्रमासाठी या मातीतील कोणताही माणसू कुठेही तो कमी 

पडत नसतो.  दशेाकरिता खळेण्यामध्ये दखेील त्याला असभमान वाटत असतो. 

आपल्याकडे महािाष्ट्रात दखेील चािंगले खळेाडू उभे िाहू शकतात.  चािंगले खळेाडू 

आपल्या िाज्यात दखेील खपू आहते.  मिंत्रीमहोदिंयानी आता सात लाखािंचे अनदुान 

बािा लाखािंवि आणलेले आह.े  बािा लाखािंचे अनदुान दखेील वाढसवण्याचा सनणमय 

घेतलेला आह,े त्याबाबत मी मिंत्रीमहोदयािंचे असभनिंदन कितो.  कुस्ती हा आपल्या 

मातीतील खळे आह.े पििंत ुकुस्ती या खळेाकरिता ऑलसम्पकमध्ये महािाष्ट्रातील 
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श्री.शसशकािंत सशिंद.े.... 

खळेाडू का िाऊ शकत नाही. याकरिता आपण कुठे कमी पडत आहोत ? पणुे येिे 

बालेवाडी व इति अनेक सठकाणी क्रीडा सिंकुल उभािले िात आह.े आमच्याकडे 

अनेक लोक येतात. गिीब कुटुिंबातील मलुगा वसडलािंना घऊेन येतो. तो मलुगा 

आम्हाला म्हणतो की,  मला पिदशेात अमकु अमकु स्पधेकरिता िायचे आह.े  

त्याकरिता लागणािा प्रवास खचम मला पिवडण्यासािखा नाही. याकरिता मला 

अनदुानाकरिता मदत किावी.  या सिंदभामतील त्याचे प्रमाणपत्र पासहल्यानिंति लक्षात 

येते की, तो िाष्ट्रीय पातळीवि खळेलेला असतो. परिसस्िती सबकट असल्यामळेु 

त्याला िि पिदशेात खळेण्याकरिता िाता येत नसेल ति याबाबत मी मिंत्रीमहोदयािंना 

भेटलो होतो. त्याबाबत मिंत्रीमहोदयािंनी सािंसगतले होते की, सिल्हास्तिीय क्रीडा 

खात्यातनू तशा प्रकािचे अनदुान सदले िात आह.े  सिल्हा क्रीडा खाते आसण शालेय 

सशक्षण या दोन खात्यािंच्या माध्यमातनू िी मलेु सवसवध प्रकािच्या खळेािंमध्ये मोठया 

प्रमाणात यशस्वी होऊ शकतात. िी मलेु िाष्ट्रीय स्तिावि खळेत आहते.  

त्यािंच्याकरिता सिल्हास्तिीय क्रीडा सिंकुल उभारुन तेिनू त्यािंना या खळेािंकरिता पढेु 

आणता येते. तिेल्या तिेे त्यािंना अनदुान दऊेन तेिेच प्रसशक्षण व सशक्षण दणे्याच्या 

बाबतचा सनणमय झाला ति ते असधक बिे होईल. 

 सभापती महोदय, पणु्यामध्ये कुस्तीगीि आता उपाध्यक्ष आहते.  त्यािंनी आता 

स्वत:ची शाळा आसण कॉलेि काढलेले आह.े त्या शाळा आसण कॉलेिमध्ये 

महािाष्ट्रातनू कुस्ती सशकण्याकरिता अनेक सवद्यािी येतात.  त्या शाळािंमध्ये सशक्षणही 

सदले िाते आसण कुस्तीगीि दखेील तेिे प्रसशक्षणाच्या माध्यमातनू तयाि केले िातात.   

सदि पणुे येिील उपाध्यक्षािंचे नाव श्री.बोऱहाटे असे आह.े मी एवढयासाठी ह ेउदाहिण 

सदलेले आह ेकी, आपल्या प्रत्येक सिल्हयात क्रीडा असधकािी आहते.  सिल्हा क्रीडा 

असधकाऱयािंच्या माध्यमातनू प्रत्येक तालकुा, गाव, सिल्हयातनू िे चािंगले खळेाडू 

आहते, त्यािंना ससलेक्ट करुन सवमप्रिम सिल्हा स्तिाविच त्यािंना प्रसशक्षण द्यावे.  

त्यानिंतिच त्यािंच्याकरिता िाज्य पातळीवि, सवभागीय पातळीवि प्रसशक्षणाकरिता सोय 

उपलब्ध किावी, अशा प्रकािची माझी सचूना आह,े मला वाटते की, ती सचूना ग्राहय 

धिावी. 

यानिंति श्री.सोनावणे....... 
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श्री. शसशकािंत सशिंद.े....... 

िात्र सेना एनसीसीबद्दल मी असभमानाने सािंगणाि आह.े सदनािंक २६ िानेवािी या 

प्रिासत्ताकसदनी िाज्यात एनसीसीमध्ये प्रिम क्रमािंक समळसवणािी आसण त्याचे नेततृ्व 

किणािी मलुगी ही सातािा सिल्ह्यातील होती.  

सभापती महोदया, एनसीसीच्या माध्यमातनू क्रीडा सिंकुलाचा सवकास 

किण्याची गिि आह.े तालकुावाईि िी क्रीडा सिंकुले अपणूम असतील अशा 

सिंकुलािंची अपणूम काम ेपणूम किण्यासाठी अनदुान वाढवनू सदलेले आह.े ज्या सठकाणी 

क्रीडा सिंकुले झाली नसतील सकिं वा वादात असतील ति अशी क्रीडा सिंकुले 

उभािण्याच्या दृष्टीकोनातनू सनणमय घ्यावा अशी माझी आग्रही सवनिंती आह.े 

महािाष्ट्राच्या स्तिावि दशेातील खळे घडसवण्यासाठी माननीय मिंत्री महोदयािंनी 

पढुाकाि घ्यावा आसण महािाष्ट्र िाज्याला यिमानपद दऊेन महािाष्ट्र िाज्य ह ेखळेात 

कसे पढेु आह ेह ेदाखसवण्याचा प्रयत्न किावा, एवढी सवनिंती कितो. माननीय सभापती 

महोदयािंनी मला बोलण्याची सिंधी सदल्याबद्दल आभाि व्यक्त कितो आसण माझे भाषण 

या सठकाणी िािंबसवतो. िय सहिंद, िय महािाष्ट्र.  

 

 

          -------- 

  



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) OO - 232 

SGS/AKN/KTG प्रिम श्रीमतीनाफडे 17:30 

 

 

 उप सभापती : मी पढुील सन्माननीय सदस्य बोलण्यापवूी नावे वाचनू 

दाखसवत आह.े सन्माननीय सदस्य सवमश्री चिंद्रशेखि बावनकुळे, सदाभाऊ खोत, 

महादवे िानकि, ॲड. सनििंिन डावखिे, सवनायक मेटे, सिेुश धस, सनलय नाईक, डॉ. 

सधुीि तािंबे, असभिीत विंिािी िाष्ट्रवादी काँगे्रसतफे सन्माननीय सदस्य सवमश्री अमोल 

समटकिी, सिंिय दौंड, अरुण लाड, सतीश चव्हाण, सकिण सिनाईक इत्यादी वके्त 

असनू, सवांना १० समसनटे बोलण्याची सिंधी सदली िाणाि आह.े ज्यािंचा प्रस्ताव 

असतो अशा सन्माननीय सदस्यािंना असधकचा वेळ सदला िातो. असे असले तिी 

सविोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्यािंना दखेील असधकचा वेळ सदला िाणाि आह.े 

१० समसनटािंमध्ये सन्माननीय सदस्यािंनी भाषण केले नाही आसण उप सभापती सकिं वा 

माननीय पीठासीन असधकाऱयािंशी वाद घातला ति शेवटी सदनाचा वेळ वाया िाणाि 

आह.े आि सभागहृाच ेकामकाि सकती वािेपयंत चालवायचे याबाबतचा सनणमय 

सवांनी किावा अशी माझी सवनिंती आह.े  

 आता सन्माननीय सदस्य श्री. चिंद्रशेखि बावनकुळे यािंनी प्रस्तावासिंबिंधी 

भाषणास सरुुवात किावी, अशी मी सवनिंती किीत आह.े  

 

 

      ------ 
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 श्री. चिंद्रशेखि बावनकुळे (नागपिू स्िा.प्रा.सिंस्िा ) : सभापती महोदया, 

सन्माननीय सदस्य श्री. शसशकािंत सशिंद ेयािंनी सत्ताधािी पक्षातफे म.सव.प. सनयम २६० 

अन्वये उपसस्ित केलेल्या प्रस्तावासिंबिंधी मी माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी उभा 

आह.े 

 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री. शसशकािंत सशिंद े यािंनी सदिहू 

प्रस्तावात कें द्र सिकािच्या सवम योिनािंचा पाढा वाचलेला आह.े प्रधानमिंत्री ग्रामसडक 

योिना, सकु्ष्म अन्न प्रसक्रया, प्रधानमिंत्री आवास योिना, स्वच्ि भाित समशनमध्ये 

कें द्र सिकािने बािंधलेल्या शौचालयाचा, प्रधानमिंत्री उज्वला गॅस योिनेमध्ये सकती 

गॅसचे वाटप केले, सौभाग्य योिनेत सकती घिािंना सवि सदली, कोिोना सिंक्रमणाच्या 

काळात कें द्र शासनाने एपीएल योिनेच्या माध्यमातनू गिीबािंना ५ सकलो धान्य सदले, 

इत्यादी कें द्र शासनाने केलेल्या योिनािंचा उल्लेख सन्माननीय सदस्य श्री. शसशकािंत 

सशिंद ेयािंनी म.सव.प. सनयम २६० अन्वये उपसस्ित केलेल्या प्रस्तावात केलेला आह.े  

िाज्यात कें द्र शासनाच्या ९० टक्के योिना सरुु आहते. केद्र शासनाच्या योिनािंचा 

उल्लेख असलेला प्रस्ताव आि सभागहृात चचसेाठी आलेला आह.े 

सभापती महोदया, कोिोना महामािीच्या काळात माननीय पिंतप्रधान 

महोदयािंनी १६० कोटी व्हसॅक्सनेशन या दशेातील १३० कोटी लोकािंना सदलेल्या 

आहते. म्हणनू ति आपण सवनामास्क सिंपणूम दशेभिात सफित आहोत. िे काम चािंगले 

झाले त्याचा आविूमन उल्लेख केला पासहिे. कोिोना महामािीवि आपण सनयिंत्रण 

समळसवल्यामळेु दशेाचे माननीय पिंतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी यािंचे मी आभाि व्यक्त 

कितो. िाज्याच्या माननीय उप मखु्यमिंत्री महोदयािंनी व्हसॅक्सनेसाठी िाज्यात आम्ही 

दखेील खचम करु असे सािंसगतले होते. पण माननीय पिंतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी यािंनी 

िाज्यात व्हसॅक्सनेशन किण्यासाठी पैसा खचम करु सदला नाही. सिंपणूम व्हसॅक्सनेशन कें द्र 

शासनाने केलेले आह.े अशा प्रकािे कोिोना महामािीच्या काळात कें द्र शासनाने मदत 

केलेली आह.े कोिोना महामािीच्या काळात िी कुटुिंबे उदध््वस्त झालेली आहते 

आसण िी लोक मतृ्यमूखुी पडलेली आहते, अशा लोकािंच्या कुटुिंबीयािंना २ लक्ष 

रुपयािंची आसिमक मदत सदली िाणाि आह ेसकिं वा कसे त्याचे माननीय मिंत्री महोदयािंनी  
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श्री. चिंद्रशेखि बावनकुळे..... 

त्यािंच्या उत्तिाच्या भाषणातनू आम्हाला उत्ति दणे्याची गिि आह.े कोिोना 

महामािीच्या निंति सवांना मदत दणे्याची भसूमका िाज्य शासनाने बिावली पासहि े

अशी माझी मागणी आह.े  िी लोक मतृ्यमूखुी पडलेली आहते, अशा लोकािंच्या 

मलुािंचे उदसनवामह, सशक्षणा सिंदभामत शासनाने कोणती िबाबदािी घेतलेली आह ेयाचा 

उल्लेख सदिहू प्रस्तावात किावा अशी माझी मागणी आह.े  

सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्यािंनी सदिहू प्रस्तावात ग्रामसवकास 

सवभागाचा उल्लेख केलेला आह.े ग्रामसवकास आसण ऊिाम सवभागाने एकसत्रतपणे 

असा सनणमय घेतला की, िस्त्याविील सदवाबत्तीचे सवि सबल ग्रामपिंचायातीने भिले 

नाही ति अशा वेळी सिंबिंसधत सिपिंचािंना अपात्र केले िाणाि आह.े या सनणमयाचा 

उल्लेख आिच्या प्रस्तावात किायला पासहिे होता. िस्त्याविील  सदवाबत्तीचे सवि 

सबल भिण्याची िबाबदािी ही िाज्य शासनाची आह.े पििंत,ु ग्रामसवकास सवभागाने 

बिेट केले नाही. ग्रामसवकास सवभागाने ऊिाम सवभागाला बिेट सदले नाही. आपली 

पद ेवाचवायची असतील ति कें द्र शासनाच्या पिंधिाव्या सवत्त आयोगाचे पैसे दऊेन 

सवि सबल भिण्याची आवश्यकता आह.े अन्यिा तमुची पद ेिातील अशी धमकी 

सिपिंचािंना दणे्याचे चािंगले काम ग्रामसवकास सवभाग आसण िाज्य शासनाने केलेले 

आह.े मी काही सविेचा प्रस्ताव मािंडणाि नाही. मला सन्माननीय सदस्य श्री. शसशकािंत 

सशिंद ेयािंच्याकडून अशी अपेक्षा होती की, ऊिाम सवभागाचा उल्लेख सदिहू प्रस्तावात 

व्हायला हवा होता. पढुील सहा मसहन्यात मिंत्री महोदयािंना िस्त्यावि सफिण्याच े

त्रासदायक होणाि आह.े म्हणनू प्रस्तावात ऊिाम सवभागाचा उल्लेख केलेला नाही. 

ऊिाम सवभागाचा सदिहू प्रस्तावात उल्लेख व्हायला हवा होता अशी माझी सन्माननीय 

सदस्य श्री. शसशकािंत सशिंद ेयािंच्याकडून अपेक्षा होती.  

सभापती महोदया, िाज्य उत्पादन शलु्क सवभागाचा सदिहू प्रस्तावात उल्लेख 

किायला हवा होता. त्यामळेु सत्ताधािी पक्षातील सन्माननीय सदस्यािंचे असभनिंदन 

किण्याची सिंधी आम्हाला समळाली असती. आता िाज्य शासन सकिाना दकुानातनू  
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श्री. चिंद्रशेखि बावनकुळे..... 

लोकािंना वाईन दणेाि आह.े त्यामळेु आम्हाला िाज्य शासनाच ेअसभनिंदन किण्याची 

सिंधी समळाली असती. िाज्य उत्पादन शलु्क सवभागाचा सदिहू प्रस्तावात उल्लेख 

केला असता ति चािंगले झाले असते.  

यानिंति श्री. बोडे.... 
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श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे..... 

सभापती महोदया, चिंद्रपिू सिल्ह्यातील हिािो, लाखो मसहलािंनी दारुबिंदीसाठी मोचाम 

काढला होता.  त्या मोचामची दखल घेऊन तत्कालीन सिकािने चिंद्रपिू सिल्ह्यात 

दारुबिंदी केली होती.  पििंत ुया िाज्य सिकािने ऐन कोरोना सिंक्रमनाच्या काळात चिंद्रपिू 

सिल्ह्यातील दारुबिंदी उठसवली.  पििंत ुया बाबतीत सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकािंत 

सशिंद े यािंना या प्रस्तावाच्या माध्यमातनू सिकािचे असभनिंदन किता आले नाही.  

वास्तसवक पाहता सकिाणा दकुानात वाईन सवक्री किण्यास पिवानगी दणेे आसण चिंद्रपिू 

सिल्ह्यातील दारुबिंदी उठसवणे, ह ेदोन्ही सनणमय आत्मघातकी आहते.  ज्यावेळी लहान 

मलेु सकिाणा दकुानात चॉकलेट सकिं वा सबस्कीट घेण्यासाठी िातील तेव्हा त्यािंना तिेे 

वाईनच्या बाटल्या सदसतील.  सभापती महोदया, सासवत्रीबाई फुले, डॉ.बाबासाहबे 

आिंबेडकि, ित्रपती सशवािी महािािािंच्या महािाष्ट्रात ह े काय घडत आह े ?  

सत्ताधािी बािचू्या सन्माननीय सदस्यािंनी या प्रस्तावामध्ये सिकािच्या उपिोक्त दोन्ही 

आत्मघातकी सनणमयाचा उल्लेख केला असता ति बिे झाले असते, असे मला वाटते. 

 सभापती महोदया, सिंपणूम महािाष्ट्राला वेठीस धिण्याचे काम या महासवकास 

आघाडी सिकािच्या माध्यमातनू होत आह.े  माननीय श्री.सदवाकि िावते साहबे 

आपण आसण आम्ही सवकासात्मक बाबींसाठी अनेकदा भािंडलो.  ग्राम सवकास 

सवभाग सकिं वा अन्य सवभागाच्या योिना किण्यासाठी बिेट उपलब्ध करुन दणे्यात 

येते.  पििंत ुया योिना तयाि किणािे वधैासनक सवकास मिंडळे बिखास्त किण्याचा 

सनणमय या सिकािने घेतला आह.े  अशा प्रकािचा मोठा आत्मघातकी सनणमय या 

सिकािने केलेला आह.े सवदभम वधैासनक सवकास मिंडळ ह ेबिंद किण्यात आले आह.े  

स्व.सवलासिाविी दशेमखु यािंच्यापासनू ते माननीय श्री.अशोकिी चव्हाण, माननीय 

श्री.दवेेंद्रिी फडणवीस ह ेमखु्यमिंत्री असताना सकिं वा पवूीच्या कोणत्याही मखु्यमिंत्रयािंनी 

वैधासनक सवकास मिंडळे बिखास्त किण्याचा आत्मघातकी सनणमय कधीच घतेला 

नाही. िि वैधासनक सवकास मिंडळे िीविंतच नसतील ति मखु्यमिंत्री ग्राम सडक 

योिनेचा अनशेुष कसा दिू किता येईल ? एवढेच नव्ह ेति क्रीडा सवभाग सकिं वा अन्य 

सवभागािंच्या ज्या योिना प्रस्तासवत होणाि आहते त्या योिना कशा पणूम होतील ?  
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श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे..... 

सवभागाच्या लोकसिंख्येनसुाि, भौगोसलक परिसस्ितीनसुाि त्या त्या भागािंतील अनशेुष 

कसा दिू किणाि, हा खिा प्रश्न आह.े  या सिकािकडून सािंगण्यात येते की, आम्ही 

सवांना समान प्रमाणात सनधीचे वाटप करु.  पििंत ुकेवळ घोषणा करुन कही उपयोग 

नाही.  प्रत्यक्षात सनधी सप्रमाणात सवतरित झाला पासहिे.  या सिकािने काही तिी 

घोषणा करुन महािाष्ट्रातील िनतचेी सदशाभलू किणे योग्य नाही. मला वाटते सवदभम, 

मिाठवाडा, उत्ति महािाष्ट्र, उवमरित महािाष्ट्रातील मिंत्रयािंनी सनदान आता तिी िागरुक 

झाले पासहिे.  सभापती महोदया, असधवेशन सिंपण्यापवूी वधैासनक सवकास मिंडळे 

िीविंत किण्याची घोषणा सिकािने केली पासहिे. नाही ति महािाष्ट्रातील िनतेला या 

अिमसिंकल्पीय असधवेशनातनू काहीच समळाले नाही, असा त्याचा अिम होईल. 

 सभापती महोदया, मखु्यमिंत्री ग्राम सडक योिनेच्या बाबतीत सन्माननीय 

सदस्य श्री.शसशकािंत सशिंद ेयािंनी चािंगली भसूमका मािंडली असनू त्या बद्दल आमच े

काही दमुत नाही.  माननीय कें द्रीय मिंत्री श्री.सनतीनिी गडकिी यािंनी सिंपणूम महािाष्ट्रात 

आसण दशेात चािंगले काम केले आह.े माननीय ग्राम सवकास मिंत्री श्री.हसन मशु्रीफ 

सदु्धा या अनषुिंगाने काम किीत आहते.  पििंत ुमहािाष्ट्रात मागील सहा मसहन्यािंपासनू 

किं त्राटदािािंची दयेके अदा न केल्यामळेु मखु्यमिंत्री ग्राम सडक योिना बिंद पडलेली 

आह.े  आि िाज्यातील कोणत्याही सिल्ह्यात ही योिना सरुु नाही. या योिनेच्या 

अिंमलबिावणीसाठी सिंपणूम महािाष्ट्रात ३ हिाि कोटी रुपयािंची गिि आह.े ६५० 

कोटी रुपये एकट्या पवूम सवदभामत पासहिे आहते.  माननीय मिंत्री श्री.सनुील केदाि यािंनी 

पिवा या योिनेच्या बाबतीत आढावा घेतला आह.े  सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकािंत 

सशिंद ेयािंनी सािंसगतल्यानसुाि माननीय ग्राम सवकास मिंत्री चािंगले काम किीत असतील 

ति त्यािंना पिेुसा सनधी सदला पासहिे.  िि ते खिोखिच चािंगले काम किीत असतील 

ति आम्ही सदु्धा त्यािंचे असभनिंदन करु. पििंत ुिि त्यािंना सनधीच नसेल ति ते काम करु 

शकणाि नाहीत.  तसेच दसुिी बाब अशी की, सनधी उभािण्यासाठी िाज्य सिकाि किम 

काढूच शकत नाही. सशवाय िाज्य सिकािने सािंसगतले आह े की, सिकािला किम  
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श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे..... 

काढायचे नाही.  िाज्य सिकािकडे केवळ १ टक्का किम काढण्याची मयामदा आह.े  मी 

सवचारु इसच्ितो की, सिकािला १ टक्का किम काढण्यास कोणी मनाई केली आह े? 

१ टक्का किम काढण्यास या सभागहृाची सिंमती आह.े  मखु्यमिंत्री ग्राम सडक योिनेचा 

पसहला आसण दसुिा टप्पा पणूम किण्यासाठी १० हिाि कोटी रुपये नव्ह ेति २० हिाि 

कोटी रुपये लागत असले तिी त्याकरिता पिुवणी मागणी सादि किण्यासाठी 

सभागहृाची मान्यता आह.े  आपण या कामासाठी पिुवणी मागणी सादि किावी.  या 

िाज्यातील िस्त्यािंची कामे झाली पासहिेत या भसूमकेचे आम्ही सदु्धा आहोत. पििंत ु

आि सनधी नसल्यामळेु मखु्यमिंत्री ग्राम सडक योिना बिंद पडल्याचे आपल्याला 

सदसनू येईल. 

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे आपण भाषणाचा 

समािोप किावा. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, सविोधी पक्षाच्या वतीने या प्रस्तावावि 

सवमप्रिम सन्माननीय सदस्य श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे ह े बोलत आहते.  मी या 

प्रस्तावावि बोलणाि नाही.  त्यामळेु माझा पाऊस तास वाचला आह.े  माझी सवनिंती 

आह ेकी, त्यािंना अिनू िोडा वेळ बोलण्यास अनमुती द्यावी.  आमच्या पक्षाच्या 

एक-दोन सन्माननीय सदस्यािंची नावे कमी केली तिी चालतील.  

(सभापतीस्थानी तागलका सभापती श्री.अमरनाथ राजूरकर) 

 सभापती महोदय, आमच्या सिकािच्या काळात आम्ही ७ लाख ५६ हिाि 

शेतकऱयािंना वीि कनेक्शन दणे्याचे काम केले.  या प्रस्तावात शेती हा सवषय आला 

आह.े  आि िाज्यातील २ लाख ६० हिाि शेतकऱयािंनी वीि कनेक्शनसाठी अडीच 

वषांपासनू डीमािंड अमाऊिं ट भिलेली आह.े पििंत ुमागील दोन-अडीच वषामत एकही 

वीि कनेक्शन दणे्याचे काम या सिकािने केलेले नाही.  त्यामळेु िाज्यातील 

शेतकऱयािंमध्ये या सिकािप्रती मोठी अनास्िा आह.े 
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श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे..... 

 सभापती महोदय, आपण आसण माननीय िाज्यमिंत्री श्री.अब्दलु सत्ताि ह े

मिाठवाड्यातनू येतात.  या प्रस्तावात िलसिंपदा सवभागाचा उल्लेख आह.े पििंत ुया 

महासवकास आघाडी सिकािने मिाठवाड्याच्या वॉटि ग्रीडचा प्रस्ताव िद्द केला आह.े  

सत्ताधािी बािचूे सन्माननीय सदस्य खाली बसनू सािंगत आहते की, सदिहू वॉटि 

ग्रीडचा प्रस्ताव िद्द केला नसनू त्यावि अभ्यास सरुु आह.े  मिाठवाड्याच्या वॉटि 

ग्रीडचे टेंडि सकती सदवसािंत काढून या कामाची सरुुवात केली िाणाि आह,े याचे उत्ति 

मिंत्री महोदयािंनी सदले पासहिे.  

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकािंत सशिंद ेयािंनी सािंसगतले की, 

घिकुलािंची कामे झाली पासहिेत.  आम्हाला सदु्धा ही बाब मान्य आह.े  मला वाटत े

हा सवषय मागी लावण्यासाठी माननीय मिंत्री श्री.सनुील केदाि साहबेािंकडे या बाबतची 

िबाबदािी द्यावी. माननीय श्री.सनुील केदाि साहबे ह ेसवोच्च न्यायालयात चािंगले 

भािंडतात.  मला त्या बाबतची अनेक उदाहिणे माहीत आह.े  सवदभम आसण 

मिाठवाड्यातील ९६ हिाि हके्टि िमीन झडुपी ििंगलात दाखसवण्यात आली आह.े  

िाज्य सिकािने या अनषुिंगाने सिंपणूम काम केले आह.े  आता केवळ या ९६ हिाि 

हके्टिच्या बाबतीत सवोच्च न्यायालयाची एनओसी समळणे बाकी आह.े ज्या 

ग्रामपिंचायतींच्या बािलूा झडुपी ििंगलाची िागा आह ेत्यावि घिे झालेली आहते. 

िवळपास २७ लाख घिािंना िसमनीचे पटे्ट नसल्यामळेु प्रधानमिंत्री आवास योिनेंतगमत 

सकिं वा िाज्य सिकािच्या योिनेंतगमत तेिे घिे बािंधता येत नाहीत.  िोपयंत ९६ हिाि 

हके्टि िसमनीच्या बाबतीत सवोच्च न्यायालयाची एनओसी समळत नाही तो पयंत 

२७ लाख कुटुिंब त्या सठकाणी घिे बािंध ूशकणाि नाहीत.  या कामी पसहला पढुाकाि 

माननीय श्री.मकुुल वाससनक यािंनी, निंति माननीय मिंत्री श्री.सनतीनिी गडकिी यािंनी 

आसण त्यानिंति माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यािंनी घेतला होता.  आता या सवषयीच े

काम अिंसतम टप्प्यात आह.े  बैलगाडा शयमतीचा सवषय सवोच्च न्यायालयात िसा 

प्रलिंसबत होता तसाच ९६ हिाि हके्टि झडुपी ििंगलाच्या एनओसीचा सवषय सवोच्च 

न्यायालयात प्रलिंसबत आह.े िि या िसमनीची एनओसी समळाली ति २७ लाख 
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कुटुिंबािंना घिकुलािंसाठी िसमनीचे पटे्ट वाटप किता येतील आसण 'सवांसाठी घिे' या 

योिनेतनू सवम लोकािंना घिे दतेा येतील. मला वाटते माननीय श्री.सनुीलिी केदाि 

साहबे आपण ही िबाबदािी स्वीकािली पासहिे. आपण केवळ क्रीडा सवभागावि 

िािंबनू चालणाि नाही.  आपण सवदभामतील मिंत्री असल्यामळेु आपल्याकडे असतरिक्त 

चाि सवभाग असावयास पासहिेत, असे आम्हाला वाटते.  िाज्य सिकािने सवोच्च 

न्यायालयात चािंगला वकील नेमनू ९६ हिाि झडुपी ििंगलाच्या बाबतीत एनओसी 

समळवावी, अशी माझी सवनिंती आह.े 

 सभापती महोदय, िाज्यात ७ हिाि शेतकऱयािंनी आत्महत्या केल्या आहते.  

मघाशी तािािंसकत प्रश्नाला उत्ति दतेाना मिंत्री महोदयािंकडून सािंगण्यात आले की, ३ 

लाख ४१ हिाि शेतकऱयािंनी किममाफीसाठी अिम केले. पििंत ुत्यािंचे अिम ऑनलाईन 

प्रसक्रयेत कुठे गेले माहीत नाही.  मिंत्री महोदयािंनी या सवषयी बैठक आयोसित किण्याचे 

मान्य केले आह.े िाज्यातील ३ लाख ४१ हिाि शेतकिी किममाफी योिनेत पात्र 

असताना सदु्धा त्यािंना अद्यापपयंत किममाफी योिनेचा लाभ समळालेला नाही.   

 

      निंति श्री.कािंबळे...... 
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मी मघाशी माननीय मिंत्रयािंना सवनिंती केली की, सकमान ३ मसहन्यािंकरिता ती योिना 

खलुी किावी. तसे केले ति सकमान त्या लोकािंना अिम किता येतील. दसुिे महत्त्वाचे 

म्हणिे तमु्ही अिमसिंकल्पात काही बाबी िापलेल्या आहते. मागच्या अिमसिंकल्पाची 

सकती अिंमलबिावणी झाली, या अिमसिंकल्पाची सकती अिंमलबिावणी होईल या 

सिंदभामत आम्हाला फाि शिंका घ्यायची नाही. २० लाख परिवािािंना ५० हिाि रुपय े

प्रोत्साहन अनदुान दणेाि आहात ह ेअिमसिंकल्पात िापले आह,े ते लवकिात लवकि 

सदले पासहिे. 

 सभापती महोदय, कोिोना सिंक्रमणामध्ये सौभाग्य योिनेबिोबि शिंभि यसुनट 

वीि माफ करु असे सािंसगतले आह.े सौभाग्य योिनेचा प्रस्ताव आह.े त्याच 

योिनेतील ह ेलोक आहते. १०० यसुनट माफ किणाि आहात. माननीय ऊिाममिंत्रयािंनी 

म्हटले होते की, ० ते १०० यसुनट वीि वापिणाऱया ग्राहकािंना आम्ही वीि मोफत 

दऊे. त्याचे काय झाले ? नस्ती तयाि झाली. ती नस्ती माननीय सवत्तमिंत्रयािंकडे गेली. 

माननीय सवत्तमिंत्रयािंनी त्या नस्तीवि काहीही सनणमय घेतला नाही. सवत्त मिंत्रालयाला 

सवचािले, सवत्त मिंत्रालय म्हणाले की, तमु्ही मखु्यमिंत्री कायामलयात सवचािावे. 

मखु्यमिंत्री कायामलयात सवचािले, तेव्हा मखु्यमिंत्री कायामलयाने म्हटले की, शिंभि यसुनट 

वीि बील माफीची घोषणा कोणालाच सवचारुन केली नाही. त्यामळेु तमु्ही ज्या 

माननीय मिंत्रयािंनी घोषणा केली, त्या माननीय मिंत्रयािंना सवचािावे. शेवटी सामसुहक 

िबाबदािी सिकाि म्हणनू होती. ती िबाबदािी कोणीही पाि पाडली नाही. 

महािाष्ट्राच्या िनतलेा फससवण्याचे काम महासवकास आघाडी सिकािने केले आह.े 

शिंभि यसुनट वीि बील माफ किणाि होते. ते पाच वषांसाठी माफ किण्याची घोषणा 

केली. ....(अडिळा).... 

 सभापती महोदय, सामासिक न्याय सवभागाचे ४० टक्के पैसे कापले गेले, 

आसदवासी सवकास सवभागाचे ४० टक्के पैसे कापले गेले. कट लावण्यात आला. 

आसदवासी सवकास सवभाग व सामासिक न्याय सवभाग यािंना ४० टक्क्यािंचा कट 

लागत असले ति या वगामला न्याय कोण दणेाि आह े? त्यामळेु सकमान यावषी  
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सामासिक व आसदवासी क्षेत्राला न्याय समळाला पासहिे. सन्माननीय सदस्य श्री. 

शसशकािंत सशिंद ेयािंनी मदु्द ेमािंडले आहते की, आसदवासी सवकास सवभागाला न्याय 

समळाला पासहिे, सामासिक न्याय सवभागाला न्याय समळाला पासहिे. पण नक्षलग्रस्त 

भागाकरिताच्या योिनािंना दखेील ४० टक्के कट लागला आह.े ठीक आह.े कोिोना 

सिंक्रमण होते. पण यावषीचा अिमसिंकल्प आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. शसशकािंत सशिंद े

यािंनी ४ योिना सािंसगतल्या आहते, त्याबाबत सनणमय झाला पासहिे. माझी सवनिंती 

आह.े 

 सभापती महोदय, पशसुिंवधमन खात्याला तितदू सकती आह ेह ेमला माहीत 

नाही. माननीय मिंत्रयािंनी त्याचा उल्लेख केला पासहिे. पशसुिंवधमन खात्याला सकती 

पैसा येणाि आहते ? सन्माननीय सदस्य श्री. शसशकािंत यािंनी सािंसगतले की, क्रीडा 

के्षत्रामध्ये अमकु किाव,े पशसुिंवधमनमध्ये अमकु किावे. मात्र माननीय मिंत्रयािंची 

परिसस्िती इतकी वाईट आह े की, त्यािंना शेवटी त्यािंच्या सिल्ह्यात त्यािंची इज्ित 

वाचसवण्याकरिता मायसनिंग फाऊिं डेशनमधनू ३० कोटी रुपये काढून गायी वाटाव्या 

लागल्या. िाज्य सिकािने तितदू सदली नाही. तमु्हाला वाटते की, िाज्यामध्ये दधू 

वाढले पासहिे, िाज्यात गिुिातचे दधू बिंद झाले पासहिे. ....(अडिळा).... महािाष्ट्राच े

दधू सवकले गेले पासहिे असे आपण म्हणत आहात. आपण तसे म्हण ूया. माझी 

सवनिंती आह ेकी, आता पिुवणी मागण्या येतील तेव्हा शासनाने पशसुिंवधमन खात्याला 

५ हिाि कोटी रुपये सदले पासहिेत. सन्माननीय सदस्य श्री. शसशकािंत सशिंद े यािंनी 

साहीवाल गायींचा उल्लेख केला आह.े मी सािंगतो की, तमु्ही ५ हिाि कोटी रुपये 

द्यावेत. सिंपणू िाज्यात घिोघिी साहीवाल गायी पोहोचसवण्याचे काम एका समसनटात 

माननीय मिंत्री श्री. सनुील केदाि करु शकतात ही आमची धािणा आह.े आम्हाला ह े

माहीत आह.े पण तमु्ही ५ हिाि कोटी रुपये सदले पासहिेत. गायी घ्या असे म्हटले  

आह.े नागपिूात त्यािंची परिसस्िती वाईट झाली. ३० कोटी रुपये इकडून-सतकडून 

काढून लोकािंचे काम किावे लागले. ते माननीय पशसुिंवधमन मिंत्री आहते. एक गाय तिी 

द्यावी, एक कोंबडी तिी द्यावी, काही तिी किावे. 
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 सभापती महोदय, गोष्ट अशी आह े की, त्यािंना दतेाना पसहल्यािंदा काँगे्रस 

सािंभाळायला लागली. इमबॅलन्स तयाि झाला. मी पिवा म्हटले की, मायसनिंग 

फाऊिं डेशनमधील पनु्हा ३० कोटी रुपये काढावेत. तमु्ही ३० कोटी रुपयािंमध्ये 

सिल्ह्यातच भौगोसलक असमतोल सनमामण केला, अमकु तालकु्यात िास्त ति तमकु 

तालकु्यात कमी असे केले. मी पिवा दखेील मागणी केली की, तमुच्याकडे बिेट 

नसेल ति मायसनिंग फाऊिं डेशनमधनू अिनू ३० कोटी रुपये काढावेत. नागपिू सिल्हा 

होईल. प्रस्तावात आमची मागणी आह.े  

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. शसशकािंत सशद े यािंनी प्रस्तावात 

िेवढ्या सचूना केल्या आहते, त्या तशाच स्वीकािण्याकरिता मानीय मिंत्री श्री. सनुील 

केदाि यािंना ५ हिाि कोटी रुपये लागतील, त्याची व्यवस्िा उभी झाली पासहिे. आि 

ती घोषणा केली पासहिे. िाष्ट्रवादी काँगे्रस तमुच्याकडे आह.े माननीय सवत्तमिंत्री श्री. 

असितदादा पवाि तमुच े म्हणणे एका समसनटात ऐकतात. सन्माननीय सदस्य श्री. 

शसशकािंत सशिंद ेयािंनी सािंसगतले आसण त्यािंनी ऐकले नाही असे होत नाही. ५ हिाि 

कोटी रुपये सदले पासहिेत. तमुचा प्रस्ताव आह.े तमु्ही भाषण सदले आह.े 

सभापती महोदय, क्रीडा के्षत्रात िाज्याला प्रचिंड मोठा स्कोप आह.े आपल्या 

सवांना ह ेमाहीत आह.े क्रीडा के्षत्राला बिेट कमी असेल ति त्याला सधु्दा १-२ हिाि 

कोटी रुपये वाढवनू सदले पासहिेत. पैसे सदले ति कामे होतात. सवम सोंग किता येते. 

पण पैशाचे सोंग किता येत नाही. ग्रामसवकास सवभागाला दखेील ३ हिाि कोटी रुपये 

नसल्यामळेु ६ मसहन्यािंपासनू कामे बिंद आहते. माननीय ग्रामसवकास मिंत्री काय 

कितील ? कािण कामािंसाठी बिेट पासहिे. माननीय मसहला व बालकल्याण मिंत्री 

काय कितील ? त्यािंना बिेट पासहिे. माननीय पशसुिंवधमन मिंत्री काय कितील ? त्यािंना 

बिेट पासहिे. त्यािंनी बैलगाडा शयमत आणली ह े ठीक आह.े पण पढेु काय ? 

आपल्याला त्यािंना ५ हिाि कोटी रुपये द्याव ेलागतील. क्रीडा क्षेत्राला २ हिाि कोटी 

रुपये द्यावे लागतील. माझी सवनिंती आह.े एका अटीवि सत्तारुढ पक्षाच्या प्रस्तावाला  



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) QQ - 244 

MSK/AKN/KTG प्रिम श्री.बोडे 17:50 

 

 

 

श्री. चिंद्रशेखि बावनकुळे .... 

आम्ही सवामनमुते मिंििुी दऊे की, ५ हिाि कोटी रुपये पशसुिंवधमन सवभागाला, २ हिाि 

कोटी रुपये क्रीडा सवभागाला, ३ हिाि कोटी रुपये ग्रामसवकास सवभागाला दणे्यात 

येतील.  

सभापती महोदय, कोिोना सिंक्रमणामध्ये मतृ्यमुखूी पडले, त्या प्रत्येकाच्या 

परिवािाला २ लाख रुपये असे सवम मदु्द े

मािंडण्यात आले. सत्तारुढ पक्षाकडून उत्कृष्ट भाषण  झाले. मात्र यासाठी पैसा लागले. 

नसुते भाषण दऊेन चालणाि नाही. सविोधकािंचा प्रस्ताव मान्य केला की नाही ह े

सोडावे. मात्र तमुचा प्रस्ताव मान्य झाला पासहिे.  

सभापती महोदय, माझी माननीय ग्रामसवकास खात्याकडे मागणी आह ेकी, 

त्यािंनी सिपिंचािंना सदलेले पत्र पित घ्यावे. माननीय ग्रामसवकास मिंत्रयािंनी आिच घोषणा 

किावी की, आम्ही तमुचे सिपिंच पद काढणाि नाही. िस्त्याविील लाईटचे सबल 

सिकािच भिेल. सिसकािची िबाबदािी पसहल्यापासनू आह.े ग्रामसवकास खात्याने 

पिुवणी मागण्यािंमध्ये तितदू किावी आसण सिपिंचािंना अभय द्यावे. सवमच पक्षाच्या 

सिपिंचािंना पदावरुन काढण्याची नोटीस सदली आह.े माझी सवनिंती मान्य किावी. 

 सभापती महोदय, सशक्षण सवभागाचा मदु्दा आह.े १८३ सवशेष सशक्षकािंची यादी 

आह.े सशक्षकािंचा पगाि मोठ्या प्रमाणात िािंबला आह,े त्याबाबत सनणमय केला 

पासहिे. िाज्यातील स्वधाि योिनेचा लाभ विंसचत सवद्यार्थयांना तातडीने सदला पासहिे. 

सभागहृ सिंपण्यापवूी सािंगावे. आम्ही आमच्या प्रस्तावावि निंति बोल.ू िाज्य 

मागासवगम आयोगाचा सवषय आह.े ओबीसी सिंदभामतील माननीय मिंत्रयािंकडे हा सवषय 

नव्हता. आम्ही ओबीसी म्हणनू सवषय मािंडणाि होतो. ग्रामसवकास खात्याचा सवषय 

होता. ग्रामसवकास खात्याने २ वषे सवोच्च न्यायालयाची केस योग्य पध्दतीने 

हाताळली नाही म्हणनू ओबीसींचे आिक्षण गलेे हा माझा स्पष्ट आिोप आह.े ती केस 

हाताळण्याची िबाबदािी ओबीसी सिंदभामतील माननीय मिंत्रयािंची नव्हती. ती 
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िबाबदािी ग्रामसवकास सवभागाची होती. कािण सिंपणूम केसच्या सिंदभामत ग्रामसवकास 

सवभागाला असधकाि होता. योग्य पध्दतीने न हाताळण्याचा परिणाम आह ेकी, आि  

श्री. चिंद्रशेखि बावनकुळे .... 

ओबीसी आिक्षण गेले. मला आविूमन उल्लेख किायचा आह.े मी िाज्याच्या 

प्रधानमिंत्री आवास योिनेचा घिकुलाबाबत सािंगतो. घिकुलासिंदभामत असधकाऱयािंनी 

मोठ्या प्रमाणात कें द्र सिकािला एनओसी पाठसवली नाही.         

निंति श्री. खचे .... 
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श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे.... 

मिंत्री महोदय िाधव नावाचा असधकािी आह ेत्याची चौकशी किावी.  अमकु इतक्या 

घिािंची कामे पणूम झाली अशी यसुी न सदल्यामळेु सनधी समळाला नाही. आपल्या 

िाज्यासाठी कें द्र सिकािने दीड हिाि कोटी रुपये रिलीि करुन ठेवले आहते. पििंत ु

एका असधकाऱयाच्या चकुीमळेु िाज्यातील पिंतप्रधान आवास योिनेतील घिािंचा 

दसुिा हप्ता समळाला नाही. सवम िाज्यािंनी यसुी सदलेली आह.े मी स्वत: कें द्र शासनाकडे 

िाऊन आलो  त्यािंच्याकडे सनधी पडून आह.े पििंत ुआपल्या हकेेखोि असधकाऱयाने 

कें द्र शासनाकडे यसुी न पाठसवल्यामळेु हा सनधी अद्याप समळाला नाही. त्यािंनी असे 

सािंसगतले की, यसुी  घऊेन या व १५ समसनटात सनधी घऊेन िा. ग्रामसवकास मिंत्री 

महोदयािंना व मिंत्री महोदय श्री.सनुील केदाि यािंना सवनिंती आह ेकी, ही बाब आपण 

तपासा व यसुी पाठसवली ति िो सनधी सशल्लक आह ेतो कें द्र शासन दणे्यास तयाि 

आह.े गिि पडली ति माननीय  कें द्रीय मिंत्री श्री.सनतीन गडकिी यािंची मदत घेता येईल. 

िाज्यातील पिंतप्रधान आवास योिनेतील घिािंची कामे पणूम झाली पासहिेत.त्या करिता 

आपण सवांनी पढुाकाि घेतला पासहिे. सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकािंत सशिंद ेव मी 

ज्या मागण्या केल्या त्यासाठी लागणािा सनधी मिंत्री महोदयािंनी घोसषत किावा. इतके 

बोलनू मी माझे भाषण सिंपसवतो. धन्यवाद. 

      --------- 
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 श्री.असभिीत विंिािी (नागपिू सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदय, 

सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकािंत सशिंद े यािंनी सनयम २६० अन्वये मािंडलेल्या 

प्रस्तावावि माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय,  या प्रस्तावाच्या माध्यमातनू वेगवेगळ्या मिंत्री महोदयािंनी 

त्यािंच्या खात्यात केलेल्या सवशेष कामसगिीचा उल्लेख सन्माननीय सदस्यािंनी त्यािंच्या 

भाषणात केला आह.े ह ेसिकाि आल्यानिंति कोिोना काळ आपण सवांनी अनभुवला 

आह.े या काळात मिंसत्रमिंडळातील सवम मिंत्री महोदयािंनी चािंगली कामसगिी केली आह.े 

सवपिीत परिसस्ितीत आपले िाज्य प्रगतीपिावि कसे िाईल याचा आलेख मिंत्री 

महोदयािंनी मािंडलेला आह.े मखु्यमिंत्री व उप मखु्यमिंत्री महोदय तसेच महसलू मिंत्री 

यािंनी  वेगवेगळ्या खात्याचा आलेख दतेाना िाज्यातील सवम सामान्य माणसािंना 

सदलासा कसा दतेा येईल व वेगवगेळ्या पध्दतीने िाज्यात इन्रास्ट्रक्चि कस ेउभे किता 

येईल याचा प्रयत्न त्या आलेखातनू सदसतो. सन्माननीय सदस्यािंनी मखु्यमिंत्री 

ग्रामसडक  योिनािंचा उल्लेख येिे केला आह.े या योिनेतनू ७३० सकलोमीटि 

लािंबीची नवीन िोडणी व ३० हिाि सकलोमीटि लािंबीच्या िस्त्यािंची दिोन्नती 

किण्याचा मानस त्यािंनी बोलनू दाखसवला आह.े गडसचिोली या दगुमम भागात मोठ्या 

प्रमाणात नक्षलवादी आहते, त्या भागात िवळपास १७९५ सकलोमीटिच े३२५ िस्ते 

आसण १२८ पलू व १५७३ सकलोमीटि लािंबीचे पलू २७८ िस्ते व १६ पलू अस े

वेगवेगळ्या योिनेच्या माध्यमातनू दगुमम व ग्रामीण भागात िस्ते पोहचले पासहिे. 

त्यातनू सवम सामान्य, गिीब व आसदवासी व्यक्ती िाष्ट्रीय प्रवाहात िोडला गेला पासहिे 

या उद्दशेाने िाज्यात मखु्यमिंत्री ग्रामसडक योिनेच्या माध्यमातनू आखण्यात आले 

आह.े त्यासाठी मी सिकािचे असभनिंदन कितो. ग्रामीण सवकास मिंत्रालयाच्या 

आकडेवािीनसुाि मोठ्या प्रमाणात िाज्यात अनदुान िाहीि केले आह.े १३८२८ कोटी 

रुपयािंचा सनधी येत्या पाच वषामत या खात्याच्या माध्यमातनू दणे्यात येणाि आह.े 

त्यासाठी १००० कोटी रुपयािंची व्यवस्िा या अिमसिंकल्पात किण्यात आली आह.े 

त्यामळेु िाज्यात िस्त्यािंचे िाळे मोठ्या प्रमाणात सनमामण होणाि आह.े मिंत्री महोदय 

श्री.हसन मशु्रीफ यािंच्या खात्याच्या माध्यमातनू चािंगल्या योिना यावषी दणे्यात 

आल्या आहते. िाज्यात पिंचायत िाि सिंस्िािंमधनू शासकीय व्यवस्िापन आसण  
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श्री.असभिीत विंिािी... 

सवकास कायामत उत्कृष्ट काम किणाऱया सिल्हा परिषद, पिंचायत ससमत्या व 

ग्रामपिंचायती यािंच्यामध्ये यशविंत पिंचायत िाि असभयान सन २००५ पासनू सरुु 

किण्यात आले. त्याचा एक भाग म्हणनू सन २०११-१२ मध्ये पिंचायत सबलीकिण 

आसण उत्तिदासयत्व प्रोत्साहन योिना सरुु केली. त्या माध्यमातनू या िाज्यात चािंगली 

कामे किणाऱया पिंचायत ससमत्या, सिल्हा परिषदा यािंना समोि आणण्याचे काम शासन 

किीत आह.े 

 सभापती महोदय, अनेक महाआवास योिनािंचा उल्लेख किण्यात आला 

आह.े प्रधानमिंत्री आवास योिना, िमाई आवास योिना, बाटी आवास योिना आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे यािंनी नागपिू सिल्हात मोठ्या प्रमाणात 

आवास योिनेचा दसुिा टप्प्याचा सनधी समळालेला नाही. सवशेषत: िमाई आवास 

योिनेमध्ये १२.५० कोटी रुपये अनदुान नागपिू सिल्ह्याचे यायचे आह.े मसहला 

पिंचायत शक्ती असभयानािंतगमत,पिंचायत ससमतीमध्ये मसहला प्रसतसनधींचा सिंघ तयाि 

करुन तीन स्तिाविील एका मसहला प्रसतसनधीची सनवड किण्यात येते. ३३ सिल्ह्यातनू 

प्रत्येकी तीन अशा ९९ सदस्यािंचा सिंघ तयाि किण्यात येतो ही असतशय चािंगली 

योिना आह.े त्याबाबत मी सिकािचे असभनिंदन कितो. 

 सभापती महोदय, पशसुिंधमन मिंत्री माननीय श्री.सनुील केदाि उपसस्ित आहते. 

त्यािंच्या खात्याने दोन वषामत असतशय चािंगली कामसगिी केली आह.े मखु्यमिंत्री पशु 

स्वास्ि योिना, सगि िातीच्या वळूची आयात, आिंतििाष्ट्रीय क्रीडा सवद्यापीठ, सवम 

सिल्ह्यात खलेो इिंसडया सेंटिच्या माध्यमातनू सवम होतकरु यवुकािंना खळेाचे प्रोत्साहन 

दणे्यात येत आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकािंत सशिंद ेयािंनी ऑसलसम्पकचा उल्लेख 

केला आह.े चीन,िपान व इति दशेात खळेासाठी प्रोत्साहन दणे्यात येते. त्यािंना 

िाष्ट्रीय दिामच्या सोईससुवधा उपलब्ध करुन दणे्यात येतात. त्याप्रमाणे आपल्या 

िाज्यात खळेाचे प्रोत्साहन दणे्यासाठी बिेटमध्ये तितदू किण्यात आली आह.े 

त्यासाठी मी मिंत्री महोदयािंचे असभनिंदन कितो. पशधुन ही िाष्ट्रीय सिंपत्ती आह.े 

उत्पादन क्षमता वाढसवण्यासाठी वेगवेगळ्या पध्दतीच्या योिना आणलेल्या आहते.  
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श्री.असभिीत विंिािी..... 

उच्च विंशवाळीची सनसममती असेल, मखु्यमिंत्री पशसु्वार्थय योिना असले. या सवम 

योिनािंच्या माध्यमातनू चािंगली कामे त्यािंनी केली आहते. अिमसिंकल्पीय 

असधवशेनात स्त्री रुग्णालयाची घोषणा सवत्त मिंत्री महोदयािंनी केली आह.े भिंडािा व 

वधाम येिे १०० खाटािंचे मसहला रुग्णालय सरुु केले. ककम िोगाचे सनदान किण्यासाठी 

८ मोबाईल व्हनॅ प्रत्येक सवभागात दणे्याचे ठिसवले आह.े सन्माननीय सदस्य 

श्री.शसशकािंत सशिंद ेयािंनी मािंडलेल्या प्रस्तावाला मी पासठिंबा दतेा सिकािचे असभनिंदन 

कितो. उवमरित योिनािंच्या माध्यमातनू िास्तीत िास्त सदलासा सामान्य िनतेला 

कसा दतेा येईल तो प्रयत्न किावा अशी अपेक्षा व्यक्त कितो व माझे भाषण िािंबसवतो. 

     -------- 
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 श्री.अमोल समटकिी (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, सन्माननीय 

सदस्य श्री.शसशकािंत सशिंद े यािंनी सनयम २६० अन्वये मािंडलेल्या प्रस्तावावि मी 

बोलण्यासाठी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकािंत सशिंद ेयािंनी केलेले भाषण 

मी बािकाईने ऐकले आह.े सविोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्य श्री.चिंद्रशेखि 

बावनकुळे िे बोलेले त्यािंचे भाषण मी गािंभीयमपवूमक ऐकले आह.े पशसुिंवधमन मिंत्री 

सभागहृात उपसस्ित आहते. सन्माननीय सदस्य श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे यािंनी त्यािंच्या 

भाषणात असे सािंसगतले की, िाज्यात ९० टक्के योिना कें द्र शासनाच्या  िाबसवण्यात 

येतात. कोिोनाच्या सिंक्रमणानिंति िाज्याची नेमकी भसूमका काय आह े ?  सकिाणा 

दकुानातील वाईनचा मदु्दा त्यािंनी उपसस्ित केला. महामिंडळाबाबत त्यािंनी सवषय 

उपसस्ित केला. सनयम २६० चा प्रस्ताव काळिीपवूमक वाचला ति महािाष्ट्रातील 

ग्रामीण भाग कें द्रस्िानी ठेऊन महासवकास आघाडी शासनाने कोिोना काळात 

अिमव्यवस्िा डबघाईस आलेली असताना चािंगल्या पध्दतीने कामे केली. मी मान्य 

कितो की, काही सठकाणी सनधीची कमतिता पडली असेल. ग्रामसवकास सवभाग, 

पशसुिंवधमन सवभाग, िलसिंपदा सवभाग, सावमिसनक आिोग्य सवभाग या काळात 

महािाष्ट्रात अस्मानी व सलुतानी सिंकटे आली. 

        या निंति श्री.बोिले... 
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ही स्पधाम कशासाठी आह े? बैलगाडा शयमतीचा सनणमय कशासाठी घेण्यात आला ? 

ग्रामीण भागात बैलगाडा शयमत सिव्हाळ्याचा सवषय असनू त्याला चालना समळावी 

यासाठी बैलगाडा शयमतीचा सनणमय घेण्यात आला. स्पधतेनू लोक पढेु येतात. म्हणनू 

महािाष्ट्र शासनाने गाव पातळीवि िास् तीत िास्त काळिी घेऊन गावाची कोिोना 

मकु्तीकडे वाटचाल व्हावी असा प्रस्ताव िाज्यासमोि मािंडलेला आह.े 

सभापती महोदय, कोिोना काळात िाज्यात कोसवड-१९ िागसतक 

महामािीच्या कालावधीत घिातील कताम परुुष मतृ्यमुखुी पडल्यामळेु सवधवा झालेल्या 

मसहलािंना ग्रामसवकास सवभागामाफम त महािाष्ट्र िाज्य ग्रामीण िीवनोन्नती 

असभयानािंतगमत उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन दऊेन त्यािंना सन्मानिनक 

उपिीसवका उपलब्ध व्हावी यासाठी वीि भद्रकाली तािािाणी स्वयिंससद्ध योिना 

सदनािंक २ नोव्हेंबि, २०२१ िोिी कायामसन्वत किण्यात आली आह.े शासनाच्या 

सवसवध योिनािंच्या माध्मातनू ही योिना िाज्य पातळीवि िाबसवण्यात येत आह.े 

आपल्याला असे अनेक मदु्द े मािंडता येतील. सभापती महोदय, आपण मला 

प्रस्तावावि बोलण्यासाठी १० समसनटािंचा वेळ सदलेला आह.े सनयम २६० अन्वये 

प्रस्तावावि सन्माननीय सदस्य सवमश्री शसशकािंत सशिंद,े असभसित विंिािी यािंनी आपले 

म्हणणे मािंडले. मी ती आकडेवािी सािंगनू सभागहृाचा वेळ घेणाि नाही. िाष्ट्रसिंत 

तकुडोिी महािािािंच्या ग्रामगीतेमध्ये असे म्हटले आह े की, "गाव हा सवश्वाचा 

नकाशा, अन ्गावावरुन दशेाची पिीक्षा, गावच भिंगता अवदशा येईल दशेा माझी." 

स्व.आि.आि.पाटील साहबेािंनी गाडगेबाबा ग्राम स्वच्िता असभयान, िाष्ट्रसिंत 

तकुडोिी महािाि स्वच्िता स्पधाम िाबसवल्या होत्या. महािाष्ट्र शासनाने त्या योिना 

परुुज्िीसवत किण्याचा चािंगला उपक्रम हाती घतेलेला आह.े मी आपल्या मताशी 

शिंभि टक्के सहमत आह.े ग्रामसवकास सवभाग सकतीही महत्वाचा असला तिी सनधी 

अभावी योिना िाबसवता येणाि नाहीत. ग्रामीण भागात पाणिंद िस्त्यािंचा सवषय 

महत्वाचा असतो. आम्ही सभागहृाच्या माध्यमातनू मिंत्री महोदयािंना सवनिंती कितो 
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की, सवधानसभेच्या आमदािािंना त्यािंच्या मतदािसिंघातील सवकास कामािंसाठी सनधी 

मागण्याचा असधकाि आह.े पििंत ुज्यावेळी सवधान परिषदचेे सदस्य मिंत्री महोदयािंकडे 

२५१५ सकिं वा इति सवकास कामासाठी सनधीची मागणी कितात त्यावेळी असे 

सािंसगतले िाते की, तमु्ही सवधान परिषदचेे आमदाि आहात, तमु्हाला फािसा 

असधकाि नाही. आम्हाला सदु्धा लोकप्रसतसनधी म्हणनू लोकािंना उत्तिे द्यावी लागतात. 

पाणिंद िस्ते झाले पासहिेत अशी लोकािंची मागणी असते. सिकािने मातोश्री पाणिंद 

िस्ते योिना लाग ूकेलेली आह.े माननीय िोिगाि हमी योिना मिंत्री श्री.सिंसदपानिाव 

भमुिे साहबेािंना आम्ही सवकास कामािंबाबत पते्र सदल्यानिंति त्यािंनी ती कामे मिंििू 

किण्याबाबत सवश्वास सदला. आमच्या भागातील सवकास कामे झाली पासहिेत अस े

आम्हाला वाटते. पििंत ुमी सािंग ूइसच्ितो की, सवधान सभेच्या आमदािािंना िेवढे महत्व 

आह ेतेवढेच महत्व सवधान परिषदचे्या आमदािािंना दखेील आह.े त्यामळेु सवधान 

परिषदचे्या आमदािािंना सवधान सभेच्या आमदािािंच्या बिोबिीने सवकास कामािंसाठी 

सनधी समळावा. िेणे करुन आम्हाला िनतचेी कामे, सवकास कामे किता येतील, अशी 

माझी सवनिंती आह.े  प्रत्येक सन्माननीय सदस्य मिंत्री महोदयािंकडे सवकास कामािंसाठी 

पत्र दतेो. मी माननीय पशसुिंवधमन मिंत्री श्री.सनुील केदाि साहबेािंकडे िाऊन त्यािंना पत्र 

दईेल की, माझ्या भागात पश ुवैद्यकीय सचसकत्सालय सरुु किण्यासाठी सनधी उपलब्ध 

करुन द्यावा. पिवा सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगिकि यािंनी लक्षवेधी सचूनेच्या 

माध्यमातनू मल्लखािंब सिंदभामत मदु्दा उपसस्ित केला होता. मी त्यावेळी दखेील हा 

मदु्दा उपसस्ित केला होता की, सक्रकेट स्पधाम आयोसित किण्यासाठी स्िासनक 

आमदाि सवकास सनधी दतेा येतो. आमदाि चषक, कबड्डी स्पधाम दखेील आयोसित 

किता येतात. गाव पातळीवि अनेक कतमबगाि कलाविंत व मलेु आहते. त्यािंना स्कोप 

समळाला पासहिे. पििंत ु त्यािंच्याकडे आसिमक चणचण असते. आमदािािंनी अशा 

प्रकािचे खळे आयोसित किण्यासाठी स्िासनक सवकास सनधी द्यावा आसण त्यातनू 

त्यािंची िाज्य स्तिावि सनवड होऊन त्यािंना नोकिीमध्ये प्राधान्यक्रम समळावा अस े

किता आले ति ते महत्वाचे होईल. 
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सभापती महोदय, शासनाने दधू भकुटी सिंदभामत महत्वपणूम सनणमय घतेलेला 

आह.े शासकीय दधू योिनेंतगमत असतरिक्त होणाऱया एकूण १३७.९३ लक्ष सलटि 

दधुाचे भकु्टीत रुपािंति किण्यात येऊन उत्पासदत दधू भकुटी व दशेी कुकींग बटिची ई-

पोटमलद्वािे सवक्री करुन एकूण २०७.१४ कोटी रुपये महसलू प्राप्त झालेला आह.े 

त्यामळेु दधू उत्पादक शेतकऱयािंना सदलासा समळालेला आह.े माननीय पशसुिंवधमन 

मिंत्री सवदभामतील आहते. नागपिू शहिात सवमानतळ व इति ससुवधा आहते.  

यवतमाळ, अमिावती, अकोला, बलुडाणा, वासशम सिल्ह्यात शेतकऱयािंच्या 

आत्महत्यचेे प्रमाण िास्त आह.े कािण या सिल्ह्यात शेतीसाठी िोड व्यवसाय नाही. 

सन्माननीय सदस्य श्री.सिेुश धस साहबे, पसिम महािाष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावि दधू सिंघ 

आहते. अमिावती, अकोला भागात खािपाणपट्टा आह.े आमच्या भागात शेतीसाठी 

िोड व्यवसाय नाही. िानेवािी, फेब्रवुिी मसहन्यात कपाशीचे पीक सनघाल्यानिंति िनू 

मसहन्यापयंत म्हणिे पाऊस पडत नाही तोपयंत शेतकऱयािंकडे कोणतेही काम नसते. 

कािण शेतकऱयािंकडे िोडधिंदा नाही. शेत मालाला योग्य भाव असेल ति शेतकऱयाला 

दोन पैसे समळतात. आपल्या भागात धान उत्पादक शेतकिी मोठ्या प्रमाणावि आहते. 

आता सयुमफुल, किडई, हिभिा पीक सनघालेले आह.े कापसू उत्पादक शेतकिी 

सनसगामच्या भिवशावि अवलिंबनू आह.े गाव पातळीवि टेक्स्टाईल सािख ेिोटे उद्योग 

िाबसवता आले ति त्यातनू लोकािंना िोिगाि समळेल. सगिण्या, सतू सगिण्या भिपिू 

झालेल्या आहते. बोिगािंव मिंि ूटेक्स्टाईल पाकम  सनमामण झालेला आह.े मघाशी मसहला 

बचत गटािंचा सवषय मािंडण्यात आला. मसहला बचत गटाच्या मसहलािंकडे सवसवध 

पदािम तयाि किण्याची कला आह.े ॲमझॅॉनवरुन ऑनलाईन सपज्झा मागसवता येतो. 

त्या प्रमाणे शेतकऱयािंच्या झनुका भाकिीला सदु्धा प्राधान्य समळाले पासहिे. मसहला 

बचत गट त्यासाठी काम किण्यास तयाि आहते. पििंत ु त्यािंना पासहिे तसे पाठबळ 

समळत नाही. मसहला बचत गटाकडे आसिमक चणचण असते. मसहला बचत गटािंना 

प्राध्यक्रम कसे दतेा येईल यासाठी प्रयत्न केला पासहिे. शेतीला िोडधिंदा असला 

पासहिे. घिातील गसृहणी िोड व्यवसाय करु लागली ति सिकािने त्याबाबत सदु्धा 

सवचाि केला पासहिे. 
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सभापती महोदय, मघाशी महामिंडळाचा मदु्दा मािंडण्यात आला. सवदभम 

वैधासनक सवकास महामिंडळ ह ेमहत्वाचे महामिंडळ आह.े अद्याप महामिंडळािंचे वाटप 

का झाले नाही हा वेगळा सवषय अस ूशकतो. पििंत ुमहामिंडळाबाबत सवचाि किण्यात 

यावा. महामिंडळे पनु्हा गठीत किण्यात यावीत. सवदभामतील ग्रामीण भागातील अनेक 

मदु्द ेआहते. (...अडिळा...) शेतकऱयािंच्या सहतासाठी काम किता आले ति मला 

त्याचा आनिंदच आह.े सवधान परिषदचे्या आमदािािंना डीपीसीच्या माध्यमातनू 

सवकास कामािंसाठी सनधी समळाला पासहिे. शासनाकडून सवकास कामािंसाठी सनधी 

समळाला नाही ति डीपीसीच्या माध्यमातनू तिी आम्हाला सवकास कामािंसाठी 

हक्काचा सनधी समळाला पासहिे. शासनाने पालकमिंत्री महोदयािंना तसे आदशे सदले 

पासहिेत. सवधानसभा व सवधान परिषदचे्या आमदािािंना सवकास कामासाठी सनधी 

उपलब्ध करुन दतेाना तफावत आढळून येते, ही वस्तसुस्िती आह.े मी सिकािच्या 

सविोधात बोलतो असे नाही. पििंत ुआपण पॅ्रसक्टकल सवचाि केला पासहिे. िाज्यात 

महासवकास आघाडी सिकाि चािंगल्या प्रकािे काम किीत आह.े पििंत ुमला असे वाटत े

की, त्या कामािंना आणखी िोडी चालना दणेे क्रमप्राप्त ठिते. सनधीची चणचण आह े

ह ेमी मान्य कितो. सन्माननीय सदस्य श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे साहबेािंनी अनेक मदु्द े

मािंडून शासनाकडून काही अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहते. िनतेसाठी या 

असधवशेनातनू काय समळाले असा प्रश्न आम्हाला सवचािण्यात येईल, असे त्यािंनी 

सािंसगतले. २५१५, ३०५४, ग्रामीण भागातील सवकास कामािंशी सनगडीत िे हड्ेस 

आहते त्यासाठी सनधी उपलब्ध झाला ति सवकासाला गती समळेल. मी सािंग ूइसच्ितो 

की, कें द्र शासनाकडून िाज्याला ४० हिाि कोटी रुपये िीएसटी पितावा समळणे बाकी 

आह.े कें द्र शासनाकडून ती िकबाकी िाज्याला समळवनू दणे्यासाठी सन्माननीय 

सदस्य श्री.चिंद्रशेखि बावनकुळे, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकि साहबेािंनी 

प्रयत्न केले पासहिेत. सन्माननीय सदस्य डॉ.परिणय फुके, श्री.प्रवीण दटके यािंचे 

माननीय श्री.सनतीन कडकिी साहबेािंबिोबि िवळचे सिंबिंध आहते. ते िोडशोमध्य े

एकमेकािंना चॉकलेट दते होते. आता कें द्राचे असधवशेन सरुु आह.े आपण सवांनी 
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श्री.अमोल समटकिी.......... 

एकत्र येऊन माननीय पिंतप्रधान श्री.निेंद्र मोदी साहबेािंची भेट घेऊन िाज्याच्या 

हक्काचा िीएसटीचा ४० हिाि कोटी रुपयािंचा पितावा समळवनू दणे्यासाठी प्रयत्न 

किावा. आपण सवसवध कामािंसाठी १० हिाि कोटी रुपयािंची मागणी केलेली आह.े 

कें द्र शासनाकडून िीएसटीचा पितावा समळाला ति ऊिाम, ग्रामसवकास, आिोग्य, 

पशसुिंवधमनाचे प्रश्न मागी लागतील. सिकािच्या वतीने मी ती िबाबदािी घेतो. मात्र 

आपण िीएसटीचा पितावा समळवनू द्यावा, अशी माझी सवनिंती आह.े  

सभापती महोदय, सविोधी पक्षाच्या वतीने सिकािला सकतीही दोष सदला सकिं वा 

सनयम २६० अन्वये प्रस्तावात िाज्याच्या सवकासाचा अिेंडा सदसत नसल्याचे 

सािंसगतले तिी आम्ही हाि मानणाि नाही. मािी पिंतप्रधान स्व.अटल सबहािी वािपेयी 

असे म्हणतात की,   

"क्या हाि में, क्या िीत में,  

सकिं सचत नहीं भयभीत मैं, 

कतमव्य पि पि िो भी समला, 

 यह भी सही वह भी सही, 

विदाि नहीं मािंगूिंगा,  

हो कुि पि हाि नहीं मानुिंगा." 

सभापती महोदय, आपण मला बोलण्याची सिंधी सदली त्याबद्दल मी आपले 

आभाि माननू माझे दोन शब्द सिंपसवतो.  

-------- 

       यानिंति श्री.सािंगळे....... 



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) TT - 256 

MJS/AKN/KTG प्रिम श्री.बोिले 18:20 

 

 

 श्री.सकिण सिनाईक (अमिावती सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदय, 

सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकािंत सशिंद ेयािंनी सनयम २६० अन्वये मािंडलेल्या केलेल्या 

प्रस्तावावि माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, माननीय क्रीडा मिंत्री श्री.सनुील केदाि सदनामध्ये उपसस्ित 

आहते. मी काही गोष्टी मिंत्री महोदयािंच्या सनदशमनास आण ू इसच्ितो. महािाष्ट्रातनू 

सवशेषत: ग्रामीण सवभागातनू चािंगले खळेाडू, मसहला खळेाडू तयाि होण्यासाठी क्रीडा 

मिंत्री म्हणनू आपण असतशय चािंगल्या प्रकािे काम किीत आहात. खळेाडूिंचा सवकास 

होण्यासाठी आपण अनेक प्रकािच्या क्रीडा सवषयक भौतीक ससुवधा सनमामण किीत 

आहात. पििंत ु महासवद्यालये, सवद्यापीठे असो, अनेक चािंगले खळेाडू तेिे प्रवशे 

समळण्यापासनू विंसचत िाहत आहते. याचे मखु्य कािण असे आह ेकी, खळेाडू ज्या 

खळेािंमध्ये कौशल्य दाखसवत असतात त्यािंच े कौशल्य सदि सठकाणी प्रवेश दते 

असताना सवचािात घतेले िात नाही. परिणामी ते सवद्यािी महासवद्यालये तसेच 

सवद्यापीठािंमध्ये प्रवेश घेण्यापासनू विंसचत िाहतात. महासवद्यालयािंमध्ये पदवी, 

पदव्यतु्ति अभ्यासक्रमाच्या प्रिम वषामकरिता प्रवशे घेतेवेळी सवद्यािी खळेाडूिंकरिता 

५ टक्के आिक्षणाची ससुवधा शासनाने उपलब्ध करुन द्यावी असे मला या सनसमत्ताने 

सािंगावेसे वाटते. सदि आिक्षण फक्त सवद्यापीठािंतफे आयोसित होणाऱया क्रीडा 

प्रकािािंना अनसुरुन असले पासहिे. तसेच शालेय सकिं वा खलु्या क्रीडा स्पधांमध्ये १४ 

वषे वयोगटाती मलुी खळेत असतात. त्यात प्रासवण्य प्राप्त किणाऱया मलुींना दखेील 

महासवद्यालयािंमध्ये प्रवशे दतेेवेळी आिक्षण द्यावे. महासवद्यालये, सवद्यापीठे असो, तिेे 

क्रीडा प्राध्यापक सकिं वा प्राध्यासपका कायमित असतात. पििंत ु त्या सठकाणी खळेािंचा 

सिाव करुन घेण्यासाठी सवद्यािी सकिं वा सवद्यासिमनी नसतात. ग्रामीण सवभागातील 

सवद्यार्थयांना चािंगल्या प्रकािचे क्रीडा नैपणू् य असते. पििंत ु ते महासवद्यालयािंच्या 

प्रवेशापासनू विंसचत िाहतात.  अशा सवद्यार्थयांना आिक्षण सदल्यास क्रीडा व कौशल्य 

सवभागाच्या माध्यमातनू दशेाचे नावलौसकक किणािा एखादा सवद्यािी सकिं वा 

सवद्यासिमनी सनमामण होऊ शकेल.  
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श्री.सकिण सिनाईक ... 

 सभापती महोदय, क्रीडासाठी खळेाडूिंना प्रोत्साहन दणेे ह ेआपले कतमव्य आह.े 

पििंत ुखळेाडूिंना क्रीडा कौशल्य दाखसवण्यासाठी सिंधी समळाली पासहिे. त्या दृष्टीने 

सवद्यापीठािंतफे सवसवध क्रीडा प्रकािािंमधनू सवभागीय सकिं वा असखल भाितीय आिंति 

सवद्यापीठािंच्या स्पधांमध्ये फक् त सहभाग घेणाऱया सवद्यार्थयांना नोकिीकरिता आिक्षण 

नाही. उच्च सशक्षणासोबत सवसवध खळेािंमध्ये सहभागी झालेले खळेाडू ह ेदशेासाठी 

चािंगल्या प्रकािचे सशक्त खळेाडू म्हणनू तयाि होऊ शकतात. म्हणनू माझी मिंत्री 

महोदयािंना सवनिंती आह े की, सवद्यापीठािंतफे सवसवध क्रीडा प्रकाि तसेच सवभागीय 

सकिं वा असखल भाितीय आिंति सवद्यापीठािंच्या स्पधांमध्ये सहभाग घेणाऱया 

सवद्यार्थयांना नोकिीमध्ये िेट आिक्षण दणेे शक्य नसल्यास कमीत कमी महािाष्ट्र 

शासनातफे आयोसित होणाऱया नोकऱयािंच्या सिंदभामत सवसवध स्पधाम पिीक्षािंकरिता 

शासनाने मान्यता द्यावी. िेणेकरुन उच्च सशक्षण घेत असलेल्या सवद्यािी खळेाडूिंना 

पे्रिणा समळू शकेल. त्यामळेु महािाष्ट्र व दशेामध्ये चािंगली सशक्त खळेाडूिंची सपढी 

सनमामण झाल्यासशवाय िाहणाि नाही.  

 सभापती महोदय, सवसवध सवद्यापीठािंमध्ये वगेळया गोष्टी लाग ू किण्यात 

आलेल्या आहते. क्रीडा, सािंस्कृसतक, िक्तदान, एनसीसी, एनएसएसमध्ये अशा 

सवसवध सठकाणी भाग घतेलेल्या सवद्यार्थयांना  सवद्यापीठामध्ये दोन्ही सत्रािंमध्ये सवलत 

दऊेन प्रती सत्राकरिता फक्त ५ गणु सदले िातात. अशा प्रकािे दोन्ही सत्रामध्ये त्यािंच े

फक्त १० गणु होतात. माझी मिंत्री महोदयािंना अशी सवनिंती आह ेकी, , सवद्यापीठािंतफे 

सवसवध क्रीडा प्रकाि तसेच सवभागीय सकिं वा असखल भाितीय आिंति सवद्यापीठािंच्या 

स्पधांमध्ये सहभाग घेणाऱया सवद्यािी खळेाडूिंना क्रीडा सहभागाच्या प्रसत सत्राकरिता 

१० गणू सदल्यास त्यािंचे एकूण २० गणू होतील. ही बाब सवद्यार्थयांच्या दृष्टीने भसवष्यात 

पे्रिणादायी ठरू शकेल. अशा प्रकािे शासनाने कायमवाही केल्यास सवद्यािी खळेािंकडे 

आकसषमत होतील. िेणकेरुन महासवद्यालये व सवद्यापीठािंमध्ये चािंगले खळेाडू सनमामण 

होतील. अशा प्रकािे शासनाने खळेाडू सवद्यार्थयांसाठी काही योिना िाबसवल्यास 

येणािी नवीन तरुण सपढी आपल्याला सनसितपणे धन्यवाद दईेन. मी केलेल्या  
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श्री.सकिण सिनाईक ... 

सवनिंतीला मिंत्री महोदयािंनी आदिाने मान द्यावा अशी मी अपेक्षा व्यक्त कितो. 

सन्माननीय सदस्य श्री.अमोल समटकिी यािंनी सािंसगतल्याप्रमाणे सवसवध कामािंसाठी 

सवसवध प्रकािचे सनधी आवश्यक असतात. पििंत ुसवद्यािी सकिं वा सवद्यासिमनींना खळेाडू 

होण्यासाठी िी पे्रिणा लागते ती आपण सदनाच्या माध्यमातनू त्यािंना द्यावी अशी मी 

मिंत्री महोदयािंना सवनिंती कितो व याच सठकाणी िािंबतो, धन्यवाद.  

     ------------ 
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 श्री.सिेुश धस (उस्मानाबाद-बीड-लातिू स्िासनक प्रासधकािी सिंस्िा) : 

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकािंत सशिंद ेयािंनी सनयम २६० अन्वय े

मािंडलेल्या केलेल्या प्रस्तावावि माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, मखु्यमिंत्री ग्रामसडक योिना टप्पा – १ च्या धतीवि टप्पा – 

२ सरुु किण्यासिंबिंधी सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकािंत सशिंद ेयािंनी उल्लेख केला आह.े 

तत्कालीन पिंतप्रधान अटसबहािी वािपेयी यािंच्यानिंति श्री.मनमोहन ससिंह  तत्कालीन 

पिंतप्रधान होते. तत्कालीन पिंतप्रधान अटसबहािी वािपेयी यािंच्या काळात दशेात 

प्रधानमिंत्री ग्रामसडक योिना सरुु झाली होती. त्यानिंति तत्कालीन पिंतप्रधान 

श्री.मनमोहन ससिंह यािंनी ती योिना पढेु सरुु ठेवली होती. पििंत ुयपुीए-२ च्या काळात 

सदि योिना बिंद पडली. आता माननीय पिंतप्रधान श्री.निेंद्र मोदी यािंच्या काळात 

सदिहू योिना सरुु झाली. तत्कालीन मखु्यमिंत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस यािंच्या काळात 

िाज्यात प्रधानमिंत्री ग्रामसडक योिनेच्या धतीवि मखु्यमिंत्री ग्रामसडक योिना सरुु 

किण्यासिंबिंधी सनणमय घेण्यात आला. त्या माध्यमातनू िाज्यामध्ये िवळपास २५ हिाि 

सक.मी. िस्ते झाले पासहिेत याकरिता तत्कालीन ग्रामसवकास मिंत्री श्रीमती पिंकिा मुिंडे 

यािंनी त्यावेळी सिल्हा परिषदचे्या अखत्यारित न ठेवता स्वतिंत्रपणे सीएमिेएसवायची 

कायामलये सरुु केली होती. त्यामळेु सदि कामािंना िास्त प्रमाणात गती समळाली. मी 

या सनसमत्ताने शासनाला सवनिंती किणाि आह ेकी, शासनाने नाबाडम सकिं वा िागसतक 

बँकेच्या माध्यमातनू या पढुील कामे किावीत. पििंत ु िनुी कामे सरुु किण्यासिंबिंधी 

शासनाने सनणमय घेतला पासहिे. त्यात काही कामे सनसवदा स्तिावि प्रलिंसबत असतील, 

काही कामे वकम ऑडमि झाल्यानिंति सरुु होऊ शकली नसतील, अशा प्रकािची काम े

शासनाने सरुु किणे अत्यिंत आवश्यक आह.े  

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य चिंद्रशेखि बावनकुळे यािंच्याप्रमाणे माझ े

दखेील असे मत आह ेकी, घिकुलािंच्या बाबतीत प्रधानमिंत्री आवास योिना आह.े 

त्यात ४ लाख २५ हिाि घिकुले पणूम झाल्याची आकडेवािी सदलेली आह.े आता 

मागल वषांपासनू प्रपत्र-ड मधील घिकुलािंची कामे घेण्यासिंबिंधी शासनाने सनणमय 

घेतला आह.े माझी माननीय ग्रामसवकास मिंत्रयािंना अशी सवनिंती आह ेकी, कें द्र  
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शासनाने सदि योिनेमध्ये काही दरुुस्ती करुन सनकष बदलल्यानिंति पवूी झालेल्या 

ऑनलाईन घिकुलािंमधील कुटुिंब सिंख्या आता कमी होऊ लागली आह.े ही सिंख्या 

कमी होत असताना ऑनलाईनमधनू घिकूल सडसलट झाल्यानिंति त्या गरिबाच े

घिकुलाचे स्वप्न सचिडले िाते. अशा प्रकािे कुटुिंब सिंख्या कमी होत असताना त्यावि 

काही तिी बिंधन टाकून त्यात सिल्हा परिषदचेे अध्यक्ष सकिं वा मखु्य कायमकािी 

असधकािी यािंच्यापयंत ती कायमवाही झाली पासहिे. पििंत ुडीआिडीएचे खाते आसण 

ऑनलाईन प्रसक्रया किणािा ग्रामपिंचायतीमधील कममचािी, तो असधकृत कममचािी 

नसतो. अशा कममचाऱयाने ऑनलाईनमधनू सदि घिकूल सडसलट केल्यास त्या 

गरिबािंचे घिकूल सडसलट होत असल्याच्या अनेक तक्रािी येत आहते.  

 सभापती महोदय, महात्मा गािंधी िाष्ट्रीय िोिगाि ग्रामीण हमी योिनेच्या 

माध्यमातनू मनषु्यबळ सनसममतीबाबत सािंगायचे झाल्यास ५ लाख ३९ हिाि, स्वच्ि 

भाित समशनच्या माध्यमातनू ८ लाख ७८ हिाि तसेच प्रधानमिंत्री उज्ज्वला सौभाग्य 

योिनेच्या माध्यमातनू ५ लाख ७८ हिाि मनषु्यबळ सनसममती होणाि आह.े  

 

        यानिंति श्री.गागिे.... 
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माझे एकच म्हणणे आह ेकी, सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकािंत सशिंद ेयािंनी प्रस्ताव 

चािंगला मािंडला आह,े आकडेवािी कें द्र सिकािची सदली आह,े पण त्यात दशेाच्या 

पिंतप्रधानािंचे मी असभनिंदन कितो अशी एक ओळ सलसहयला हवी होती, असे माझे 

मत आह.े कें द्र सिकािच्या पाणी समशनमध्ये अधाम सनधी कें द्र सिकािचा व अधाम सनधी 

िाज्य सिकािचा आह.े त्याची अिंमलबिावणी मोठया प्रमाणावि सिल्हा परिषदचे्या 

माध्यमातनू सरुु आह.े िाज्य सिकािने त्याबाबत चािंगले सनणमय घेतले आहते. खाली 

कामे सरुु होत आहते. यामध्ये एक अट आह ेकी, कायामििंभ आदशे सदल्यानिंति एकच 

वषामत काम पणूम किायचे आह,े एक वषामत पणूम झाले नाही ति पणूमत्व प्रमाणपत्र द्यायचे 

व ते काम सिंपले असे ग्राहय धिायचे अशी अट आह.े नळ योिना कायामििंभ आदशे, 

पाईपलाईनची कामे फक्त उन्हाळयात चाल ूकरु शकतो. पाऊस पडल्यावि कोणता 

शेतकिी पाईपलाईन करु दणेाि आह,े अडवाअडवी होणाि आह.े म्हणनू त्याला 

कालावधी ठिसवला पासहिे की, ३० एसप्रलपयमत आम्ही कायामििंभ आदशे दऊे. 

तेिपासनू िािंबव.ू आह ेत्या योिना पणूम करु व पढुील सनसवदा काढू असे काही धोिण 

यामध्ये पाणीपिुवठा सवभागाने घेण्याची आवश्यकता आह.े ग्रामसवकास 

सवभागाकडून काही सनणमय होणे आवश्यक आह े असे मी ग्रामसवकास िाज्यमिंत्री 

महोदयािंना सािंग ूइसच्ितो.  

सभापती महोदय, मागील सिकािच्या काळात मिंसत्रमिंडळ बैठकीत सनणमय 

होऊन िािपत्रात िाहीि झाले की, ज्या ग्रामपिंचायती, नगिपिंचायती, नगिपासलका 

झाल्या आहते त्यािंच्या हद्दीतील ज्या मालमत्ता सिल्हा परिषदचे्या आहते त्या सवम 

नगिपिंचायती व नगिपासलकेला हस्तािंतिीत किण्यात याव्यात असा सनणमय िाज्य 

सिकािने घेतला आह.े मग त्या कोणत्याही पक्षाच्या असोत. पििंत ुएक ओळ अशी 

टाकली की, १९९९ च्या शासन सनणमयाप्रमाणे याची अिंमलबिावणी व्हावी. १९९९ 

चा शासन सनणमय मी स्वत: मासहतीच्या असधकािात सिकािला मासगतला. तिी सिकाि 

म्हणते की, हा सनणमयच सापडत नाही. तो कोठेच सापडत नाही. एकाने सािंसगतले की, 

तो सातािा सिल्हा परिषदमेध्ये आह,े तेव्हा सातािा सिल्हा परिषदतेही िाऊन 
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 सवचािले. ते म्हणाले की, आमच्याकडेही नाही. ज्या मालमत्ता सिल्हा परिषदचे्या 

नावावि आहते, नगिपिंचायतीच्या हद्दीत आहते, प्राईम लोकेशनवि आहते, त्यावि 

चकुीच्या लोकािंचा डोळा पडला ति या मालमत्ता सिल्हा परिषद वाचव ू शकणाि 

नाही. त्याऐविी नगिपिंचायतीला हस्तािंतिीत केल्या ति त्यािंच्या डीपी प्लॅनप्रमाण े

काम करुन सावमिसनक प्रयोिनासाठी वापिात िाहतील. सशक्षण सवभाग, िनाविािंच्या 

दवाखाने अशा मालमत्ता आहते. सिल्हा परिषदचेी चाल ू शाळा बिंद किा सकिं वा 

हस्तािंतिीत किा असे मी म्हणणाि नाही. ज्या मालमत्तचेा सावमिसनक सहतासाठी 

उपयोग होऊ शकतो तेवढया वगम किाव्यात. 

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िािेश िाठोड, श्री.गोसपचिंद पडळकि, 

ॲड.सनलय नाईक इत्यादी तािंडा व वाडीबाबत सातत्याने मागणी किीत असतात. 

लहान तािंडे व वाडयािंना लोकसिंख्येचा सनकष लाव ू नये. यािंच्याकडे फक्त 

सनवडणकुीच्या वेळी उपयोगी म्हणनू पासहले िाते, निंति मात्र त्यािंच्याकडे पाहात 

नाही. स्वतिंत्र ग्रामपिंचायती किण्याबाबत सवचाि व्हावा. स्टँडींग कसमटीमध्ये ठिाव 

घ्यावा, पनु्हा सिल्हा परिषदकेडून आयकु्तािंकडे पाठवले िाते, ह े न किता िाज्य 

सिकािच्या पातळीवि सनणमय घ्यावा. महसलू सवभागाने स्वतिंत्र सिाबाबत असा 

सनणमय घेतला आह,े तसा सनणमय आपण घ्यावा.  

सभापती महोदय, शेततळयाचा व पाणिंद िस्त्याबाबत सनणमय चािंगला आह,े  

या योिनेस तमु्ही मातोश्रींचे नाव सदलेले आह.े पििंत ुत्याची अिंमलबिावणी होईल 

असे मला वाटत नाही. कािण आमदािािंची पते्र घेतली आहते, ज्या आमदािािंच्या 

ताब्यात पिंचायत ससमती नाही तेिील बीडीओ व सभापती त्या कामास प्रशासकीय 

मान्यता दईेल की नाही असा प्रश्न सनमामण होणाि आह.े या कामास कें द्र शासनाचा ७५ 

टक्के सनधी आह,े २५ टक्के सनधी आपला आह.े त्यातील कुशल पाटमच ेपैसे िाज्य 

शासनाच्या वतीने दणे्यात येणाि आहते. पििंत ुदोन सकलोमीटिपयमतचा सनणमय चािंगला 

आह.े गाय गोठयाबाबतचा आपण उल्लेख केलेला आह.े शिद पवाि साहबेािंचे नाव 

द्यायचे होते ति दसुऱया योिनेला द्यायचे, गाय गोठे अशा योिनािंना कसे त्यािंचे नाव  
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दतेा. याबाबत काही कळत नाही.  

सभापती महोदय, िात पडताळणीबाबत के्षत्रीय बिंधन १९७६ ला उठवले. 

मिाठवाडयातील आठ सिल्हयातील तसेच नािंदडे येिील मन्नेिवािल,ू महादवे कोळी 

ह े सवम अडचणीत आहते. सवदभामतील लोकही त्यामळेु अडचणीत आहते. िात 

पडताळणी ससमतीबाबत कोठेतिी सवचाि झाला पासहिे. माननीय सिंसदीय कायम मिंत्री 

ॲङअसनल पिब व अन्य सदसयही यासवषयी पवूी मोठमोठयाने बोलत होते. पण 

याबाबत व बोगस प्रमाणपत्राबाबत कोठेतिी सवचाि झाला पासहिे. हा सवषय या 

प्रस्तावात असल्याने मी बोलत आह.े 

सभापती महोदय, आमच्याकडे असतष तोडकि नावाचा मलुगा आह.े हा 

मलुगा ५७ सकलो गटामध्ये महािाष्ट्राचे प्रसतसनधीत्व किणाि आह.े तो आिंतििाज्य व 

आिंतििाष्ट्रीय पातळीवि दखेील खळेला आह.े िाहूल आवािे हा डीवायएसपी पदावि 

सनयकु्त झाला असनू आमच्याकडील मलुगा आह.े अशा होतकरु मलुािंना नोकिी 

समळाली नाही ति ज्या कालावधीत ते प्रसशक्षण घेत आहते त्या कालावधीत त्याची 

घिची परिसस्िती खिाब असेल ति अशा मलुािंना काही तिी समळावे. त्याचे प्रमाणपत्र 

पासहले िाते, तो सििंकल्यावि नोकिीस घेतले िाते त्याऐविी त्याची प्रगती चािंगली 

चािंगली असेल ति याकिीता चािंगला सनणमय क्रीडा मिंत्री महोदयािंनी घ्यावा, अशी 

सवनिंती आह.े  

सभापती महोदय, िीएसटी पिताव्याबाबत सािंगतो. िीएसटीचा पितावासधु्दा 

ग्राहय पकडून बिेट तयाि केले िाते. मला वाटत ेकी, िाज्याच ेमाननीय उपमखु्यमिंत्री 

व अिममिंत्री ह ेकें द्र सिकािकडून पैसा येतो असे येिे बोलतात, ते पैसे आपोआप येतच 

िाहतात. सनधी वाटपामध्ये मिाठवाडा, सवदभामचा हक्क व असधकाि होता, िे डावलनू 

तमु्हाला काही दतेा येत होते पििंत ु वैधासनक सवकास मिंडळे सध्या नाहीत. सध्या 

सत्ताधािी पक्षाचे आमदाि २५:१५ च्या सनधीविच खशु होतात.  

      यानिंति श्रीमती नाफडे ..... 
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सवदभाममध्ये मोठमोठया वॉटि ग्रीडसािख्या योिना आहते.  सवदभाममध्ये आपण 

म्हणता की, आत्महत्या होत आहते.  पििंत ुसवदभामतील ज्या पाच – सहा सिल्हयािंमध्ये 

आत्महत्त्या होत आहते, त्याच पॉकेटमध्ये माझ्या मते गाई-वाटपाचा कायमक्रम िास्त 

िाबसवला पासहिे.  कृष्णा मिाठवाडा ससिंचन योिनेकरिता ८५० कोटी रुपये दाखसवले 

िातात, प्रत्यक्षात मात्र शेवटपयंत २०० कोटी रुपये दखेील खचम होत नाहीत.  या 

योिनेमध्ये उस्मानाबाद आसण बीड सिल्हा आह,े असे असताना या योिनेचा सनधी 

हा िास्तीत िास्त खचम होणे आवश्यक आह.े  मिाठवाडा आसण सवदभामला असतरिक्त 

सनधी समळाला पासहिे.  नािंदडे, वासशम या सिल्हयािंना दखेील असधकचा पैसा 

समळाला पासहिे.  कोिाना कालावधीतील पशसुिंवधमन व दगु्धव्यवसाय सवकास मिंत्री 

महोदयािंच्या कामाबद्दल  त्यािंचे मी असभनिंदन किणाि आह.े त्यावेळी सहकािच्या 

दधुाचे कन्व्हिमन किणे फाि आवश्यक होते.  अन्यिा या के्षत्रातील सहकािी सिंस्िा 

सिंपल्या असत्या.  खािगी वगैिे कोणाचे काहीही न घेता मिंत्रीमहोदय त्यािंच्या 

भसुमकेवि फमम आसण स्टॅण्ड िासहले.  आता िो २०७ कोटी रुपयािंचा कन्व्हिमनचा 

आकडा सािंसगतला, ते त्यावेळी करुन घेतले, त्याच्याबद्दल माननीय दगु्धसवकास मिंत्री 

यािंचे मी असभनिंदन कितो. पशसुिंवधमन सवभागातील रिक्त िागा भिणे आवश्यक आह.े  

काही काही तालकु्यात एकही डॉक्टि नाही, अशी अवस्िा त्या सठकाणी आह.े  

महानिंदच्या बाबतीत भसवष्यात ३६ आसण ३१ लोकािंच ेसिंचालक मिंडळ िे आह,े त े

योग्य नाही.  आता एवढे मोठे सिंचालक मिंडळ पिवडण्यासािखी ती सिंस्िा िासहलेली 

नाही. मी एके काळी त्या सिंस्िेचा चअेिमन िासहलेलो आह.े   मी सव्वा वषांमध्ये 

२,४५,००० हिािाहून ६,३५,००० लाख हिािावि सवक्री नेऊन सोडलेला चेअिमन 

आह.े   यामळेु मी याबाबत ह ेअत्यिंत िबाबदािीने बोलत आह.े  एवढया मोठया 

सिंचालक मिंडळाची आता त्याची मदुत सिंपत आलेली आह.े  पवूी श्री.आनिंदिाव 

दवेकाते साहबे ह ेयाचे चेअिमन होते. माझे मत असे आह ेकी, िाज्याचे दगु्धसवकास 

मिंत्री ह ेया सिंस्िेचे चेअिमन असावे, व्हाईस चेअिमन िाज्यमिंत्री महोदय यािंना नेमाव.े  

आटोपशीि सिंचालक मिंडळ ठेवले तिच ही सिंस्िा वाचले.  सिकाि दखेील याच्यामध्ये 

मदत किेल, म्हणनू पढुील काळात मदुत सिंपल्यानिंति शासनाने याबाबत योग्य तो  
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श्री.सिेुश धस...... 

सनणमय किावा, अशा प्रकािची माझी सवनिंती आह.े  मकु्त गाय-गोठेच्या बाबतीत 

इन्रास्ट्रक्चिकरिता काही मदत दतेा येईल का, याचा दखेील शासनाने सवचाि किावा.  

केवळ गाई-वाटपच नव्ह ेति इन्रास्ट्रक्चिची दखेील आवश्यकता आह.े  मकु्त िनाविे 

ठेवण्याच्या बाबत इन्रास्ट्रक्चिकरिता मदत किता येईल का, याचा दखेील सवचाि 

किणे आवश्यक आह.े  होलस्टीन सरिीयन ति आपल्याकडे मोठया प्रमाणावि 

आहचे.  सासहवाल आसण गीिच्या बाबत शासनाने िो सनणमय घेतलेला आह,े तो 

असधक गतीने िाबसवण्यात यावा, अशी मी सवनिंती किीत आह.े एसम्ब्रयो 

ट्रान्सप्लािंटच्या बाबत अिनू पासहिे तेवढी िागतृी खालच्या स्तिातील लोकािंपयंत 

झालेली नाही.   याकरिता कें द्र शासनाने मान्यता सदलेली आह.े   पििंत ुिाज्य शासनाची 

एसम्ब्रयो ट्रान्सप्लािंटच्या ससमतीमध्ये माननीय सीएस आसण माननीय ससचव, 

दगु्धसवकास ह ेसदस्य आहते.  ही सिंकल्पना िास्तीत िास्त लोकािंपयंत गेली पासहिे.  

एसम्ब्रयो ट्रान्सप्लािंट िि किायचे असेल ति, ते बाहिेच्या दशेातनू आणायचे असेल 

ति त्या त्या सहकािी सिंस्िा, सिंघापयंत सलुभ िाण्याच्या बाबत काय किता येईल, 

याचा दखेील शासनाने सवचाि केला पासहिे, याबाबत योग्य तो सनणमय शासनाने घणे े

आवश्यक आह.े  

 श्री.अमोल समटकिी : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सिेुश धस यािंनी 

पवूी त्यािंच्या भाषणात सवसवध योिना ज्या सिकाि िाबसवते.  त्याच्यामध्ये पाणिंद 

िस्त्यािंची योिना िी आह,े ती "मातोश्री पाणिंद योिना" या नावाने आह.े                              

गाय-गोठयािंच्या सिंदभामतील योिनेला माननीय श्री.शिदचिंद्रिी पवाि यािंचे नाव का 

सदले, असा उल्लेख त्यािंनी सहि केला होता. 

 श्री.सिेुश धस (खाली बसनू): सभापती महोदय, मी उलटपक्षी असे म्हटले की, 

माननीय श्री.शिदचिंद्रिी पवाि यािंचे नाव अन्य योिनेला न दतेा गाय-गोठे या योिनेला 

का सदले ? 
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 श्री.अमोल समटकिी : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सिेुश धस ह े

ज्यावेळी आमच्या पक्षात होते, त्यावेळी त्यािंना कल्पना असेल की, माननीय 

श्री.शिदचिंद्रिी पवाि साहबेािंचा आवडता सवषय हा कृषी व सिंलग्न बाबी हाच आह.े    

श्री.अमोल समटकिी..... 

अटलिींचे नाव दखेील पेन्शन योिनेला सदलेले आह.े याच्यावरुन काही ठित नाही.  

पण....अडिळा.... 

 श्री.सवनायक मेटे ( खाली बसनू ) : सभापती महोदय, आमचे म्हणणे असे होत े

की, यापेक्षा दसुऱया कोणत्या योिनेला माननीय श्री.शिदचिंद्रिी पवाि यािंचे नाव 

द्यायला पासहिे होते. 

 तागलका सभापती ( श्री.अमरनाथ राजुरकर ): ठीक आह.े  

--------------- 
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 श्री.अरुण लाड (  पणुे सवभाग पदवीधि ) : सभापती महोदय, सनयम २६० 

अन्वये माननीय श्री.शसशकािंत सशिंद ेयािंनी असतशय चािंगल्या सवषयावि चचाम उपसस्ित 

करुन त्यामध्ये सहभागी होऊन आपले सवचाि मािंडण्याची सिंधी आपल्या सवांना 

सदलेली आह.े या सनयम २६० अन्वये उपसस्ित केलेल्या चचेमध्ये सहभागी 

होण्याकरिता मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, आि दशेात व िाज्यात पिंतप्रधान सडक योिना, मखु्यमिंत्री 

सडक योिना मोठया प्रमाणात िाबसवली िात आह.े   या योिनेचे काम सिंदसभमत 

महामिंडळाकडून गतीने चाल ूआह.े  ह ेकाम चाल ूअसताना यामध्ये अनेक अडचणी 

यायला लागलेल्या आहते. मोठमोठे िस्ते या योिनेच्या माध्यमातनू होत आहते. िेिे 

पाणी नाही, अशा सठकाणी त्यािंनी बाय-पास िोड काढून सदलेले आहते.  िेिे पाणी 

आह,ेतेिे वसहवाट िोड आह.े सातािा-सािंगली सिल्हयातनू िो िोड िातो, तेिे शेतकिी 

एक इिंचदखेील याकरिता िागा दते नाही. यामळेु िस्त्यािंची उिंची वाढलेली आह.े 

िसमनीपासनू, शेतापासनू, मोकळया िागेपासनू िस्त्यािंची उिंची दहा-दहा फुट 

वाढलेली आह.े  यामळेु शेतकऱयािंना या िस्त्यािंवरुन बैलगाडी, खते, गाई-म्हशी कशा 

न्यायच्या, हा प्रश्न आता गिंभीि होत आह.े  आता याकरिता एक योिना काढली 

पासहिे. शेतकऱयािंना शेतात िाण्याकरिता योग्य ती व्यवस्िा सनमामण केली पासहिे. 

अन्यिा शेती उत्पादन कमी होईल. माल शेतातनू आणता येणाि नाही. शेतात खत े

नेता येणाि नाही. याकरिता ही बाब अडचणीत िाहून चालणाि नाही. म्हणनू यासाठी 

एक नवीन योिना आणली पासहिे.  पाणिंद िस्त्यािंची आवश्यकता खपू मोठी आह.े  

कािण आि शेतातनू कािखान्याकडे िाणािा िो िस्ता सवकास सनधीतनू होत होता, 

तो शासनाने बिंद केलेला आह.े  पाणिंद िस्त्याकरिता हा वेगळा सनधी काढून तो त्या 

कामाकरिता वापिला गलेा पासहिे. पाणिंद िस्ते पावसाळयात धऊुन िातात, नवीन 

पाणिंद िस्ते चािंगले केले पासहिे.  िस्त्यािंचे खडीकिण, डािंबिीकिण केले तिच ह ेिस्ते 

सटकतील, याकरिता योग्य तो सनणमय घेणे आवश्यक आह.े  शेतकऱयािंचा शेतात 

िाण्याचा पाणिंद िस्ता हा महत्त्वाचा मागम आह,े तो मोकळा केला पासहिे.   
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श्री.अरुण लाड ..... 

 सभापती महोदय, आि दगु्धसवकास हा महत्त्वाचा सवषय असनू त्यावि चचाम 

सभागहृात झालेली आह.े   हा िोड-धिंदा आमच्या खडेयातील आह.े खडेोपाडी 

आपण पाहतो की, सकाळी मसहला-भसगनी, मलेु सकटली घेऊन सेंटिवि दधु 

पोहोचसवण्याकरिता आलेले असतात.  गाय-गोठयािंचा धिंदा हा केवळ एक धिंदा नसनू 

आमच्या खडेयातील स्वत:चा वैयसक्तक मसहलािंचा िोड व्यवसाय आह.े  मसहला 

ऊस-बागायतीचे पैसे येण्याची वाट पाहत नाही. दधुाच्या धसवडयाचे पेमेंट हातात 

कधी येईल, याचा सवचाि कितात. या धसवडयाचे पेमेंट ह ेमसहलेच्या हातात येते.  या 

पेमेंटवि मसहलेचा कौटुिंसबक खचम चालत असतो.  या योिनेला गती द्यावी. प्रत्येक 

कुटुिंबाला एक गाय सकिं वा एक म्हसै द्यावी.  गोठे व्हावे पििंत ुगोठे होत असताना हा 

कौटुिंसबक िोड-धिंदा कुटुिंबाच्याच हातात असावा,याकडे लक्ष दणेे आवश्यक आह.े  

हा िोड-धिंदा वाढावा, दगु्धउत्पादन वाढावा, आपल्या िाज्यातील दधु आपल्या 

िाज्यातच कसे िास्त खपेल,ह े पाहावे. दधु पावडि होत असताना त्याकरिता 

आवश्यक तेवढे माकेसटंग दखेील आपल्याकडे होणे आवश्यक आह.े  पििंत ुतशी 

माकेसटंग दधु पावडिची आपल्याकडे होत नाही. िगाच्या बािािपेठेत ज्यावेळी दधु 

पावडि कमी सकमतीत सवकली िाते, त्यावेळी आपल्या दशेात त्याकरिता अनदुान 

सदले िात होते, यापवूी एकदा याकरिता अनदुान सदले होते, त्यावेळी त्याचा चािंगला 

उपयोग झाला होता.  पििंत ुआता अनदुानासशवाय दधु पावडि धिंदा चाल ूशकत नाही. 

िास्त दधु उत्पादन झाल्यानिंति त्याची दधु पावडि झाली पासहिे.  त्याकरिता िगाच्या 

बािािपेठेत दखेील दधु पावडिकरिता अनदुान सदले गेले पासहिे. 

 सभापती महोदय, आता सभागहृात क्रीडा सवषयावि दखेील चचाम झालेली 

आह.े  क्रीडा, ऑलसम्पक, खळेाडू यािंचा दखेील सवषय चसचमला गलेेला आह.े खळेाडू 

तळातनू आला पासहिे.  प्रािसमक शाळेतनू खळेाडू आला पासहिे, असे म्हटले िाते. 

पििंत ुप्रािसमक आसण माध्यसमक शाळेत शासनाने क्रीडा सशक्षकच काढून घेतलेला 

आह.े  क्रीडा प्रसशक्षणच प्रािसमक व माध्यसमक शाळेत सदले िात नाही. आमच्या 

खडेयातील मलुािंना क्रीडा सशक्षक हा महत्त्वाचा आह.े खडेयातील मलेु या क्रीडा  
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श्री.अरुण लाड ..... 

स्पधेत सटकू शकत नाही. खडेयातील मलेु क्रीडा स्पधेत सटकण्याकरिता त्यािंना योग्य 

प्रसशक्षण समळाले पासहिे.  सनदान क्रीडा प्रसशक्षणातनू खडेयातील मलेु शिीि सौष्ठव 

कमाव ू शकतात. सनदान त्या योगे तो पोलीस, सैन्यात भिती तिी होऊ शकतील.  

याकरिता खडेयातील मलुािंना शिीि सौष्ठव कमासवणे महत्त्वाचे आह.े  या सवांकरिता 

क्रीडा सवषय, क्रीडा सशक्षक महत्त्वाचा आह.े  शासनाने खडेयातील शाळािंमध्ये क्रीडा 

सशक्षक दणेे महत्त्वाचे आह.े 

 सभापती महोदय, पिंतप्रधान सडक योिनेतनू बािंधण्यात येत आलेल्या 

िस्त्याची उिंची कमी झाली पासहिे.  त्या िस्त्याच्या बािलूा कशा पध्दतीने द्यावे, 

याकरिता शासनाने एक कसमटी नेमणे आवश्यक आह.े  लोकािंना शेतात िाता यणे े

महत्त्वाचे आह.े लोकािंना या िस्त्यािंवरुन बैल, बैलगाडी, खते नेता यावी, याकरिता 

याबाबत योग्य तो सवचाि किणे आवश्यक आह.े   

 सभापती महोदय, लहान मलुींना शासन एक रुपया अनदुान दते आह.े 

मागासवगीय मलुींना एक रुपया अनदुान सदले िात आह.े  एक रुपयात काहीच येत 

नाही.  एक रुपयाचे ते चलन दखेील बिंद होण्याच्या मागामवि आह.े  आि इलेक्ट्रीक 

विन काटयावि दखेील एक ऐविी दोन ते पाच रुपये इतका चािम वाढसवलेला आह.े  

असे असताना त्या मागासवगीय लहान मलुींना केवळ एक रुपयाचे अनदुान ह ेशासन 

का दते आह े? 

यानिंति श्री.सोनावणे...... 
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श्री. अरुण लाड........ 

त्या गिीब मलुीला शाळेत सशक्षण घेता यावे म्हणनू सतला १० रुपयािंचे अनदुान द्याव े

अशी मी मागणी किीत आह.े पालकािंनी आपल्या मलुा-मलुींना शाळेत सशक्षणासाठी 

आविूमन पाठवावे अशी व्यवस्िा सनमामण किण्यासाठी शासनाने प्रयत्न किण्याची 

गिि आह.े  

 सभापती महोदय, माननीय दगु्धसवकास मिंत्री महोदयािंनी बैल गाडीच्या 

शयमतीमळेु शासनावि टीका होत होत असल्याचे सािंसगतले होते. माननीय न्यायालयात 

बैलािंच्या शयमतीविील स्टे उठसवल्यानिंति १० हिाि रुपयािंच्या बैलाची सकिं मत ही १ 

लाखाच्या पढेु गेली. कािण हा व्यवसाय महत्वाचा आह.े बैलगाडीच्या शयमतीसशवाय 

त्या व्यवसायाला, बैलाला आसण पैदासीला चालना समळण्यास मदत होणाि आह.े 

अशा प्रकािचे चािंगले सनणमय शासनाने घ्यावेत अशी सवनिंती किीत आह.े सामान्य 

शेतीकडे आविूमन लक्ष दणे्याची गिि आह ेआसण त्याकडे माननीय मिंत्री महोदय लक्ष 

दते आहते.  

 सभापती महोदय, आि िाज्यात मोठे िस्ते सकिं वा हायवे आहते. पण पािंदन िस्ते 

सदसनू येत नाही, ते सदसनू येतील या दृष्टीकोनातनू शासनाने प्रयत्न किण्याची 

आवश्यकता आह.े एवढे बोलनू मी माझे भाषण सिंपसवतो. 

 धन्यवाद.  

 

      --------- 
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 श्री. सदाभाऊ खोत ( सवधानसभेने सनवडलेले ) : सभापती महोदय, सन्माननीय 

सदस्य श्री. शसशकािंत सशिंद ेयािंनी सत्ताधािी पक्षातफे म.सव.प. सनयम २६० अन्वय े

उपसस्ित केलेल्या प्रस्तावासिंबिंधी मी माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, शेतकिी आसण त्यािंचे प्रश्न सदिहू प्रस्तावात यायला हव े

होते. पििंत,ु महासवकास आघाडी सिकािला त्याचा सवसि पडला की काय, असे 

एकिं दरित या प्रस्तावात सदसनू येत आह.े गेल्या वषी अिमसिंकल्पात ज्या घोषणा 

किण्यात आल्या आसण पनुि या वषीच्या अिमसिंकल्पात नव्याने घोषणा झाल्या पण 

त्याची अिंमलबिावणी केली सकिं वा कसे, ज्या घोषणा केल्या होत्या, त्या पणूमत्वाला 

नेल्या काय, ह े खऱया अिामने महत्वाचे आह.े गेल्या वषी अिमसिंकल्पात िाज्यात 

ककम िोगाच्या सनदानासाठी दीडशे रुग्णालयात ससुवधा दणेाि अशी घोषणा केली होती. 

आतापयंत सकती रुग्णालयात त्या ससुवधा सदलेल्या आहते, की सदल्याच नाहीत 

याबाबत कोणतीही स्पष्टता सदसनू येत नाही. ककम िोगाविील उपचाि हा सामान्य 

माणसाच्या आवाक्याच्या बाहिे आह.े पििंत,ु त्यािंना उपचाि सकिं वा ससुवधा समळण े

गििेचे आह.े गेल्या वषी अिमसिंकल्पात ज्या घोषणा किण्यात आल्या त्याची यावषी 

कोणत्याही प्रकािे अिंमलबिावणी झालेली सदसनू येत नाही. असे असताना पनु्हा 

नव्याने घोषणा केल्याचे सदसनू येत आह.े मोबाईलवरुन ककम िोगाचे सनदान केले िाईल 

अशी घोषणा केलेली आह.े पसहली घोषणा पणूम न किताच दसुिी घोषणा केल्याच े

सदसनू येत आह.े प्रत्येक सिल्ह्यातील रुग्णालयात व वैद्यकीय महासवद्यालयात कोसवड 

पिात समपुदशेन व उपचाि कें द्र ेयावषी सकती सरुु झालेली आहते असा माझा प्रश्न 

आह.े या वषीच्या अिमसिंकल्पात नािंदडे, अमिावती, िालना, भिंडािा, अहमदनगि, 

सातािा या सिल्ह्यात ५० खाटािंचे प्रिम दिामच ेट्रामा केअि यसुनट उभा किण्याची 

घोषणा केली होती. तालकु्यातील सकिं वा सिल्ह्यातील िे पवूीचे दवाखाने आहते, त्या 

सठकाणी पिेुसे डॉक्टि आसण औषधािंची कोणतीही व्यवस्िा सकिं वा आवश्यक ती 

यिंत्रसामगु्री नाही. याकडे शासनाने लक्ष दणे्याची आवश्यकता आह.े महासवकास 

आघाडी सिकाि ह े केवळ लोकपयोगी घोषणा किीत आह.े २०० खाटािंच्या सवम 

रुग्णालयािंमध्ये येत्या तीन वषामत सलिोट्रीप्सी उपचाि पध्दती, मोतीसबिंदवूि आधसुनक  
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श्री. सदाभाऊ खोत.... 

पध्दतीने उपचाि पध्दती सरुु किणाि असे सािंसगतले आह.े सहिंगोली, यवतमाळ, 

बलुडाणा, सातािा, सािंगली, कोल्हापिू, ससिंधदुगुम, वधाम, भिंडािा, िळगाव, अहमदनगि, 

धळेु, सोलापिू, ित्नासगिी, औििंगाबाद आसण िायगड येिे १०० खाटािंचे स्त्री रुग्णालय 

उभे किण्याची घोषणा केलेली आह.े सिल्ह्याच्या पातळीवि िी शासकीय रुग्णालय े

आहते त्या सठकाणी स्त्री िोग डॉक्टि आहते काय ? तोही स्टाफ आपल्याकडे नाही. 

एका बािलूा ही चािंगली घोषणा केलेली असनू, ती अिंमलात आणली िाऊ शकते 

सकिं वा कसे ह े सवामत महत्वाचे आह.े िालना येिे ३६५ खाटािंच े नवीन प्रादसेशक 

मनोरुग्णालय स्िापन किणाि अशी घोषणा केलेली आह.े िालना सिल्ह्याचे मिंत्री 

असल्यामळेु त्या सठकाणी मनोरुग्णालय स्िापन केले िाईल. यासिंदभामत मला 

माननीय आिोग्य मिंत्री महोदयािंचे असभनिंदन किावेसे वाटते. माननीय आिोग्य मिंत्री 

महोदयािंच्या असे लक्षात आले की, या िाज्यात आपल्या काळात मनोरुग्णािंची सिंख्या 

वाढू लागली आह.े काय हिकत नाही. त्यासाठी त्यािंनी सनधी सदलेला आह.े सदिहू 

प्रस्तावात सन्माननीय सदस्य श्री. चिंद्रशेखि बावनकुळे असे म्हणाले की, सदवा बत्तीच े

सवि सबल ग्रामपिंचायतीने भिले नाही ति सिंबिंसधतािंचे सिपिंच पद िाणाि आसण दसुऱया 

बािलूा कोिोना मकु्तीच्या कामाला ज्या ग्रामपिंचायतींनी चािंगली कामे केलेली आहते, 

अशा ग्रामपिंचायतींना १५, २०, २५ आसण ५० लाख रुपयािंचे बक्षीस सदलेले आह.े 

पण तझुे सिपिंच पद घालसवणाि असे म्हटले आह.े िाज्याच्या इसतहासात सदवा बत्तीच े

सवि सबल कधीच ग्रामपिंचायतीने भिले नाही. नवीन वस्ती वाढल्यामळेु स्ट्रीट लाईट 

उभी किावयाची असेल ति सिल्हापरिषद दाखला सकिं वा मान्यता दते नाही. त्यामळेु 

नवीन वस्ती वाढल्यामळेु स्ट्रीट लाईट घेता येत नाही. पसहली िकबाकी भिल्यानिंतिच 

नवीन वस्तीमध्ये स्ट्रीट लाईटसाठी पोल टाकून सदले िातील आसण त्यानिंति घिािंना 

सवद्यतु समळणाि आह.े आि अनेक घिे ही अिंधािात आहते. यासिंदभामत शासनाची 

भसूमका काय आह ेह ेसधु्दा या सठकाणी समिनू येत नाही. दसुऱया बािलूा िाज्यात 

५ लाख ४२ हिाि ९९४ मसहलािंचे स्वयिंसहाय्यता गट कायमित असनू, शासनाने त्यािंना 

५५ लाख ३५ हिाि रुपयािंचे अनदुान सदलेले आहते. आि मसहला बचत गटािंची 

परिसस्िती कशी आह े? िाज्यातील अनेक मसहला बचत गट या किमबािािी झालेल्या 
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श्री. सदाभाऊ खोत.... 

आहते. िाज्यातील अनेक मसहला बचत गटािंनी फायनान्स किं पनीकडून किम घेऊन 

मसहलािंना किमवाटप केलेले आह.े आि मसहला बचत गट अडचणीत आलेले आहते. 

अशा मसहला बचत गटािंना मदत किण्याचे धोिण शासनाकडे असायला हवे होते. पण 

तसे धोिण मला कोठेही सदसनू आले नाही. दसुऱया बािलूा प्रधानमिंत्री सकु्ष्म अन्न 

प्रसक्रया योिना ही कें द्र शासनाची आह.े प्रधानमिंत्री ग्रामसडक योिना ही कें द्र 

शासनाची आह.े पण दसुऱया बािलूा कें द्र शासनाने ही योिना िाबसवली असनू, ती 

चािंगली गोष्ट आह.े पण मखु्यमिंत्री अन्न प्रसक्रया योिना ही िाज्य शासनाची होती. ती 

शासनाने सकती िाबसवली हा खिा प्रश्न आह.े यासिंदभामत सकती प्रोिेक्ट सकिं वा प्रकल्प 

सादि केले आहते ह ेसधु्दा कोठेही सदसनू येत नाही.  

सभापती महोदय, माननीय क्रीडा मिंत्री महोदय सभागहृात उपसस्ित आहते. त्यािंनी 

अनेक धाडसी सनणमय घेतलेले आहते. मी त्यािंना काही सचूना किणाि आह.े सिंकरित 

सगिी िातीच्या वाणाचा प्रसाि किावा लागणाि आह.े डॉक्टिािंची उसणव भरुन काढावी 

लागणाि आह.े अनेक अपणूम दवाखान्यािंची कामे हाती घ्यावी लागतील. आि िास्त 

तापमान वाढल्यामळेु सगिी िात सटकत नाही.  सवशेष: सवदभामत सतला खपू अडचणी 

येत आहते. सिंकरित सगिी िातीच्या वाणाला उत्तेिन सदले ति सवदभम आसण 

मिाठवाड्यात दधू व्यवसाय वाढण्यास मदत होणाि आह ेआसण शेतकऱयािंना चािंगल्या 

प्रकािे कामे समळू शकतील. क्रीडा सवभागाच्या सिंदभामत िक्कम वाढसवली आह.े िनींग 

टॅ्रक सकिं वा िॉसगिंग टॅ्रक हा १० सकिं वा १५ लाख रुपयािंमध्ये होत नाही. त्या कामासाठी 

दीड ते दोन कोटी रुपयािंचा खचम येतो. िनींग टॅ्रक किण्यासाठी अडीच कोटी रुपयािंचा 

खचम येतो. तालकुा आसण सिल्ह्यातील क्रीडा सिंकुलाच्या कामासाठी सकती सनधी 

समळतो याचा दखेील सवचाि किण्याची आवश्यकता आह.े सनयोिन आयोगातनू 

ग्रामपिंचायतीला सनधी सदला िातो. आमदािला ५ लाख रुपयािंपयंत मयामदा आह.े 

िाज्यात चािंगले खळेाडू सनमामण किावयाचे असतील ति ते आपल्याला मळुापासनू 

सनमामण किावे लागतील.  

        यानिंति श्री. बोडे.... 



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) XX - 274 

SJB/AKN/KTG प्रिम श्री.सोनावणे 19:00 

 

 

अधाग-तास चचेच्या सचूनाांबाबत 

तागलका सभापती : आिच्या कामकािपसत्रकेत दशमसवण्यात आलेल्या 

अधाम-तास चचाम पढेु ढकलण्यात येत आहते. 

-------- 

तागलका सभापती : सभागहृाची बैठक आता स्िसगत होत आह.े 

सभागहृाची बैठक उद्या मिंगळवाि, सदनािंक २२ माचम, २०२२ िोिी....... 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय,  आपण अशाप्रकािे अचानक 

सभागहृाची बैठक स्िसगत किणे उसचत होणाि नाही.  आपण सभागहृापढुील 

कामकािाच्या बाबतीत सभागहृाचा कानोसा घेणे अपेसक्षत आह.े  या प्रस्तावाविील 

चचाम सरुु ठेवण्यास मिंत्री महोदय तयाि आहते.  अनेक सन्माननीय सदस्य या 

प्रस्तावावि बोलण्यासाठी िािंबलेले आहते.  त्यामळेु माझी सवनिंती आह ेकी, आमचा 

मेसेि माननीय सभापतींना कळवावा.  तसेच...... 

तागलका सभापती : सभागहृाची बैठक स्िसगत किण्यापवूी मी सनदशमनास 

आणनू दतेो की, सन्माननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत या प्रस्तावावि ऑनलेग 

िाहतील.   

सभागहृाची बैठक आता स्िसगत होत आह.े सभागहृाची बैठक उद्या 

मिंगळवाि, सदनािंक २२ माचम, २०२२ िोिी सकाळी १०.००  वािता पनु्हा भिेल. 

सकाळी १०.००  ते ११.४५ वािेपयंत सभागहृाची सवशेष बैठक होईल. उक्त बैठकीत 

आिच्या कामकािातील सत्ताधािी पक्षाचा सनयम २६० चा प्रस्ताव चचेला घेण्यात 

येईल.  त्यानिंति दपुािी १२.०० वािता सभागहृाची सनयसमत बैठक पनु्हा सरुु होईल. 

(सभागहृाची बैठक सायिंकाळी ७ वािनू ०१ समसनटािंनी, मिंगळवाि, सदनािंक २२ 

माचम, २०२२ च्या सकाळी १०.०० वािेपयंत स्िसगत झाली.) 

------------ 

 


